
เลิกเคอรฟวทั่วไทย

เจาหนาที่จากศูนยบริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา กําลังฉีดวัคซีนแอสตราฯ เข็มที่ 2 ใหผูสูงอายุบนรถ ซึ่งเปนการบริการฉีด

วัคซีนประชาชนแบบไดรฟทรู เพ� ออํานวยความสะดวกแกผูสูงอายุและผูมีปญหาดานการเคล� อนไหว

แอมเนสต้ีหนาว!‘ดอน’ยกฝร่ังยังชําระลางNGO
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ปรับมาตรการกอนจุดพลุปใหม
บนจุดเสี่ยง‘โควิด’พุงซํ้ารอย
ปรับมาตรการกอนจุดพลุปใหม
บนจุดเสี่ยง‘โควิด’พุงซํ้ารอย

             
|

กรุงเทพฯ • “ซานตาตู” สั่งทุก

กระทรวงเตรียมของขวัญรับปใหม 

แตกําชับหามเปนภาระตอรัฐบาลหนา 

“คลัง” ศึกษาเก็บภาษีความเค็ม แต

ยังอีกยาว ตองรอเศรษฐกิจฟนตัว    

จีดีพีอยูที่ 16 ลานลานบาท 

เม� อวันศุกรที่ 26 พ.ย. พล.อ. 

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 

กกต.มั่นใจคุมเลือก‘อบต.’

ปชป.ช้ียิงนครศรีฯไมเก่ียว

ตร.รายยิบคดีลาหัวบอส

อินเตอร โพลมองบ๊ิกเคส!

พรรคเล็กด้ินขอส.ส.ปดเศษ

ปทุมวัน • ตํารวจตั้งโตะแถลงคดี “บอส  

อยูวิทยา” รายยาวชักแมน้ําทั้ง 5 ยืนยัน

ต้ังใจลากตัวมาดําเนินคดีกอนหมดอายุความ 

แตมีปจจัยนอกเหนือการควบคุม! สวนการ

ลงดาบตามผลศึกษา “วิชา” คืบแค 80% คาด

สิ้นปรูแน� โฆษก ตร.ฟุงเวทีประชุมอินเตอร    

โพลใหความสนใจคดีน้ี  กมธ.ตํารวจใหคะแนน

สอบตก 

เม� อวันศุกรท่ี 26 พ.ย. พล.ต.อ.สุวัฒน                                                          

แจงยอดสุข ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ                                                       

(ผบ.ตร.) ใหสัมภาษณ

ไทยโพสต • “บิ๊กตู” ย้ํามาตรฐาน Covid 

Free Setting ตองเขมทุกกิจการ ชะลอเปด

สถานบันเทิงหวั่นโควิดพุง ทํางานฉลองป

ใหมสะดุดประเทศเสียหาย สั่ง ก.แรงงาน

หามาตรการเยียวยาคนกลางคืน มอบกรม

ควบคุมโรคจับตาโควิดกลายพันธุ เนนแอฟริ 

กา “ศบค.ชุดใหญ” ไฟเขียวปรับระดับพื้นที่ 

ไรจังหวัดสีแดงเขมแลว ตอ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 

2 เดือนถึง 31 ม.ค.65 อนุมัติเทสตแอนด

โกตรวจแค ATK พรอมเพิ่มชองทางเขา 

ปท.ทางบก-เรือ “สธ.” จัดสัปดาหแหงการ

ฉีดวัคซีนสูเปาหมาย 100 ลาน หวังไดใช

ชีวิตปกติ “หมออุดม” เตือนคนฉีดวัคซีน

แลวอยาการดตก “พปชร.” แจงวุนจัดงาน

วันเกิดถายรูปไมใสหนากากอนามัย

ที่ทําเนียบรัฐบาล วันที่ 26 พ.ย. 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม เปนประธานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(โควิด-19 ) หรือ ศบค.ชุดใหญ เพ� อติดตาม

สถานการณ โควิด-19

พล.อ.ประยุทธกลาวหลังการประชุม

วา ไดมีมาตรการพอสมควร โดยเนนเร� อง 

Covid Free Setting ทุกที่ ทุกจุด ทุกกิจกรรม 

ตองใชมาตรฐานนี้ใหได ซึ่งเราเนนในเร� อง

การฉีดวัคซีนใหครบทั้งผู ใหบริการและผู ใช                                                  

บริการ ไมวาจะโรงแรม ที่พัก สถานประ 

กอบการ สถานบันเทิง ที่ขณะนี้อยูในขั้น

ตอนดําเนินการ เม� อไหรท่ีมีความพรอมคอย

วากันอีกที ตองเห็นใจดวยวา

ไทยโพสต • “ประธาน กกต.” เผยมีเร� อง

รองเรียนเลือกตั้ง อบต.ลาสุด 227 เร� อง  

ซื้อเสียงยังนําโดง 70 เร� อง ยันความพรอม

หยอนบัตร 28 พ.ย.นี้ ชี้มีประสบการณ

มาแลว 2 ครั้ง รวมทั้งเร� องปองกันโควิด 

“ชัยชนะ” มอบ 5 หม� นลาหัวมือยิงผูสมัคร 

“นายก อบต.ควนชุม” แตเช� อไมเกี่ยวการ 

เมือง

เม� อวันที่ 26 พ.ย. ที่หอประชุมองค 

การบริหารสวนตําบลหนองนาแซง อําเภอ

เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ นายอิทธิพร บุญ

ประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง                                                         

(กกต.) พรอมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการ                                                        

อบรมกรรมการประจําหน�วยเลือกต้ัง (กปน.) 

องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) หนองนา                                                      

แซง เพ� อเตรียมความพรอมสําหรับการเลือก

ต้ังนายกและสมาชิก อบต.หนองนาแซง และ

การเลือกตั้ง อบต.ทั่วประเทศ ในวันอาทิตย

ที่ 28 พ.ย.นี้

โดยนายอิทธิพรกลาวตอนหนึ่งวา ได

รับรายงานเร� องรองเรียนเกี่ยวกับการเลือก

ตั้ง อบต.ลาสุด 227 เร� อง สูงสุดคือรอง

เรียนเร� องการซื้อเสียง 70 เร� อง, 

ไทยโพสต • “บิ๊กปอม” แจงเสารนี้แคเปด

ตัว ส.ก. ไมใช ส.ส. แตการันตีคนเกาไดลง

หมด ปดดัน “แหมม” ชิงผูวาฯ กทม. “พรรค

เล็ก” ผนึกกําลังดันใชสูตรนับคะแนนเดิม 

ยกเลิกไพรมารีโหวต ปารตี้ลิสตเบอรเดียว

ทั้งประเทศ เล็งย� นพรรครวม รบ. “สมชัย” 

ลุยริบอํานาจ ส.ว.

เม� อวันท่ี 26 พ.ย. พล.อ.ประวิตร วงษ

สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหนา

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ใหสัมภาษณ

ถึงกระแสขาวจะเปดตัวผูสมัคร ส.ส.ฝงธนฯ 

ทําเนียบรัฐบาล • “บิ๊กตู” ยืนยันความ

สัมพันธระหวางประเทศดีทั้งหมด สหรัฐไม

เชิญประชุมสุดยอดประชาธิปไตยไมเปนไร 

กําลังประชุมผูนําเอเชีย-ยุโรป แอมเนสตี้

หนาว! “ดอน” เผยหลายประเทศที่เปน

ประชาธิปไตย เวลาพิจารณาบทบาทของ

เอ็นจี โอจะพบวามีเอ็นจี โอที่ดีกับที่ ไมเปน

ประโยชนตอบานเมือง เขาก็จะจัดการชําระ

ลาง

เม� อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 

ทามกลางเสียงวิจารณกรณีสหรัฐอเมริกา

จัดประชุมสุดยอดเพ� อประชาธิปไตย ระหวาง

วันที่ 9-10 ธ.ค.2564 ไดเทียบเชิญ 110 

ชาติ โดยไมมีประเทศไทยเขารวมประชุมน้ัน 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม เปดเผยวา วันเดียวกัน

นี้ เวลา 15.00 น. ตนจะเขารวมการประชุม

ผูนําเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 13 (ASEM 13) 

ผานระบบการประชุมทางไกลจากตึกภักดี

บดินทร ทําเนียบรัฐบาล ซึ่งเปนเร� องที่ดี 

และไมมีปญหาอะไร ยืนยันวาความสัมพันธ

ระหวางประเทศดีทั้งหมด 

นายกฯ กลาววา เร� องสหรัฐนั้น นาย

ดอน ปรมัตถวินัย รองนายกรัฐมนตรีและ 

รมว.การตางประเทศ ไดชี้แจงไปแลว เรา

ตองวางตัวเองใหอยูในจุดที่เหมาะสม 

“ผมก็ระวังที่สุดในเร� องนี้ อะไรที่จะ

ทําใหเกิดความเสียหายหรือทําใหประเทศ

เรามีปญหาเราก็ตองพิจารณา นายกรัฐมน 

ตรีไมเคยหยุดงาน ทําใหทุกอยาง ทุกคน 

ประชาชนคนไทยทุกคนเราคือคนไทยดวย

กันไมใชหรือ เราก็ตองรวมมือกัน ตองชวย

กันสรางความเขาใจซึ่งกันและกัน ถาเรา

สรางความขัดแยงไปเร� อยๆ มันไมเปนผลดี

กับประเทศชาติ 

สุดยอดประชาธิปไตย

หลายชาติต� น

สกัดโควิดพันธุ ใหม

การดอางพิษโควิด

ขนกัญชา 1 ตัน

อานตอหนา 16

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันเสารที่  27  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564  แรม  8  ค่ํา  เดือน  12  ปฉลู

อานตอหนา 14

อานตอหนา 16

อานตอหนา 16

อานตอหนา 16

อานตอหนา 16

ปที่ 26 ฉบับที่ 9146

อิสรภาพแหงความคิด

‘ซานตาตู’สั่ง

ทุกหน�วยงาน

ผุด‘ของขวัญ’
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เปดปท.เต็มสูบไรจว.สีแดงเขม

‘ผับ-บาร’เกอ‘ศบค.’เมินลัดคิว
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2 ในประเทศ

ไม้บรรทัดวัดความหลากหลาย

จุดร่วมของ‘รัฐ-เอ็นจี โอ’ที่พอดี

ารเร่งเครื่องขององค์กรนานาชาติในการตรวจสอบ

รัฐบาลไทยต่อการดำาเนินนโยบายต่างๆ ที่กระทบต่อ

ความเป็นประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนในช่วง

นี้ นับว่าเป็นผลดีในการกระตุ้นเตือนให้รัฐบาลระมัดระวัง

ในการออกมาตรการ กำาหนดนโยบาย ไม่ให้กระทบ หรือ

ละเมิดต่อประชาชนทุกเชื้อชาติ และทุกชาติพันธุ์ ภายใต้

ความเข้าใจในความหลากหลายของสังคม วัฒนธรรมที่

แตกต่างกัน ไม่ใช้การขีดเส้นเขตแดนอธิปไตย ชาติใครชาติ

มันเพียงอย่างเดียวมากำาหนดความถูกต้อง ซึ่งเป็นแนวทาง

ที่ส่งผลดีต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมโลกโดยรวม

เช่นเดียวกัน องค์กรพัฒนาเอกชน หรือเอ็นจีโอที่มี

อยู่ในประเทศไทยหลายองค์กร ซึ่งทำาหน้าที่ในการตรวจ

สอบ เรียกร้องในสิ่งไม่ถูกต้อง เป็นปากเป็นเสียงให้กับผู้

ด้อยโอกาส คนรากหญ้าที่ได้รับผลกระทบจากนโยบาย

และโครงการพัฒนา เหมือนเป็นที่พึ่งให้กับคนชายขอบที่

ไม่มีกำาลังต่อสู้กับรัฐได้ แต่เมื่อเวลาผ่านไปปัญหาการเมือง

จากขั้วเหลือง-แดง มีการแตกตัวแยกสลายของเอ็นจีโอ

ในประเทศไทย บางส่วนยังอยู่กับชาวบ้าน บางส่วนอยู่กับ

พรรคการเมือง บางส่วนที่เป็นเครือข่ายองค์กรต่างประเทศ

ก็จัดกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับประเด็นการเมืองมากขึ้น ทำาให้

เกิดคำาถามต่อเอ็นจีโอในการทำาหน้าที่ว่าเป็นเครื่องมือของ

นักการเมืองหรือไม่

โดยเฉพาะการขับเคลื่อนทำากิจกรรมหลังการ

รัฐประหารเป็นต้นมา เอ็นจีโอกลายเป็นกลุ่มบุคคลที่ผนวก

กับพรรคการเมืองฝั่งตรงข้ามรัฐบาลจนเป็นเนื้อเดียวกัน 

กำาหนดบรรทัดฐานระบอบประชาธิปไตยในแบบตะวันตก

คือความถูกต้องของสังคมไทย ทั้งที่ฝ่ายรัฐและผู้สนับสนุน

รัฐบาลต่างเห็นว่าการดำารงสภาวะการเมืองในปัจจุบัน

คือความเหมาะสม ตามสภาพสังคม วัฒนธรรมที่เป็นอยู่ 

เนื่องจากประเทศไทยไม่เหมือนประเทศอื่น มีจุดศูนย์ดุลที่

เข้มแข็ง ทำาให้ประเทศรอดพ้นจากปากเหยี่ยว ปากกาของ

เหล่าบรรดามหาอำานาจมาได้ทุกครั้งในยามที่เกิดวิกฤต ส่วน

หนึ่งอาจเป็นเพราะการไม่เลือกข้างและมีการถ่วงดุลกันเอง

ในกลุ่มผลประโยชน์

ยิ่งการตอบกระทู้ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การต่างประเทศ ไล่ตั้งแต่การเดินทางไปเยือนเมียนมา 

รวมไปถึงท่าทีของไทยต่อกรณีที่ฝ่ายบริหารของรัฐบาล

ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้นำาสหรัฐอเมริกาเชิญ 110 

ประเทศ และดินแดน เข้าร่วมการประชุมสุดยอดเพื่อ

ประชาธิปไตยทางออนไลน์ที่สหรัฐจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ทำาให้

เห็นถึงทัศนคติและข้อมูลที่รัฐบาลมีอยู่ในมือ รวมไปถึงข้อ

สังเกตบางประการที่มีต่อเอ็นจีโอ โดยเฉพาะองค์กรที่ทำางาน

ด้านสิทธิมนุษยชน อย่างแอมเนสตี้ที่กำาลังถูกต่อต้านหนักใน

การออกโรงหนุนแกนนำาม็อบสามนิ้ว ที่ถูกคุมขังดำาเนินคดี

ในฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ซึ่ง

เกี่ยวข้องกับการหมิ่นสถาบัน ด้วยการนำาประเด็นไปเกี่ยว

โยงกับการเคลื่อนไหวระดับนานาชาติ

พร้อมมองว่า กลุ่มคนเหล่านั้นไม่ควรจะนำาไม้บรรทัด

ทางทฤษฎีของประเทศอื่นมาวัดประเทศไทย เพราะแต่ละ

ประเทศมีความหลากหลาย และมีที่มาทางประวัติศาสตร์

และวัฒนธรรมแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามนับว่าเป็นความ

คิดเห็นที่น่าสนใจ ต่อการแนะนำาให้เอ็นจี โอไปทำาความเข้าใจ

เรื่องความหลากหลาย ซึ่งแท้ที่จริงก็คือธรรมชาติของความ

เป็นประชาธิปไตยที่ทุกฝ่ายตระหนักอยู่แล้วว่าเป็นหัวใจ

สำาคัญ ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละฝ่ายจะหาจุดร่วมกันได้อย่างไรไม่

ให้ไปละเมิดความเชื่อ ความศรัทธาของอีกฝ่าย โดยมีกรอบ

กฎหมายที่เหมาะสมสอดคล้องกับยุคสมัยมาเป็นตัวกำาหนด.

ในเรื่องของเอ็นจี โอก็กำาลังดำาเนินการทางกฎหมาย 

ในการที่จะทำาให้เหมือนกับต่างประเทศ โดยจะต้องมีการ

ขึ้นทะเบียนควบคุม แจ้งที่มาของแหล่งเงินต่างๆ ขณะนี้

กฎหมายอยู่ระหว่างเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร 

ซึ่งทุกอย่างต้องใช้เวลาพอสมควร โดยเฉพาะกฎหมายต่างๆ 

บางครั้งก็ต้องปรับปรุงใหม่ทั้งหมด.

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม

บถอยหลังเข้าสู่เดือนสุดท้ายของปี ซึ่งเป็นฤดูแห่งการท่อง

เที่ยวและเตรียมต้อนรับสู่เทศกาลเคาต์ดาวน์ปีใหม่ที่พร้อมกลับ

มาคึกคักอีกครั้ง หลังคนไทยผ่านช่วงเวลาเลวร้ายของการแพร่

ระบาดโควิด-19 ที่ยอดผู้ติดเชื้อพุ่งสูงสุดแตะ 20,000 รายต่อวัน

มาแล้ว ซึ่งในปัจจุบันยอดลดลงแตะที่หลัก 5,000-6,000 รายต่อวัน ภาค

รัฐทยอยคลายล็อกกิจการ กิจกรรมต่างๆ ไปบ้างแล้ว แต่ยังคงต้องเฝ้า

ระวังสถานการณ์อย่างถึงที่สุดอยู่

โดยล่าสุด “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ 

รมว.กลาโหม นั่งหัวโต๊ะถกคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 ) หรือ ศบค.ชุดใหญ่ 

เคาะปรับมาตรการเพิ่มเติม 

โดยเห็นชอบปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร พื้นที่

ควบควบสูงสุดและเข้มงวด หรือสีแดงเข้ม 6 จังหวัด ปรับเป็น 0 

จังหวัด พร้อมยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน, พื้นที่ควบคุมสูงสุด 

หรือสีแดง 39 จังหวัด ปรับเป็น 23 จังหวัด, พื้นที่ควบคุม หรือสีส้ม 23 

จังหวัดเหมือนเดิม, พื้นที่เฝ้าระวังสูง หรือสีเหลือง 5 จังหวัด ปรับเป็น 

24 จังหวัด, พื้นที่เฝ้าระวัง หรือสีเขียว ไม่มี และพื้นที่สีฟ้า นำาร่องการ

ท่องเที่ยว เดิม 4 จังหวัด ปรับเป็น 7 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 

กระบี่ กาญจนบุรี นนทบุรี ปทุมธานี พังงา และภูเก็ต

นอกจากนี้ยังเห็นชอบขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 15) ออกไปอีกระยะเวลา 2 เดือน หรือตั้งแต่

วันที่ 1 ธันวาคม 2564-31 มกราคม 2565 

พร้อมเห็นชอบให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศตาม

โปรแกรมเทสต์แอนด์ โกตรวจหาเชื้อโควิดด้วย ATK หากผลเป็นลบ

สามารถออกเดินทางได้เลย เนื่องจากบุคคลเหล่านี้ ได้ตรวจหาเชื้อแบบ 

RT-PCR ก่อนเดินทางมาแล้ว 72 ชั่วโมง 

สำาหรับช่องทางการเดินทางเข้าประเทศไทย จากเดิมที่เดินทาง

เข้ามาทางอากาศเท่านั้น ล่าสุดได้เพิ่มช่องทางบกและทางเรือ โดยช่อง

ทางบกนำาร่องที่ด่านหนองคาย เริ่มในวันที่ 24 ธันวาคมนี้ ส่วนทางเรือมี

ข้อกำาหนดเพิ่มเติมว่าจะต้องได้รับการฉีดวัคซีน ผ่านการลงทะเบียน ผ่าน

การตรวจ RT-PCR 1 ครั้งบนเรือ ซึ่งจะสามารถเพิ่มนักท่องเที่ยวได้ การ

พำานักในพื้นที่แซนด์บ็อกซ์ลดเหลือ 5 วัน จากเดิม 7 วัน ส่วนการควอ

รันทีน จากเดิม 10-14 วัน เหลือ 5-7 วัน

“ทั้งนี้มาตรการต่างๆ ที่ทยอยออกมาสอดรับการเปิดท่องเที่ยว

ยังถูกจับตาจากทุกฝ่าย หลังจากก่อนหน้านี้ชิมลางเปิดให้จัดเทศกาล

ลอยกระทงไปแล้ว ก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึง

นี้ ซึ่งเป็นช่วงการเดินทางกลับภูมิลำาเนา และการเลี้ยงฉลองใหญ่ของ

ประชาชนในรอบ 2 ปี ที่เป็นจุดเสี่ยงต้องลุ้นจะเกิดการระบาดระลอก

ใหม่อีกครั้ง ซ้ำารอยช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2563 ที่ภาครัฐปล่อยให้เดิน

ทางข้ามจังหวัด กระทั่งเกิดหลายคลัสเตอร์ ตัวเลขผู้ติดเชื้อพุ่งสูงสุด อีก

ทั้งในปัจจุบันยังมีเรื่องไวรัสกลายพันธุ์ที่ต้องเฝ้าระวัง” 

แต่อย่างไรก็ตาม ในรอบนี้ถึงแม้ภาครัฐจะผ่อนคลายมาตรการ 

เปิดประเทศ เปิดการท่องเที่ยว ให้ประชาชนสามารถเดินทางสัญจร

ได้มากยิ่งขึ้นในช่วงปีใหม่นี้ แต่ทว่าในบางกิจการและกิจกรรมก็ยังไม่

สามารถปล่อยผ่านไปได้ อย่างเช่น สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ที่

เรียกว่าปิดล็อกเพียงชั่วคราว เพื่อรอเวลาที่เหมาะสมตามที่วางไว้ 

โดย ศบค.ยังคงให้สถานบันเทิงเปิดดำาเนินการวันที่ 16 มกราคม 

2565 ตามกำาหนดเดิม ส่วนมาตรการป้องกันและควบคุมโควิด-19 การ

เปิดบริการน้ัน จำาหน่ายสุราไม่เกิน 23.00 น. เปิดบริการไม่เกิน 24.00 น. 

รวมถึงงดกิจกรรม ได้แก่ งดให้บริการคาราโอเกะ งดจัดพื้นที่เต้นรำาส่วน

กลาง งดบริการเครื่องดื่มที่มีการใช้แก้วร่วมกัน งดกิจกรรมส่งเสริมการ

ขาย การให้บริการ หรือกิจกรรมที่มีการคลุกคลีและสัมผัสใกล้ชิดกับ

ลูกค้า

ทั้งนี้การที่ ศบค.ยังไม่ตัดสินใจให้เปิดสถานบันเทิงในช่วงเดือน

ธันวาคมนี้ตามที่ผู้ประกอบการร้องขอ เป็นผลสืบเนื่องจากข้อกังวลว่า

หากเปิดก่อนปีใหม่ที่จะมีการเลี้ยงฉลอง อาจเกิดหลายคลัสเตอร์ใหม่

ขึ้นมา อย่างเช่นปีที่ผ่านมาเกิดคลัสเตอร์ใหญ่ถึง 2 คลัสเตอร์ในสถาน

บันเทิง ทำาให้ไทยพลาดโอกาสฉลองปีใหม่ อีกทั้งในปีนี้ยังตั้งภาพลักษณ์

ของไทยในช่วงปีใหม่ หากผ่านไปด้วยความเรียบร้อยก็จะเป็นภาพที่ดี

ระดับประเทศอีกด้วย 

งานนี้คงต้องลุ้นกันอีกครั้งหลังจุดพลุฉลองปีใหม่ไทย ว่าจะได้ไป

ต่อหรือต้องกลับมาล็อกดาวน์ประเทศกันอีกครั้ง.

ารจับเป็น นายอามีร ดอแต อายุ 29 ปี แนวร่วม 

ขบวนการแบ่งแยกดินแดน บีอาร์เอ็น ในพื้นที่ ต.สุวารี 

อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส โดยเจ้าหน้าที่ทหารที่ตั้งฐานปฏิบัติ

การในพื้นที่ ซึ่งเป็นการจับได้พร้อมหลักฐาน แบบคาหนังคาเขา  ใน

ขณะที่นายอามีร ดอแต ขี่รถจักรยานยนต์นำา

ถุงปุ๋ยที่ใส่อาวุธปืนยิงเร็ว ยี่ห้อเอชเค 2 

กระบอก และเอ็ม 16 อีก 2 กระบอก 

เพื่อนำาไป เก็บ หลังจากที่ แนวร่วม ชุด

แรกเพิ่งใช้อาวุธปืนทั้ง 4 กระบอก ซุ่ม

โจมตีรถยนต์สายตรวจของเจ้าหน้าที่

ตำารวจ สภ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 

ซึ่งเป็นปฏิบัติการที่ได้ตัว

เป็นๆ ของ แนวร่วม พร้อมอาวุธถึง 4 

กระบอก เป็นความสำาเร็จของการสกัด

กั้นคนร้ายหลังจากเกิดเหตุที่ไม่เกิดขึ้นบ่อย

นักของเจ้าหน้าที่ทหาร ตำารวจ และกองกำาลัง

ท้องถิ่นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำาเภอของ 

จ.สงขลา 

ไม่ว่าเป็นการปฏิบัติการได้ผลแบบ ฟลุกๆ หรือมาจากการ

ปรับแผนปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน แต่ก็ถือว่า

เป็นความสำาเร็จที่ต้อง ชื่นชม และให้กำาลังใจกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติ

การ ภาคสนาม ในพื้นที่ เพราะการได้ แนว

ร่วม ตัวเป็นๆ ที่ไม่ถูก วิสามัญฯ ในครั้งนี้ 

ยังประโยชน์กับหน่วยงานความมั่นคงเป็น

อย่างยิ่ง 

ซึ่งจากการ สารภาพ ของนายอามีร 

ไม่ว่าจะเป็นการใช้การ สอบสวน หรือ ซัก

ถาม ก็แล้วแต่ ซึ่งคำาสารภาพที่ได้ ทำาให้เจ้า

หน้าที่ติดตามปืนยิงเร็วยี่ห้อ เนเกฟ ได้อีก 1 

กระบอก ที่ถูก แนวร่วม นำาไปฝังดินในพื้นที่ 

ต.สาวอ อ.รือเสาะ และเป็นปืนที่ถูก แนวร่วม 

ยึดได้จากการเข้าโจมตีฐานพระองค์ดำา ที่ 

อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เมื่อเกือบ 10 ปีที่ผ่าน

มา ซึ่งในครั้งนี้เป็นการ ละลายฐาน ระดับ

กองร้อย ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายเราเสียชีวิตตั้งแต่

ระดับ ผบ.ร้อย และ แนวร่วม ได้ยึดเอาอาวุธ

ปืนไปจำานวนหนึ่ง 

และล่าสุด ในวันที่ 22 พ.ย.ที่ผ่านมา 

นายอามีร ดอแต ยังให้ความร่วมมือกับเจ้า

หน้าที่ โดยการนำาเจ้าหน้าที่ไปขุด ปุ๋ยยูเรีย 

ได้อีก 1 ถัง ในพื้นที่บ้านกาโด๊ะ ต.รือเสาะ ซึ่ง 

แนวร่วม เตรียมไว้เพื่อใช้ในการผลิตระเบิดแสวงเครื่องเพื่อก่อความ

ไม่สงบในพื้นที่ 

สรุปสั้นๆ ปืนยิงเร็วยี่ห้อต่างๆ ทั้ง 5 กระบอกที่เจ้าหน้าที่

ยึดมาได้ ทั้งจากในถุงปุ๋ย 4 กระบอก และนายอามีรนำาไปขุด

มาอีก 1 กระบอก ล้วนเป็นปืนของราชการที่ถูกปล้นชิงและยิง

เจ้าของอาวุธเสียชีวิต ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ตลอดระยะเวลาในการ

ทำา สงครามประชาชน ตั้งแต่ป ี2543 และ สงครามกองโจร ตั้งแต่

ปี 2547 เป็นต้นมา ขบวนการบีอาร์เอ็นไม่เคยใช้เงินในการซื้ออาวุธ

แม้แต่กระบอกเดียว เพราะปืนที่เจ้าหน้าที่ยึดได้ ไม่ว่าเป็นการ ตรวจ

ค้น จับเป็น หรือจับตาย ปืนที่ยึดได้ล้วนแต่เป็นปืนของทางราชการ 

ที่ปืนของบุคคลที่ถูกยิงตาย และแนวร่วมยึดเอาไป และแม้แต่ปืนที่

หายไปจากกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน อ.เมืองฯ จ.นราธิวาส 

เมื่อ 3 เดือนก่อนนี้ ทั้ง 18 กระบอก ก็ต้องอยู่ในมือของขบวนการ

แบ่งแยกดินแดนบีอาร์เอ็นเช่นกัน 

ส่วนกระสุนปืนที่ใช้ ซึ่งแน่นอนว่า บีอาร์เอ็นต้อง จัดหา มาใช้ 

เพราะกระสุนปืนที่ติดไปกับตัวปืนมีไม่มากพอในการใช้ปฏิบัติการต่อเจ้า

หน้าที่รัฐ และนี่ก็เป็นประเด็นปัญหาอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะ

ถ้านับตั้งแต่บีอาร์เอ็นปฏิบัติการ จุดไฟใต้ ระลอกใหม่ตั้งแต่

ปี 2536 ที่เริ่มเปิด ศักราช ด้วยการเผาโรงเรียนคืนเดียว 

36 โรง จนถึงปัจจุบัน หน่วยงานความมั่นคงยังสืบไม่

พบ จับไม่ได้ว่าบีอาร์เอ็นซื้อเครื่องกระสุนเพื่อใช้ใน

การ สู้รบ  กับเจ้าหน้าที่รัฐจากใคร 

ประเด็นต่อมา จากการที่นายอามีร 

ดอแต นำาเจ้าหน้าที่ไปขุดนั่นขุดนี่ ได้ทั้ง ปืน 

และ ปุ๋ย แสดงให้เห็นว่าในพื้นที่ของ อ.รือเสาะ 

จ.นราธิวาส เป็น แหล่งใหญ่  ของบีอาร์เอ็น ทั้งใน

เรื่องของ สมาชิก และเป็นสถานที่เก็บอาวุธเพื่อใช้ใน

การปฏิบัติการ 

นี่แค่ แนวร่วม ธรรมดาที่มีหน้าที่เป็นเพียง พลลำาเลียง 

ทำาหน้าที่ขี่รถไปรับอาวุธหลังการก่อเหตุของ แนวร่วม อีกระดับหนึ่ง ยัง

สามารถนำาไปขุดปืน ขุดปุ๋ย และให้รายละเอียดถึงการปฏิบัติการของ

ขบวนการได้ว่า 1 ชุดปฏิบัติการ ประกอบด้วยใครกี่คน และหลังปฏิบัติ

การเสร็จ มีการส่งมอบอาวุธกันอย่างไร นำาไปส่งให้ใคร 

แน่นอนอาวุธปืนในพื้นที่ อ.รือเสาะ ไม่ได้มีเพียงที่ยึดได้และขุด

ได้ และ แนวร่วม ที่ทำาหน้าที่ในการ รับอาวุธ เพื่อไป ส่งต่อ เพื่อนำา

อาวุธไปเก็บ ก็ไม่ได้มีเพียงนายอามีร ดอแต เพียงคนเดียว 

ส่วนจะมีกี่คน อยู่ที่ไหน และปืนที่เป็น กองกลาง ถูก เก็บซ่อน 

ไว้ในสถานที่ใด ย่อมเป็นหน้าที่ของหน่วยงานทหารในพื้นที่ ในการ

ติดตาม สืบสวน สอบสวน ขยายผล เพื่อให้การปฏิบัติการต่อฝ่ายตรง

ข้ามได้รับชัยชนะ ไม่ใช่จบอยู่เพียงได้ปืน 5 กระบอก และปุ๋ยยูเรีย 1 ถุง 

และที่สำาคัญ ถ้าดูแผนปฏิบัติการของแนวร่วมกลุ่มติดอาวุธ และ 

แกนนำา ในการ สั่งการ ในพื้นที่ ก็พบว่าบีอาร์เอ็นยังคงใช้แผนเดิมๆ ซึ่ง

เป็นแผนที่ แกนนำา บีอาร์เอ็นที่ถูกจับกุม และมาทำางานให้กับ กอ.รมน.

ภาค 4 ส่วนหน้า ตั้งแต่สมัยที่ พล.อ.สำาเร็จ ศรีหร่าย ยังเป็นรองแม่ทัพ

ภาคที่ 4 ได้ให้รายละเอียดถึงโครงสร้างของแผนปฏิบัติการของ กอง

กำาลังติดอาวุธ ที่เรียกว่า อาร์เคเค และ คอมมานโด รวมทั้ง ฮาลีเมา  

ซึ่งผ่านมาแล้วหลายปี เปลี่ยน แม่ทัพ มาแล้วหลายแม่ทัพ แต่ กอ.รมน.

ภาค 4 ส่วนหน้า ก็ยังคง เดินตามหลัง กลุ่มติดอาวุธ และปล่อยให้

กลุ่มติดอาวุธยังใช้แผนปฏิบัติการแบบเดิมๆ ต่อไปในพื้นที่ 

นี่แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานความมั่นคง รู้เขา แต่..ไม่รู้ 

ขบวนการที่จะแก้เพื่อการเอาชนะ ด้วยการทำาลายแผนของฝ่ายตรง

ข้าม ให้ใช้ไม่ได้ผล แต่นี่รู้แผนปฏิบัติการของ ศัตรู ทุกขั้นตอน ไม่รู้

อย่างเดียวคือการเอาชนะ หรือทำาลายแผนของศัตรูให้ใช้ไม่ได้ นี่ก็

แสดงให้เห็นว่า แม้หน่วยงานความมั่นคงจะไม่ ถอยหลัง แต่ก็ ย่ำาอยู่

กับที่ เพราะถ้ามีความ ก้าวหน้า ต้องมีความสามารถทำาลายแผนของ 

ศัตรู  หรือฝ่ายตรงข้ามได ้

จุดอ่อนของบีอาร์เอ็นคือ เรื่องของอาวุธปืน ที่ใช้ในการ

ปฏิบัติการต่อเป้าหมายในพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัด และ 4 อำาเภอของ

จังหวัดสงขลา เพราะชุดปฏิบัติการที่เข้าโจมตีเจ้าหน้าที่ โจมตีเป้า

หมาย บุคคล ไม่ได้นำาอาวุธติดตัวอยู่ตลอดเวลา เช่น กองกำาลังติด

อาวุธที่เคลื่อนไหวในป่าเขาหลังหมู่บ้าน 

แต่กลุ่มปฏิบัติการต่อเป้าหมายที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ และเป้า

หมาย บุคคล ในการปฏิบัติการทุกครั้ง จะมีผู้นำาส่งอาวุธให้ และรับ

อาวุธคืนหลังปฏิบัติการเสร็จ โดยที่อาวุธปืนที่ใช้ในการปฏิบัติการ จะ

ถูก เก็บซ่อน ไว้ในสถานที่ต่างๆ ที่ ปิดลับ รู้เฉพาะในการปฏิบัติการ

แต่ละครั้งเท่านั้น 

ถ้าหน่วยงานความมั่นคงสามารถเข้าถึง แหล่งข่าว ในพื้นที่ 

สามารถปฏิบัติการทาง มวลชน ได้ผล ด้วยการยึดอาวุธ ซึ่งเป็นของ

ราชการที่ถูก แนวร่วม ยึดไป กลับมาให้ได้

มากที่สุด ก็จะเป็นการ ลิดรอน เขี้ยวเล็บ

ของ แนวร่วม ให้น้อยลง และจะยากต่อการ

ปฏิบัติการต่อเป้าหมาย ซึ่งหากทำาได้ ความ

สูญเสียก็จะลดน้อยลง 

จุดอ่อนของหน่วยงานความ 

มั่นคง 17 ป ีผ่านไปยังไม่มีการแก้นั้นคือ

งาน การข่าว เพราะต้องยอมรับว่า ที่เรา

เข้าไม่ถึง ความลับ ของข่าวในเรื่องของใคร

เป็นใครในหมู่บ้าน วันนี้กลุ่ม หน้าขาว ใน

แต่ละหมู่บ้านอยู่ที่ไหน แหล่ง เก็บอาวุธ ใน

แต่ละพื้นที่อยู่ที่ไหน ผู้ทำาหน้าที่ การข่าว 

ไม่มีรายละเอียด 

ปืนทั้ง 5 กระบอก และ 1 ถุงปุ๋ยยู

เรีย ที่ยึดได้ในครั้งนี้ ไม่ใช่เรื่องของ การ

ข่าว  แต่เป็นเพราะเส้นทางหลบหนีของนาย

อามีร ดอแต มีเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนอยู่ตรง

นั้น และนายอามีร ดอแต เป็น แนวร่วม ชั้น 

ปลายแถว จึงไม่มีการต่อสู้ และให้ความร่วม

มือเพราะ จนมุม จึงทำาให้เจ้าหน้าที่ ได้ข่าว 

ได้ ข้อมูล นำาไปสู่ความสำาเร็จในการ ต่อจิกซอว์ ของกลุ่มขบวนการ

ในครั้งนี้ และเพราะนายอามีร ดอแต เป็นชั้น แนวร่วม ที่เป็น ปลาย

แถว เราจึงได้ความลับเพียงในพื้นที่ซึ่งเขารับผิดชอบเท่านั้น 

ถ้าในการปฏิบัติการปิดล้อม หัวโจก  ของบีอาร์เอ็นในหลายๆ 

ครั้ง หน่วยงานที่ปิดล้อมสามารถ จับเป็น ผู้เป็น หัวโจก  มาเข้าสู่

ขบวนการ สอบสวน หรือ ซักถาม ได้ อย่างเช่นการซักถามสอบสวน

นายอามีร ดอแต จึงน่าจะเป็นผลดี เพราะจะได้รับรู้ โครงสร้าง แผน

งานของบีอาร์เอ็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดับ ไฟใต้ หรือ ลึกๆ แล้ว 

หน่วยงานความมั่นคงไม่ต้องการความรู้ ความลึก อะไรของบีอาร์

เอ็น เพราะต้องการที่จะให้สถานการณ์ของ ไฟใต้ ดำารงอยู่อย่างที่

เป็น เหมือนกับที่คนในพื้นที่ ท่องจำา มากว่า 50 ปีว่า ใต้สงบ งบไม่

มา นั่นเอง.

เมือง ไม้ขม รายงาน

หรือประโยค ‘ใต้สงบ งบไม่มี’ 

คือเงื่อนไขที่ ‘ไฟใต้’ ดับไม่ได้  
ก

ก
นั

ปรับมาตรการก่อนจุดพลุปีใหม่

บนจุดเสี่ยง‘โควิด’พุ่งซ้ำารอย
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3บทความ-ในประเทศ

กิดอะไรขึ้นกับ “คดีนายทหารเรือ” ที่เข้าไปถ่าย

ภาพน้องๆ เยาวชนหญิงนักกีฬายิมนาสติกใน

เชิงอนาจารและคุกคามทางเพศ จนถูกบรรดาผู้

ปกครองนักกีฬารุมจับกุมตัวได้ พร้อมหลักฐานกล้องถ่าย

รูปและภาพถ่ายหลายพันรูป ตั้งแต่เดือน เม.ย.64 

ผ่านมา 6 เดือน คดีไม่มีความคืบหน้า!!! 

ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา “นายทหารเรือ” ผู้

ต้องหาคดีนี้เลย

จนเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมา ดร.กุสุมาลย์ ประเสริฐ

ศรี อุปนายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย 

พร้อมผู้ปกครองนักกีฬาที่ได้รับความเสียหาย ต้องรวม

ตัวเดินทางไปที่ สน.ปทุมวัน 

ทวงถามความคืบหน้า!!!

จำาได้ว่าช่วงที่คดีนี้เกิดขึ้นปลายเดือน เม.ย.64 

เป็นข่าวใหญ่โต เป็นข่าวโด่งดัง สะเทือนกองทัพเรือ

และแวดวงกีฬา โดยเฉพาะเยาวชนที่ถูกคุกคามทางเพศ 

อย่างที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น

จากเหตุการณ์ที่นายทหารเรือรายหนึ่งถูกบรรดา

ผู้ปกครองของนักกีฬายิมนาสติกรุมจับกุม พร้อมหลัก

ฐานคือกล้องถ่ายรูปและภาพถ่ายนักกีฬายิมนาสติกใน

เชิงอนาจารและคุกคามทางเพศหลายพันรูป ที่ถ่ายมา

ตั้งแต่เดือน ก.ย.2563 และยังมากระทำาแบบเดิมซ้ำาๆ 

อีกหลายครั้งจนผู้ปกครองผิดสังเกต และขอเข้าไปตรวจ

กล้องถ่ายภาพ

กระทั่งพบรูปในกล้องถ่ายภาพเกือบทั้งหมดโฟกัส

เฉพาะบางจุดของนักกีฬาเยาวชนหญิง

กลุ่มผู้ปกครองและสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่ง

ประเทศไทยได้รวบรวมหลักฐานเข้าแจ้งความดำาเนินคดี

ที่ สน.ปทุมวัน 

ทางกองทัพเรือก็ได้ลงโทษทางวินัยทหารเรือรายนี้

ทันทีด้วยการงดบำาเหน็จครึ่งปี

แต่ตอนนี้ผ่านมา 6 เดือน คดีไม่มีความคืบหน้า 

จน ดร.กุสุมาลย์และผู้ปกครองนักกีฬาต้องไปทวงถาม

พนักงานสอบสวน สน.ปทุมวัน พร้อมกับได้คำาชี้แจง

“ส่งหมายเรียกให้ผู้ต้องหามารับทราบข้อกล่าวหา

ในวันที่ 15 พ.ย. แต่ปรากฏว่าผู้ต้องหานั้นได้อุปสมบท

ที่วัดแห่งหนึ่ง ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ขอให้ลาสิกขาบทออก

มาเพื่อมารับทราบข้อกล่าวหา โดยนัดอีกครั้งในวันที่ 8 

ธ.ค.นี้ เนื่องจากนายทหารเรือคนดังกล่าวอ้างว่าต้องใช้

เวลาเตรียมเอกสารในการต่อสู้คดี”

ครับ...ไม่รู้ว่าเหตุผลท่ีคดีล่าช้า คดีเน่ินนานผ่าน

มากว่าคร่ึงปีถึงเพ่ิงจะตามตัวผู้ต้องหามารับทราบข้อกล่าว

หาเกิดจากส่ิงใด มีอะไรในกอไผ่มากกว่าหน่อไม้หรือไม่

แต่อยากให้ “ตำารวจ” นึกถึงหัวอกพ่อแม่ ผู้

ปกครองนักกีฬา ลูกสาวเป็นเด็ก เป็นเยาวชน ถูกกระทำา

เช่นนี้ ไม่มีใครจะยอมรับได้ รวมทั้งสิ่งที่เหล่าผู้ปกครอง

เลือกที่จะพึ่งพากระบวนการยุติธรรมดำาเนินการ ไม่ใช้

ศาลเตี้ย ไม่ใช้การรุมทำาร้ายผู้ที่มากระทำาต่อลูกต่อหลาน

ของเขา

ฉะนั้น “ตำารวจ” ก็ต้องอย่าทำาให้ประชาชนผิด

หวัง. 

6 เดือนคดีไม่คืบ

เ

หว่งปมฉาวขนเฮโรอนีเขา้ไทเป 

‘๑๐ รัชกาล ฉบับการ์ตูน’

ฐมนตรี “อิทธิพล คุณปลื้่ม” กับปลัด “ดร.ยุพา ทวี

วัฒนะกิจบวร”

ทำาให้ผมปลื้ม “กระทรวงวัฒนธรรม” มาก!

คือ แต่อ้อน-แต่ออก อ่านหนังสือหนังหาศึกษา

ประวัติศาสตร์ชาติบ้านเกิดเมืองนอนตัวเองมา ตั้งแต่เด็ก ยัน

จะแก่ตาย

ยอมรับตรงๆ....จะหาชนิดที่ปูรากฐานเป็น “วัคซีนชาติ” 

โดยไม่ต้องไปค้นจากที่โน่นที-ที่นี่ที แล้วนำามาปะติด-ปะต่อเพื่อ

ความรู้เรื่องต่อเนื่อง มันยากจริงๆ

แบบนี้ อย่าไปโทษรุ่นใหม่ ว่าไม่เรียนประวัติศาสตร์ไทย

เลยครับ 

ไม่ว่ารุ่นไหน ถ้าไม่สนใจ-ใฝ่รู้ชนิด “วิญญาณบรรพบุรุษ

เข้าสิง” ละก็ ยากจะให้ใครศึกษาเรียนให้รู้ ชนิดซึมซับ-เข้าถึง

ความเป็นชาติของตัวเองได้

ก็ไม่อยาก “ย้อนหลัง” ไปโทษใคร เพราะไม่มีประโยชน์ 

ใช้เป็นบทสะท้อนให้คนวันนี้ ได้ตระหนัก และแก้ไขดีกว่า

อาหาร ก็กินแค่อิ่ม

แต่ทำาต้องประดิดประดอยปรุง คิดสร้างรังสรรค์การจัด

จาน ถึงขั้น เป็นศาสตร์-เป็นวิชา ต้องเรียนกันระดับมหา’ลัย?

คำาตอบง่ายๆ นั่นคือ....

มันเป็นศาสตร์และศิลป์ ว่าด้วยศาสตร์การปรุงที่เข้าถึง

คุณสมบัติในแต่ละวัตถุดิบ และศิลป์ในการนำาเสนอ ที่เข้าถึง

เสน่ห์ดึงดูด ชวนบริโภคต่อเนื่อง ชนิดน่าค้นหา

การค้นหา คือต้นทางนำาไปสู่การ “ยอมรับนับถือ” 

เมื่อมีการยอมรับนับถือ ก็นำาไปสู่ความดำารงอยู่ของ

วัตถุดิบที่เป็นรากเหง้า สืบสาน-ส่งต่อ โดยผู้ปรุง “รุ่นต่อรุ่น”

กระทรวงวัฒนธรรมยุคนี้....

เข้าถึงศาสตร์และศิลป์ทางสื่อ สู่การเข้าถึงตรงนี้!

คือ ๓-๔ เดือนก่อน ท่านปลัดฯ ยุพา ส่งหนังสือมาให้

เล่มหนึ่ง เรื่อง

“พระมหากษัตริย์ไทย แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ๑๐ 

รัชกาล” ฉบับการ์ตูน

ขอย้ำา “ฉบับการ์ตูน”!

ตาเห็น-ใจสะดุดตรงนี้ เอ๊ะ...ได้หรือ เอาเรื่องราวพระ

มหากษัตริย์ไปทำาเป็นการ์ตูน?

ก็พลิกดู เป็นการ์ตูนจริงด้วย ทั้ง ๑๐ รัชกาล ไล่มาตั้่งแต่

รัชกาลที่ ๑  ไปจนถึงรัชกาลที่ ๑๐ ปัจจุบัน 

เป็นเรื่องราวความเป็นมา “กรุงรัตนโกสินทร์” นับตั้งแต่ 

ท่านรัฐมนตรีอิทธิพล ให้ความเข้าใจเบ้ืองต้นกับคำาชินหู 

แต่เมื่อถามเอาเนื้อความ ผมเองก็ยังตอบให้เป็นเรื่อง-เป็นราวไม่

ได้ ไว้ดังนี้

สัญลักษณ์ประจำ�พระบรมร�ชจักรีวงศ์

พระบรมร�ชจักรีวงศ์ มีที่ม�จ�กน�มบรรด�ศักดิ์  

“เจ้�พระย�จักรีศรีองครักษ์” ของพระบ�ทสมเด็จพระพุทธยอด

ฟ้�จุฬ�โลกมห�ร�ช

เมื่อครั้งทรงดำ�รงตำ�แหน่งสมุหน�ยก ในสมัยกรุงธนบุรี 

ครั้นเสด็จปร�บด�ภิเษกเป็นพระมห�กษัตริย์พระองค์แรกแห่ง

ร�ชวงศ์จักรี 

และทรงสถ�ปน�กรุงรัตนโกสินทร์เป็นร�ชธ�นี พุทธศักร�ช 

๒๓๒๕

 ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ ให้สร้�งพระแสงจักรและ

พระแสงตรีไว้  ๑ สำ�รับ กำ�หนดให้เป็นสัญลักษณ์ประจำ�พระบรม

ร�ชจักรีวงศ์ สืบม�จนปัจจุบัน

คำ�ว่� “จักรี” นี้ พ้องเสียงกับคำ�ว่� “จักร” และ “ตรี” ซึ่ง

เป็นอ�วุธของพระน�ร�ยณ์ และสอดคล้องกับคว�มเชื่อเรื่องพระ

มห�กษัตริย์ทรงอยู่ในฐ�นะสมมุติเทพ 

เห็นได้จ�กก�รเฉลิมพระน�มต�มจ�รึกในพระสุพรรณบัฏ

ของพระมห�กษัตริย์หล�ยพระองค์ในพระบรมร�ชจักรีวงศ์

จะมีคำ�ว่� “ร�ม�” ซึ่งหม�ยถึงอวต�รหนึ่งของพระน�ร�ยณ์

รวมทั้้งก�รตั้งน�มเมืองหลวงเป็น “กรุงเทพ” นั้น อันหม�ย

ถึง เมืองแห่งเทพเทว�

และก�รใช้สัญลักษณ์ของ “ครุฑ” ในพ�หนะหรือทรัพย์สิน

ของพระมห�กษัตริย์

และ “ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร” ปลัดกระทรวง กล่าวถึง

แรงดาลใจสู่การนำาเสนอ “พระมหากษัตริย์ไทย” ๑๐ รัชกาล รูป

แบบการ์ตูนเก๋ไก๋ ไว้ว่า

พระมหากษัตริย์กรุงรัตนโกสินทร์ทุกรัชกาลนั้น มีพระราช

ปณิธานอันแน่วแน่และพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล สุขุม ลุ่มลึก ใน

การบำาเพ็ญพระราชกรณียกิจทั้งปวง 

เพื่อความมั่นคงไพบูลย์ของอาณาประชาราษฎร์และ

ประเทศชาติ  

ยามใดที่บ้านเมืองเกิดปัญหาหรือมีทุกข์ร้อนใดๆ ทรงดับร้อน 

ผ่อนทุกข์ ช่วยให้วิกฤตคลี่คลาย

พสกนิกรทั่วหล้าต่างประจักษ์แจ้ง และสำานึกในพระ

มหากรุณาธิคุณ

กระทรวงวัฒนธรรม ตระหนักในความสำาคัญของสถาบัน

พระมหากษัตริย์ เห็นสมควรสนับสนุนส่งเสริม

ให้เยาวชนและประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้พระราชประวัติ 

และพระราชกรณียกิจนานัปการของพระมหากษัตริย์ กรุง

รัตนโกสินทร์ ในแต่ละรัชกาล

เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทุกพระองค์ ทรงทำานุ

บำารุงบ้านเมือง และทรงสร้างสรรค์มรดกทางวัฒนธรรมไว้ให้

ชาวไทยได้ภาคภูมิใจในความเป็นชาติท่ีเจริญรุ่งเรือง พัฒนา

และก้าวหน้ามาจนทุกวันนี้

กระทรวงวัฒนธรรม ภาคภูมิใจที่ได้จัดทำาหนังสือ “พระ

มหากษัตริย์ ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล ฉบับ

การ์ตูน”

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งกรุง

รัตนโกสินทร์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐสุดของชาติ 

เพื่อให้เยาวชน ประชาชน...

ตระหนักรู้ถึงความเป็นชาติ ที่สืบทอดมั่นคงมาอย่าง

ยาวนาน จักได้สมัครสมานสามัคคี 

ร่วมกันธำารงรักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหา

กษัตริย์ไทย ให้ยั่งยืนสืบไป

ครับ....เมื่อทราบความเป็นมาแล้ว ตอนนี้ หลายท่านคง

ร้องถามในใจว่า  ไหน...หนังสือ ฉบับการ์ตูน ที่ว่านี้ อยากเห็น 

อยากได้อ่าน

ไม่เป็นไรครับ ใจเย็นๆ กระทรวงคงพิมพ์แจกเท่าจำานวน

ประชากรไม่ไหวหรอก เห็นพิมพ์ครั้งแรกไป ๒๓,๐๐๐ เล่ม

เท่านั้นเอง

ทางไทยโพสต์ เล็งเห็นคุณค่าหนังสือเล่มนี้ ปรารถนาเผย

แพร่สู่สังคมประชาชาติให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

ผมจึงเรียนขออนุญาตท่านปลัดฯ ว่า.........

ขอนำาเรื่อง “พระมหากษัตริย์ ไทยแห่งพระบรมราชจักรี

วงศ์ ๑๐  รัชกาล ฉบับการ์ตูน” ลงตีพิมพ์ในไทยโพสต์ได้หรือไม่?

ท่านอนุญาต!

ดังนั้น นับแต่เดือนธันวาคม นี้ เป็นต้นไป 

จะได้อ่าน “พระมหากษัตริย์ไทย ๑๐ รัชกาล” รูปแบบ

การ์ตูน ๔ สี  ชนิดเต็มหน้าไทยโพสต์ทุกวัน (เว้นวันอาทิตย์)

ครับ....

วันนี้ ไม่ได้คุย หนักไปทางเปิด “มิติการ์ตูน” ก็ตามดูกัน

ให้ได้นะ 

เด็กๆ อ่านได้ ผู้ใหญ่อ่านดี........

อ่านกันซะ ชีวิตจะได้ครบ ๓ สี แฮปปี้ ไทยแลนด์!

รัชกาล ที่  ๑ ทรง “สร้างบ้านแปงเมือง” ณ เมื่อ พ.ศ.๒๓๒๕

วัฒนาบนกาลเวลา ๒๓๙ ปี มาถึงแผ่นดินรัชกาล ที่ ๑๐ 

“ประชาชนเปี่ยมสุข” ณ ปัจจุบัน

เด็กๆ ไม่ว่ายุคไหน-สมัยไหน.......

การ์ตูน คือ เพื่อนในโลกจินตนาการ การ์ตูนทำาให้จิตใจเด็ก

ไร้สารพิษ 

ตอนผมเป็นเด็ก ก็อย่างนั้น ลมหายใจอยู่ที่หนังสือการ์ตูน 

สะสมตังค์ครบสิบสลึง ก็วิ่งไปซื้อหนังสือการ์ตูน

การ์ตูน นอกจากมีเสน่ห์ดึงดูดให้เด็กเข้าถึงแล้ว ยังเป็นต้น

ทางปลูกฝังเด็กให้ “รักการอ่าน” ไปในตัว 

ต้องชมกระทรวงวัฒนธรรมเขาเลย ที่มีวิสัยทัศน์ในการ

ทำาเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย โดยใช้ภาพมิติการ์ตูน นำาเสนอเรื่อง 

๑๐ รัชกาล 

ชวนอ่าน ชวนติดตาม เพลิดเพลิน มีชีวิตและชีวา ไม่น่าเบื่อ

หน่าย เหมือนอ่านตัวหนังสือล้วนๆ เป็นเล่มๆ 

มิติการ์ตูนน้ี อ่านๆ ตัวเองประหน่ึงข้ามพิภพ เข้าไปอยู่ใน

บางช่วง-บางตอนของเหตุการณ์นั้่น โดยไม่รู้ตัว เรียกว่าเคลิบเคลิ้ม

ตามไป ประมาณนั้น!

ก็สมแล้วที่ท่าน “ปลัดฯ ยุพา” เป็นดอกเตอร์มาทางธุรกิจ

เทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม ที่จุฬาฯ

พระมหากษัตริย์ ไทย ๑๐ รัชกาล นำาเสนอในเวอร์ชันการ์ตูน 

๔ สี 

อ่านแล้วเกิด “มิติย้อนยุค” มีชีวิต-ชีวาตามไป นั่นคือ

นวัตกรรมเทคโนโลยี แปลงยาขมให้หวาน เป็นเนื้องานแบบอย่าง

ที่ต้องชม

รั

ASEM13คึกคัก

นายกฯผลักดัน

ร่วมมือสู้ โควิด
ทำาเนียบรัฐบาล • เมื่อวันศุกร์ พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถ้อยแถลงใน

นามประเทศไทย สำาหรับการประชุมเต็มคณะ                      

(Plenary) ช่วงท่ี 2 ภายใต้หัวข้อ “โรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019 (โควิด-19) กับการฟ้ืนตัวและการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม” ในการประชุมผู้นำา

เอเชีย-ยุโรป คร้ังท่ี 13 (Asia-Europe Meeting: 

ASEM 13) ผ่านระบบการประชุมทางไกล

โดยนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยสาระสำาคัญของการ

ประชุมว่า นายกรัฐมนตรีกัมพูชากล่าวต้อนรับ

และเน้นย้ำาประเด็นสำาคัญภายใต้หัวข้อการ

ประชุม ได้แก่ การรับมือกับผลกระทบจากการ

แพร่ระบาดของโควิด-19 การส่งเสริมการฟ้ืนตัว

ทางเศรษฐกิจและสังคม และการสร้างอนาคต

ท่ีเข้มแข็ง โดยการหารือร่วมกันจะเป็นทางออก

ท่ีดีของท้ังสองภูมิภาค นอกจากน้ีนายกรัฐมนตรี

กัมพูชาส่งเสริมการเข้าถึงวัคซีนอย่างครอบคลุม

และท่ัวถึง ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการฟ้ืนฟู

การเดินทางและรักษาห่วงโซ่อุปทานทางการค้า

ระหว่างกัน

นายธนกรกล่าวว่า ประธานคณะมนตรี

ยุโรปเน้นย้ำาประเด็นสำาคัญ 4 ประเด็น ได้แก่                                                                            

1.การเข้าถึงวัคซีนอย่างเท่าเทียม และ

สนับสนุนให้เอเชียและยุโรปเพ่ิมพูนความ

ร่วมมือด้านห่วงโซ่อุปทานด้านเวชภัณฑ์ 

2.การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยส่งเสริม

ให้มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจโดยคำานึงถึง

ส่ิงแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

3.การส่งเสริมการค้าระหว่างกัน โดยเน้นย้ำาการ

แข่งขันบนพ้ืนฐานท่ีเท่าเทียม และ 4.ความเชื่อม

โยงและการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยเฉพาะ

การพัฒนาทางด้านดิจิทัล

“ด้านนายกรัฐมนตรีไทยเห็นว่าเป็นโอกาส

ดีท่ีผู้นำาจากเอเชียและยุโรปได้หารือเพ่ือหา

ทางออกให้กับปัญหาระดับโลกในปัจจุบันท่ีเกิด

จากการขาดสมดุล ท้ังวิกฤตโควิด-19 และการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยปัญหาระดับ

โลกเหล่าน้ีตอกย้ำาถึงความจำาเป็นของการเสริม

สร้างพหุภาคีนิยมเพื่อการเติบโตร่วมกัน โดยส่ิง

สำาคัญคือ การผลักดันพหุภาคีนิยมเป็นความร่วม

มือท่ีเป็นรูปธรรมในโลกยุคหลังโควิด-19 เพื่อ

สร้างความม่ันคงของมนุษย์ให้แก่ประชาชนของ

ท้ังสองภูมิภาค โดยนายกรัฐมนตรีได้แลกเปล่ียน

ประสบการณ์ และเสนอความร่วมมือระหว่างสอง

ภูมิภาคเพื่อไม่ให้โลกยุค Next Normal เกิดวิกฤต

เช่นน้ีอีก” นายธนกรระบุ. 

ฟุง้ยุค‘บิก๊ตู’่ราคาปาลม์ดีดตวัสงูสดุ

ทำาเนียบรัฐบาล • เมื่อวันศุกร์ 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์                           

โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐ                                            

มนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

รับทราบข้อห่วงกังวลจากกลุ่ม

ชาวสวนปาล์มท่ีหว่ันว่าการ

ปรับสูตรให้เหลือเพียงน้ำามัน

ดีเซลหมุนเร็วบี 7 และขอความ

ร่วมมือกำาหนดค่าการตลาดท่ี 

1.40/ ลิตร ในเดือนธันวาคม 

2564-เดือนมีนาคม 2565 

จากมติคณะกรรมการบริหาร

นโยบายพลังงาน (กบง.) ล่าสุด 

ซ่ึงต้องขอความเข้าใจจากพ่ีน้อง

เกษตรกรชาวสวนปาล์ม รัฐบาล

พยายามแก้ปัญหาราคาพลังงาน

ท้ังระบบ และพยายามอย่าง

ท่ีสุดจะให้เกิดผลกระทบต่อผู้ท่ี

ได้รับผลกระทบอย่างน้อยท่ีสุด 

นายธนกรกล่าวด้วยว่า 

อย่างไรก็ตาม ปัญหาทุกอย่าง 

เก่ียวเนื่องเป็นวงจรห่วงโซ่ มี

หลายกลุ่มอาชีพท่ีเก่ียวข้องต้อง

อาศัยความเข้าใจซ่ึงกันและกัน

ในการแก้ปัญหา รัฐบาลน้ีได้ให้

ความสำาคัญกับการแก้ปัญหา

กับเกษตรกรทุกพืช เพราะเป็น

ประชากรกลุ่มใหญ่ท่ีสุดของ

ประเทศและมีความสำาคัญต่อ

ระบบเศรษฐกิจ

“ราคาน้ำามันปาล์มดิบทำา

ราคาสูงข้ึนมากในรัฐบาลชุดน้ี 

ถึงกิโลกรัมละเกือบ 9 บาท ซ่ึง

เป็นราคาท่ีสูงท่ีสุดในหลายปีท่ี

ผ่านมา จากเดิมท่ีชาวสวนปาล์ม

เคยขายได้ในราคากิโลกรัมละ 

2-3 บาท อีกท้ังภาคการส่งออก

และบริโภคในต่างประเทศท่ี

เร่ิมกลับมาฟ้ืนตัว ราคาน้ำามัน

ปาล์มดิบในตลาดโลกอยู่ใน

ทิศทางขาข้ึนตลอด 2 ปีท่ีผ่าน

มา รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรี

ได้มีมติเห็นชอบโครงการเร่ง

ส่งออกปาล์มน้ำามัน 3 แสนตัน 

ภายในเดือนมีนาคม 2564 ท่ี

ผ่านมา กระทรวงพลังงานเร่ง

หารือหน่วยงานเก่ียวข้องเพื่อจัด

ซ้ือน้ำามันปาล์มดิบกว่า 100,000 

ตัน เพื่อใช้ในโครงการผลิตไฟฟ้า 

และยังผลักดันให้เกิดโครงการ

ประ กันราย ไ ด้ เ กษตรกร

ชาวสวนปาล์มน้ำามันเพื่อรักษา

เสถียรภาพของราคา เพื่อช่วย

เหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มอีก

ด้วย” นายธนกรระบุ 

โฆษกประจำาสำานักนายก                                                    

รัฐมนตรีกล่าวด้วยว่า ราคา

น้ำามันโลกมีข้ึน-ลง เป็นไปตาม

หลักการ demand-supply 

และสถานการณ์โลกในระยะ

เวลาน้ัน มาตรการท่ีออกมา

จึงเป็นเพียงช่วงเวลาส้ันๆ จึง

อยากให้ทุกกลุ่มเข้าใจความ

พยายามของรัฐบาลในการเร่ง

แก้ไขปัญหาวิกฤตเฉพาะ ซ่ึง

จุดมุ่งหมายคือผู้ประกอบการ

ยังสามารถดำาเนินกิจการต่อ

ไปได้ ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็

ส่ังให้มีการติดตามประเมินผล

สัมฤทธ์ิของมาตรการน้ี เพื่อจะ

นำามากำาหนดเป็นแนวทางใน

การดำาเนินมาตรการพลังงาน

ในระยะต่อไป.

สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ (ตร.) ตั้งโต๊ะแถลงคว�มคืบหน้�คดีน�ยวรยุทธ อยู่วิทย� หรือบอส 

ท�ย�ทเครื่องดื่มชูกำ�ลัง ที่ขณะนี้ยังอยู่ระหว่�งก�รติดต�มตัวในต่�งประเทศ. 

เ ม่ือ วัน ศุก ร์  เ วลา 

11.30 น. ท่ีทำาเนียบรัฐบาล 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์

ถึงกรณีสำานักงานตำารวจเมือง

นิวไทเปได้แถลงข่าวเรื่องการ

ตรวจยึดเฮโรอีนบริสุทธ์ิ น้ำาหนัก 

446.8 กิโลกรัม มูลค่าราว 6,000 

ล้านบาท ซ่ึงถูกซุกซ่อนอยู่ในไม้

แปรรูปท่ีนำาเข้าจากประเทศไทย 

ว่ากำาลังสอบสวนอยู่  

เมื่อถามว่าน่าจะมีความ

เก่ียวข้องกับคนในประเทศไทย

บ้างหรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าว

ว่า ไม่รู้เหมือนกัน แต่เท่าท่ีทราบ

คือเป็นการขนผ่านประเทศไทย

ไปเลย ตนก็ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไร

วันเดียวกัน พล.อ . 

ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

กล่าวว่า ได้รับทราบรายงาน

จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องแล้ว 

และได้ส่ังให้ติดตามกวดขัน ซ่ึง

ปัญหาน้ีรัฐบาลได้พยายามอย่าง

เต็มท่ี แต่ก็ต้องยอมรับว่าคน

ทำาช่ัวมันก็หาวิธีการท่ีจะหลีก

เล่ียงได้โดยตลอด เพราะฉะน้ัน

ต้องช่วยกัน และส่ิงสำาคัญท่ีสุด 

ใครท่ีรู้ข่าวก็ขอให้แจ้งมาท่ีเจ้า

หน้าท่ีเปิดช่องทางสายด่วนให้

แล้ว ยืนยันว่าจะรักษาความ

ลับ คุ้มครองและรักษาความ

ปลอดภัยให้ได้ เพราะถ้าไม่ช่วย

กันมันก็จะยุ่งไปท้ังหมด

พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

ว่า เน่ืองจากแต่ละวันสินค้า

ท่ีเข้า-ออกประเทศมีจำานวน

มากพอสมควร ก็ต้องตรวจให้

ละเอียดและถ่ีถ้วนมากข้ึน ซ่ึง

ตนได้ส่ังการเจ้าหน้าท่ีในพ้ืนท่ี

ต้องรับผิดชอบตรวจตราส่ิงของ

เหล่าน้ีให้มากท่ีสุด เพราะ

สามารถดัดแปลงได้ ทุกเรื่อง

ทุกอย่างเสื่อมเสียชื่อเสียงของ

ประเทศไทยด้วย ยอมรับว่า

กังวลในเรื่องน้ีมาก

“ได้เน้นย้ำาไปท้ังในส่วน

ของหน่วยงาน ป.ป.ส. กระทรวง

ยุติธรรม และสำานักงานตำารวจ

แห่งชาติ (ตร.) ทหาร และ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังหมด

ช่วยกันดูแล ส่ิงสำาคัญสังคม

ต้องช่วยกันดูแล เมื่อรู้ว่าใคร

ทำาหรือมีผู้ประกอบการก็ขอให้

ส่งข่าวมายังเจ้าหน้าท่ี ผมจะ

ตรวจสอบทันทีทุกเรื่อง” นายก

รัฐมนตรีกล่าว

ผู้ส่ือข่าวถามว่า แต่

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนหนีไม่พ้นมี                                           

เจ้าหน้าท่ีเข้าไปมีส่วนเก่ียว   

ข้องจะดำาเนินการอย่างไร พล.อ.                                                  

ประยุทธ์กล่าวยอมรับว่า ใช่ 

เรื่องน้ีตนเองต้องลงโทษ เพียง

แต่ต้องหาพยานหลักฐานมา

ให้ดี บางคร้ังการพูดเพียงปาก

เปล่าก็ดำาเนินการได้ยาก ขอ

ให้บอกมาว่ามีใคร สถานท่ี

ใด ก็จะสามารถใช้อำานาจตาม

กฎหมายเข้าไปตรวจสอบได้

โดยทันที ต้องช่วยกันแบบน้ีถึง

จะแก้ปัญหาได้ในทุกๆ เรื่อง ไม่

ว่าจะเป็นการทำาลายป่าไม้ การ

ลักลอบค้าแรงงานต่างด้าว การ

ลักลอบค้ามนุษย์ ก็ได้เน้นย้ำาไป

แล้วว่าให้หน่วยงานแต่ละพ้ืนท่ี

ต้องรับผิดชอบ 

“ วัน น้ีงานหนักอ ยู่ ท่ี                                                 

กระทรวงกลาโหม กองกำาลัง

ป้องกันชายแดนเหน่ือยมาก                                                     

ต้องดูในหลายเร่ือง ท้ังการ

ลักลอบสินค้าเกษตร การ

ลักลอบข้ามแดนอย่างผิด

กฎหมาย น้ำามันเถื่อน หรือการ

ค้ามนุษย์ เจ้าหน้าท่ีพยายาม

ดำาเนินการอย่างเร็วท่ีสุดและ

ทำาได้มากกว่าท่ีผ่านมา ขณะ

เดียวกันฝ่ายคนช่ัวก็มีวิธีการ

ใหม่ๆ ออกมาอยู่เรื่อย คนเคย

ช่ัวอย่างไรก็ช่ัวอยู่เหมือนเดิม 

ดังน้ันประชาชนต้องช่วยกัน” 

พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

ท้ังน้ี Radio Taiwan                                         

International รายงานว่า สำานัก

อัยการร่วมกับกองบังคับการ

ตำารวจนครนิวไทเป บุกเข้า

ทลายแก๊งค้ายาเสพติดในนคร

นิวไทเป ยึดของกลางเป็น

เฮโรอีนบริสุทธ์ิถึง 1,172 แท่ง 

น้ำาหนักรวม 446 กก. มูลค่า

กว่า 5 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน 

(กว่า 6 พันล้านบาท) ซ่ึงมีการ

ระบุว่าเป็นเฮโรอีนล็อตใหญ่

แอบลักลอบมากับไม้ท่ีส่งมาจาก

เมืองไทย และเก็บเอาไว้ในโกดัง

แห่งหน่ึงท่ีเขตไท่ซาน นครนิว

ไทเป จึงสนธิกำาลังบุกเข้าตรวจ

ค้นในโกดังดังกล่าวเมื่อวันท่ี 21 

ต.ค.ท่ีผ่านมา.

ทำาเนียบฯ • บ๊ิกตู่ห่วงปมฉาวโลก ขนเฮโรอีนจากไทยนำาเข้าไต้หวัน 

ช้ีส่ังหน่วยงานดำาเนินการเด็ดขาด เดือดคนช่ัวหาวิธีเล่ียงได้ตลอด 

ขอ ปชช.แจ้งเบาะแสผ่านช่องทางสายด่วน พร้อมรักษาความลับ 

ปลอดภัย ขณะท่ีบ๊ิกป้อมระบุกำาลังสอบสวน 
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4 บทความ

พ

จีนประกาศเริ่มยาตราทัพสูเปาหมายความมั่งคั่งรวมกัน

กระแอมทัก 

หลังปญหาราคาน้ํามันแพงจนชาวรถบรรทุกหรือกลุม

สหพันธการขนสงทางบกแหงประเทศไทยเดือดรอนออกมาเคล� อน 

ไหวเรียกรองกดดันรัฐบาลใหตรึงราคา

น้ํามันดีเซลที่ 25 บาทตอลิตร จน “ลุง

ตู”-พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ดูจะเครียดๆ 

ไปพักหนึ่ง

แตทวาหลังเรียกถกฝายท่ีเก่ียวของ

เพ� อแกปญหา เตรียมตรึงราคาใหไดท่ี 28 

บาทตอลิตร เรียกวาถอยมาคร่ึงกาว ทําให

ชาวรถบรรทุกพอใจในระดับหน่ึง สวน 

“ลุงตู” เองก็พอใจ ทําเจาตัวดูอารมณด๊ีดี

ครั้นเจอนักขาวดักรอสัมภาษณก็

สงเสียงกระแอมดังๆ ทักส� อมาแตไกล แบบวากระแอมอยู 2-3 

รอบ จนนักขาวตองหันมองไปตามเสียง และกลาว สวัสดีลุงตู 

กอนยิงคําถามสัมภาษณกันไป

แหม! งานนี้บอกเลยวาเปนการกระแอมทักทายส� อเปน

ครั้งแรกของ นายกฯ ลุงตู ที่เสียงดังฟงชัดจริงๆ ฮาๆๆ 

ไมใชนักการเมือง

เทคนิคการรับมือของนักการเมืองแต่ละคนเมื่อเจอสื่อ 

มวลชนมีหลากหลายวิธีแตกตางกันไป ไมวาจะเดินหนี เดินเล่ียง                                                                                      

ไมเขาไปในวงลอมนักขาว บางรายหนีไมพนก็จะแกลงคุยโทรศัพท                                                                    

คนเดียว หรือหากตองเผชิญหนาก็เล่ียง                                                                             

ตอบเชน “บิ๊กปอม”-พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ รองนายกฯ และหัวหนา 

พปชร. ก็จะตอบ “ไมรูๆ” ทั้งที่ความ

จริงน�าจะรูทุกเร� องแตไมอยากพูด 

สวน อาจารยวิษณุ เครืองาม 

รองนายกฯ ก็จะใชวิธีหากไมอยากให

สัมภาษณก็ระบุวา “ผมรีบ ที่ประชุมรอ

ผมอยู” แตก็ไมรอดถูกส� อจัดสัมภาษณ

เบาๆ 4-5 นาทีเปนอยางนอย 

แตสําหรับ “สุพัฒนพงษ พันธมี

เชาว” รองนายกฯ ฝายเศรษฐกิจและ รมว.พลังงาน ไมเนนหนี 

แตจะใชวิธีเดินผานวงลอมไปดวยความรวดเร็ว เลนเอาบางครั้ง

ส� อดักสัมภาษณไมทัน 

จนถูกนักขาวประจําทําเนียบฯ แซววา ทําไมเจอนักขาวการ 

เมืองชอบเดินเร็ว? “รองฯ พงษ” ตอบวา “ก็ผมไมใชนักการเมือง!@”

แลวไป... หากเปนนักการเมือง อาจจะเปลี่ยนจากเดินเปน

วิ่งแทน (อิ อิ) 

มนุษยพันธุหิวแสง 

ควันหลงประชุมสภาผูแทนราษฎร 

เม� อวันพุธที่ 25 พ.ย.ที่ผานมา ดรามา                             

ไทยไมไดรับเชิญจากพ่ีใหญมะกันเขา

รวมประชุม 110 ประเทศสุดยอดประ 

ชาธิปไตย กําลังเปนที่พูดถึงวงกวาง สุ

ทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรค

เพ� อไทย ไดจังหวะหยิบประเด็นนี้มา

โยงถึงการไปเยือนเมียนมาของ ดอน 

ปรมัตถวินัย รองนายกรัฐมนตรีและ 

รมว.ตางประเทศ ที่เปนแบบลับๆ ลอๆ 

ไมบอกกลาวตอสังคมกอนไป

งานนี้ รัฐมนตรีดอน สอนมวยกลับวา “เร� องการตาง

ประเทศไมเปนเหมือนที่เห็นไปเสียทุกเร� อง และไมจําเปนตอง

โฆษณาปาวประกาศทุกเร� อง ในทางตรงกันขาม เรามองเร� อง

ผลสําเร็จเปนหลัก เพราะไมใชมนุษยพันธุหิวแสง”  

รัฐมนตรีดอน กลาวดวยวา “วันไหนวางอยากนัดนายสุ

ทินทานขาว จะไดมีเวลาคุยกันมากกวานี้”

ดวยชั้นเชิงของ ส.ส.หลายสมัย สุทิน ตอบรับเชิงปฏิเสธ

วา “ยินดีเปนอยางยิ่ง แตถาจะพูดคุยขอใหพูดคุยกันในที่ประชุม

สภาแหงนี้เลย แลวจะขอเปนการประชุมลับก็ยอมได!@”

แหม! มวยถูกคู ไมมีใครยอมใครกันเลยจริงๆ 555

ตองใหมาพูด 

หลายวันกอน สุทิน คลังแสง ประธานวิปฝายคานและ

ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ� อไทย จัดทํา 

บุญทอดกฐินในมหาสารคาม หลังเสร็จ

งานจัดเวทีทอลกโชว กินอยูอยางไรใน

ทศวรรษหนา 

โดยชักชวนพรรคพวก เพ� อนฝูง 

ในพรรค ตางพรรค มารวมงานจํานวน

มาก ที่ขาดไมได เพ� อนซี้ นพ.ชลน�าน 

ศรีแกว ส.ส.น�านและหัวหนาเพ� อไทย 

กอนเขาสูเวทีทอลกโชว สุทิน เกร่ิน

นําอยางอารมณดี “กอนจะพูด มีคนคน

หน่ึงผมตองเชิญใหเขามาพูด ไมอยางน้ัน ผมอาจจะมีอนาคตไม

ดี แตถาพรรคลมเหลว ตองโทษคนน้ีเปนจําเลยท่ี 1 สวนสุทินเปน

จําเลยท่ี 2 ขอเชิญ นพ.ชลน�าน ศรีแกว หัวหนาพรรคเพ� อไทยครับ!”

สุทิน พูดไปพรอมกับชลน�านที่มายืนขางๆ ตางหัวเราะรวน

ที่ตางหยอกเอินไปมา

แหะๆ ในเวทีสภา ก็สลับสับเปลี่ยนอภิปราย นอกสภาก็ถือ

เปนหน่ึงในคูหู คูซ้ี แหงเพ� อไทย ท่ีมักหยอกเอินกันเปนประจํา อิ อิ.

พล.อ.ประยุทธ

จันทร โอชา 

ดอน ปรมัตถวินัย

สุพัฒนพงษ 

พันธมีเชาว

สุทิน คลังแสง 

รรคคอมมิวนิสตจีนประกาศสรางสังคม “ความมั่ง 

คั่งรวมกัน” อันเปนเปาหมายสูงสุดของสังคมนิยม  

เม� อเดือนสิงหาคม 2021 บนพื้นฐานที่ ไดประสบชัย                                                                         

ชนะขั้นเด็ดขาดในการขจัดความยากจน จนไมมีผูอยูใตเสน

ความยากจนอีกตอไปเปนชาติแรก และประชากรมีรายไดเฉล่ีย

ตอหัวราว  $10,000 ซึ่งยังไมพนกับดักรายไดปานกลาง แต

เน� องจากจีนยังอยูในระบอบสังคมนิยมขั้นตน ยังเปนประเทศ

กําลังพัฒนา มีปญหาการพัฒนาไมสมํ่าเสมออยางเดนชัด ดวย

เหตุนี้ ความมั่งคั่งรวมกันของมวลมหาประชาชนจึงเปนภาระ

หนาที่ยาวไกล หนักหน�วงและสลับซับซอน การบรรลุความ

มั่งคั่งรวมกันจึงตองแบงเปนหลายขั้นตอน โดยมีเนื้อหาและ

เปาหมายของแตละขั้นตอนที่แตกตางกัน

ดวยเหตุน้ี ระบบเศรษฐกิจพ้ืนฐานในข้ันตอนน้ี จึงยืนหยัด

ถือระบอบกรรมสิทธิ์รวมหมูเปนองคหลัก โดยมีเศรษฐกิจระบบ

กรรมสิทธิ์หลากหลายชนิดพัฒนาไปดวยกัน สวนการแบงปนก็

ยึดถือการแบงปนตามแรงงาน (ตามผลงาน) โดยมีแบบวิธีการ

แบงปนหลากหลายชนิดดํารงอยูรวมกัน

ระบอบกรรมสิทธ์ิรวมหมู เปนระบอบท่ีกรรมสิทธ์ิในปจจัย

การผลิตเปนของสวนรวม ซึ่งจีนในปจจุบันมีระบอบกรรมสิทธิ์

รวมหมู 2 ชนิด คือ ระบบกรรมสิทธิ์ปวงชนสังคมนิยม กับ 

ระบบกรรมสิทธ์ิรวมหมูของมวลชนผูใชแรงงาน อยางเชน สหกรณ 

เปนตน รัฐบาลเปนผูถือและบริหารกรรมสิทธ์ิปวงชนอันเปนหลัก

ประกันแหงสังคมนิยม ฉะนั้น การมีรัฐบาลที่เปนตัวแทนของ

มวลมหาประชาชน ถือผลประโยชนของประชาชนตองมากอน 

อยางพรรคคอมมิวนิสตจีน จึงมีความสําคัญอยางยิ่งยวดและมี

หลักประกันที่จะนําพามวลมหาประชาชนจีนเดินไปสูเปาหมาย 

ความมั่งคั่งรวมกันได

ธาตุแทของสังคมนิยมก็คือการปลดปลอยพลังการผลิต  

และการพัฒนาพลังการผลิต ในขั้นสูงของสังคมนิยมพลังการ

ผลิตถูกพัฒนาในระดับสูง แตสังคมนิยมขั้นตนของจีนพลังการ

ผลิตยังมิไดถูกปลดปลอยอยางเต็มที่ จึงจําเปนตองระดมพลัง

การผลิตของสังคมทั้งหมดใหขยายบทบาทในการปลดปลอย

และพัฒนาพลังการผลิตอยางเต็มที่ ทั้งสวนบุคคล และ SMEs 

ฉะนั้น จึงไมเพียงแตตองเรงพัฒนาพลังการผลิตรวมหมู ยิ่งตอง

เรงพัฒนาพลังการผลิตเศรษฐกิจปจเจกชนอยางเต็มที่ดวย

การพัฒนาพลังการผลิตใหมีระดับสูงขึ้นอยางมีประสิทธิ 

ผลก็ตองเรงพัฒนาการศึกษาอยางทั่วถึง ยกระดับนวัตกรรม

เทคโนโลยีอยางขนานใหญ ยกระดับทักษะ ทุนแรงงาน เพ� อ

ผลิตผลสังคมมีคุณภาพระดับสูง และมีมูลคาสูงดวย ยกระดับ

หลักประกันสุขภาพอยางครอบคลุมและทั่วถึง ยกระดับประกัน

สังคมและบริการสาธารณะอยางทั่วถึงและมีความเสมอภาค

ความมั่งคั่งรวมกัน ยอมหมายถึงความมั่งคั่งของมวลมหา

ประชาชนจีน 1,400 ลานคน มิใชความมั่งคั่งของคนสวนนอย 

ขณะเดียวกันก็มิใชความมั่งคั่งที่ทุกคนเทากันหมดแบบลัทธิ

เฉลี่ย ความมั่งคั่งรวมกันยอมจะตองมั่งคั่งทั้งวัตถุปจจัย และ

มั่งคั่งทางดานจิตใจและวัฒนธรรม ความมั่งคั่งมิใชจะไดมาดวย

การรอคอยความเมตตากรุณา หากตองอาศัยความมานะบาก

บั่นตอสูอยางทรหดไปชวงชิงมาตามความเปนไปได ฉะนั้นทุก

คนในสังคมจึงเปนทั้งผูสรางและผูรับประโยชนพรอมกัน

ปญหาความมั่งคั่งรวมกัน พูดใหถึงที่สุดแลวก็คือปญหา

รายได และการกระจายรายไดของสังคมอยางเปนธรรม ศ.หลิว 

หยวนชุน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยประชาชนจีน ระบุวา                                                                         

โครงสรางการกระจายรายไดของจีน ก็คือ รัฐบาลแกรง วิสาห 

กิจรวย ชาวบานจน การกระจายรายไดเชนนี้  ทําใหการบริโภค

ออนแรง การบริโภคภาครัฐใหญเกินควร การจะยกระดับอุป 

สงคภายในใหสูงขึ้นก็ตองเปลี่ยนแปลงโครงสรางเชนนี้

ในการบรรลุความมั่งคั่งรวมกันนี้ จีนยังจําเปนตองแก

ถึงคนไทยและคณะเบื๊อก 2563 ที่เกลียดชังสถาบันพระมหากษัตริย

โดย ไกร เชี่ยวปรีชา

1.ปรมาจารย โบบิตองการดีเบตกับ

คณะเบื๊อก 2563 ที่เกลียดชังสถาบันพระ

มหากษัตริย คณะเบื๊อก 2563 จงไปจัดมา

อยางพรอมหนาเดี๋ยวนี้

2.อนุญาตใหคณะเบ๊ือก 2563 สามารถ

แตงกายไดอุบาทวกวาเดิมลานเทา แบบไร

ขีดจํากัด เทาที่ใจตองการ

3.ปรมาจารย โบบิขอทาดีเบตกับผูบริ               

หาร อาจารย นักศึกษา ม.ธรรมศาสตร 

และคณะเบื๊อก 2563 แบบ 1 พันคน รุม

ปรมาจารย โบบิคนเดียว ไลฟสดทั่วโลก อนุ 

ญาตให โฟนอินจากตางประเทศดวย หัวขอ                                                               

“ประชาธิปไตยแท เปนอยางไร?” ใหพูด

ฝายละ 5 นาที สลับกัน ใครพูดแทรก 

ปรมาจารยโบบิจะตบโตะโครม ช้ีหนาตวาด

ใหหยุดทันที

4.อ.ชาญวิทย นองทนายอานนท 

นองเพนกวิน นองรุง นองไมค นองไบรท 

คนเหลานี้ รักสถาบันพระมหากษัตริย หรือ

วาเกลียดสถาบันพระมหากษัตริย หรือไม

กลาตอบ เพราะกลัวเสียแนวรวม

5.ปรมาจารย โบบิขอทาคณะเบ๊ือก 

2563 ที่ตองการยกเลิก ม.112 ดวยเงิน 

10 ลานบาท ถาคณะเบื๊อก 2563 สามารถ

ยกเลิกกฎหมายคุมครองผูนํา และองคพระ

ประมุข ใน 192 ประเทศ ไดทุกมาตรา

ภายใน 1 ป คณะเบื๊อก 2563 ชนะ รับเงินจากปรมาจารย

โบบิ 10 ลานบาท

แตถาคณะเบื๊อก 2563 ทําไมได ใหถือวาคณะเบื๊อก 

2563 แพ ตองหยุดคัดคาน ม.112 และเลิกดูหมิ่นสถาบันพระ

มหากษัตริย ไมวาดวยกรณีใดๆ พรอม คณะเบื๊อก 2563 ตอง

บริจาคเงินให โครงการในพระราชดําริ 10 ลานบาท ถาคณะ

เบื๊อก 2563 ไมกลารับคําทานี้ คณะเบื๊อก 2563 ก็หมดความ

ชอบธรรม ที่จะดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริยอีกตอไป

6.ถาพระมหากษัตริย ไทย บรรพบุรุษของเราทุกพระองค

ละทิ้งประชาชนตั้งแตเม� อ 1 พันปกอน คนไทยจะถูกขาศึกรอบ

ดาน บุกปลนแผนดิน แยงชิงทรัพยสิน กวาดตอนคนไทยไปเปน

ทาส แลวสงชาติพันธุของตนเขายึดครองแผนดินไทย

7.เม� อ 89 ปกอน ถาคณะเบื๊อก 2475 ที่ถูกกวาดตอนไป

เปนเชลยอยูในพมา พยายามปฏิวัติยึดอํานาจจากอังกฤษ  คณะ

เบื๊อก 2475 จะถูกสังหารหมูโดยกองทัพอังกฤษทันที

8.การสังหารหมูจัลเลียนวาลาบักห เปนเหตุการณท่ีกองทัพ                                                          

อังกฤษ ในยุคสมัยที่เปนเจาอาณานิคมอิน 

เดีย เปดฉากยิงใสประชาชนผูชุมนุมโดย

ปราศจากอาวุธ ที่เมืองอมฤตสาร เม� อป 

พ.ศ.2462 มีชาวอินเดียเสียชีวิตอยางนอย 

379 ราย และจนถึงวันนี้ รัฐบาลอังกฤษไม

เคยขอโทษการสังหารหมูในครั้งนี้อยางเปน

ทางการเลย

9.สวนวันนี้ ถาคณะเบื๊อก 2563 ที่ถูก

กวาดตอนไปเปนเชลยอยูในพมา พยายาม

ปฏิรูปประชาธิปไตยในพมา ดวยการกอม็อบ 

พนสี ดานายกรัฐมนตรี ดาผูนํากองทัพพมา 

พรอมขอเรียกรอง 3 ขอวา 

- นายกรัฐมนตรีตองลาออกทันที

- ตองแกไขรัฐธรรมนูญฉบับตามใจประ                                                             

ชาชนบางกลุม โดยประชาชนบางกลุม เพ� อ                                                      

ประชาชนบางกลุม ใหอํานาจบริหารประเทศ 

เปนของประชาชนบางกลุม

- ปฏิรูปกองทัพใหอยูภายใตรัฐธรรม 

นูญตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชน

บางกลุม

9.1 แลวถาแกนนําคณะเบื๊อก 2563 

แตงตัวโคตรอุบาทว นําม็อบชู 3 นิ้ว พนสี

ใสสถานที่ราชการ เขียนขอความ และตั้ง

เวทีปราศรัยดารัฐบาลทหารพมาในยางกุง  

เหมือนที่เคยทําในเมืองไทยวันนี้

9.2 ผมฟนธงเลยวา รัฐบาลทหารพมา

มีขีดความสามารถในการใชพานทายปน ควบคุมคณะเบื๊อก 

2563 ทุกคน ใหเคารพกฎหมายได และสงคณะเบื๊อก 2563 ที่

ทําผิดกฎหมายพมาเขาคุกใหญไดภายในเวลาไมเกิน 3 ชั่วโมง 

โดยมีโทษจําคุก และใหทํางานหนัก 12 ป ถึง 65 ป ปจจุบัน

จํานวนนักโทษทางการเมืองในพมามีมากกวา 2,200 คน.

สิงคโปรและฝร่ังเศสไดริเร่ิมการประชุมเอเชีย-ยุโรป                                                                                           

(Asia-Europe Meeting – ASEM) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค 

เพ่ือเป็นเวทีสําหรับผู้นําประเทศเอเชียและประเทศยุโรป                                                                                     

พบปะหารือเก่ียวกับประเด็นท่ีท้ังสองฝายใหความสนใจ เพ� อ                                                                                                      

กระชับความสัมพันธ ขยายความรวมมือ และเสริมสราง                                                                                         

ความเขาใจระหวางกัน ASEM โดยเปนเวทีสําหรับการหารือ                                                                                                    

(dialogue) มากกวาการเจรจา เพ� อใหมีผลบังคับใชเปนรูป                                                                                                                

ธรรม ปจจุบัน ASEM ประกอบดวยสมาชิก 46 ประเทศ 

และ 2 องคการ.

ASEM

ปญหาอุปสรรคหลายอยางของความเหล� อมล้ําในสังคม เชน

ความเหลื่อมล้ําของรายได้และการบริโภคระหว่างเมืองกับ 

ชนบท และระหวางเขตภูมิภาคดวยกัน เพ� อใหการกระจายราย

ไดมีความเปนธรรมอยางทั่วถึง ก็จําเปนตองเกลี่ยการกระจาย

รายไดใหม ซึ่งการกระจายรายไดของจีนไดแบงออกเปน การ

แบงปนครั้งแรก การแบงปนซ้ํา (ครั้งสอง) และการแบงปน

ครั้งสาม ในเอกสารของศูนยกลางพรรคจีนครั้งนี้ ไดพูดถึงการ

แบงปนครั้งสามมากเปนพิเศษ โดยเนนใหมีการปรับผูมีรายได

สูงมากเกินไปอยางสมเหตุสมผล

ทั้งนี้ ศ.หลี่ ซึ แหงมหาวิทยาลัยเจอเจียง ย้ําวา ที่สําคัญ

เพราะการแบงปนครั้งสาม สําหรับประเทศจีนยังมิไดขยายบท                                             

บาทเทาท่ีควร แมเศรษฐกิจมีการพัฒนาอยางกาวกระโดด ระดับ

รายไดของผูคนยกสูงขึ้นอยางตอเน� อง แตการแบงปนครั้งสาม 

การกุศลเพ� อสังคม กิจการสวัสดิการเพ� อสังคม ยังดําเนินไปไม

ราบร� น ฉะนั้น การปฏิรูปการแบงปนครั้งสามจึงตองพัฒนาสิ่ง

แวดลอมอันดีงาม ทําใหสวัสดิการสังคม การกุศลเพ� อสังคม

สามารถกลายเปนแฟชั่น ทุกคนยินดีทําการกุศล คนรวยยินดี

ทําการกุศลเพ� อสังคม สรุปแลว การปรับการกระจายรายไดทั้ง 

3 ครั้งตองใชระบบกฎหมาย

อยางไรก็ดี หลังจากเอกสารของศูนยกลางไดเผยแพรออก

ไป ก็มีเสียงวิจารณกันวา จะมีการรีดเงินคนรวยมาแจกคนจน 

และบอกวาทําแบบน้ีตอไปผูมีรายไดสูงจะไมมีใครอยากดําเนิน

การประกอบการหารายไดเพ่ิมอีก แตความจริงตอนเร่ิมปฏิรูปเปด

ประเทศก็ไดพูดไวชัดวา อนุญาตใหคนสวนหน่ึง หรือพ้ืนท่ีสวน

หน่ึงรํ่ารวยข้ึนมากอน ผูรวยกอนจะตองชวยผูมาทีหลังรวยตาม 

คอยๆ เดินไปสูเสนทางความม่ังค่ังรวมกัน เหมือน “สัญญาสุภาพ

บุรุษ” เปนความยุติธรรมของสังคม แหงสังคมนิยมอัตลักษณ

จีน เอกสารศูนยกลางพรรคจีนยังไดยํ้าไวชัดวา จะปกปองดอก

ผลจากการใชแรงงาน ปกปองสิทธิในทรัพยสิน ปกปองทรัพยสิน

ทางปญญา สรุปแลวก็คือ ปกปองทรัพยสินท่ีไดมาโดยชอบดวย

กฎหมาย จึงเช� อม่ันวาจะไมเกิดเร� องอยางท่ีลือกันเปนอันขาด

หนังสือพิมพ “เหรินหมินรึเปา” องคกรโฆษณาของศูนย

กลางพรรคฯ จีนไดตีพิมพบทความติดตอกันถึง 5 บท พูดถึง

เร� องความมั่งคั่งรวมกัน ชี้เนนถึงปญหาตางๆ หลายปญหา มี

บทหนึ่งตั้งหัวขอวา “ตองรวยทั้งกระเปา และรวยสมองดวย” 

พูดงายๆ ตองมีความอุดมสมบูรณในวัตถุ พรอมกับเปยมดวย

ความคิดรักชาติ รักสวนรวม มีคุณธรรมสูงสง  ฉะนั้น ผูร่ํารวย

เงินในสังคมนิยมจีน จึงแตกตางอยางส้ินเชิงกับนายทุนของสังคม

ทุนนิยม ผูไมอยูในวงสังคมจีนยอมไมอาจเขาใจส่ิงเหลาน้ีลึกซ้ึงได

ศ.จัง จั้นปน อธิการบดีสถาบันลัทธิมารกซสวนกลางของ

จีน เลาวา หลังเอกสารของศูนยกลางพรรคออกเผยแพรเร� อง 

ความมั่งคั่งรวมกัน มีวิสาหกิจจํานวนหนึ่งควักกระเปาหลาย

รอยลานหยวน เพ� อรวมการผลักดันการดําเนินความมั่งคั่งรวม

กัน พวกเขาขอบคุณพรรคท่ีดําเนินนโยบายปฏิรูปเปดกวาง และ                                                                                 

ย้ําวาถาไมมีนโยบายเหลานี้ก็ไมมีวันนี้ของพวกเขา อาศัยลําพัง 

พวกเขาเองทําไมสําเร็จ พรอมกับยืนยันวาพวกเขาจะสรางคุณูป 

การที่ใหญหลวงมากขึ้นแกชาติบานเมือง ศ.จังเนนวาคนเหลานี้

สมควรไดรับคํายกยองชมเชย

ศ.จัง จั้นปน ย้ําอีกวา เศรษฐกิจวางแผนที่ผานมาเราไม

สามารถแกปญหาการบริโภคใหดีเลิศ แตหลังการปฏิรูปเปดประ 

เทศ ใชเศรษฐกิจตลาด ซึ่งเศรษฐกิจประชาชาติถือตลาดเปน

พื้นฐานในการปรับและจัดการโภคทรัพย โดยผานกลไกตลาด 

ก็สามารถแกปญหานี้ตกไปไดในเวลาอันรวดเร็ว โดยผานระบบ

ความรับผิดชอบสวนบุคคลในการผลิต แบงที่ดินผืนเล็กๆ ให

ชาวนาทุกคน แตละคนตางก็ไปวางแผนพัฒนาการผลิตของตน 

เอง เชนน้ีแลว พลังการผลิตก็ถูกปลดปลอยออกมาโดยพลัน ใน                                                          

เอกสารของศูนยกลางพรรคจีนไดเนนวา การใชเศรษฐกิจตลาด

สังคมนิยม มีบทบาทปลดปลอยและผลักดันพลังการผลิตอยาง

ใหญหลวง ท้ังเนนอีกวา จะตองบูรณาการเศรษฐกิจตลาดสังคม 

นิยมใหสมบูรณแบบยิ่งขึ้น

หลังชัยชนะของแผนขจัดความยากจนในปที่ผานมา จีน

ไดเริ่มรังสรรคชนบทอยางขนานใหญ ระดมทุนและเทคโนโลยี

จากเมืองเขาสูเขตชนบท พัฒนาชนบทใหเปนแบบเมือง  บูรณา                                                                                 

การแผนขจัดความยากจนใหม่ันคงย่ิงข้ึน และก็เปนทางลดความ

เหล� อมล้ําระหวางเมืองกับชนบทใหนอยลงที่ไดผล  เพิ่มรายได

ของชาวนาใหสูงขึ้นตามแผนสรางความมั่งคั่งรวมกัน ระดมการ

ใชทรัพยากรที่ดินและบานอยูอาศัยของชาวนาที่เขาไปทํางาน

ในเมืองโดยทิ้งใหวางเปลามิไดทําประโยชน หลายแหงมีการจัด

ตั้งบริษัทพัฒนาเขาไปจัดเปนแหลงทองเที่ยวและบานพัก โดย

ชาวนาจะไดสวนแบงรายไดจากบานและที่ดินที่ทิ้งวางเปลาของ

ตนเพิ่มขึ้น ผูคนจึงกําลังเพงเล็งวารัฐบาลจีนกําลังจะอนุญาต

ใหซื้อขายสิทธิ์ในที่ดินในชนบท ซึ่งที่แลวมามีแตในเมือง ซึ่งจะ

ทําใหราคาที่ดินในชนบทสูงขึ้นและชาวนารวยขึ้น

จากสถิติปรากฏวา ในสังคมจีนกลุมคนท่ีมีรายไดปานกลาง

มีราว 400 ลานคน สวนที่มีรายไดต่ํามีอยู 900 ถึงเกือบ 1,000 

ลานคน ดวยการสรางระบบการแบงปนครั้งแรก การแบงปน

ซ้ํา และการแบงปนครั้งสามบนพื้นฐานที่ประกอบกันเปนชุด

อยางเหมาะสม โดยเพิ่มการเก็บภาษีเงินได เบี้ยประกันสังคม 

และภาษีทรัพยสิน ในกลุมคนรายไดสูง ดึงกลุมคนที่มีรายไดต่ํา

เขามาเพิ่มจํานวนในขบวนกลุมคนที่มีรายไดปานกลางใหมาก

ขึ้นเปน 800 ถึง เกือบ 900 ลานคน  มาถึงขั้นนี้การบริโภค

ภายในประเทศก็จะเพิ่มปริมาณขึ้นอยางมหาศาล รองรับแผน

พัฒนาการใหมที่เรียกวา “แผนพัฒนาวงจรคู” ที่ถือการบริโภค

ในประเทศเปนองคหลัก โครงสรางของการกระจายรายไดก็จะ

ออกมาเปนเหมือนลูกสมอ ตรงกลางใหญ หัวทายเล็ก

สุดทาย ศ.หลี่ ซึ แหงมหาวิทยาลัยเจอเจียง ซึ่งมีความ

เห็นใหแบงความมั่งคั่งรวมกันออกเปน 3 ขั้นตอน โดยกําหนด

เปาหมายรายไดเฉลี่ยตอหัวของประชาชนจีนในแตละขั้นตอน

ที่ตางกันวา เม� อถึงป ค.ศ.2049 หรือกึ่งศตวรรษนี้ อันเปนขั้น

ตอนที่ 2 จีนจะสามารถบรรลุความมั่งคั่งรวมกันโดยพื้นฐาน 

ประชาชนจีนจะมีรายไดเฉล่ียตอหัว 50,000 ดอลลาร การพัฒนา

ของจีนโดยรวมจะไดรับการยกระดับอยางสูงท่ัวดาน  ความเหล� อม

ล้ําระหวางเมืองกับชนบทจะเหลือนอยมาก

อยางไรก็ดี ปญหารายไดกับการกระจายรายไดเปนปญหา

ระดับโลก แตละประเทศตางก็พยายามจะแกปญหานี้ใหตกไป  

อยากใหความเหล� อมล้ําของการกระจายรายไดในหมูประชาชน

ของตนแกตกและมีความเปนธรรมอยางแทจริง แตก็ยังไมมีใคร

สามารถทําสําเร็จ

 การแขงขันระหวางจีนกับสหรัฐฯ ในทุกวันนี้ก็คือการ

แขงขันในเร� องรายได และการกระจายรายได วาใครจะตอบ

โจทยปญหานี้อยางเปนจริงได ใครจะเปนผูชนะ หลับตานึกภาพ

ดูก็สามารถตอบไดแน�นอน.

โบบิ : สมบูรณ นําทิพยจันทาเจริญ  

ประธานพรรคไทยทวีคูณ



านสุดท้ายแล้วของ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา ใน

ฐานะเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

(กกต.) สำาหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร

ส่วนตำาบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำาบล ที่จะ

มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย.นี้ 

โดย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำาแหน่ง 

เพื่อไปดำารงตำาแหน่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ซึ่งจะมีผลวันที่ 

1 ธ.ค.นี้ หลังจากก่อนหน้านี้ นายอนุมัติ อาหมัด ได้ยื่นลา

ออกจากการเป็น ส.ว. ซึ่งในบัญชีสำารองจะเลื่อนจากลำาดับ

ที่ 7 คือ พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม แต่บิ๊กช้าง

ได้ทำาหนังสือแจ้งสำานักเลขาธิการวุฒิสภาไม่ขอรับตำาแหน่ง 

ทำาให้คิวตกมาที่ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ซึ่งอยู่ในลำาดับที่ 8 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ก็ไม่ได้ใช้เวลาคิดนานเท่าไหร่ในการ

ตัดสินใจครั้งนี้   แม้ยังเหลือ

สัญญาในการดำารงตำาแหน่ง

เลขาธิการ กกต.อีกเกือบ 2 ปี  

โดยเจ้าตัวดำารงตำาแหน่งเมื่อ

วันที่ 17 พ.ค.61 ซึ่งตามวาระ 

5 ปีจะสิ้นสุดวันที่ 16 พ.ค.66 

แต่อย่าลืมว่าเลขาธิการ กกต.

ซ่ึงเป็นหัวหน้าในสำานักงาน 

มีอำานาจสืบสวนสอบสวน ให้        

คุณให้ โทษพรรคการเมือง  

รวมทั้งต้องเป็นหนังหน้าไฟ

ของ กกต.คอยทำาหน้าที่ชี้แจง

ให้สัมภาษณ์แทบทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กกต. เวลาโดนเสียง

วิพากษ์วิจารณ์ในทางลบก็ต้องรับไปเต็มๆ 

ขณะที่ ส.ว.ชุดนี้ ภายใต้บทเฉพาะกาลของรัฐธรรม 

นูญ 2560  นับว่ามีอำานาจและบทบาทสำาคัญทีเดียว จึงไม่

น่าแปลกใจที่ พ.ต.อ.จรุงวิทย์จะยอมตกลงนั่งเก้าอี้ ส.ว.ที่มี

วาระถึง 3 ปี แม้ตำาแหน่งนี้จะไม่สามารถบังคับบัญชาเจ้า

หน้าที่กว่าพันชีวิตเหมือนตอนอยู่ใน กกต.ก็ตาม

สำาหรับ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ปัจจุบันอายุ 63 ปี เกิดเมื่อ

วันท่ี 25 พฤษภาคม 2501 จบการศึกษารัฐประศาสนศาสตร  

บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำารวจ, นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิท 

ยาลัยรามคำาแหง และรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ส่วนประสบการณ์การทำางาน ในปี 2550 เป็นรอง

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการสืบ สวน

สอบสวนและวินิจฉัย ปี 2558 ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิก

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  (สปท.) จากนั้นปี 2561 

ได้รับเลือกเป็นเลขาธิการ กกต. 

ท้ังน้ี สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม                      

การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีแสดงรายการ

ทรัพย์สินและหน้ีสินของ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กรณีดำารงตำาแหน่ง

ครบ 3 ปี เมื่อวันที่ 17 พ.ค.64  โดย พ.ต.อ.จรุงวิทย์แจ้ง

ว่าตนเองและนางสายทิพย์ ภุมมา คู่สมรส มีทรัพย์สินทั้ง

สิ้น 115,895,485 บาท โดยเป็นทรัพย์สินของ  พ.ต.อ.จรุง

วิทย์ 15,992,318 บาท เป็นทรัพย์สินของนางสายทิพย์ 

99,903,167 บาท และไม่มีหนี้สิน.

พักระหว่างยก-ยกต่อไปจะเจออะไร?

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

ภาพนายกฯ สวมเสื้อบาติกสีสกายบลู (ฟ้าใส) ส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวชายทะเล สีหน้าของลุงตู่สดชื่น มีความสุข เหมือนยก

ภูเขาออกจากอก การ์ตูนนิสต์ชื่อดังบรรยายภาพว่า ลุงตู่มีความ

สุขเพราะไม่ใช่เป้าที่ถูกไล่อีกแล้ว ภาพนี้อาจจะเป็นภาพลวงตา 

เพราะเป็น “พักยก” หลังจากที่เหนื่อยกับสงครามต่างๆ ตั้งแต่

สงครามภายในพรรคจนต้องใช้มาตรา ๑๕๗ เรื่องนี้ชี้ว่าแม้ลุงตู่

จะไม่มีมาตรา ๔๔ แต่ก็ใช่จะไร้ไม้เด็ด 

นอกจากสงครามภายในพรรคจบแล้ว แต่ยังมีสงครามข้าง                                                                              

ถนนต้ังแต่ ไล่ลุงคร้ังแรก (ม็อบเด็กเลว) ปฏิรูปการปกครองระบอบ                                                                             

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของธรรม 

ศาสตร์ไม่ทน ปฏิรูปสถาบันฯ แบบปฏิวัติถอนรากถอนโคนนำาโดย                                                                                    

กะปิบูด แก้ไขร่างรัฐธรรมนูญฉบับไอติม+กะปิบูด ล้มล้างการปก 

ครองระบอบสมบูรณาญาฯ ต่างก็ตกม้าตายไปหมด ทำาให้ลุงตู่เบิก

บาน มีความสุข  เพราะพักยกคร้ังน้ีอาจจะลากไปถึงปีหน้า เพราะ

เทศกาลลอยกระทงก็กำาลังจะมา ตามมาด้วยแฮปป้ีนิวเยียร์วิธโควิด

ลุงตู่ประกาศความสำาเร็จของการเปิดประเทศ ๑๔ วันผ่าน

ไปมีนักท่องเที่ยวมากมายตามเป้าหมาย ในขณะที่ท้องถิ่นหัวหิน

แจ้งว่าเปิดประเทศ ๑๔ วัน มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศมาหัวหิน 

๘ คนเท่านั้น ซึ่งอาจจะไม่ใช่ความผิดของการเปิดประเทศ เพราะ

วันนี้หัวหินตกอันดับการท่องเที่ยวชายทะเล เพราะแม้แต่นักท่อง

เที่ยวไทยก็พากันเดินทางเลยหัวหินไปหมด

ผมไม่อยากจะขัดขวางความสุขของลุงตู่ แต่พักยกไม่ใช่จะจบ

การแข่งขัน บางทีจบแล้วก็ยังไม่ยอมจบ มีแถมข้างเวที ผมข้ึนต้นว่า

ยกต่อไปจะเจออะไร? คำาตอบก็คือ “ปฏิรูประบอบประยุทธ์” เพราะ

สื่อสายโทน่ีแพลมเรื่องน้ีออกมาแล้ว เพราะครีเอทีฟคณะราษฎร 

๖๓ เขียนบทเตรียมไว้ล่วงหน้าแล้ว เพราะหลังจากปฏิรูปอะไรก็ไม่

ได้ผล จึงหันกลับมาปฏิรูประบอบประยุทธ์ (ย้อนกลับสมัยเด็กเลว)

ปฏิรูประบอบประยุทธ์ที่ม็อบเริ่มนำามาเผยแพร่แล้วนั้น มี

เจตนาปฏิวัติแบบถอนรากถอนโคนตามการบงการของกะปิบูด 

โดยหวังว่าถ้าสามารถโค่นล้มสามลุงได้สำาเร็จ ระบอบโทน่ีก็จะฟ้ืน

คืนชีพ หลังจากน้ันภารกิจต่างๆ เช่น แก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้าง

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขก็จะง่ายข้ึน โดยเฉพาะใช้ “เฮงซวยโมเดล” มิใช่ “กิโยติน

โมเดล” แต่ก็อาจจะต้องเกิดสงครามกลางเมืองตามเป้าหมายของ

กะปิบูดก็เป็นได้ แต่ถ้าระบอบโทน่ีได้ครอบครองอำานาจ การปราบ

ปรามประชาชนท่ีคัดค้านก็ง่ายข้ึน เพราะหลายสิบปีท่ีผ่านไปพันธมิตรฯ 

5บทความ

นเต้นกันใหญ่...

อเมริกาเชิญตั้ง ๑๑๐ ประเทศ ไปร่วมประชุม 

Summit for  Democracy แต่ไม่เชิญไทย 

เพราะอเมริกามองว่า ไทย ไม่เป็นประชาธิปไตย 

ก็เอาที่สบายใจครับ 

คำาว่า ประชาธิปไตย ในโลกนี้ก็นิยามไม่ค่อยจะตรงกันสัก

เท่าไหร่  

คนไทยเองยัง มองประชาธิปไตยในทิศทางที่ต่างกัน 

ถ้าไปถามนักการมือง ส่วนใหญ่ก็จะได้ความว่า ประชาธิป 

ไตยคือการเลือกตั้ง 

หรือคนไทยบางจำาพวก บอกว่าต้องการระบอบประชาธิป

ไตยเพียวๆ ไม่ต้องพ่วง อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขห้อย

ท้าย 

ก็แล้วแต่จะนิยามกัน 

แต่ถ้าเอาตามคำานิยามของอเมริกา ก็ออกมาอย่างที่เห็น มี 

๑๑๐  ประเทศ 

ไม่มี จีน รัสเซีย  

รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านเรา อาทิ สิงคโปร์ เวียดนาม  

เมียนมา  กัมพูชา บรูไน 

และประเทศย่านตะวันออกกลาง ที่อเมริกาขายอาวุธให้ไป

ฆ่ากันเอง

สรุปแล้วก็ไม่เชิญหลายประเทศเพราะ ระบอบการปกครอง

ที่ไม่เดินตามก้นอเมริกา

บางประเทศเพราะมีรัฐบาลเลือกต้ังท่ีเข้มแข็งเกินไป อเมริกา  

ก็ไม่ถือเป็นประชาธิปไตย 

หลังสงครามเย็นผ่านพ้น จีนแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการ

พัฒนาประเทศโดยระบอบคอมมิวนิสต์ และผลลัพธ์ที่ออกมาจีน

พาคนกว่า ๑.๔  พันล้านคน ผงาดเป็นหนึ่งในเจ้าโลก หายใจรด

ต้นคออเมริกาในแทบทุกด้าน 

โลกยุคใหม่จึงเกิดคำาถาม ระบอบการปกครอง คือทุกอย่าง

ของการพัฒนาประเทศ ตามท่ีเชื่อกันมาร่วมๆ ศตวรรษจริงหรือไม่ 

แน่นอนระบอบประชาธิปไตยดูหอมหวาน เต็มไปด้วยสิทธิ

เสรีภาพ ใครๆ ก็อยากได้ แต่อีกมุมการเข้าใจในเสรีภาพที่ผิด

เพี้ยนนำามาซึ่งวิกฤตชาติได้เช่นกัน และประเทศไทยผ่านจุดนั้นมา

แล้ว และอาจซ้ำารอยเดิม 

ครับ...วันที่ ๙-๑๐ ธันวาคม นี้ ประธานาธิบดี โจ ไบเดน จะ

สุดยอดประชาธิปไตย

เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Summit for Democracy 

ต้นสายปลายเหตุมาจากคำากล่าวของ โจ ไบเดน ในวันประชา 

ธิปไตยสากลว่า 

“ไม่มีประชาธิปไตยใดที่สมบูรณ์แบบ และไม่มีประชาธิปไตย

ใดที่สิ้นสุด ทุกๆ กำาไรที่ได้รับ ทุกๆ อุปสรรคที่ฝ่าฟัน เป็นผลมาจาก

การทำางานที่มุ่งมั่นและไม่หยุดยั้ง”

การประชุม Summit for Democracy เขาคุยเรื่องอะไรกัน

บ้าง?

มี ๓ ประเด็นหลัก คือ 

๑.ต่อต้านเผด็จการ

๒.แก้ไขและปราบปรามการทุจริต

๓.ส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน

สำาหรับอเมริกา การประชุมสุดยอดนี้ จะเปิดโอกาสให้ได้ฟัง                                                                                         

เรียนรู้ และมีส่วนร่วมกับผู้มีบทบาทที่หลากหลาย ซึ่งการสนับสนุน                                                                                        

และความมุ่งม่ันเป็นส่ิงสำาคัญสำาหรับการต่ออายุระบอบประชาธิปไตย

ทั่วโลก 

นอกจากนี้ยังจะแสดงให้เห็นจุดแข็งที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ

ของระบอบประชาธิปไตย 

น่ันคือ ความสามารถในการยอมรับความไม่สมบูรณ์ และเผชิญ

หน้าอย่างเปิดเผยและโปร่งใส เพื่อที่จะสามารถ “สร้างสหภาพที่สม 

บูรณ์ยิ่งขึ้นได้” ตามที่รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริการะบุไว้

สรุปก็คือ อเมริกา ก็มีปัญหาเรื่องประชาธิปไตยเช่นกัน 

กลับไปดูข่าวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา  

เอเอฟพีรายงานว่า สถาบันระหว่างประเทศเพื่อประชาธิปไตย

และความช่วยเหลือด้านการเลือกตั้ง (อินเตอร์เนชันแนลไอดีอีเอ) มี

ที่ตั้งที่กรุงสตอกโฮล์ม เผยแพร่รายงาน 

“สถานะประชาธิปไตยโลก ๒๕๖๔” 

ซ่ึงมาจากการสำารวจตัวบ่งช้ีทางประชาธิปไตยใน ๑๖๐ ประเทศ

ทั่วโลก 

จัดแบ่งเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ 

ประเทศที่เป็นประชาธิปไตย (รวมถึงประเทศที่ประชาธิปไตย

เสื่อมถอย)

ประเทศที่มีรัฐบาลแบบลูกผสม 

และระบอบอำานาจนิยม

รายงานฉบับนี้ระบุว่า ปัจจุบันประชาชนทั่วโลกเกิน ๑ ใน ๔ มี

ชีวิตอยู่ในระบอบประชาธิปไตยที่กำาลังเสื่อมถอย  

โดยสัดส่วนจะเพิ่มเป็นมากกว่า ๒ ใน ๓ เมื่อรวมกับระบอบ

อำานาจนิยมหรือระบอบลูกผสม 

และปีนี้ยังเป็นครั้งแรกที่สหรัฐอเมริกาถูกจัดให้เป็นประเทศ

ประชาธิปไตยเสื่อมถอย 

ข้อมูลของสถาบันอินเตอร์เนชันแนลไอดีอีเอ บ่งชี้ว่า ภาวะ

เสื่อมถอยในสหรัฐฯ นั้นเริ่มมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ เป็นอย่างน้อย

เมื่อลงรายละเอียด รายงานฉบับนี้ บอกว่า สหรัฐฯ เป็น

ประเทศประชาธิปไตยประสิทธิภาพสูง ทั้งยังปรับปรุงประสิทธิภาพ

ในตัวบ่งชี้ของการบริหารที่เป็นกลาง (การคอร์รัปชันและการบังคับ

ใช้ที่คาดการณ์ได้) ในปี ๒๕๖๓ 

ทว่าความถดถอยในเสรีภาพพลเรือน และการตรวจสอบรัฐบาล 

บ่งชี้ว่ามีปัญหาร้ายแรงกับรากฐานของประชาธิปไตย

“จุดเปลี่ยนครั้งประวัติศาสตร์เกิดในปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ เมื่ออดีต

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ตั้งคำาถามถึงความชอบด้วยกฎหมาย

ของผลการเลือกตั้งในสหรัฐฯ เมื่อปี ๒๕๖๓” 

ยิ่งกว่านั้น มีความถดถอยในคุณภาพของเสรีภาพ ในการรวม

ตัวและการชุมนุมระหว่างการประท้วงเมื่อฤดูร้อนปี ๒๕๖๓ ภายหลัง

เหตุการณ์ที่ตำารวจทำาให้จอร์จ ฟลอยด์ ชายผิวสี เสียชีวิต

ในภาพรวม รายงานระบุว่า จำานวนประเทศประชาธิปไตย

เสื่อมถอยเพิ่มขึ้นเท่าตัวในทศวรรษที่ผ่านมา โดยตอนนี้เท่ากับ ๑ ใน 

๔ ของประชากรโลก 

นอกเหนือจากประเทศประชาธิปไตยเก่าแก่อย่างสหรัฐฯ แล้ว 

รายชื่อในกลุ่มนี้ยังรวมถึงประเทศในสหภาพยุโรป (อียู) อย่างฮังการี,  

โปแลนด์ และสโลวีเนีย 

การประเมินชั่วคราวของสถาบันนี้สำาหรับปี ๒๕๖๔ ทั่วโลก

มีประเทศประชาธิปไตย ๙๘ ประเทศ ต่ำาที่สุดในรอบหลายปี 

มีรัฐบาล “ลูกผสม” ๒๐ ประเทศ ซึ่งรวมถึงรัสเซีย, 

โมร็อกโก,  ตุรกี 

ส่วนประเทศที่อยู่ใต้ระบอบอำานาจนิยมนั้นมี ๔๗ ประเทศ 

อาทิ จีน, ซาอุดีอาระเบีย, อิหร่าน, เกาหลีเหนือ, เมียนมา และไทย

ครับ...ถ้าบอกว่าประชาธิปไตยตกต่ำามันก็ตกต่ำาทั้งโลก

อเมริกาตกหนักเหมือนกันถึงขั้นม็อบบุกยึดรัฐสภา ตำารวจ

ยิงตายไปหลายศพ 

สำาหรับมุมมองฝร่ังท่ีมีต่อไทย มันก็เป็นไปตามทฤษฎีของฝร่ัง 

แต่ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในไทย พูดไปมันก็งูกินหาง 

ถ้ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ไม่โกง ก็ไม่                                                          

เปิดช่องให้มีการรัฐประหาร เมื่อไม่มีรัฐประหาร ฝรั่งก็มองว่า ไม่ 

ใช่ระบอบอำานาจนิยม 

ประชาธิปไตยก็เบ่งบาน สหรัฐฯ คงเทียบเชิญประเทศแรกๆ

วันนี้ลูกสมุนคนโกงไร้แผ่นดินอยู่ พากันตีปี๊บ ประเด็นอเมริ                                                                                     

กาไม่เชิญไทย ราวกับว่าหลังจากน้ีไทยจะต้องเจอแต่หายนะแน่นอน

Summit for Democracy คือการเมืองโลก เหมือนอเมริกา

กำาลังสะสมพรรคพวกคานจีน คานรัสเซีย

ถามว่าไทยไม่ได้ประชุมผลเสียจะตามมาหรือเปล่า 

เมื่อ ๒๓ พฤศจิกายน สถานทูตอเมริกาประจำาประเทศไทย 

เพิ่งโม้ยกใหญ่ เรื่อง ๕ เรื่องเด่น เศรษฐกิจสหรัฐฯ-ไทย ในปีนี้

๑.บริษัทสหรัฐฯ ให้คำามั่นว่าลงทุนในไทย เพิ่ม ๗๒๐ ล้าน

เหรียญ ในครึ่งแรกของปี ๒๕๖๔ ซึ่งช่วยสร้างงานใหม่ๆ ที่มีรายได้

สูงในอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต

๒.บริษัทสหรัฐฯ ในไทย จ้างแรงงานไทยแล้วกว่า ๒๐๐,๐๐๐ 

คน  โดยก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะและโอกาสสู่ความก้าวหน้า

๓.สหรัฐฯ เป็นตลาดส่งออกใหญ่ที่สุดของไทย และการส่ง

ออกไปสหรัฐฯ หล่อเลี้ยงภาคธุรกิจและแรงงานไทยจำานวนมาก

๔.ชาวอเมริกันเป็นนักท่องเที่ยวหลักของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ 

โดยช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภูเก็ต เพิ่มการสร้างงานและส่งเสริมการ

ฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโรค

๕.สหรัฐฯ เป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนไทยมากที่ 

สุด หลังไทยเปิดประเทศ

ข้อเท็จจริงก็ตามนั้น.

คาถานอนไม่หลับ

นอนหลับหรือไม่เป็นไรเล่า

ผ่อนคลาย สบายเบา ดีกว่า

หายใจ ลึกยาว ทุกคราวครา

ปล่อยวาง ชีวา ทุกคืนวัน

ไม่หลับ ไม่เป็นไร ไม่หลับ

ผ่อนคลาย ช่วยขับ เรื่องคับขัน

เมื่อตาย ก็ได้หลับ ฉับพลัน

ครานั้น หลับนอน เนิ่นนาน

ขอเสนอแก้ไขร่าง รธน.ฉบับประชาชน

จะต้องมีผู้รับรองมากกว่านี้

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนท่ีไม่ผ่านวาระแรกของ

ที่ประชุมรัฐสภาก็เป็นไปตามคาด เพราะกลุ่มผู้เสนอ (กะปิบูด

+ไอติมเปื้อนสารก่อมะเร็ง+จ้อนมะเร็ง) ก็ไม่ได้หวังผลในรัฐสภา

อยู่แล้ว แต่มีเจตนาป่วนประเทศสนับสนุนกบฏนอกสภา ซึ่งก็จะ

เป็นการสั่นคลอนความมั่นคงของประเทศ เพราะคนเหล่านี้อาจ

จะเชื่อว่า “น้ำาหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อน” ๓ ปีที่ผ่านมา

พวกมันก็หยดน้ำาลงบนหินทุกวัน

การแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนท้ังสองร่าง (จ้อนมะเร็ง

และกะปิบูดฯ) มีเจตนาสร้างความแตกแยกในประเทศ เพราะ

เมื่อมีรัฐสภาให้ใช้อาศัยป้ายสี หลอกลวงประชาชนได้ ก็จะสามารถ

นำาแผนมาหลอกใส่ร้ายป้ายสี ด่าทอประชาชนท่ีไม่ต้องการเปล่ียน                                                                             

แปลงการปกครองได้ปีละคร้ัง เรื่องนี้ผมเสนอให้มีการแก้ไขรัฐ                                                                                   

ธรรมนูญเรื่องการเข้าชื่อของประชาชน โดยจะต้องมีประชาชน

เข้าชื่ออย่างน้อย ๒๐% ของจำานวนประชาชนที่ยอมรับรัฐธรรม 

นูญหรือมากกว่า 

ดังนั้น ร่างรัฐธรรมนูญที่เสนอโดยประชาชนจะต้องมีราย

ชื่อประชาชนผู้สนับสนุนอย่างน้อย ๓.๒ ล้านคนโดยประมาณ 

ไม่ใช่ ๕๐,๐๐๐ คน เพื่อป้องกันการใช้รัฐสภาเป็นเครื่องมือปลุก

ระดมประชาชนที่ต้องการล้มล้างการปกครอง ผมไม่เห็นด้วยกับ

ความเห็นของเนติบริกรที่ว่า “สามารถยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ได้ทุกวัน” เพราะเมื่อรู้ว่าสิ่งใดไม่ถูกต้องก็ต้องแก้ไข การเสนอ

ร่างกฎหมายฉบับประชาชนท่ีไม่มีเจตนาต้องการให้แก้ไขจริงๆ 

แต่ต้องการใช้รัฐสภาเป็นเครื่องมือทำาลายชาตินั้นเป็นเรื่องที่ ไม่

ถูกต้อง

เรื่องนี้เป็นเรื่องสำาคัญ ผมต้องการให้ผู้มีอำานาจเกี่ยวข้อง

กับความมั่นคงนำาไปพิจารณา เพราะมีประโยชน์กับประเทศมาก 

กว่า “เพิ่มบัตรเลือกตั้ง” หวังว่าบทความนี้คงจะได้รับการตีพิมพ์ 

เพราะผมเป็นเพียงราษฎรเต็มขั้น ๗๐ ปี ไม่มีเวทีเสนอความคิด

นอกจากคอลัมน์ถูกทุกข้อ.

แมวขาว

 

ผมเห็นด้วยครับว่า การเสนอขอแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยประ 

ชาชนน้ันควรจะใช้เสียงสนับสนุนมากกว่าท่ีเป็นอยู่ ไม่ง้ันมีคนเอา

ไปสร้างสถานการณ์ทางการเมืองกันอยู่เรื่อยๆ 

ลองนึกภาพดู วันดีคืนร้ายมีคนเสนอขอแก้หมวดพระมหา

กษัตริย์ จะเกิดอะไรขึ้น ๕ หมื่นชื่อในยุคนี้ง่ายครับ ลงชื่อผ่าน

ออนไลน์ได้ ก็ไม่รู้ใครลงให้ใครบ้าง ไม่เหมือนกับยุคก่อนที่ต้องตั้ง

โต๊ะลงชื่อ ซึ่งกว่าจะได้สักพันชื่อช่างยากเย็น แต่สมัยนี้ลงชื่อผ่าน

ออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็ลงได้ รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็ลงได้ ลงตาม

เพื่อนก็ทำาได้แค่ปลายนิ้ว. 

เตรียมตัวนั่งเก้าอี้ ส.ว.

และ กปปส.ก็อ่อนแรงไปมาก พร้อมกับมีสามกีบเกิดข้ึนทดแทน

ดังน้ัน เชื่อว่ายกหน้าระบอบโทน่ีรุกหนักท้ังในสภาและนอก

สภา ในสภาก็มีทั้งสงครามภายในพรรค พชปร.และสงครามนอก

พรรค (เผาไทย+ก้าวถอยหลัง+กระหังกระสือการเมือง) นอกสภา

ก็จะมีเสื้อแดงร่วมด้วย เพราะเมื่อชูธง “ปฏิรูประบอบประยุทธ์” 

ก็สามารถปล่อยน้ำาเล้ียงได้อย่างเสรี เพราะโทน่ีรู้แล้วว่าไม่สามารถ

ยืมมือเด็กอมมือก่อสงครามกลางเมืองได้ ต้องมีเสื้อแดงเข้าร่วม 

เมื่อล้มระบอบประยุทธ์ ได้แล้วก็คาดว่าจะได้ครอบครองอำานาจ

สภา สามารถนิรโทษกรรมให้ตัวเองได้ โดยปราศจากการต่อต้าน

ของประชาชนเหมือนสมัยลักหลับตอนตีสี่

แต่เป้าหมายของโทนี่ไม่ได้อยู่แค่นิรโทษกรรม ได้กลับบ้าน 

อย่างฮีลวง แต่ต้องการเอาอำานาจคืนแบบเพิ่มดอกเบี้ยทบต้น 

นั่นก็คือสถาบันกษัตริย์ต้องอยู่ภายใต้อำานาจโทนี่ (เฮงซวยโมเดล) 

ดังนั้นระยะเวลาพักยกของลุงตู่อาจจะสั้นกว่าที่คิดก็เป็นได้ วันนี้

ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มไว้รอรับศึกหนัก.

ทะเล

 

คนเป็นนายกฯ ไม่มีทางได้พักหรอกครับ เพราะประเทศ

มีปัญหาเยอะแยะ มีมาให้แก้ทุกวัน โดยเฉพาะปัญหาการเมือง 

จะมีประเด็นใหม่ๆ มาให้แก้อยู่เรื่อย ล่าสุดก็กรณีอเมริกาไม่เชิญ

ไทยเข้าร่วมประเทศประชาธิปไตย ที่ดูเหมือนไม่มีอะไร แต่ฝ่าย

ตรงข้ามรัฐบาลเอาไปจุดเชื้อว่าไทยไม่เป็นประชาธิปไตย ม็อบ ๓ 

นิ้วก็จับเอาประเด็นนี้ ไปเคลื่อนไหว ช่วงวันที่ ๙-๑๐ ธันวาคม ซึ่ง

เป็นวันประชุมแน่นอน

ส่วนโทหนีก็ประกาศตัวชัดเจนไปแล้ว ส่งลูกสาวมาเป็นเจ้า

สำานักหวังแย่งชิงเป็นใหญ่ ฉะนั้นก็ยังต้องสู้กันอีกยาวครับ.

กล่อมขวัญ

 * ก่อนนิทราร้อยกรองบริกรรม

คำามงคลกล่อมตนเจริญขวัญ

ทุกข์ โรคภัยอสัตย์ร้ายโรมรัน

ใจตั้งมั่นพระไตรรัตน์ขจัดภัย

 * ตัวเราอยู่มานานได้เท่านี้

ก็โชคดียืนหยัดอยู่เคลื่อนไหว

พุทธศาสนานำาหทัย

พอไร้หลงถลำาชั่วรู้ตัวตน

 * ได้พบพ่อแม่ครูอาจารย์

ผู้สืบสานพุทธมรรคพุทธผล

พอได้ลิ้มรสพระธรรมชื่นกมล

ไม่เสียคนเกิดบนแผ่นดินนี้

 * ถึงจะตายเดี๋ยวนี้หรือเดี๋ยวไหน

ก็พร้อมไปกับธรรมจัดสรรศรี

แม้นิทรามรณา ณ ราตรี

มีที่ไปกับวิสุทธิ์พุทธธรรมฯ

วรฤทธิ์ ฤทธาคนี

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา

ตื่

ง
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6 ภูมิภาค-อาชญากรรม

ขาว
โควิดสมุทรสาครลดติดใหม่ 22 ไม่มีตาย

สมุทรสาคร • เมื่อวันที่ 26 พ.ย.64 สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครได้เปิดเผยตัวเลข

ล่าสุดของผู้ติดเชื้อโควิด-19 (25 พ.ย.64) ลดลงอย่างมากเหลือเพียง 22 ราย อยู่ใน

จังหวัด 14 ราย และนอกจังหวัด  8 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต อยู่ระหว่างการรักษาตัวใน

โรงพยาบาล 370  ราย รักษาหาย 17 ราย และอยู่ระหว่างการสังเกตอาการอีก 124 

ราย ส่วนวันนี้ฉีดวัคซีนได้ 7,100 โดส เข็มที่ 1 จำานวน 2,302  โดส เข็มที่ 2 จำานวน 

4,643 โดส เข็มที่ 3 จำานวน 155 โดส ยอดสะสมทั้งสิ้น 1,627,152 โดส พร้อมเร่ง

รณรงค์ โครงการ “รีบมาฉีด..จะได้เที่ยวปีใหม่ปลอดภัย..ไปพร้อมกัน” โดยเชิญชวนคน

ไทยที่อยู่อาศัยหรือทำางานในจังหวัดสมุทรสาครอายุ 18 ปีขึ้นไป มารับการฉีดวัคซีนได้ที่

ห้างแลนด์มาร์คมหาชัย วันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา 08.30-15.00 น. โดยไม่ต้องจองล่วง

หน้าแต่อย่างใด เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 29 พ.ย.นี้ ส่วนแรงงานต่างด้าวอายุ 18 ปีขึ้นไป 

สามารถวอล์กอินมาฉีดได้เลยเช่นกันที่วัดโกรกกราก เวลา 08.00-14.00  น.ตั้งแต่วันนี้

เป็นต้นไป 

136 รร.ขอนแก่นเปิดเรียน 1 ธ.ค.นี้

ขอนแก่น • เมื่อวันที่ 26 พ.ย.64 ที่สำานักงานสาธารณสุข จ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์ 

จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ที่ประชุมร่วมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ 

จ.ขอนแก่น ครั้งที่ 8/2565 ได้มีการนำาเสนอผลการตรวจประเมินมาตรฐานความ

ปลอดภัย ตามระเบียบที่ ศธ.และ สธ.กำาหนด ภายใต้การกำากับควบคุมดูแลของคณะ

กรรมการควบคุมโรคติดต่อ จ.ขอนแก่น โดยจากการลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรฐานตาม

เกณฑ์ที่กำาหนดของสถานศึกษาในทุกสังกัด ในพื้นที่ 26  อำาเภอของ จ.ขอนแก่น รวม 

1,304 แห่ง พบว่ามีโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งสิ้น 136 แห่ง ดังนั้นโรงเรียนที่

ผ่านเกณฑ์การประเมินได้มีการเสนอขอการเปิดภาคเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาและใน

ช่วงชั้นเรียนตามกลุ่มอายุที่ได้รับวัคซีนครบแล้ว 2 เข็ม ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าคณะ

ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาได้รับวัคซีนแล้วกว่าร้อยละ 85 ของสถาบัน

การศึกษาแต่ละแห่ง ดังนั้นการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 ธ.ค. คณะกรรมการควบคุมโรค

ติดต่อจึงพิจารณาอนุญาตให้ ผอ.สถานศึกษาทุกแห่งที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในรอบ

แรกพิจารณาเปิดภาคเรียนได้ตามความเหมาะสม ส่วนโรงเรียนที่ยังคงตรวจประเมินไม่

ผ่านอีกกว่า 1,000 โรงเรียน ก็จะเข้าสู่การประเมินในรอบที่ 2 ตามคำาแนะนำาและการ

ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการประเมินได้กำาชับให้มีการปรับปรุงไปแล้ว 

ยช.ตราดถูกหลอกทำางานกัมพูชากลับบ้านแล้ว

ตราด • วันที่ 26 พ.ย.64 พ.ต.อ.เบญจพล รอดสวาสดิ์ ผกก.ตรวจคนเข้าเมืองตราด 

เปิดเผยว่า จากกรณีที่นางสาวนิเดีย วัลลา บ้านเลขที่  247/3 ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ 

จ.ตราด ได้เผยว่าตนเองเป็นพี่สาวของนายหัชธชัย วัลลา หรือออฟ อายุ 18 ปี ที่ถูก

ล่อลวงไปทำางานที่ฝั่งประเทศกัมพูชา โดยไปกันเป็นกลุ่มรวม 11 คน หลังจากนั้นปรากฏ

ว่าเป็นข่าวขึ้นมา ทำาให้ส่วนราชการทั้งนายอำาเภอบ่อไร่และหน่วยประสานงานชายแดน

ไทย-กัมพูชา ได้ประสานขอความช่วยเหลือผ่านไปยังทั้งสถานทูตไทยในกัมพูชาและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทราบว่าเยาวชนคนดังกล่าวอยู่ที่ใดและปลอดภัย ล่าสุด

หน่วยประสานงานชายแดนกัมพูชาไทยด้าน จ.เกาะกง กัมพูชา ได้ประสานมายังหน่วย

ประสานชายแดนไทย-กัมพูชาด้าน จ.ตราด ว่าจะนำาตัวน้องออฟเดินทางกลับมาส่งให้

ฝ่ายไทยที่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ใน

เวลา 17.00 น.วันที่ 26 พฤศจิกายนนี้ โดยมี พล.ต.ต.ปกรณ์ มณีปกรณ์ ผบก.ภ.จว.ตราด 

เดินทางไปรับตัวที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็กในเวลา 16.30 น. ซึ่งจะมีนายอำาเภอ

คลองใหญ่และ ตม.บ้านจามเยี่ยม ต.มณฑลเสมา อ.มณฑลเสมา จ.เกาะกง  กัมพูชา

เดินทางมาส่งด้วย สำาหรับการได้ตัวน้องออฟกลับมาครั้งนี้  เพราะมีนักธุรกิจชาวไทยใน

กัมพูชาที่มีสายสัมพันธ์กับรัฐบาลกัมพูชา ได้ประสานงานและขอความช่วยเหลือมาจน

สามารถติดตามน้องชายกลับมาได้อย่างปลอดภัย.

12

การ์ดอ้างพิษโควิดขนกัญชา1ตัน

นครพนม • การ์ดผับดังพัทยาอ้างพิษโควิด                                                               

ชวนเมียรับจ้างขนกัญชาบิ๊กล็อตกว่า 1 ตัน 

กกล.สุรศักดิ์มนตรีบุกชาร์จคาของกลาง  

คาดปลายทางส่งแหล่งท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 

10.00 น. ณ ฐานปฏิบัติการชั่วคราวกอง

ร้อย QRF (Quick Reaction Force) หน่วย

ตอบโต้เร็วกองกำาลังสุรศักดิ์มนตรี ภายใน

บริเวณวัดกัณตะศิลาวาส บ้านต้อง ต.ฝั่ง

แดง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม พ.อ.มงคล 

หอทอง รองผู้บัญชาการกองกำาลังสุรศักดิ์

มนตรี (รอง ผบ.กกล.ฯ) นายธวัชชัย รอด

งาม รอง ผวจ.นครพนม พร้อมด้วยเจ้า

หน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวการตรวจ

ยึดและจับกุมผู้ต้องหาค้ายาเสพติด 2 คน 

พร้อมกัญชาแห้งอัดแท่ง 1,118 แท่ง/

กิโลกรัม และรถยนต์ 1 คัน โดยจับกุมได้

บริเวณริมแม่น้ำาโขงบ้านคำาผักแพว ม.8 

ต.น้ำาก่ำา อ.ธาตุพนม จ.นครพนม เมื่อคืนวัน

ที่ 24 พ.ย.ที่ผ่านมา

สืบเนื่องจากมีชาวบ้านในพื้นที่ ได้

แจ้งเบาะแสแก่ชุดปฏิบัติการกองร้อย 

QRF กองบังคับการควบคุมที่ 1 กองกำาลัง

สุรศักดิ์มนตรีว่า จะมีการลำาเลียงยาเสพติด

ข้ามมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเข้ามายัง

ราชอาณาจักร บริเวณระหว่างรอยต่อ 

อ.ธาตุพนมกับ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร 

จึงได้วางแผนดักซุ่ม

กระทั่ ง เกือบถึ ง เที่ ยงคืนพบเรือ

กีบหาปลาพายมาจากฝั่งบ้านแก่งกะเบา 

เมืองไซบุรี แขวงสะหวันนะเขต สสป.

ลาว 3 ลำา เข้ามาจอดเทียบริมฝั่งแม่น้ำา

โขงบริเวณบ้านคำาผักแพว ซึ่งเป็นที่เปลี่ยว

ห่างจากชุมชนประมาณ 1 กม. โดยคนที่

อยู่ ในเรือโยนวัตถุต้องสงสัยกองรวมกัน

ไว้ แล้วรีบพายกลับไปยังฝั่งตรงข้าม หลัง

จากนั้นชุดปฏิบัติการได้เข้าตรวจสอบพบ

วัตถุต้องสงสัยสี่เหลี่ยมหุ้มด้วยพลาสติกสี

ดำา 26 กระสอบ คาดยังมีอีกจึงซุ่มรอต่อไป

ประมาณ 20 นาที มีรถยนต์ยี่ห้ออีซูซุ MU-

7  ทะเบียน ขต 2328 ชลบุรี ขับเข้ามาและ

ถอยหลังเข้าหากองวัตถุนั้น 

เจ้าหน้าที่จึงเข้าชาร์จทันที ภายใน

รถพบผู้ต้องสงสัย 2 ราย คนขับเป็นชาย

ทราบชื่อคือ นายอับดุลรอศักดิ์ สิดสาวารี 

อายุ 30 ปี บ้านเลขที่ 13 ม.4 ต.ท่าแพ 

อ.ท่าแพ จ.สตูล และหญิงที่นั่งข้างคนขับชื่อ  

น.ส.กาญจนา ไขขุนทด อายุ 32 ปี บ้าน

เลขที่ 13 ม.9 ต.บ้านแปรง  อ.ด่านขุนทด 

จ.นครราชสีมา ทั้งคู่เป็นสามีภรรยากัน จาก

นั้นนำาตัวทั้งคู่และของกลางไปตรวจสอบที่

ฐานปฏิบัติการชั่วคราว ซึ่งในกระสอบสีดำา

ทั้งหมด 26 กระสอบ พบเป็นกัญชาอัดแท่ง 

1,118 แท่ง/กิโลกรัม จึงแจ้งข้อหาร่วมกันมี

ยาเสพติดให้ โทษประเภท 5 (กัญชา) ไว้ใน

ครอบครองเพื่อจำาหน่ายโดยผิดกฎหมาย

จากการสอบสวนเบื้องต้นนายอับดุล

รอศักดิ์ให้การว่า ทำางานเป็นการ์ดอยู่ผับชื่อ

ดังแห่งหนึ่งในตัวเมืองพัทยา จ.ชลบุรี พบ

รักกับ น.ส.กาญจนาที่เป็นแม่ค้าขายของ

อยู่ย่านนั้น อยู่กินเป็นสามีภรรยามาปีเศษ  

กระทั่งเกิดวิกฤตโควิดระบาดสถานบันเทิง

ทุกแห่งปิดกิจการชั่วคราว  ภรรยาจึงกลับ

ไปอยู่บ้านเกิดที่ อ.ด่านขุนทด ส่วนตนยังคง

วนเวียนอยู่ในเมืองพัทยา ต่อมาได้พบกับ

นายทุนชาวไทยคนหนึ่งว่าจ้างให้ขับรถขน

ลำาเลียงยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนครพนม

ในราคา 180,000 บาท  ตนจึงได้เช่า

เบตง • “อ.เบตง” ทดลองเปิดให้ นทท.ชม

ธรรมชาติอันบริสุทธิ์บนสกายวอล์กทะเล                                                            

หมอกอัยเยอร์เวง 1 ธ.ค.นี้ฟรี ภายใต้มาตร 

การป้องกันโควิดเข้ม

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. นายสุทธินัย เปรม

รัชชานนท์ ปลัดอาวุโสอำาเภอเบตง จ.ยะลา 

(แทนนายอำาเภอเบตง) นำาประชุมหารือทุก

ภาคส่วน ได้แก่ จนท.ป่าไม้, ฝ่ายปกครอง, 

สาธารณสุข, อบต., ตชด., อสม., วิสาหกิจ

ชุมชน, กลุ่มอาชีพ และสมาคมธุรกิจท่อง

เที่ยวอำาเภอเบตง เพื่อเตรียมความพร้อม

ทดลองเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวสกาย

วอล์กในวันที่ 1 ธ.ค.นี้  โดยมีมาตรการที่

สำาคัญคือนักท่องเที่ยวต้องฉีดวัคซีน 2 เข็ม 

และมีใบรับรองจากบุคลากรทางการแพทย์ 

ในการตรวจ ATK ภายใน 72 ชม.เท่านั้น 

(ตามมนโยบาย ผวจ.) 

ส่วนรถนักท่องเที่ยวทุกชนิดรวมถึงมอ

เตอร์ ไซค์ต้องจอดไว้ที่ลานจอดรถด้านหน้า

โครงการ โดยจะมีรถ  2 แถวมีหลังคาบริการ

ถึงจุดพักคอย ค่าบริการ 30 บาทรวมไปกลับ 

ช่วงที่ 2 สามารถเดินเท้าระยะทาง 200 เมตร 

หรือใช้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้างเที่ยวละ 10 

บาท  การเข้าชมภายในสกายวอล์กจะปล่อย

ให้เข้าชุดละ 50 คน ห่างกัน 15  นาที การ

เข้าภายในอาคารหากไม่อยากถอดรองเท้า

ฝากไว้ในล็อกเกอร์  จนท.และนักท่องเที่ยว

สามารถอุดหนุนถุงหุ้มรองเท้าของกลุ่มอาชี

พอัยเยอร์เวงคู่ละ 30 บาท 

ทั้งนี้ การทดลองเปิดเข้าชมยังไม่มีการ

เก็บค่าธรรมเนียมใดๆ  สำาหรับการขึ้นชมบน

สกายวอล์ก จนท.ทุกคนต้องฉีดวัคซีน 2 เข็ม

เท่านั้น และตรวจ ATK ทุก 7 วัน กรณีผู้นำา

ทาง ไกด์ และคนขับรถ หากมาติดต่อกัน

ต้องมีใบรับรองตรวจ ATK 3 วัน ต่อ 1 ครั้ง 

และห้ามนำาสัมภาระ เป้ (ไม่รวมกระเป๋าถือ) 

อาหารและเครื่องดื่มขึ้นบนสกายวอล์ก

สกายวอล์กทะเลหมอกอัยเยอร์เวงจะ

เปิดทดลองให้เข้าเที่ยวชม 1  ธ.ค.นี้ โดยนัก

ท่องเที่ยวจะได้ชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น พร้อม

ชมทะเลหมอกที่สวยงาม 360 องศา ในช่วง

นี้ภาคใต้ โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา 

บรรยากาศการท่องเที่ยวเริ่มกลับมาคึกคัก 

โดยเฉพาะในช่วงปลายฝนต้นหนาวนั้น ทะเล

หมอกอัยเยอร์เวงเป็นอีกหนึ่งจุดแหล่งท่อง

เที่ยวที่ไม่ควรพลาด ควรหาโอกาสมาเดิน

เที่ยวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  โดยช่วงนี้อากาศ

เย็นต่อเนื่อง อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 20-21 องศา

เซลเซียส ช่วงเช้าบนยอดเขาอากาศหนาว

เย็นสลับกับหมอกหนาตา   นักท่องเที่ยวจะ

ได้ชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมทะเลหมอกที่

สวยงามมาก  ถือเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่

น่าประทับใจของภาคใต้

สกายวอล์กทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ตั้ง

อยู่บริเวณจุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง 

(ข้างจุดชมวิวเดิม) ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง 

จ.ยะลา  บนระดับความสูง 2,038 ฟุตจาก

ระดับน้ำาทะเล 

นครศรีธรรมราช • นครศรีธรรมราชออกประ 

กาศเตือน ปชช.ระวังมวลน้ำามหึมาจากเทือก

เขาหลวงไหลทะลักลงสู่พื้นที่ด้านล่าง ผนวกน้ำา

ทะเลหนุน ทต.ปากนครส่อวิกฤต

เมื่อวันที่ 25 พ.ย.64 หลังฝนตกหนัก

ติดต่อกันหลายวันในหลายอำาเภอของจังหวัด

นครศรีธรรมราช โดยเฉพาะพื้นที่บนเทือกเขา

หลวง อ.ลานสกา และ อ.พรหมคีรี ทำาให้มีมวล

น้ำาจำานวนมากไหลลงสู่พื้นที่ด้านล่างอย่างน่า

กลัว โดยอุทยานแห่งชาติเขาหลวงได้ประกาศ

เตือนพื้นที่ด้านล่างเตรียมตัวรับมือ โดยน้ำาจาก

เทือกเขาหลวงสายน้ำาตกกะโรมไหลลงสู่คลอง

เสาธง รอยต่อระหว่าง อ.ร่อนพิบูลย์ และ

แม่น้ำาลำาคลองใน อ.พระพรหม น้ำาตกคีรีวง 

น้ำาตกหนานฝนแสนห่า ไหลลงสู่คลองท่าดี-ท่า

ใหญ่ เข้าสู่ตัวเมืองนครศรีธรรมราชโดยตรง ใน

ขณะที่น้ำาตกพรหมโลกและน้ำาตกอ้ายเขียว ไหล

สู่คลองปากพยิง คลองน้ำาแคบ ลงสู่พื้นที่ ต.อิน

คีรี ต.ท่างิ้ว ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี และ ต.ดอน

ตะโก อ.ท่าศาลา  รวมทั้ง ต.ปากพูน อ.เมือง

นครศรีธรรมราช

โดยระดับน้ำาในแม่น้ำาลำาคลองเอ่อล้น

ตลิ่ง ไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้าน

เรือนประชาชนในที่ลุ่มเป็นบริเวณกว้าง แต่

ยังไม่รุนแรงมากนัก ประชาชนยังสามารถช่วย                                                              

เหลือตัวเองได้ แต่หากฝนยังไม่หยุดตกคาดว่า                                                                

จะเกิดน้ำาท่วมหนักในพื้นที่ อ.เมืองนครศรี 

ธรรมราช, ท่าศาลา, ร่อนพิบูลย์ และ อ.พระ 

พรหมอย่างแน่นอน  

ในขณะเดียวกันก็ เกิดน้ำ าทะเลหนุน 

ทำาให้น้ำาระบายลงสู่ทะเลไม่ได้  เอ่อเข้าท่วม   

พื้นที่เขตเทศบาลตำาบลปากนคร จนบางจุด                                                     

รถทุกชนิดผ่านไปมาด้วยความยากลำาบาก

และรถเล็กไม่สามารถผ่านไปมาได้ จังหวัดจึง

ได้ประกาศเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังและ

ติดตามการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยา

อย่างใกล้ชิด พร้อมสั่งเจ้าหน้าที่ที ่เกี ่ยวข้อง

เตรียมความพร้อมทั้งยานพาหนะ เรือท้อง

แบน และกำาลังคนเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชน

ที่ประสบภัยพิบัติได้ทันทีที่สถานการณ์รุนแรง

หรือมีการร้องขอ  ส่วน มทบ.41 กองทัพภาคที่ 

4 ก็จัดกำาลังพลพร้อมยานพาหนะ ยุทโธปกรณ์

เพื่อเตรียมช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชม. 

เช่นกัน.

ลักลอบมาจากเพื่อนบ้าน

ปลายทางแหล่งท่องเที่ยว

รถยนต์คันดังกล่าวในราคาวันละ 1,500 

บาท แล้วขับมารับภรรยาที่ อ.ด่านขุนทด 

อ้างว่าให้นั่งรถเป็นเพื่อนเพื่อไปขนของที่

นครพนม ระหว่างนั้นจะโทรศัพท์ติดต่อกับ

นายทุนเป็นระยะๆ จนขับมาถึง จ.ร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน นายทุนสั่ง

ให้พักรอก่อนเพราะในพื้นที่มีเจ้าหน้าที่

พลุกพล่าน

รุ่งเช้าวันที่ 24 พฤศจิกายน นายทุน

โทรศัพท์ให้เข้าพื้นที่นครพนมได้ จนมาถึง

บริเวณดังกล่าวจึงถอยรถเพื่อเตรียมขน

ยาเสพติดตามพิกัดที่นายทุนแจ้งไว้ แต่ยัง

ไม่ทันจะลงจากรถก็โดนเจ้าหน้าที่พร้อม

อาวุธครบมือเข้าควบคุมตัวเสียก่อน ซึ่ง

นายอับดุลรอศักดิ์อ้างว่าเกิดจากพิษโควิด

ทำาให้คิดสั้นโดยไม่ไตร่ตรองและเพิ่งทำา

เป็นครั้งแรก  ส่วนกัญชาแห้งอัดแท่งของ

กลางสันนิษฐานว่าปลายทางอยู่ในแหล่ง

ท่องเที่ยว เพราะได้เปิดเมืองให้นักท่อง

เที่ยวต่างชาติเข้ามาพักผ่อนได้ สิ่งที่นัก

ท่องเที่ยวต้องการก็มีกัญชารวมอยู่ด้วย

ทั้งนี้ นายธวัชชัยและ พ.อ.มงคลได้

เน้นย้ำากับเจ้าหน้าที่ถึงมาตรการกวาดล้าง

ขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติตามแนว

ตะเข็บชายแดนอย่างเข้มงวด พร้อมทั้งฝาก

ถึงพี่น้องประชาชนถ้ารู้เบาะแสเกี่ยวกับยา

เสพติดสามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่หน่วยงาน

ความมั่นคงได้ตลอดเวลา  ทั้งนี้เพื่อช่วยกัน

ป้องกันและปราบปรามขบวนการค้ายาเสพ

ติดซึ่งบ่อนทำาลายชาติและเยาวชนของไทย

เรา หลังแถลงข่าวได้นำาตัวผู้ต้องหาพร้อม

ของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.ธาตุพนม

เพื่อดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.

เตือนมวลน้ำายักษ์

จากเทือกเขาหลวง

ทะลักลงสู่ด้านล่าง

ชม.เร่งสกัดการระบาดโควิดกลุ่มต่างด้าว
เชียงใหม่ • เชียงใหม่ เร่งสกัดโควิดกลุ่ม

แรงงานต่างด้าวรอบเขตอำาเภอเมือง ขณะที่

การระบาดเริ่มลดแต่ทรงตัวและยังเสียชีวิต

ทุกวัน  ปูพรมฉีดวัคซีน ให้ครบ 100 % ก่อนสิ้น

เดือนนี้

วันที่ 26  พ.ย.64 จังหวัดเชียงใหม่ 

ออกมาตรการตรวจเชิงรุกและฉีดวัคซีน

กลุ่มแรงงานต่างด้าวรอบเขตอำาเภอเมือง

เชียงใหม่ เพื่อสกัดการระบาดพร้อมใช้มาตร                                                       

การกดดันในกลุ่มแรงงานต่างด้าวนอก

ระบบ ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงระบาดในตอนนี้  โดย

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.เชียงใหม่ ใน

ฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อ

จังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำากับการบริหารราชการ

ในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลง

นามคำาสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

เชียงใหม่ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่

ระบาดของโรคโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานต่าง                                                            

ด้าวในเขตพื้นที่อำาเภอแม่ริม, สันทราย, ดอย 

สะเก็ด, สันกำาแพง, สารภี และอำาเภอหางดง 

ตัดวงจรการแพร่ระบาดโควิด-19 ภายหลังยัง

พบว่ามีการแพร่ระบาดและการติดเชื้อเป็น 

กลุ่มก้อนในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ในสถาน

ประกอบการ สถานที่พักคนงาน หอพัก และ

ที่พักอาศัยอื่นๆ ในพื้นที่อำาเภอรอบเขตอำาเภอ

เมืองเชียงใหม่        

โดยให้กลุ่มแรงงานต่างด้าวในระบบทุก

ประเภทที่พักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่อำาเภอแม่ริม, 

สันทราย, ดอยสะเก็ด, สันกำาแพง, สารภี และ

อำาเภอหางดง ที่ยังไม่ได้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 

และยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันโรค ให้

นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการนำาเข้า

รับการตรวจหาเชื้อและฉีดวัคซีน

ส่วนกลุ่มแรงงานต่างด้าวนอกระบบ

หรือแรงงานที่ไม่มีนายจ้างประจำา ที่พัก

อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่อำาเภอแม่ริม, สันทราย, 

ดอยสะเก็ด, สันกำาแพง, สารภี และอำาเภอ

หางดง ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำาเภอ

เร่งค้นหาและใช้มาตรการกดดันให้กลุ่มดัง

กล่าวเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย 

ATK และพิจารณาเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อ

เสริมภูมิคุ้มกันโรค

ทั้งนี้ ให้เจ้าของสถานประกอบการ ร้าน

ค้า ร้านอาหาร กิจการก่อสร้าง และผู้ประกอบ

กิจการทุกประเภทในเขตพื้นที่อำาเภอดังกล่าว 

หากมีความประสงค์จะจ้างแรงงานต่างด้าว

เข้าทำางาน ขอความร่วมมือตรวจเอกสารแสดง                                                              

ผลการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 หรือเอก 

สารแสดงการได้รับวัคซีนเพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน

โรคโควิด-19 ก่อนจ้างงานทุกครั้ง 

ส่วนภาพรวมรายวันยังพบผู้ติดเชื้อ

รายใหม่เพิ่มอีก 190 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อ

ในจังหวัด 183 ราย อีก 7 รายเป็นผู้ติดเชื้อ

จากต่างจังหวัด และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 3 

ราย ทำาให้มีผู้เสียชีวิตสะสม 121 ราย  โดย

ผู้ที่รักษาหายวันนี้มี 273 ราย ส่วนการตรวจ 

ATK เมื่อ 25 พ.ย. จำานวน 3,474 ราย พบผู้

มีผลบวก 55 ราย

ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัด

เชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไป

แล้ว 1,397,736 คน คิดเป็นร้อยละ 80.82 

จากประชากรจังหวัดเชียงใหม่ แบ่งเป็นกลุ่มผู้

สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดแล้ว  260,092 คน คิด

เป็นร้อยละ 79.37 กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังฉีดแล้ว  

132,472 คน และกลุ่มประชาชนทั่วไปฉีด

แล้ว 1,005,172 คน  คิดเป็นร้อยละ 78.50 

สัปดาห์ นี้ เป็นช่วงสุดท้ายที่จะมีการปูพรมฉีด

ให้ครบ  100 % ตามเป้าหมาย.

ใช้งบประมาณการก่อสร้างกว่า 90 

ล้านบาท เป็นอาคารโครงสร้างเหล็ก สูง 45 

เมตร มีบันไดให้นักท่องเที่ยวเดินขึ้นไปชมวิว 

และมีลิฟต์ให้บริการผู้พิการและผู้สูงอายุ

ไฮไลต์สำาคัญคือ ระเบียงทางเดินที่

ยื่นออกไปจากฐานมีความยาวรวม 63 เมตร 

ส่วนปลายเป็นระเบียงชมวิวพื้นกระจกใสที่

สามารถมองทะลุลงไปได้ถึงพื้นเบื้องล่าง ซึ่ง

สร้างเสน่ห์สีสันและความตื่นเต้นให้นักท่อง

เที่ยวอย่างมาก

สกายวอล์กแห่งนี้ถือเป็นสถานที่ท่อง

เที่ยวและแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของ อ.เบตง 

จ.ยะลา มีความโดดเด่นในเรื่องของการชม

พระอาทิตย์ขึ้นรับแสงแรกยามเช้าตรู่ของวัน 

ควบคู่ไปกับการชมทะเลหมอกอันงดงาม  ซึ่ง

สามารถเห็นทะเลหมอกได้ตลอดทั้งปี

นอกจากนี้ยังมีวิวทิวทัศน์ของผืนป่า

ฮาลา-บาลา ทะเลสาบเขื่อนบางลาง รวมถึง

สามารถมองไปไกลได้ถึงประเทศมาเลเซียเลย

ทีเดียว

ทั้งนี้ เมื่อสกายวอล์กทะเลหมอกอัย

เยอร์เวงเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการและ

เปิดประเทศ จะเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กที่ดึง 

ดูดทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ 

โดยเฉพาะชาวมาเลเซียที่จะเข้ามาเที่ยวใน

อำาเภอเบตงเป็นจำานวนมาก ซึ่งจะช่วยกระตุ้น

เศรษฐกิจ สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้

คนในพื้นที่เป็นจำานวนมาก.

เบตงทดลองเปิดสกายวอล์กชม

ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง1ธ.ค.นี้
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7บทความ

าวเมื่อสัปดาห์ก่อนที่บอกว่ากัมพูชาได้ออกแถลง 

การณ์ตอบโต้มาตรการลงโทษสหรัฐฯ หลัง “นาย

พล” 2 รายถูกขึ้นบัญชีดำาควรได้รับความสนใจจาก

คนไทยไม่น้อยไปกว่าข่าวจากเพื่อนบ้านอื่นๆ ของเรา

เพราะข่าวนี้มีความโยงใยถึงฐานทัพเรือเรียม (Ream 

Naval Base) ที่อยู่ในจังหวัดสีหนุวิลล์ (Sihanoukville) ซึ่ง

ตั้งอยู่ในอ่าวไทยใกล้บ้านเรานิดเดียว

แผนที่นี้มาจากสื่อตะวันตกที่อ้างว่าจีนได้เข้ามาแผ่

ขยายอิทธิพลทางทหารในกัมพูชาด้วยการช่วยปรับปรุง

ฐานทัพเรือแห่งนี้

ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้สหรัฐฯ เคยช่วยเหลือรัฐบาล

กัมพูชาในการสร้างและยกระดับมาตรฐานของฐานทัพเรือ

แห่งนี้มาก่อน

เป็นที่มาของข่าวล่าสุดที่ว่ารัฐบาลกัมพูชาแสดงท่าที

เมินเฉย และแถลงตอบโต้ต่อมาตรการลงโทษ หลังสหรัฐฯ 

ประกาศขึ้นบัญชีดำาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลกัมพูชา 

2 ราย

สหรัฐฯ อ้างว่านายพลเขมร 2 คนนี้ ได้ยักยอกเงิน

จากโครงการต่อเติม “ฐานทัพเรือเรียม” เมืองสีหนุวิลล์

เพราะฐานทัพเรือที่ว่านี้ตั้งอยู่ในบริเวณอ่าวไทย

จึงถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำาคัญในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ ท่ามกลางการแข่งขันเชิงอำานาจของอเมริกาและ

จีน

สำานักข่าวรอยเตอร์บอกว่า เมื่อไม่นานนี้ทางการจีน

เข้ามาช่วยรัฐบาลกัมพูชาทำาการก่อสร้างต่อเติมฐานทัพเรือ

แห่งนี้

เป็นเหตุให้อเมริกาเรียกร้องให้รัฐบาลกัมพูชาเปิดเผย

ว่า จีนมีส่วนร่วมต่อกิจการทหารของกัมพูชาอย่างไรบ้าง

กระทรวงกลาโหมของกัมพูชาแสดงความไม่พอใจ

ต่อมาตรการลงโทษของสหรัฐฯ ผ่านคำาแถลงการณ์

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า “เป็นสิ่งที่ไร้เหตุผลและเป็นท่าทีที่

แข็งกร้าว” 

และโต้กลับว่าสหรัฐฯ กำาลังพยายามจะสร้างความ

แตกแยกและทำาลายความสุขของชาวกัมพูชา

กัมพูชาสำาทับด้วยว่าสหรัฐฯ ไม่จำาเป็นต้องกังวล

ถึงเรื่องจีนมามีส่วนในการต่อเติมเสริมแต่งพื้นที่ส่วนนี้ 

เพราะที่ทำาอยู่ไม่สร้างความเสี่ยงหรือเป็น

อันตรายต่อประเทศใดทั้งสิ้น

แถลงการณ์ของกระทรวงกลาโหม

เขมรเสริมอีกว่า

“กัมพูชาเคารพอาณาเขตและ

อำานาจอธิปไตยของประเทศต่างๆ ซึ่ง

ต่างจากสหรัฐฯ ที่พยายามจะแทรกแซง

กัมพูชาเพื่อให้ตนเองมีอำานาจในภูมิภาค

มากขึ้น”

ปักกิ่งก็ไม่อยู่เฉย สถานทูตจีนใน

กรุงวอชิงตันออกแถลงการณ์ว่า “ทางการ

จีนไม่สนับสนุนมาตรการลงโทษที่แสดง

อำานาจเกินขอบเขตของสหรัฐฯ และ

ประเทศจีนยังต่อต้านการเข้าไปแทรกแซง

เรื่องการเมืองภายในประเทศของชาติ

อื่นๆ อีกด้วย”

จีนยืนยันว่าการร่วมมือระหว่างจีน

กับกัมพูชานั้นเป็นประโยชน์ต่อทั้งสอง

ประเทศ และยังสร้างความสงบสุขและ

ความมั่นคงภายในภูมิภาค 

ปักกิ่งจะไม่ยอมให้มีการแทรกแซง

จากประเทศใด (นั่นย่อมหมายถึงอเมริกา

นั่นแหละ)

มาตรการลงโทษของสหรัฐฯ ที่ว่านี้

ประกาศเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายนที่ผ่าน

มา 

กระทรวงการคลังและกระทรวงต่าง

ประเทศของสหรัฐฯ ได้ขึ้นบัญชีดำา พล

เอกเชา พิรุน อธิบดีกรมวัสดุและบริการ

เทคโนโลยีแห่งกระทรวงกลาโหมของ

กัมพูชา 

และพลเรือเอกเตีย วิน ผู้บัญชาการ

กาแฟดำ

ลกวันนี้สร้างริ้วคลื่นการเปลี่ยนแปลงระลอกแล้ว 

ระลอกเล่า ส่งผ่านนวัตกรรม การแข่งขัน เทคโนโลยี 

และฐานความรู้ยุคใหม่ ฯลฯ ซึ่งกระแสคลื่นความ

เปลี่ยนแปลงแต่ละระลอกนั้นทรงพลัง และก่อรูปความ

เคลื่อนไหวใหม่ทางเศรษฐกิจ สังคม จนถึงการดำาเนินชีวิตแบบที่

ไม่มีใครหยุดได้! การปรับตัวตามไม่ทันโลกที่เปลี่ยนไปก็จะทำาให้

มวลสารนั้นๆ เผชิญวิกฤตและถูกเบียดขับกลบกลืนหายไป ไม่มี

ทางเลือกให้มากนัก นอกจากการรู้เท่าทันและปรับตัวให้ได้!

โลกแบบอนาล็อกวันนี้ถูกทิ้งให้ โดดเดี่ยว แปลกแยก กลาย

เป็นอื่น วังเวงอยู่ลำาพัง! โลกดิจิทัลเคลื่อนกลืนกลบเข้าแทนโลก

เดิม! ปฏิสัมพันธ์-การสื่อสารระหว่างคนกับโลกแวดล้อมเปลี่ยน! 

ความเคลื่อนไหวในโลกดิจิทัลก่อรูประบบนิเวศใหม่ทางเศรษฐกิจ 

สังคม สัมพันธภาพ การเรียนรู้ คุณภาพชีวิต การงาน และ

ความเคลื่อนไหวในวิถีชีวิตประจำาวัน ฯลฯ ซึ่งแตกต่างเปลี่ยน

จากเดิมมากขึ้นทุกขณะ! 

ผู้คน การเรียนรู้ คุณภาพการดำารงชีวิต และการก่อ

ร่างสร้างตัววันนี้ จึงไม่ใช่แบบแผนของระบบนิเวศในโลกใบ

เดิมอีกต่อไป การเติบโตทางเศรษฐกิจยุคใหม่ของคนรุ่นใหม่

ในการเป็นพลเมืองยุคดิจิทัล ที่ชีวิตผสมกลมกลืนกับความ

ก้าวหน้าของเทคโนโลยี จากพลังสร้างสรรค์เปลี่ยนแปลงของ

การสื่อสารยุคใหม่ ได้สร้างความงอกเงยทางเศรษฐกิจ-สังคม

ขึ้นอย่างมหาศาลน่าอัศจรรย์! ส่งผลให้ความรู้ ความคิด ทักษะ 

การงาน ปฏิสัมพันธ์กับโลกแวดล้อมเปลี่ยนไปอย่างเกือบจะ

สิ้นเชิง!

วันนี้ ความคิด ทักษะแบบเดิมๆ รวมทั้งความรู้ 

ประสบการณ์ ความชำานาญการแบบที่ถ่ายทอดมาจากโลกใบเก่า

กลายเป็นสิ่งแปลกแยกของยุคสมัย มันแปลกปลอม ต่อไม่ติด 

เชื่อมไม่เข้ากันกับความคิด ความรู้ ทักษะของโลกใบใหม่ นี่คือ

ความจริงที่สัมผัสจับต้องได้ในเกือบทุกกลุ่มความรู้และการงาน!  

การพัฒนาคน การสร้างทุนมนุษย์ และการศึกษา หรือ

กิจกรรมสัมพันธ์การเรียนรู้ทั้งหลายทั้งปวง จึงต้องปรับความ

คิด ปรับการทำางาน วิธีการ และปรับระบบระเบียบให้พ้นออก

จากโลกใบเก่า ขจัดระบบนิเวศของโลกเก่าที่ครอบงำากำากับอยู่ให้

พ้นไปจากความคิดที่เวียนว่ายอยู่! เพื่อจัดปรับสร้างการเรียนรู้ 

ความคิด ทักษะและสมรรถนะในแบบของโลกใบใหม่ขึ้นแทน!

ฐานปฏิบัติการยุคอนาล็อกในโลกเก่าที่ชี้นำา มากด้วย

ระบบระเบียบของรัฐราชการ บนวิธีคิดที่ยึดหลัก “เกิดก่อนรู้

ดีกว่า” กลายเป็นสิ่งแปลกปลอม ถูกตั้งคำาถาม และกลายเป็น

อุปสรรคที่ไม่สร้างสรรค์ ปิดกั้นการเรียนรู้ ความก้าวหน้า การ

ประดิษฐ์คิดสร้างยุคใหม่ของผู้คนพลเมืองดิจิทัลไปอย่างมีนัย

สำาคัญ!

การสร้างธุรกิจในเศรษฐกิจยุคใหม่สร้างความเติบโตต่อ

ปีได้นับพันๆ เท่าในรุ่นคน! ขณะที่ความมั่งคั่ง ประสบการณ์ที่

เท่าๆ กันโดยเปรียบเทียบนั้น คนรุ่นก่อนต้องสะสมความมั่งคั่ง 

ประสบการณ์ยาวนานถึงสองสามชั่วอายุคน! และมิติของความ

รู้ สร้างประสบการณ์ความชำานาญในยุคก่อนที่ต้องใช้เวลานับรุ่น

คน ขณะที่การเข้าถึงความรู้ในโลกแวดล้อมจากการสื่อสารใหม่

นั้นแตกต่างไป มันเปิดกว้างไร้พรมแดน ข้ามรัฐชาติ กาลเวลา 

ข้ามอคติแบบโลกใบเก่า และนำามาต่อยอดได้อย่างเสรี หาก

ความรู้ ทักษะ จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์เพียงพอ! พลัง

ขับเคลื่อนใหม่นี้เปลี่ยนระบบนิเวศของความคิด การเรียนรู้ และ

การสร้างสรรค์อย่างไร้ขีดจำากัด! จนวันนี้...ไม่มีใครยอมจำานนถูก

โลกเก่ากักขังอีกต่อไป!!!

“

โ

กองทัพเรือ ซึ่งเป็นพี่น้องกันกับพลเอกเตีย บัน 

รัฐมนตรีกลาโหมกัมพูชา

สหรัฐฯ กล่าวหานายทหารทั้งสองมีส่วน

เกี่ยวข้องกับการทุจริตในโครงการต่อเติมฐานทัพ

เรือเรียมเมืองสีหนุวิลล์ 

มาตรการลงโทษนี้มีผลทำาให้เจ้าหน้าที่ระดับ

สูงทั้ง 2 คนและญาติไม่สามารถเดินทางเข้า

สหรัฐฯ ได้ 

อีกทั้งยังห้ามเคลื่อนย้ายทรัพย์สินของพวก

เขาที่มีในสหรัฐฯ ด้วย

โฆษกกระทรวงยุติธรรมของกัมพูชาตอบโต้

ว่าสหรัฐฯ “เคลื่อนไหวที่ไม่คำานึงถึงกฎใดๆ” 

ถือเป็นการขัดต่อหลักเกณฑ์ของกฎหมาย

ระหว่างประเทศ และยังเสริมต่อว่าทั้งสหรัฐฯ 

และจีนต่างเป็นมหาอำานาจที่มีความรับผิดชอบ

พอๆ กันในการสร้างความมั่นคงต่อการเมืองโลก

นักวิเคราะห์ที่ติดตามเรื่องนี้บอกว่าการ

ที่สหรัฐฯ ตัดสินใจเล่นงานนายทหารระดับสูง

ของกัมพูชาในกรณีฐานทัพเรือแห่งนี้ย่อมมีนัยที่

สำาคัญ

เพราะอาจชี้ว่าสถานการณ์การเผชิญหน้า

ระหว่างสหรัฐฯ กับจีนในอาเซียนจะมีรูปร่าง

หน้าตาต่อไปอย่างไร

ยิ่งเมื่อปีหน้านี้กัมพูชาจะรับช่วงบทบาท

จากบรูไนเป็นประธานหมุนเวียนของอาเซียนด้วย

แล้ว ก็ยิ่งทำาให้มีประเด็นที่ต้องเฝ้ามองว่าความขัด

แย้งระหว่างอเมริกาและจีนในกรณีนี้จะมีผลข้าง

เคียงต่อความเป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกันของอาเซียน

อย่างไร

สำาหรับไทยแล้วกรณีนี้ต้องจับตาเป็นพิเศษ

เพราะฐานทัพเรือเรียมในสีหนุวิลล์นั้นห่าง

จากตราดแค่ลัดนิ้วเท่านั้นเอง.

tapichart@hotmail.com

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ 

ที่ รมว.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ กำากับดูแลอยู่ ได้เห็นทะลุถึง

สภาวะกดทับและโลกแวดล้อมที่ปิดกั้นการศึกษาทั้งโครงสร้าง

อยู่ โดยเฉพาะอุดมศึกษาที่กำาลังลำาบากจากปัจจัยแวดล้อมหลาย

มิติ ทั้งในแง่การถูกดิสรัปชันจากความก้าวหน้าใหม่ คุณภาพ

หลักสูตร คุณภาพครู ระบบระเบียบที่เป็นระบบนิเวศที่รกรุงรัง

ปิดกั้นไม่สร้างสรรค์ ตลอดจนถึงการปรับตัวไม่ทันของการศึกษา

ที่มหาวิทยาลัยผลิตคนสู่สังคมอย่างสูญเปล่า ขาดความรับผิด

ชอบ!!!

กระทรวงการอุดมศึกษาฯ จึงออกระเบียบปลดล็อก เปิด

ทางสร้างการเรียนรู้ใหม่ ให้มหาวิทยาลัยมีช่องทางสร้างระบบ

นิเวศและการจัดการใหม่ ใช้กระบวนการ sandbox สร้างระบบ

การเรียนการสอน การจัดการ ตลอดจนถึงพัฒนาหลักสูตรและ

ระบบนิเวศการศึกษาขึ้นใหม่ให้ตอบโจทย์ความต้องการ เพื่อ

ปรับตัวเข้ากับโลกแวดล้อมใหม่ ส่งเสริมการสร้างหลักสูตรแบบ

โมดูล ขจัดความเทอะทะเลอะเทอะที่กัดกินออกไป พร้อมกับปั้น

สร้างระบบเครดิต แบงก์ หยุดการรีไทร์ ไล่คนออกจากระบบ

การศึกษา ส่งเสริมให้ผู้คนสร้างจิกซอว์ต่อยอดการเรียนรู้ พัฒนา

ทักษะ ประสานสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพ อาชีพตามความ

ถนัด มุ่งเปิดการศึกษาให้กว้างออก ให้ผู้คนเข้าถึงได้อย่างไม่

จำากัดการเวลา ไม่ถูกกดทับด้วยกฎกติกา ระบบระเบียบแบบ

เดิมๆ ฯลฯ เรียกว่าการอุดมศึกษาไทยยุค ดร.เอนก วันนี้ปรับ

ตัวก้าวตามพลวัตความก้าวหน้าในโลกแวดล้อมใหม่ได้อย่างน่า

สนใจยิ่ง

จากนโยบายสู่ภาคปฏิบัติคงเป็นเรื่องที่ต้องติดตามผล

จากความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยทั้งหลายว่า รหัสนัยที่

กระทรวงการอุดมฯ ปลดเปลื้อง หยิบยื่นให้นั้น จะช่วยให้การ

ศึกษาของมหาวิทยาลัยปรับสร้างตัวตนให้ทันโลกใบใหม่ได้แค่

ไหน? ท่ามกลางสภาพที่กำาลังวนเวียนอยู่ในหมู่ฝูงระบบบริหาร

แบบเก่าๆ กลุ่มคนเดิมๆ ที่เวียนว่ายเป็นสภามหาวิทยาลัย สลับ

กันไปมา ที่ส่วนมากมักเก่งกฎระเบียบและกรอบคอกเดิมๆ รวม

ทั้งทีมบริหารของมหาวิทยาลัยจำานวนไม่น้อยที่ยังปิดความคิด 

ปิดตัวอยู่ในกับดักภาคปฏิบัติของโลกใบเก่าและวาทกรรมบท

เดิมๆ กับความเนียนโดยไม่ค่อยมีมรรคผลความก้าวหน้าและการ

ปรับตัวจริงๆ จังๆ ที่สัมผัสจับต้องได้! 

...วันนี้ถ้ามหาวิทยาลัยยังถอดรหัสไม่ออก คิดใหม่ไม่ได้ 

ขาดเป้าหมาย ค้นไม่พบความคิด การปฏิบัติใหม่ จัดปรับตัวเอง 

สร้างระบบนิเวศใหม่ไม่ได้ ก็ยากที่จะอยู่รอดและไปต่อได้! เป้า

หมายปลายทางคงไม่พ้นแค่ผลาญเงินหลวงไปเรื่อยๆ รอคอย

ความตายในกาลเวลาเท่านั้น ไม่ช้าก็เร็ว! งานนี้คงต้องติดตามดู

กันต่อไป...!!!!.

ข่

เมื่อมะกันกับจีนแก่งแย่งซีนกัน

ที่ฐานทัพเรือเรียมใกล้บ้านเรา

รมว.อว.‘เอนก’ปลดล็อก! 

แต่มหา’ลัยยังติดกับดักโลกเก่า...ทำาไงดี?

วันนี้ถ้ามหาวิทยาลัยยังถอดรหัสไม่ออก คิดใหม่ไม่ได้ ขาดเป้าหมาย 

ค้นไม่พบความคิด การปฏิบัติใหม่ จัดปรับตัวเอง สร้างระบบนิเวศ

ใหม่ไม่ได้ ก็ยากที่จะอยู่รอดและไปต่อได้! เป้าหมายปลายทางคง

ไม่พ้นแค่ผลาญเงินหลวงไปเรื่อยๆ รอคอยความตายในกาลเวลา

เท่านั้น ไม่ช้าก็เร็ว! งานนี้คงต้องติดตามดูกันต่อไป...!!!! ”



ปตท.ปักธงรุกตลาดยาโลก

จับตาดีลยักษ์โทรคมนาคม

จากสนามแข่งสู่พาร์ตเนอร์

‘กัลฟ์-กนอ.-พีอีเอ’จับมือลุยธุรกิจไฟฟ้า
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8 เศรษฐกิจ

ทุ่ม1.5หมื่นล.ซื้อหุ้นบริษัทไต้หวัน‘โลตัสฟาร์มาซูติคอล’

อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์

ไทยโพสต์ • ปตท.ฟุ้งอินโนบิก เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น โลตัส ฟาร์มา                                                                                    

ซูติคอล บริษัทผลิตยาไต้หวัน พร้อมดึงความร่วมมือต่างประเทศบุก                                                                                     

ตลาดยาขนาดใหญ่ระดับโลก เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงยามาตรฐานสากล

ให้แก่คนไทย

มื่อช่วงต้นสัปดาห์เกิดดีลสะท้านวงการ สำาหรับ

การประกาศความร่วมมืออย่างเท่าเทียมกัน (Equal 

Partnership) ของเครือซีพี และกลุ่มเทเลนอร์ ซึ่งมีความ

พยายามในการควบรวมกิจการของผู้ให้บริการโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่

อย่าง บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) และ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอม

มูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน) (DTAC) เข้าด้วยกัน 

โดยความร่วมมือในครั้งนี้จะมีการปรับโครงสร้างบริษัท

ครั้งใหญ่ ที่จะยกระดับจากผู้ให้บริการโทรคมนาคมมาเป็นบริษัท

เทคโนโลยี หรือ Tech Company ภายใต้ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีฮับ ซึ่ง

จะเน้นการสร้างดิจิทัลอีโคซิสเต็ม ซึ่งมุ่งหวังจะทำาให้ไทยกลายเป็น

ศูนย์กลางทางเทคโนโลยีระดับภูมิภาคอีกด้วย 

เปลี่ยนจากคู่แข่งเป็นพาร์ตเนอร์

อย่างที่ทราบกันดี ก่อนหน้านี้ทั้งสองบริษัททั้งดีแทคและทรูต่าง

ก็แข่งขันกันอย่างดุเดือด ผลัดกันแย่งชิงส่วนแบ่งอันดับ 2 และ 3 มา

โดยตลอด แต่จุดเปลี่ยนที่ทำาให้ทั้งสองบริษัทตัดสินใจที่จะหันหน้าคุย

และจับมือเป็นพาร์ตเนอร์นั้นมีหลายปัจจัย

ประการแรก ธุรกิจขยายตัวยาก เห็นได้ชัดว่าในช่วงที่เศรษฐกิจ

ไทยกำาลังเจอปัญหาจากโควิด ส่งผลต่อธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม ซึ่ง

รวมถึงธุรกิจโทรคมนาคมด้วย ดังนั้นการเติบโตโดยใช้การซื้อกิจการ

หรือ การควบรวมจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยผลักดันธุรกิจเติบโตไป

ข้างหน้า 

ประการที่สอง ช่วยลดต้นทุน เพิ่มแต้มต่อในการแข่งขัน 

ซึ่งการที่ทั้งสองบริษัททำาการควบรวมกันจะทำาให้มีจำานวนลูกค้า

ในมือเพิ่มขึ้นทันที เกิดการประหยัดต่อขนาด (economies of 

scales) ลดการลงทุนซ้ำาซ้อน โดยเฉพาะเรื่องของการขยายเน็ตเวิร์ก 

ซึ่งก็จะทำาให้สามารถขยับรายได้ขึ้นมาทัดเทียมสูสีกับเจ้าตลาด

ประการที่สาม ธุรกิจโทรคมนาคมกำาลังเปลี่ยนแปลงสู่ยุคขาลง 

เนื่องจากธุรกิจโทรคมนาคมนั้นไม่สามารถที่จะเติบโตแบบก้าวกระโดด

ได้อีกแล้ว อันเนื่องมาจากตลาดค่อนข้างอิ่มตัว ประชากรเกือบ 100% 

ใช้ โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน และอินเทอร์เน็ตกันเกือบหมดแล้ว 

 
ตั้งแต่การเติบโตในแง่ฐานลูกค้านั้นจะมีน้อยมาก จะเพิ่มรายได้แค่

เพียงบริการเสริมที่นำาเสนอต่อลูกค้า ดังนั้นบทบาทของผู้ให้บริการ

ของธุรกิจโทรคมนาคมก็เป็นแค ่Dump Pipe ที่ทำาหน้าที่สร้างเครือ 

ข่ายรับส่งข้อมูลเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มใดๆ

ปรับโครงสร้างเพื่ออยู่รอด

ในมุมมองของ ซิกเว่ เบรกเก้ 

ประธาน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

เทเลนอร์กรุ๊ป มองว่า ธุรกิจโทรคมนาคม

ในอดีต (อาจย้อนไปราว 20 ปีก่อน) ซึ่ง

ประเทศไทยมีการแข่งขันระหว่าง เอไอ

เอส ทรู และดีแทค เป็นการเติบโตอย่าง

มีศักยภาพ แต่ภาพการเติบโตนั้นได้จบลง

ไปแล้ว และบริษัทสื่อสารต้องมีการปรับ

ตัวเพื่อก้าวไปสู่การเป็น เทคคอมพานี ซึ่ง

ซิกเว่เปรียบการมาถึงของโลกการแข่งขัน

ในอนาคต 20 ปีข้างหน้าที่เต็มไปด้วย 

AI, 5G หรือ 6G, คลาวด์ และ IoT ว่า

เป็นเหมือน Perfect Storm (สถานการณ์

ย่ำาแย่เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน) และถ้าบริษัท

โทรคมนาคมไม่เปลี่ยนรูปแบบการทำา

ธุรกิจก็จะถูกพายุดังกล่าวทำาลายลงอย่าง

แน่นอน

สอดรับกับความคิดเห็นของ 

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธาน

คณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ 

และประธานกรรมการบริษัท ทรู 

คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในช่วงหลายปีที่

ผ่านมา ภาพรวมของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (Telecom 

Landscape) ได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากเทคโนโลยีใหม่และ

ตลาดที่เปิดกว้างต่อการแข่งขัน โดยผู้ประกอบการจากอุตสาหกรรม

ดิจิทัลขนาดใหญ่ในระดับภูมิภาคเข้ามาเสนอรูปแบบบริการดิจิทัลมาก

ขึ้น ปัจจัยเหล่านี้ทำาให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมต้องปรับตัวอย่าง

รวดเร็ว

“ทุกวันนี้ การทำาให้วิถีชีวิตของผู้คนดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้

ประกอบการโทรคมนาคมมีบทบาทน้อย

ลงเรื่อยๆ จนมีคนเรียกหมวดสื่อสารว่า

เป็น Dump Pipe หรือท่อที่ไม่ฉลาด สิ่งที่

เราเผชิญคือ การเปลี่ยนจากยุค 4.0 ซึ่ง

เป็นยุคของข้อมูล หรือ BigData ไปสู่

การเป็น 5.0 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยว

กับ AI, คลาวด์ ตลอดจนฮาร์ดแวร์ใหม่ๆ 

และ Space Technology ซึ่งประเทศไทย

ต้องการการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก และ

เราก็เล็งเห็นว่าตัวเราทั้งสองบริษัทก็มีข้อ

จำากัด ที่ว่าเราไม่สามารถเพิ่มมูลค่าต่อ

ได้ ข้อจำากัดที่ว่าเรายังเป็นผู้ประกอบการ

ที่ทำาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม

เป็นหลัก ซึ่งข้อจำากัดเหล่านี้ทำาให้เราไม่

สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้บริโภคและ

ประเทศไทยได้”

ประชาชนได้อะไรจากการควบรวม

ประเด็นนี้หากมองในเชิงธุรกิจต้อง

บอกว่า ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมได้

ประโยชน์แน่นอน เพราะการแข่งขันลดลง 

และผู้ให้บริการสามารถฮั้วราคากันได้ง่าย 

และยิ่งส่งผลดีต่อการสร้างกำาไรให้บริษัท 

แต่ในภาคประชาชนและลูกค้าได้ประโยชน์อะไร ในส่วนนี ้นฤมล 

เมฆบริสุทธิ์ รองผู้อำานวยการฝ่ายพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้

บริโภค (มพบ.) ให้ความเห็นเผยแพร่ลงบนหน้าเว็บไซต์ของมูลนิธิเพื่อ

ผู้บริโภคว่า การควบรวมกิจการของ TRUE และ DTAC จะยิ่งบีบให้ผู้

บริโภครายย่อยขาดทางเลือกในการใช้บริการ และเป็นการลดอำานาจ

การต่อรองของผู้บริโภคอย่างรุนแรง ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่ประชาชน

จะถูกเอาเปรียบจากเอกชนผู้ให้บริการมากขึ้น โดยมองว่าสิทธิของผู้

บริโภคจะต้องมีอิสระในการเลือกผู้ให้บริการ ดังนั้นผู้ให้บริการจะต้อง

มีความหลากหลายในตลาดมากกว่านี้

พร้อมกันนี้ นอกจากผู้บริโภคที่อาจจะเสียผลประโยชน์แล้ว 

อาจยังมีโอกาสกระทบไปถึงหน่วยงานและองค์กรต่างๆ อีกเป็น

จำานวนมาก โดยยกตัวอย่างการประมูลคลื่นโครงข่าย 5G ที่เพิ่งจบไป

ไม่นานว่า หากอนาคตเหลือผู้เล่นในตลาดเพียง 2 รายในการประมูล

อื่นๆ ที่จะมาถึง แม้แต่ภาครัฐเองก็จะได้รับผลกระทบจากรายได้ส่วน

นี้ที่จะลดลงด้วยเช่นเดียวกัน 

กสทช.ทำาอะไรได้บ้าง

นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.ด้านการ

คุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน) ระบุว่า 

เรื่องการรวมกิจการของทั้งสองค่ายยังเป็นขั้นตอนการเจรจา ซึ่งยัง

ไม่มีข้อสรุป และยังไม่แน่นอนว่าจะเกิดการรวมกิจการกันหรือไม่ ซึ่ง

จากข้อมูลยังเป็นการพูดคุยถึงการควบรวมในบริษัทแม่ ไม่ใช่ทรูมูฟ 

เอช และดีแทค ไตรเน็ต (บริษัทลูก) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคม 

จึงต้องพิจารณาว่าบริษัทแม่มีกิจการและจะรวมกิจการอะไรบ้าง 

ในส่วนกิจการโทรคมนาคมนั้นเป็นอำานาจหน้าที่ของ กสทช.อย่าง

แน่นอน แต่หากมีบริษัทลูกที่ประกอบกิจการอื่นและอยู่ในกรอบการ

เจรจารวมกิจการในครั้งนี้ ก็ต้องพิจารณาตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

รวมถึงกฎหมายแข่งขันทางการค้า 

ในส่วน กสทช. มีประกาศหลักที่กำากับดูแลในกรณีนี้ คือ 

ประกาศเรื่อง มาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำาอันเป็นการ

ผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการ

โทรคมนาคม พ.ศ.2549 (ประกาศแข่งขัน) และประกาศเรื่อง 

มาตรการกำากับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการโทรคมนาคม (ประกาศ

รวมธุรกิจ) ซึ่งสามารถกำากับดูแลในส่วนนี้ ได้ 

อย่างไรก็ดี ดีลนี้จะประสบความสำาเร็จหรือไม่อาจจะต้องใช้

เวลาอย่างน้อยอีกหลายเดือน ซึ่งทั้งสองบริษัทก็จะต้องทำาการสอบ

ทรัพย์สิน และต้องเข้าหารือกับหน่วยงานที่กำากับดูแลซึ่งถือกฎหมาย

ทั้งหมด ทั้ง กสทช. คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) รวม

ไปถึงขั้นตอนในแง่มุมของตลาดทั้งทั้ง ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และ

อีกมายมาย ซึ่งกว่าจะชัดเจนว่าดีลนี้จะประสบความสำาเร็จหรือไม่

สำาเร็จ หรือจะมีทางออกไปในทิศทางที่ต่างจากนี้ ก็คงจะเห็นภาพได้

อย่างเร็วสุดคือไตรมาส 1 ปี 2565.

 

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 

ปตท. จำากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า 

บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำากัด 

หรืออินโนบิก ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ 

ปตท.ถือหุ้น 100% ได้เพิ่มสัดส่วน

การถือหุ้นในบริษัท โลตัส ฟาร์มา

ซูติคอล จำากัด บริษัทผู้ผลิตยา

สามัญชั้นนำาจากไต้หวัน เพื่อ                                              

เสริมสร้างการเติบโตอย่างแข็ง                                    

แกร่งในธุรกิจใหม่ให้กับกลุ่ม ปตท.                                             

และเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยในประ 

เทศไทยและอาเซียนสามารถเข้า

ถึงยารักษาโรคได้มากขึ้น

สำาหรับสัดส่วนการถือหุ้น

ที่เพิ่มขึ้นมีผลภายหลังจากที่อิน

โนบิกได้ร่วมกับแอซทีค (Aztiq) 

เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท อัล

โวเจน อีเมอร์จิง มาร์เก็ต โฮลดิ้ง 

จำากัด (AEMH) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

หลักโลตัส ฟาร์มาซูติคอล และ

ถือหุ้น 100% ของบริษัท อดัลโว                                               

จำากัด (Adalvo) บริษัทชั้นนำาด้าน

การซื้อขายยาและสิทธิบัตรที่มี

เครือข่ายทั่วโลก ในมูลค่าเงินลง 

ทุนรวม 475 ล้านเหรียญสหรัฐ 

หรือ 1.56 หมื่นล้านบาท ส่งผล

ให้อินโนบิกก้าวขึ้นเป็นผู้ถือหุ้น

หลักใน Lotus Pharmaceutical 

ในสัดส่วนประมาณ 37% จาก

เดิม 6.66%) และถือหุ้น 60% ใน 

Adalvo โดยการทำาธุรกรรมครั้งนี้

คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 1 

ปี 2565 หลังจากได้รับอนุมัติจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

“กลุ่ม ปตท.ตระหนักถึง

ความสำาคัญของการสร้างความ

มั่นคงทางด้านสาธารณสุขของ

ไทยและอาเซียน จึงเร่งพัฒนา

ธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ

เทคโนโลยีโลก โดยมีอินโนบิก

เป็นหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจนี้ 

โดยหนึ่งในเป้าหมายคือการมุ่ง

เพิ่มความสามารถการเข้าถึงยา

สามัญที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน

สากล” นายอรรถพลกล่าว

ท้ังน้ี การลงทุนจะเป็นก้าว                                                

สำาคัญสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 

Powering Life with Future Energy 

and Beyond ของกลุ่ม ปตท. คือ

การมุ่งขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วย

พลังแห่งอนาคต ตลอดจนผลัก

ดันยุทธศาสตร์ประเทศไทยใน                                               

การ เป็ นศู นย์ กลางทางด้ าน

นวัตกรรมเพ่ือสุขภาพของอา 

เซียน พร้อมเพิ่มโอกาสการลงทุน

ด้านเทคโนโลยีผลิตยาขั้นสูงจาก

ต่างประเทศในไทยอีกด้วย

นายบุรณิน รัตนสมบัติ ประ                                                       

ธานกรรมการบริษัท อินโนบิก (เอ                                          

เซีย) จำากัด กล่าวว่า ความร่วม

มือในคร้ังน้ีจะช่วยย่นระยะเวลา

และทำาให้อินโนบิกสามารถก้าว

กระโดดเป็นผู้ดำาเนินธุรกิจยา

แบบครบวงจรได้รวดเร็วข้ึน ซ่ึง

การเป็นผู้ถือหุ้นหลักใน Lotus 

Pharmaceutical ทำาให้อินโนบิกมี                                           

ศักยภาพความพร้อมในการดำา 

เนินธุรกิจยาครบวงจรต้ังแต่การ

วิจัยและพัฒนาสูตรยา รวมถึง

การผลิตและจัดจำาหน่าย

“ความพร้อมทางด้านเครือ

ข่ายและศักยภาพทางธุรกิจของ

ท้ัง Adalvo และอินโนบิกในการ

รองรับการขยายการลงทุนธุรกิจ

ยาในภูมิภาคเอเชียและระดับโลก 

ทำาให้การลงทุนเป็นไปตามเป้า

หมายและกลยุทธ์ท่ีต้ังไว้ในการ

ขับเคลื่อนธุรกิจชีววิทยาศาสตร์ให้

เกิดข้ึนในไทยและอาเซียนอย่าง

เป็นรูปธรรม” นายบุรณินกล่าว. 

‘THAI’ยิ้มออก

ยอดสั่งอาหาร

ครัวบินไทยพุ่ง

ธกส.อัดสินเชื่อลดเผาอ้อยแก้PM2.5

เ

วิภาวดีรังสิต • นายสมัชชา 

ศรีทองสุข กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายครัวการบิน บริษัท การ 

บินไทย จำากัด (มหาชน) เปิด

เผยว่า จากที่รัฐบาลมีนโยบาย

เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว

จากประเทศต่างๆ เข้ามายัง

ประเทศไทย ทางบริษัท การ

บินไทยฯ ได้กลับมาให้บริการ

เที่ยวบินระหว่างประเทศตาม

ตารางบินฤดูหนาว ปี 2564 

จากทุกจุดบินกว่า 36 เส้นทาง

บินทั่วโลก รวมทั้งสายการบิน

ลูกค้าต่างๆ ที่กลับมาทำาการบิน

ทั้งนี้ ทำาให้ปริมาณการ

ผลิตอาหารเพื่อให้บริการบน

เครื่องบิน (Onboard Catering) 

มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง                                         

โดยในเดือน พ.ย.2564 ปริมาณ

การให้บริการอาหารบนเครื่อง

บินของการบิน ไทยเปรี ยบ

เทียบกับเดือน ต.ค.2564 เพิ่ม

ขึ้นในอัตรา 113% และสาย

การบินไทยสมายล์ เพิ่ มขึ้ น

อัตรา 388.4% ในขณะที่ส่วน

ของการให้บริการสายการบิน

ลูกค้ามีปริมาณเพิ่มขึ้นในอัตรา 

53.6%

สำาหรับฝ่ายครัวการบิน 

การบินไทย พร้อมเดินหน้า

รองรั บการผลิ ตอาหารให้

บริการบนเครื่ องบินแก่ทุก

สายการบินด้วยคุณภาพ โดย

คำานึงถึงสุขลักษณะและความ

ปลอดภัยของอาหารเป็นเป้า

หมายหลัก ซึ่งฝ่ายครัวการ

บินได้รับการรับรองระบบการ

จัดการคุณภาพ คือ ISO9001, 

HACCP, GMP รวมทั้งได้รับ

การรับรองระบบการจัดการ 

อื่นๆ ได้แก่ Halal, Hal-Q, 

ISO14001 และมีนโยบายใน

การพัฒนาคุณภาพและความ

ปลอดภัยอาหารให้ดียิ่ งขึ้น

อย่างต่อเนื่อง เพื่อความมั่นใจ

และประทับใจของลูกค้าที่รับ

บริการ.

ไทยโพสต์ • “ธ.ก.ส.” จับ

มือสมาคมชาวไร่อ้อย-โรง                                      

งานน้ำาตาล ส่งเสริมเกษตรกร

ลดการเผาอ้อย แก้ปัญหา 

PM 2.5 ลุยอัดฉีดสินเชื่อพิเศษ

หนุนทำาไร่อ้อยอย่างยั่งยืน 

พร้อมสนับสนุนเทคโนโลยี

ลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าการ                      

ผลิต นำาร่องกาญจนบุรี ราช 

บุรี และสุพรรณบุรี ตั้งเป้า

ปี 2566 ลดเผาอ้อยได้ 1.59 

ล้านไร่

นายธนารัตน์ งาม

วลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิด

เผยว่า ธ.ก.ส.ได้จับมือกับ 6                        

ภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย                       

สมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อย เขต                           

7 ศูนย์ประสานงานโรงงาน

ไทยโพสต์ • กนอ. จับมือ

กัลฟ์ และพีอีเอ เอ็นคอม ลุย

ศึกษาธุรกิจไฟฟ้าพื้นที่นิคมฯ 

สมุทรสาคร หวังตอบโจทย์ดีมานด์ 

ภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มมากขึ้น

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่า                                   

การการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย เปิดเผยว่า ได้ลง

นามบันทึกข้อตกลงความร่วม

มือกับ บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี

เวลลอปเมนท์ และพีอีเอ เอ็น

คอม อินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อ

เดินหน้าภารกิจหลักของ กนอ. 

คือ การจัดหาที่ดินและพัฒนา

เพื่อจัดตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรม 

รวมถึงบริการระบบสาธารณูปโภค                                                       

ซึ่งระบบไฟฟ้าเป็นปัจจัยหลัก

ของการประกอบกิจการของภาค

อุตสาหกรรมและภาคบริการ

สำาหรับความร่วมมือครั้ง                              

นี้วัตถุประสงค์หลักคือ เสริม

สร้างเสถียรภาพการให้บริการ

ระบบไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม

สมุทรสาคร และสร้างความ

เชื่อมั่นแก่ผู้ประกอบกิจการ

และนักลงทุนต่อการให้บริการ

สาธารณูปโภคของนิคมอุตสาห 

กรรม ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าว

คาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ใน

การเสริมสร้างเสถียรภาพการ

ให้บริการระบบไฟฟ้าของนิคม

อุตสาหกรรม

อย่างไรก็ดี การศึกษา

ความเป็นไปได้และแนวทางร่วม                                    

ทุน ใ น ธุ ร กิ จ ไฟ ฟ้ า พ้ืน ท่ี นิ ค ม

อุตสาหกรรมสมุทรสาครในครั้งนี้                                       

ต่อยอดสู่การทำาโรงไฟฟ้าที่ผลิต

ไฟฟ้าใช้เองและขายตรง (IPS) 

ธุ รกิ จ ระบบส่ งและจำ าหน่ าย

ไฟฟ้าอัจฉริยะและธุรกิจบริหาร

จัดการพลั งงานในพื้ นที่ นิ คม

อุตสาหกรรม ซึ่งตอบโจทย์ความ

ต้องการใช้ ไฟฟ้าของลูกค้าภาค

อุตสาหกรรมที่เพิ่มมากขึ้น โดย

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับ

นี้มีกำาหนดระยะเวลา 2 ปี.

น้ำาตาลลุ่มแม่น้ำาแม่กลอง (กลุ่ม

โรงงานน้ำาตาลลุ่มแม่น้ำาแม่กลอง                                                     

9 โรงงาน และโรงงานน้ำาตาล                                        

นิวกรุงไทย ที่เป็นพันธมิตร) 

สมาคมส่งเสริมอาชีพการเกษตร 

สุพรรณบุรี โรงงานอุตสาหกรรม

น้ำาตาลสุพรรณบุรี โรงงานน้ำา 

ตาลมิตรผล และโรงงานน้ำาตาล

รีไฟน์ชัยมงคล (อู่ทอง) ในการ

สนับสนุนและดูแลชาวไร่อ้อย

ที่เข้าร่วมโครงการลดการเผา

อ้อยเพื่อลดฝุ่นละออง PM 2.5 

ในพื้นที่ 3 จังหวัดที่มีการผลิต

อ้อยมากที่สุดในประเทศไทย 

ได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี และ

สุพรรณบุรี

โดยส่งเสริมความรู้ความ                                                  

เข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งยัง                                                    

มุ่งเน้นนำานวัตกรรมและเทค 

โนโลยีมาใช้ ในการลดต้นทุน

และเพิ่มผลผลิตให้เหมาะสมใน

แต่ละสภาพพื้นที่เพาะปลูกอ้อย 

เช่น การสนับสนุนให้ชาวไร่อ้อย

ปรับพื้นที่รองรับรถตัดอ้อยเพื่อ

หลีกเลี่ยงปัญหาการขาดแคลน

แรงงานเก็บเกี่ยว การส่งเสริม

ให้ชาวไร่อ้อยที่มีความพร้อมได้

จัดซื้อเครื่องอัดใบอ้อย เพื่อส่ง

ขายให้กับโรงงานน้ำาตาลใช้เป็น

เชื้อเพลิงเสริมในกระบวนการ

ผลิตน้ำาตาลและผลิตกระแส

ไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งเป็นการช่วย

เพิ่มรายได้และรักษาสภาพสิ่ง

แวดล้อมในพื้นที่

นอกจากน้ี ธ.ก.ส.ยังให้การ

สนับสนุนสินเช่ือพิเศษในแต่ละ

ขนาดพ้ืนท่ี (Farm Size) เพื่อ

ให้สามารถทำาไร่อ้อยได้อย่าง

ย่ังยืน โดยการนำานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีการบริหารจัดการ

ไร่อ้อยที่ทันสมัย (Smart 

Farming) มาปรับใช้เพื่อให้เกิด

ผลตอบแทนคุ้มค่ามากข้ึน

อย่างไรก็ดี ความร่วม

มือดังกล่าวต้ังเป้าหมายลด

การเผาอ้อยลง 20% ในปี 

2564 จำานวนพ้ืนท่ี 319,627 

ไร่ ปี 2565 ลดลง 50% 

จำานวนพ้ืนท่ี 799,067 ไร่ และ

ภายในปี 2566 ลดลง 100% 

จำานวนพ้ืนท่ี 1,598,133 ไร่ 

หรือครอบคลุมพ้ืนท่ีปลูกอ้อย

ท้ังหมดใน 3 จังหวัดดังกล่าว 

ซ่ึงหากประสบความสำาเร็จจะ

ขยายไปยังพ้ืนท่ีอื่นๆ เพื่อสร้าง

ส่ิงแวดล้อมท่ีดีอย่างย่ังยืนตาม

นโยบายส่งเสริมการควบคุม

ดูแลภูมิอากาศจากภาวะโลก

ร้อน ซ่ึงเป็นภารกิจสำาคัญของ

ทุกประเทศในขณะน้ี.

‘‘

‘‘

การควบรวมกิจการ

ของ TRUE และ DTAC จะยิ่งบีบ

ให้ผู้บริโภครายย่อยขาดทางเลือก

ในการใช้บริการ และเป็นการลด

อำานาจการต่อรองของผู้บริโภค

อย่างรุนแรง ซึ่งมีความเป็นไป

ได้ที่ประชาชนจะถูกเอาเปรียบจาก

เอกชนผู้ให้บริการมากขึ้น โดยมอง

ว่าสิทธิของผู้บริโภคจะต้องมีอิสระ

ในการเลือกผู้ให้บริการ ดังนั้นผู้ให้

บริการจะต้องมีความหลากหลายใน

ตลาดมากกว่านี้

พาณิชย์ฟุ้งส่งออกข้าวเข้าเป้า 6 ล้านตัน

นางมนัสนิตย์ จิรวัฒน์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประ 

เทศ เปิดเผยว่า ในช่วง 10 เดือนของปี 2564 (ม.ค.-ต.ค.) 

ไทยส่งออกข้าวได้ปริมาณ 4.59 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.3% มูลค่า 

81,740 ล้านบาท ลดลง 12.8% โดยตลาดหลักที่ไทยส่งออก

ข้าวได้เพิ่มขึ้นได้แก่ แอฟริกาใต้ จีน ญี่ปุ่น อิรัก และเยเมน ซึ่ง

เป็นผลมาจากเงินบาทอ่อนค่าตั้งแต่ช่วงปลายเดือน มิ.ย.2564 

ที่ผ่านมา มั่นใจทั้งปีเป็นไปตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้ 6 ล้านตัน

ทีทีบีซื้อหุ้น 10% บริษัทธนชาตประกันภัย

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร

ทหารไทยธนชาต จำากัด (มหาชน) หรือทีเอ็มบีธนชาต (ทีทีบี) 

เปิดเผยว่า ได้เข้าทำาสัญญาเพื่อซื้อหุ้นในบริษัท ธนชาตประกัน

ภัย จำากัด (มหาชน) ในสัดส่วน 10% คิดเป็นมูลค่าประมาณ 

1,102 ล้านบาท และบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำากัด (มหาชน) 

ในสัดส่วน 10% คิดเป็นมูลค่าประมาณ 503 ล้านบาท รวม

มูลค่าธุรกรรมทั้งสิ้นประมาณ 1,605 ล้านบาท จาก Scotia 

Netherlands Holding B.V. หรือ BNS ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของ 

The Bank of Nova Scotia โดยคาดว่าธุรกรรมการซื้อขายหุ้น

จะเสร็จสิ้นได้ภายในสิ้นปี 2564 นี้

NCL คาดธุรกิจน้ำายาฟอกเลือดโตแกร่ง

นายพงษ์เทพ วิชัยกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็น

ซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ หรือ NCL เปิดเผยว่า 

ธุรกิจการผลิตและจำาหน่ายน้ำายาฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วย

เครื่องไตเทียม ช่วยเสริมรายได้และกำาไรให้เติบโตจากการขยาย

ฐานลูกค้าศูนย์ฟอกไตเพิ่มขึ้นเป็น 100 แห่ง และกำาลังการผลิต

น้ำายาล้างไตที่ 1.2 แสนแกลลอนต่อเดือน คาดว่าจะสร้างราย

ได้เฉลี่ย 100 ล้านบาทต่อปี ส่งผลต่อรายได้และกำาไรของ NCL 

เติบโตและมีเสถียรภาพย่ิงข้ึน อย่างไรก็ตามบริษัทเดินหน้าธุรกิจ

นอน-โลจิสติกส์เต็มกำาลัง มั่นใจ Q4/64 โตสดใส

ขนส่งเตือนอย่าหลงเชื่อขายป้ายแดงปลอม

นางพรรณี พุ่มพันธ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก 

(ขบ.) เปิดเผยว่า ขบ.พบการประกาศขายป้ายแดง พร้อมสมุด

คู่มือประจำารถใช้กับเครื่องหมายพิเศษในสื่อสังคมออนไลน์ โดย

ดำาเนินการตรวจสอบแล้วพบว่าเป็น “ป้ายแดงปลอม” ที่มิได้

ออกให้ โดย ขบ. และป้ายแดงที่ถูกต้องอยู่ในความครอบครอง

ของบริษัทผู้จำาหน่ายรถที่ ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายป้าย

แดง จึงขอย้ำาเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อซื้อป้ายแดงที่มีการ

ประกาศขายดังกล่าว เนื่องจากการนำาป้ายแดงปลอมไปติดที่

รถจะมีความผิดตามกฎหมายอาญา เข้าข่ายความผิดฐานใช้

เอกสารทางราชการปลอม มีโทษถึงขั้นจำาคุกตั้งแต่ 6 เดือน-5 

ปี ปรับตั้งแต่ 1,000-10,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

‘บีเจซี’ โอดรายได้ไตรมาส 3 ร่วง

รายงานข่าวจาก บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ หรือบีเจซี แจ้ง

ว่า ในไตรมาส 3/64 มีรายได้รวม 36,922 ล้านบาท ลดลง 

1,317 ล้านบาท หรือคิดเป็น 3.4% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส

เดียวกันของปีก่อน เป็นการลดลงของยอดขายในกลุ่มสินค้า

และบริการทางบรรจุภัณฑ์และกลุ่มธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ที่ได้

รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

ขณะที่กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่มเวชภัณฑ์และเทคนิค 

สามารถสร้างการเติบโตของยอดขายอย่างแข็งแกร่ง ในส่วน

ของรายได้อื่นเท่ากับ 2,389 ล้านบาท ลดลง 790 ล้านบาท 

หรือคิดเป็น 24.85 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของ

ปีก่อน สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของรายได้ค่าเช่าในกลุ่ม

ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ เนื่องจากการยกเว้นค่าเช่าและส่วนลด

ค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นจากกลุ่มผู้เช่าใน 29 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม ที่

จำาเป็นต้องปิดร้านค้าในบางช่วงระหว่างไตรมาส.
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าพูดถึง “ผลไม้” แล้ว ร้อยทั้ง

รอ้ยตอ้งยอมรบัวา่เป็นอาหารที่

ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพสารพัด 

ซึ่งแล้วแต่ว่าจะเลือกกินแบบไหน 

หรือเพื่อตอบสนองการดูแลรักษา

สุขภาพข้อไหนเท่านั้นเอง 

ผลไม้มักเป็นตัวเลือกสำาหรับ

คนที่ต้องการควบคุมน้ำาหนัก                       

หรือลดความอ้วน เพราะนอกจาก

อร่อยแล้ว ผลไม้ยังอุดมไปด้วยน้ำา

และใยอาหารที่ช่วยให้รู้สึกอิ่มได้

นาน เพราะร่างกายต้องใช้เวลา

ในการย่อยอาหารเพิ่มมากขึ้น                       

อย่างไรก็ตาม การกินผลไม้ลดความ

อ้วนควรเลือกชนิด

ผลไม้ที่กิน 

หรือกินใน

ปริมาณ

ที่

เหมาะสม เพราะผลไม้บางชนิด                     

นั้นมีน้ำาตาลอยู่สูงและกากใยอาหาร

ต่ำา 

สิ่งสำาคัญเมื่อต้องการ                        

ลดความอ้วนคือ การเลือกกิน                         

อาหารที่ดีต่อสุขภาพ  ขั้นแรกอาจ  

เริ่มจากการเลือกกินผลไม้ที่อุดมไป

ด้วยกากใยอาหาร วิตามิน และมี

น้ำาตาลน้อย เพื่อช่วยให้อิ่มได้นาน

ขึ้นและได้รับพลังงานที่เหมาะสม

นะคะ ไม่ใช่ว่ากินได้ทุกชนิด หรือ

ไม่จำากัดปริมาณ ผลเสียคือโรค 

อื่นๆ อาจจะตามมาแทนโรคอ้วนก็                                               

ได้ค่ะ.

ถ้

จัดบ้านรับปีใหม่ช่วยสุขภาพดีมีโชคลาภ

เน้นปรับธรรมชาติรอบตัวตามหลักฮวงจุ้ย

รู้จักการกินผลไม้

พราะการจัดบ้านนั้น ไม่ใช่

แค่การทำาความสะอาด เพื่อ

ให้สมาชิกทุกคนมีสุขภาพที่ดี 

แต่ทว่ายังเป็นการเปิดรับสิ่ง                          

ดีๆ อย่างโชคลาภเงินทอง ในช่วงปี

ใหม่ที่กำาลังจะถึงอันใกล้นี้ เพราะการ

ที่เราปล่อยปละละเลยให้บ้านเรือน

สกปรกรกรุงรัง ไม่เพียงเป็นสาเหตุ

ที่ทำาให้เจ็บป่วยได้ง่าย แต่ในทาง

โหราศาสตร์บอกไว้ว่านั่นอาจทำาให้คุณ

อับโชค และทำาให้ผู้อาศัยอยู่ในบ้าน

ไม่มีความสุข หรือมีปัญหาจุกจิกเข้ามา

ให้ได้รับมืออยู่บ่อยครั้ง เช่น การที่คุณ

วางอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านและใน

ครัวผิดที่ผิดทาง ก็อาจทำาให้เกิดปัญหา

ติดขัดในการดำาเนินชีวิตได้ เพื่อให้การ

จัดบ้านเป็นไปตามฮวงจุ้ยที่ดี ซึ่งช่วย

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย

ให้มีความสุข รับปีเสือที่กำาลังจะมาถึง

ในอีกไม่วันนี้

“อ.ภาณุวัฒน์ พันธุ์วิชาติกุล” 

ประธานสถาบันศาสตร์แห่งชีวิต ให้

ข้อมูลว่า ในทางโหราศาสตร์นั้นบอก

เอาไว้ การเปลี่ยนยุคในแต่ละยุคนั้น

จะใช้เวลา 20 ปี และสิ่งนี้คือหัวใจ

สำาคัญในการเปลี่ยนยุค ประกอบกับ

หลักฮวงจุ้ยนั้น ได้บอกเอาไว้ว่า ในวัน

เปิดไฟต้นคริสต์มาสยักษ ์

ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สุทธิภัค จิราธิวัฒน์ และ ดร.ณัฐกิตติ์ 

ตั้งพูลสินธนา เปิดไฟต้นคริสต์มาสยักษ์สูงกว่า 40 เมตร เป็นสัญลักษณ์เทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปี 

“centralwOrld Forwarding Happiness Celebration 2022” โดยมี ชาย ศรีวิกรม์, กันต์ กุลปิยะวาจา,  

อธิศ รุจิรวัฒน์, สุพรทิพย์ พงศาชำานาญกิจ และ มาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ร่วมงานที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 

วันก่อน

Fuji-San Camping Fest 2021

คาซุโตะ ทานิคุฉิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม ทาคาชิมายะ (ประเทศไทย) 

จำากัด ร่วมกับ คาซุฮิโตะ โดบาชิ กรรมการ บริษัท ฟูจิคิวโค จำากัด (สำานักงานกรุงเทพฯ) 

จัดงาน “Fuji-San Camping Fest 2021” ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 3 ปีห้างสรรพ

สินค้าสยาม ทาคาชิมายะ ชวนนักเดินทางผู้รักการแคมปิ้งมาสัมผัสไลฟ์สไตล์การเดินทาง

แบบฉบับญี่ปุ่น

เวลลิงตัน คอลเลจ..เปิดบ้าน

ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ ประธานกรรมการโรงเรียนนานาชาติเวลลิงตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ 

และ กูรดิสถ์ จันทร์ศรีชวาลา สมาชิกวุฒิสภาและประธานกรรมการโรงเรียน ร่วมด้วย คริสโตเฟอร์ นิ

โคลส์ ครูใหญ่ จัดกิจกรรม “Senior School Special Private Viewing” เปิดบ้านต้อนรับผู้ปครองของ

นักเรียนระดับซีเนียร์แบบเอ็กซ์คลูซีฟ โดยมี เอียน เฮนเดอร์สัน รองผู้อำานวยการ เวลลิงตัน คอลเลจ               

สหราชอาณาจักร ร่วมด้วยเมื่อเร็วๆ นี้ ที่โรงเรียนนานาชาติ เวลลิงตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ ถนน

กรุงเทพกรีฑา

ลงนามร่วมถือหุ้นธุรกิจกัญชง

พีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ 

จำากัด (มหาชน) หรือ ORI พร้อมด้วย ปิติพงษ์ ไตรนุรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท วัน ออริจิ้น จำากัด และกรรมการบริษัท ออริจิ้น เฮลท์แคร์ จำากัด ลงนามร่วม

กับ ยิ่งยศ จารุบุษปายน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทย ลีฟ ไบโอเทคโนโลยี 

จำากัด นำาบริษัท ออริจิ้น เฮลท์แคร์ จำากัด ในเครือออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ เข้าถือหุ้น

ใหญ่ในบริษัท ไทย ลีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำากัด ในสัดส่วน 25% เพื่อดำาเนินธุรกิจที่

เกี่ยวข้องกับสารสกัด CBD จากกัญชงร่วมกัน

บริษัทดีเด่นที่น่าทำางาน

อรวลัญช์ สีวลีพันธ์ ผู้อำานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย 

เป็นตัวแทนรับรางวัล “บริษัทดีเด่นที่น่าทำางานมากที่สุดในเอเชีย” ของประเทศไทย 

ประจำาปี 2021 จาก HR Asia ซึ่งประเมินการบริหารทรัพยากรบุคคล และสำารวจความ

คิดเห็นของพนักงานในบริษัท ด้านการดูแลพนักงาน การพัฒนาศักยภาพและสนับสนุน

การเรียนรู้ทักษะแห่งอนาคต รวมทั้งวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและให้

ความสำาคัญกับพนักงานทุกคน รางวัลตอกย้ำาความเป็นผู้นำาธุรกิจค้าปลีกที่ยั่งยืนในระดับ

ภูมิภาค เมื่อเร็วๆ นี้

‘นวัตกรรมวิทย์ พลิกโลก’ กับเอ็กโก กรุ๊ป 

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำากัด (มหาชน) หรือเอ็กโก กรุ๊ป โดยศูนย์เรียนรู้

โรงไฟฟ้าขนอม คิกออฟมหกรรมวิทยาศาสตร์ ประจำาปี 2564 ภายใต้แนวคิด 

“นวัตกรรมวิทย์ พลิกโลก (Smart Solutions for Life)” ส่งเสริมการเรียนรู้ได้

ทุกที่ ทุกเวลา แม้หยุดโรค ไม่หยุดการเรียนรู้ เชิญเยาวชนและผู้สนใจร่วม

ตะลุยโลกเทคโนโลยี และนวัตกรรมพลังงานแห่งอนาคตไปพร้อมกัน ระหว่าง

วันที่ 24 พฤศจิกายน–3 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ 

https://knlcscifest.com/ และ Facebook Fanpage นวัตกรรมวิทย์พลิกโลก 

ไฮไลต์สำาคัญในมหกรรมวิทยาศาสตร์ออนไลน์ ประจำาปี 2564 ของ

ศูนย์เรียนรู้ โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก 

ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 นิทรรศการออนไลน์ “Smart Innovation for Better 

Life นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดี” ชวนสำารวจเทคโนโลยีล้ำาสมัยที่กำาลังถูกพัฒนา

อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อช่วยมนุษย์แก้ไขปัญหาและทำาให้ชีวิตสะดวกสบาย

มากขึ้น กิจกรรมที่ 2 “นิทรรศการเสมือนจริง Khanom Learning Center 

Virtual Tour” ไขปริศนาที่มาของไฟฟ้าและความลับของพลังงาน กิจกรรม

ที่ 3 เสวนาออนไลน์ เปิดเวทีให้เหล่ากูรูมาร่วมแชร์มุมมองต่อวิธีการนำา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

อย่างยั่งยืน และกิจกรรมที่ 4 ห้องเรียนออนไลน์ “นวัตกรรมวิทย์ ติดเทรนด์” 

ที่จะหยิบยกนวัตกรรมที่น่าสนใจมาพูดคุยผ่าน Facebook Live เพื่อให้ความรู้

และสร้างแรงจูงใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์การดำารงชีวิต 

ที่ 5 กุมภาพันธ์ ปี 2567 ถือเป็นการเปลี่ยนยุค

จริงๆ และในส่วนของปีใหม่ที่จะมาถึงนั้น ก็ยัง

ถือว่าอยู่ในยุคเดิม แต่ทั้งนี้เรื่องการปรับเปลี่ยน

ฮวงจุ้ยบ้าน และภูมิทัศน์รอบๆ ตัวนั้น ก็ยังเป็น

สิ่งสำาคัญที่จะทำาให้ผู้อยู่อาศัยมีความสุขและมี

สุขภาพดีมากขึ้น  

“การที่เรามักจะแขวนกระดิ่งลม ไซดัก

เงินทอง ฯลฯ ไว้ที่ประตูหน้าบ้าน หรือบาง

คนก็แขวนไว้รอบบ้าน ซึ่งเป็นความเชื่อของ

แต่ละบุคคลนั้น แต่ทั้งนี้ในทางศาสตร์ของ                    

ฮวงจุ้ย ถือว่าสิ่งของแก้เคล็ดเหล่านี้ ไม่สามารถ

แก้เคล็ดได้ หรืออันที่จริงแล้วสิ่งของแก้เคล็ด

นั้นไม่มีจริง แต่สิ่งสำาคัญนั้นเมื่อใกล้จะถึงวันปี

ใหม่เข้ามา สิ่งที่เราควรจะทำาคือ การทำาความ

กัน เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยหลับสบาย 

อย่านอนใต้คาน หรือขื่อของบ้าน 

เพราะจะทำาให้ไม่สบาย เนื่องจาก

บริเวณคานบ้านที่ทำาจากปูน ข้าง

ในจะมีแม่เหล็กเทียม ซึ่งแม่เหล็ก

ดังกล่าวจะปล่อยคลื่นแม่เหล็กมา

สู่ตัวเรา ประกอบกับร่างกายของ

เรามีธาตุเหล็กในตัวอยู่แล้ว นั่น

จะทำาให้ป่วยง่าย 

นอกจากนี้ก็ไม่ควรวาง

กระจกไว้ที่ปลายเท้าของเราเชน่กนั 

เพราะในทางฮวงจุ้ยถือว่าเงาของ

กระจกจะสะท้อนสิ่งไม่ดี ดังนั้นจึง

ไม่ควรวางกระจกเข้าหาตัว แต่ควร

วางกระจกไว้ข้างตัวจะดีที่สุด หรือ

แม้แต่บางคนทะเลาะกันบ่อย ก็ให้

ลองเปลี่ยนมุมนอนไปเรื่อยๆ หรือ

บางคนถ้าสังเกตว่าย้ายมุมนอนทั้ง 

4 ทิศในห้องนอนแล้ว ก็ยังมีปัญหา

กันอยู่ อาจจะต้องเปลี่ยนห้องนอน

ใหม่ เป็นต้น แต่สิ่งสำาคัญคือการที่

เราต้องหมั่นสังเกตตัวเอง มีปัญหา 

หรือสิ่งไม่ดีต่างๆ อะไรในชีวิตบ้าง

เมื่ออาศัยอยู่ในบ้าน และนำาสิ่งที่

อาจารย์ได้แนะนำาไว้ ไปแก้ไขและ

ปรับเปลี่ยนฮวงจุ้ยในบ้านให้ดียิ่ง

ขึ้น ทั้งการปรับตามหลักธรรมชาติ

และหลักฮวงจุ้ยเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อ

ให้สุขภาพดีและมีโชคลาภรับปีเสือ

ที่กำาลังจะมาถึงนี้”

สะอาดบ้าน โดยเฉพาะทางเข้าบ้าน หรือ “ประตู

เข้าบ้าน” นั้น จะต้องโล่งโปร่งสบาย ไม่มีอุปกรณ์

ต่างๆ ไปแขวนอยู่ที่หน้าประตู หรือถ้าหากหน้าบ้าน

มีต้นไม้ที่ปลูกขวางประตูบ้าน หรือขวางทางเดินเข้า

บ้าน ก็เท่ากับเป็นการขวางโชคลาภไม่ให้เข้าบ้าน 

ซึ่งถ้าพบสิ่งกีดขวางทางที่จะเข้าบ้านในลักษณะดัง

กล่าว ก็ต้องปรับออก และเมื่อเดินเข้ามาในบ้านก็จะ

ต้องโปร่งโล่งสบาย ไม่วาง

สิ่งของรกรุงรัง หรือไม่วาง

ของหมกไว้ตามซอกตามมุม

ต่างๆ ของบ้าน เพราะจะ

ทำาให้บ้านรก ควรจัดสิ่งของ

เข้าหมวดหมู่เป็นระเบียบ 

ส่วนหน้าต่างบ้านก็ต้องเปิด

ทุกบาน เพื่อให้ตัวบ้านโปร่ง

และระบายอากาศได้ดี 

นอกจากนี้ก็มาดู     

ฮวงจุ้ยในบ้านอย่าง “ห้อง

ทำางาน” เช่น ถ้าเรารู้สึก

เวลาที่นั่งทำางานในมุมเดิมๆ 

แล้วการทำางานมีปัญหา หรือทำาให้การสั่งงานลูกน้อง

หรือทีมงามเริ่มมีความติดขัด ก็แนะนำาให้ลองเปลี่ยน

มุมของโต๊ะทำางานใหม่ด้วยตัวเอง ส่วน “ห้องครัว” 

นั้น ตามฮวงจุ้ยของคนจีน ก็จะนิยมไหว้เทพเจ้า

ประจำาห้องครัว และต้องหมั่นทำาความสะอาดห้อง

ครัว ทั้งนี้ ไฮไลต์ที่ช่วยเสริมโหงวเฮ้ง หรือโชคลาภ

ให้กับผู้อยู่อาศัยนั้น ซิงก์น้ำา หรืออ่างล้างจาน จะ

ต้องไม่วางเรียงในระดับเดียวกันกับเตาไฟ หรือวาง

ตรงข้ามกันของอุปกรณ์ทั้ง 2 อย่าง เพราะถ้าน้ำากับ

ไฟอยู่ในระดับเดียวกัน หรือวางอยู่ตรงข้ามกัน ก็จะ

เกิดการปะทะกัน ทำาให้ปัญหาทั้งเรื่องการอยู่อาศัย

และเงินทองไม่เข้าบ้าน ดังนั้น ทางแก้ไขคือการ

วางซิงก์ล้างจานกับเตาไฟให้อยู่เยื้องกัน ในลักษณะ

ตัวแอล (L) ห้ามวางในระนาบเดียวกันหรือตรงกัน

ข้าม เช่น หากเราเริ่มรู้สึกว่าช่วงเงินทองเข้าบ้านดี 

แต่ขณะเดียวกันเงินก็รั่วไหลออกอย่างรวดเร็ว หรือ

เริ่มมีปัญหาจุกจิกในเรื่องต่างๆ เข้ามาทำาให้เราต้อง

คิดมาก 

ไล่มาถึง “ห้องน้ำา” ก็ต้องหมั่นทำาความ

สะอาดเช่นกัน เพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้อยู่อาศัย 

และสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเจ้าของบ้าน ขณะ

ที่ “ห้องนอน” ก็จำาเป็นต้องจัดให้ถูกสุขลักษณะเช่น

เ
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10 ท่องเที่ยว

ประกวดแชะทั่วไทย 10 ไมซ์ซิตี้สร้างสรรค์

สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร 

(องค์ก�รมห�ชน) หรือทีเส็บ จัดประกวดภ�พถ่�ยและวิดีโอ

สถ�นที่จัดง�นและก�รจัดง�นในเมืองไมซ์ซิตี้ “แชะทั่วไทย 

10 ไมซ์ซิตี้สร้�งสรรค์” ชิงเงินร�งวัลมูลค่�รวมกว่� 200,000 บ�ท 

ผ่�นแพลตฟอร์มออนไลน์ ส่งเสริมก�รจัดง�นใน 10 เมืองไมซ์ 

ได้แก่ กรุงเทพมห�นคร ขอนแก่น เชียงใหม่ นครร�ชสีม� 

พัทย� พิษณุโลก ภูเก็ต สงขล� สุร�ษฎร์ธ�นี และอุดรธ�นี 

ก�รประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ภ�พถ่�ยและวิดีโอ 

นำ�เสนอสถ�นที่จัดง�นไมซ์และก�รจัดง�นไมซ์ ประกอบด้วย 

ก�รประชุมสัมมน� ก�รเดินท�งท่องเที่ยวเพื่อเป็นร�งวัล 

ง�นแสดงสินค้� และก�รจัดง�นเชิงธุรกิจขน�ดใหญ่ (เมกะ

อีเวนต์) โดยเป็นภ�พถ่�ยหรือวิดีโอที่สร้�งสรรค์ในเมืองไมซ์

ทั้ง 10 เมือง ผู้ชนะก�รประกวดแต่ละร�งวัลจะได้รับเงิน

ร�งวัลและตั๋วเครื่องบินเดินท�งไปกลับเส้นท�งในประเทศ 

ส่งผลง�นได้ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ย.2564-3 ม.ค.2565 หรือดู

ร�ยละเอียดได้ท�ง Facebook: MICE in Thailand โดยจะ

ประก�ศผลก�รตัดสินอย่�งเป็นท�งก�รในวันที่ 19 ม.ค.2565 

ที่ Facebook: MICE in Thailand

งานมหกรรมอาหารเกาหลี K-Food Fair 2021

องค์กรก�รค้�ก�รเกษตรกรรมและก�รประมงของ

ประเทศเก�หลี (Korea Agro-Fisheries & Food Trade 

Corporation) หรือ aT-Center ส�ข�กรุงเทพฯ เชิญ

ชวนผู้ที่ชื่นชอบอ�ห�รและเครื่องดื่มจ�กประเทศเก�หลี  

เข้�ร่วมมหกรรมอ�ห�รเก�หลีสุดยิ่งใหญ่แห่งปี กับง�น  

“K-Food Fair 2021 in Bangkok: Korea Calling” ซึ่งใน

ปีนี้พิเศษกว่�เดิมด้วย Pop-up Booth แบบออฟไลน์ และ

กิจกรรม Livestreaming ในรูปแบบออนไลน์ ท่ีเป็นก�ร

ผส�นแนวคิดใหม่เพื่อตอบโจทย์สถ�นก�รณ์ในช่วงหลัง 

โควิด-19 ในระหว่�งวันที่ 27-29 พฤศจิก�ยน 2564 เวล�  

11.00 น. เป็นต้นไป ผ่�นท�ง Livestream ท�งเฟซบุ๊กแฟน

เพจ Enjoy K Food และเยี่ยมชม Pop-up booth ได้วันที่ 

27-29 พฤศจิก�ยน 2564 ณ ล�นกิจกรรม ชั้น G ศูนย์ก�รค้�

ส�มย่�นมิตรท�วน์ กรุงเทพฯ

กลมกลืนธรรมชาติ

ที่เอาท์ริกเกอร์ เขาหลัก บีช รีสอร์ท

เอ�ท์ริกเกอร์ รีสอร์ท แบรนด์พรีเมียร์รีสอร์ตริม

ช�ยห�ดระดับโลก เปิดตัวดีไซน์เอ�ท์ริกเกอร์ เข�หลัก บีช 

รีสอร์ท บนห�ดบ�งสัก ที่พร้อมเปิดให้บริก�รแก่นักท่อง

เที่ยว 15 ธันว�คมนี้ ด้วยจำ�นวนห้องพัก 158 ห้อง ทั้งแบบ

ห้องสวีทและวิลล�พร้อมสระส่วนตัวขน�ด 40-70 ตร.ม. 

พร้อมสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกท่ีถูกออกแบบอย่�งทันสมัย

และครบครัน อ�ทิ ห้องพักแบบพูลวิลล�ที่มีสระส่วนตัว

เพื่อก�รพักผ่อนแสนโรแมนติกสำ�หรับคู่รัก และ “คอรัล

คิดส์คลับ” ที่มีทั้งสน�มเด็กเล่นและห้องเล่นเกมเพื่อก�ร

พักผ่อนสำ�หรับครอบครัว พร้อมเปิดให้บริก�รเร็วๆ นี้เช่น

กัน พนักง�นทุกคนได้รับก�รฉีดวัคซีนครบ 100% และได้

รับก�รรับรองจ�ก SHA Plus นักท่องเที่ยวส�ม�รถสำ�รอง

ห้องพักได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 ธันว�คม 2564 พร้อม

ส่วนลดสูงสุดถึง 25% โดยใช้รหัสโปรโมชัน CYBER21 ที่ 

www.outrigger.com ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Outrigger.com 

หรือที่ @OutriggerResorts บน Facebook, Instagram 

และ Twitter.

ากปรักหักพังของโบราณสถานใน

จังหวัดสุโขทัย เมืองมรดกโลก ดิน

แดนแห่งประวั ติศ�สตร์ของร�ช

อ�ณ�จักรไทยที่ปร�กฏต่อส�ยต�ผู้ม�เยือน แสดง

ถึงคว�มยิ่งใหญ่ในอดีต และยังมีโบร�ณวัตถุที่ถูก

ขุดค้นพบ เช่น เครื่องถ้วยช�มสังคโลก บ่งบอกถึง

คว�มเป็นดินแดนแห่งอ�รยธรรมในเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้ และจ�กคว�มเข้มแข็งและร่วมมือกัน

ทั้งภ�ครัฐ เอกชน ที่จะรักษ�บรรย�ก�ศของคว�ม

เป็นเมืองมรดกโลกไว้อย่�งเหนียวแน่น ทำ�ให้ล่�สุด

เมื่อเดือนตุล�คม 2564 ที่ผ่�นม� หน่วยง�นระดับ

โลก Green Destinations Foundation ประเทศ

เนเธอร์แลนด์ ประก�ศให้จังหวัดสุโขทัยเป็นสุดยอด

แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แหล่งของโลก ประจำ� 

ปี 2021 (The 2021 Destination Top 100  

Sustainability Stories) ซึ่งจะได้รับก�รประช�สัม 

พันธ์ไปยังเครือข่�ยผู้ประกอบก�รท่องเที่ยวทั่วโลก

องค์ก�รบริห�รก�รพัฒน�พื้นที่พิเศษเพื่อก�ร

ท่องเที่ยวอย่�งยั่งยืน (องค์ก�รมห�ชน) (อพท.) เป็น

หนึ่งในภ�ครัฐที่ช่วยขับเคลื่อนสุโขทัยไปติดอันดับ 

1 ใน 100 ของเมืองท่องเที่ยวยั่งยืน โดยใช้เกณฑ์ 

GSTC ม�พัฒน�นโยบ�ยหรือแผนพัฒน�แหล่ง

ท่องเที่ยวให้เกิดคว�มยั่งยืน ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็น TTCI 

(Travel and Tourism Competitiveness Index) หรือ

อันดับคว�มส�ม�รถท�งก�รแข่งขันด้�นก�รท่อง

เที่ยวของประเทศไทย ม�เป็นธงในก�รดำ�เนินง�น

ก�รขับเคลื่อนให้สุโขทัย อบอวลไปด้วย

บรรย�ก�ศเมืองประวัติศ�สตร์นั้น ก็คือ ก�รนำ�

ลวดล�ยเครื่องสังคโลกม�พิมพ์ลงบนผืนผ้� เรียก

ว่� ผ้�ล�ยอย่�ง ส่วนเศษสังคโลกที่ขุดพบแตกหัก 

ไม่ส�ม�รถต่อเป็นชิ้นสมบูรณ์ ได้ ก็นำ�ม�สร้�งเป็น

ประติม�กรรมบนกำ�แพง หรือที่เรียกว่� Sangkhalok 

Street of Art มีระยะท�งย�ว 1.5 กิโลเมตร แต่ไม่ว่�จะ

เป็นผ้�หรือศิลปะบนกำ�แพง ล้วนปร�กฏรูปพันธุ์ปล�

หรือพืชพันธุ์ต่�งๆ ที่จะช่วยสร้�งคว�มคว�มตระหนัก

ก�รฟื้นฟูระบบนิเวศท้องถิ่นดั้งเดิมของสุโขทัย รวม

ท้ังเครื่องสังคโลกยังเป็นหนึ่งในง�นหัตถกรรมท่ีถูก

บรรจุในหลักสูตรก�รศึกษ�ของโรงเรียนท้องถิ่นตั้งแต่

ประถมศึกษ�-มัธยมศึกษ�อีกด้วย

 ในเทศก�ลลอยกระทงเมื่อไม่กี่วันที่ผ่�น

ม�นี้ มีหล�ยจังหวัดที่ ไม่ได้จัดง�นกันอย่�งเต็ม

ที่ หรือบ�งจังหวัดก็ไม่มีกิจกรรมใดๆ แต่สำ�หรับ 

จังหวัดสุโขทัยมีก�รจัดง�นอย่�งอลังก�ร ณ อุทย�น 

ประวัติศ�สตร์ โอก�สนี้ อพท.ได้ชวนไปสัมผัส

บรรย�ก�ศก�รเผ�เทียน เล่นไฟ ซ่ึงยังอยู่ภ�ย

ใต้ม�ตรก�รท่องเที่ยววิถีใหม่ปลอดภัยจ�กโควิด 

จำ�กัดผู้เข้�ง�นเพียง 15,000 คนต่อวัน รวมทั้งมี

ข้อจำ�กัดเรื่องก�รห้�มตั้งร้�นข�ยอ�ห�ร น้ำ�ดื่ม 

ไม่มีก�รแสดงดนตรี เว้นระยะห�่ง สวมหน้�ก�ก

ตลอดเวล� แต่ดูเหมือนว่�ทุกคนที่ม�ง�นก็พร้อม

เข้�ใจและปฏิบัติต�ม

ทุ่มตรงเร�เดินท�งม�ถึงง�นพอดี นักท่อง

เที่ยวก็เร่ิมทยอยต่อแถวเข้�ง�น แม้จะเป็นวัน

สุดท้�ยแต่คนก็ยังหน�ต�ม�กๆ ด่�นแรกต้องเดิน

ผ่�นประตูคัดกรองโควิด คว�มสวยง�มก็ประจักษ์

อยู่ตรงหน้� คือ วัดมห�ธ�ตุและโบร�ณสถ�นโดย

รอบ ถูกประดับด้วยไฟห้อยระย้�สวยง�ม สระ

รอบข้�งถูกจัดตกแต่งเป็นที่ลอยกระทง พร้อมที่

นั่งสำ�หรับรับชมก�รแสดงก�รจุดพลุ บรรย�ก�ศ

โล่งทำ�ให้อ�ก�ศไม่ร้อนม�ก และพื้นที่ก็กว้�งพอ

ให้เดินสบ�ยๆ เลย

มีร้�นข�ยกระทงต�มท�งด้วย ร�ค�เริ่มต้น

เพียง 20 บ�ท มีทั้งกระทงใบตอง กระทงขนมปังรูป

แบบต่�งๆ ไม่ว่�จะเป็นรูปหัวใจ นก ดอกไม้ สีสัน

สวยง�ม ไม่รอช้�เร�ไปซื้อกระทงพร้อมอธิษฐ�น 

ลอยกระทงสุโขทัย มนต์ขลัง...

ต้นตำ�รับเผ�เทียน เล่นไฟ

ลอยเสร็จก็จัดแจงห�จุดน่ังชมดอกไม้ไฟ พอได้

เวล�ท้องฟ้�ที่มืดครึ้มก็เปล่งประก�ยด้วยแสงจ�ก

พลุที่แตกกระจ�ยมีสีต่�งๆ ให้คว�มสว่�งแทนแสง

ไฟ นักท่องเที่ยวต่�งหยิบมือถือม�เก็บภ�พคว�ม

ประทับใจเอ�ไว้ ก่อนที่พลุดอกสุดท้�ยจะหมดลง

เร�เดินไปชมกระทงน�น�ช�ติ ง�นคร�ฟต์ที่ม�

ออกร้�นก่อนจะกลับที่พักด้วยคว�มอิ่มเอมใจ

ห�กพอมีเวล�ขอเชิญชวนแวะไปท่ี บ้�น

มะขวิด บ้�นทรงไทยประยุกต์ บรรย�ก�ศร่มเย็น 

มองเห็นท้องทุ่งน�เขียวขจี ที่นี่เป็นทั้งโรงแรม ร้�น

ก�แฟ-อ�ห�ร และจุดจำ�หน่�ยผ้�ทอมือสุโขทัย 

แม้คนจะค่อนข้�งเยอะแต่ไม่แออัดม�ก อ�ก�ศ

ถ่�ยเท เหม�ะกับก�รม�พักผ่อนจิบน้ำ�หว�นชิลๆ 

เดินเข้�ไปชมด้�นในจะตกแต่งด้วยเครื่องใช้ของ

คนสมัยก่อน ทั้งเต� จ�นช�ม กะทะ ตะหลิว หม้อ 

และเครื่องสังคโลกที่นำ�ม�ตกแต่งเพิ่มคว�มย้อน

ยุคให้กับบ้�นม�กยิ่งขึ้น

ไฮไลต์ที่ห้�มพล�ดเลยก็คือ ผ้�ล�ยอย่�ง คือ

ผ้�พิมพ์ล�ยโดยใช้เทคนิคปัจจุบันภ�ยใต้แบรนด์

สุโขทัยพัสตร์ โดยจัดจำ�หน่�ยม�ทั้งหมด 3 รุ่น 

4 ล�ย มีเพียง 300 ผืนเท่�น้ัน ได้แก่ ล�ยปล�

ตะเพียนทองพื้นบ้�น ล�ยพุฒต�ลแดง ล�ยพุฒ

ต�ลข�ว และล�ยสังคโลก ซึ่งทั้ง 4 ล�ยถอดแบบ

ม�จ�กลวดล�ยบนเครื่องสังคโลก ทำ�ให้ผ้�ดูมีคว�ม

งดง�มและมีคว�มหม�ยถึงวิถีชีวิตของคนสมัยก่อน 

ซึ่งตอนนี้ ไม่มีผ้�ว�งข�ย ห�กใครชื่นชอบไม่ต้อง

เสียใจ เพร�ะ ม�นพ ยังประเสริฐ เจ้�ของร้�น

และผู้ออกแบบกำ�ลังจะผลิตรุ่นที่ 4 ออกม�เร็วๆ นี้

เดินท�งไปกันต่อแถววัดตระพังทอง อยู่ไม่

ไกลจ�กบ้�นมะขวิด เพร�ะจุดน้ีเร�จะพ�ไปเดิน

ชม Sangkhalok Street of Art ตลอดสองข้�ง

ระยะท�งกว่� 1.5 กิโลเมตร ศิลปะเหล่�นี้เกิด

ขึ้นจ�กก�รนำ�เศษสังคโลกม�สร้�งสรรค์ ทั้งจ�ก

ศิลปิน นักเรียนช่�ง รวมไปถึงช�วบ้�นก็ม�ร่วม

กันสร้�งศิลปะบนกำ�แพง ที่สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิต 

ก�รล่องเรือค้�ข�ย ก�รแต่งก�ย หรือช�วบ้�นที่

กำ�ลังปั้นเครื่องสังคโลก พันธุ์ปล�ท้องถิ่น พันธุ์ ไม้

ต่�งๆ รวมไปถึงเทพเจ้�ต�มคว�มเชื่อ สีสันก็ขึ้นอยู่

กับจินตน�ก�รของผู้ทำ� ถือว่�มีอีกหนึ่งสีสันที่สร้�ง

คุณค่�ให้กับเศษสังคโลก ไม่ต้องทิ้ง ลดผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย

เดินลัดเล�ะต�มถนนไปเรื่อยๆ สังเกตได้

เลยว่�เส้นนี้มีแต่บ้�นที่ทำ�สังคโลกกันอยู่ บ�งบ้�น

เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ผู้สนใจได้เข้�ไปศึกษ� ลอง

ทำ�สังคโลกด้วยตนเอง เหมือนกับบ้�นกะเณช�

สังคโลก แกลเลอรี่ ท่ีมีน�ยสันติและน�งหทัย

รัตน์ พรมเพ็ชร เป็นผู้ผลิตและจำ�หน่�ยง�นสังค

โลกที่สืบทอดม�จ�กรุ่นพ่อ คือ ร้�นสุเทพสังคโลก 

โดยสร้�งสรรค์และต่อยอดชิ้นง�นให้แตกต�่งจ�ก

รูปแบบดั้งเดิม สันติก็ได้ปั้นง�นต�มแบบที่ลูกค้�

ต้องก�ร ส่วนม�กจะเป็นรูปเหมือนพระพิฆเนศ 

เทพเจ้�ท�งอินเดีย พระ และสัตว์ต่�งๆ พร้อมกับ

มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้เพนต์ล�ยลงบนจ�น

ดินเผ� ซึ่งครั้งนี้ก็มีครูทุเรียนที่ม�สอนเขียนล�ยสือ

ไทย และพี่ฝนท่ีม�สอนเพนต์เสื้อรูปปล�พันธุ์

ดั้งเดิม ค่�กิจกรรมเพียง 500 บ�ท/คน/กิจกรรม 

ถึงแม้ โควิดจะทำ�ให้ทุกอย่�งชะงักลง เมื่อผ่�นพ้น

วิกฤตนักท่องเที่ยวก็เหมือนครอบครัวที่ช�วสุโขทัย

พร้อมต้อนรับเสมอ.

ซ

ดอกไม้ไฟตระการตาหน้าวัดมหาธาตุ

ยามค่ำาคืนวันลอยกระทงที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

เดินข้ามสะพานเที่ยวชมงาน สวมหน้ากากอนามัย เจดีย์ประดับด้วยไฟสวยงาม

กระทงนานาชาติ นักท่องเที่ยวชมการจัดแสดงพลุลอยกระทงขอขมาแม่พระคงคา

กระทงหัวใจ บ้านกะเณชา สอนเขียนลายบนจานดินเผา

กิจกรรมเพนต์เสื้อ

เขียนลายสือไทยกับครูทุเรียน

เดินเที่ยวถนนคนเดินเครื่องสังคโลก

เครื่องสังคโลก ลายปลาพื้นบ้าน ผ้าลายอย่างงดงามสดใส
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11บันเทิงไทย

อเป็นการกลับมาคืนบัลลังก์ โชว์

ได้อย่างสวยงามทรงคุณค่าสม

ฉายาผู้หญิงแกร่งแห่งปี สำาหรับ

นักร้องสาวดีวาตัวแม่ของวงการ ตู่-นันทิ

ดา แก้วบัวสาย ที่โชว์พลังทั้งร้องทั้งเต้น

ได้อย่างสุดทรงพลัง สุดปังอลังการใน 

The Nightclub 

Concert Ep.3 

Nantida 60s 

(เดอะ ไนต์คลับ 

คอนเสิร์ต อี

พี สาม นันทิ

ดา ซิกตี้) ส่ง

ผลให้ผู้จัดอย่าง

เวิลด์ อาร์ทิสต์ ไทย

แลนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์      

ครีเอเตอร์น้องใหม่ขึ้น

แท่นผู้สร้างคอนเสิร์ตไลฟ์

สตรีมออนไลน์ที่มีคุณภาพ

แบบจัดหนักจัดเต็มเจ้าใหม่ใน

วงการ 

โดย นันทิดา แก้วบัวสาย เปิด

โชว์พลังเสียงด้วยบทเพลงไพเราะ ลม

รัก, รักข้ามขอบฟ้า, ความรักเจ้าขา, สิ้น

สวาท และนำาทุกคนเข้าสู่บรรยากาศ

ของไนต์คลับบนถนนราชดำาเนินที่

โด่งดังมากอย่างโลลิต้า สีดา มูแลง

รูธ โรฟีโน่ และซู่ซี่วอง ด้วยเพลง

คนึงหา, รักเอ๋ยรักข้า และชวนทุก

คนมาเต้นระบำากับเซตเพลงสากล 

Mr. Postman, Twist and Shout, 

Copa cabana ที่งานนี้นอกจากทุกคนจะ

ตื่นตาตื่นใจไปกับแสง สี เสียงอันทรงพลัง

แล้ว นันทิดายังโชว์ลีลาเต้นออกสเต็ปเท้า

ไฟสุดพลิ้วไหวได้อย่างน่าทึ่ง 

ก่อนจะปรับอารมณ์สู่บรรยากาศซึ้งๆ 

ด้วยบทเพลงชั้นครูของศิลปินต้นฉบับอย่าง 

สุเทพ วงศ์กำาแหง, สุรพล สมบัติเจริญ, 

ชรินทร์ นันทนาคร, เศรษฐา ศิระฉายา ที่มี

ความผูกพันในชีวิตของนันทิดา มาขับร้อง

ให้ได้ฟังเป็นครั้งแรก ทั้ง เป็นไปไม่

ได้, รักคุณเข้าแล้ว, ไหนว่าจะจำา, 

ลมสวาท พร้อมเปิดตัวแขกรับเชิญ

สุดพิเศษ ไชยา มิตรชัย ด้วยเพลง

วนาสวาท ที่ทั้งคู่ถ่ายทอดออกมา

ได้อย่างไพเราะ ก่อนจะทักทายผู้

ชมทางบ้านจากทั่วโลกกันสดๆ 

งานนี้ทั้งกลุ่มนันทิดา

แฟมิลี่ และแม่ยกพ่อยกจาก

นิวยอร์ก เบลเยียม เชียงราย 

เพชรบุรี กาญจนบุรี รวมทั้งแม่ยก

ที่แท้จริงอย่างคุณแม่และครอบครัว

ลิเกของเอ ไชยา ที่ยกทีมมากันพร้อมหน้า

จนแน่นจอ แถมปล่อยหมัดเด็ดทิ้งท้ายด้วย

การขอเพลงมนต์รักลูกทุ่ง งานนี้ทั้งนันทิ

ดาและไชยาต่างบรรจงร้องโชว์พลังเสียง

ได้อย่างสุดไพเราะสมใจคุณแม่เลยที

เดียว ก่อนยกเวทีให้เอ ไชยา โชว์เพลง

ลูกกรุงเพราะๆ อย่าง ขาดฉันแล้วเธอ

จะรู้สึก, คุณจะงอนมากไปแล้ว เอาใจ

แฟนๆ กันแล้วนันทิดาก็พาทุกคนเข้า

สู่เซตเพลงลูกทุ่งสนุกสนาน ก่อนจะ

ปิดท้ายโชว์ด้วยภาพ

แห่งความประทับ

ใจกับบทเพลงที่เป็น

ตัวแทน เป็นกำาลัง

ใจจากผู้หญิงแกร่ง

น้ำาเสียงทรงพลัง

ตลอดกาลคนนี้ กับ

เพลงวิมานดิน และ

ขอเป็นคนหนึ่ง ที่

ส่งท้ายค่ำาคืนนี้ของ

ไนต์คลับได้อย่างสุด

อบอุ่นอิ่มเอมใจ.

 

ถื

นับเป็นปรากฏการณ์ใหม่อีกครั้ง 

เมื่อ Disney+ Hotstar ร่วมเป็นพันธมิตร

กับ GMMTV คอนเทนต์ โพรไวเดอร์ชั้น

นำาของเมืองไทย ในการนำาซีรีส์คุณภาพ 

55:15 NEVER TOO LATE มาให้ได้

รับชมกัน ซ่ึงนับเป็นซีรีส์เรื่องแรกของ

ประเทศไทยท่ีจะสตรีมบนสตรีมมิงเซอร์วิส

ระดับโลกแบบเอ็กซ์คลูซีฟก่อนใคร

55:15 NEVER TOO LATE บอก

เล่าเรื่องราวชีวิตของวัยเก๋า 5 คนใน

ช่วงอายุไม้เกือบใกล้ฝั่งวัย 55 ปี ที่โชค

ชะตาเล่นตลก นำาพาให้พวกเขาได้กลับ

ไปรีสตาร์ทที่จุดเริ่มต้นอีกครั้งในวัย 15 

ปี นอกเหนือจากเนื้อเรื่องที่เข้มข้นจนนับ

ว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าจับตามองแล้ว ใน

ส่วนของโปรดักชั่นยังเน้นเทคนิคสมจริง 

เพื่อเพิ่มขีดสุดของอรรถรสที่ตั้งใจจะทำาให้

ผู้ชมได้เต็มอิ่มไปกับทุกอารมณ์ของตัว

ละครอย่างเต็มที่ 

โดยขนทัพนักแสดงมากความ

สามารถระดับตำานาน นำาโดย นก-สินจัย 

เปล่งพานิช, คาร่า พลสิทธ์ิ, กบ-ทรงสิทธ์ิ 

รุ่งนพคุณศรี, จ๊ิบ-วสุ แสงสิงแก้ว, อ่ำา-อัม 

รินทร์ นิติพน ร่วมด้วยนักแสดงดาวรุ่งมาก

ฝีมืออย่าง นนน-กรภัทร์ เกิดพันธ์ุ, เค เลิศ

สิทธิชัย, พิพลอย-กัญญรัตน์ เรืองรุ่ง, วิว-

เบญญาภา จีนประสม, ข้าวตัง-ธนวัฒน์ 

รัตนกิจไพศาล มาประกบกับรุ่นใหญ่เพื่อ

เพ่ิมสีสันและความน่าสนใจอีกด้วย 

และก็ยังมีทีมนักแสดงวัยรุ่นสุด

ฮอตที่มาร่วมประชันบทบาทอีกคับคั่ง 

พริกขิง-สุรีย์ญะเรศ ยะคะเรศ, อาร์ม-วีร

ยุทธ จันทร์สุข, ภวินท์ กุลการัณยวิชญ์,  

บิ่มบี๊ม-แพรขวัญ ผ่องสกุล, เอิร์น-ปรียา

ภัทย์ หล่อสุวรรณศิริ, ซี-ทวินันท์ อนุกูล

ประเสริฐ, ปุยเมฆ-นภสร วีระยุทธวิไล 

ฯลฯ ผ่านฝีมือการกำากับ

ของยู-ษรัณยู จิราลักษม์ 

ด้วยองค์ประกอบทั้งหมดนี้

จะทำาให้ทุกคนได้อินไปกับ

เรื่องราวที่ทำาให้รู้ว่าใครก็

ล้วนมีเรื่องผิดพลาดในชีวิต

ที่อยากแก้ไขกันทั้งนั้น และ

หากคุณได้รับโอกาสให้ย้อน

เวลากลับไปเริ่มใหม่ได้อีก

ครั้ง คุณอยากเปลี่ยนแปลง

เรื่องอะไร? เชื่อว่าคำาถาม

เหล่านี้ผู้ชมจะได้รับคำาตอบหลังจากดูซี

รีส์ “55:15 NEVER TOO LATE” อย่าง

แน่นอน

ติดตามชมซีรีส์สุดเข้มข้น 55:15 

NEVER TOO LATE ได้บน Disney+ 

Hotstar เริ่มสตรีม 6 ธันวาคมนี้ และทาง 

GMM25 เริ่ม 5 มกราคม 2565.

‘GMMTV’เปิดตัว‘55:15 Never Too Late’

ซีรีส์ ไทยเรื่องแรกที่เผยแพร่บน Disney+ Hotstar

รานอาหารท่ีจะแนะนําใหตองไปชิมใหไดในวันน้ี เปนราน

ขายขาวแกง แตไมใชขาวแกงธรรมดาๆ ท่ีพบเห็นอยูท่ัวๆ ไป เปน

รานขายขาวแกงในตึกหรู ถนนสุขุมวิท ครับ

รานนี้ช� อ ปาไกขาวแกงคาเฟ เจาของคือ คุณปาฉลอง    

เข� อนเพชร ท่ีมีประสบการณขายขาวแกง ขายกวยเต๋ียวอยูท่ีจังหวัด

น�านมานานกวา 25 ป นักชิมรูจักฝไมลายมือกันเปนอยางดี ท่ีสําคัญ

คือปาฉลองมีบุตรสาวคนเกง คือ คุณสิริภาภัค ภัทรจริยา ท่ีในหมู                             

นักชิมและเจาของรานอาหารรูจักกันเปนอยางดีในช� อ เชฟไก                                                    

เปนผูท่ีมีฝไมลายมือในดานการปรุงอาหารโดงดังไมเปนสองรอง

ใคร เพราะต้ังแตเปนเด็กเธอเติบโตอยูกับแวดวงอาหารท่ีท้ังอากง

และเต่ียเคยหาบกวยเต๋ียวหลอดขายอยูท่ีหนาวัดพลับพลาชัยนาน

ถึง 44 ป หลังจากน้ันเต่ียก็ไปทํางานเปนเชฟอาหารจีนในภัตตาคาร

จีนช� อดัง สวนคุณตาก็เปนนายพรานอาหารปา คุณยายกับคุณแม

ขายอาหารขายขาวแกงอยูท่ีจังหวัดน�าน เพียงแคน้ีถือวาน�าจะใชได

แลว แตเชฟไกซ่ึงเปนคนใฝรูหลงไหลในดานอาหาร ไดไปเรียนตอ

ท่ีสถาบันอาหารช� อดังและยังไดศึกษาทางดานอาหารครัวไทยสูครัว

โลกกับสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารท่ีมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร เรียนจบแลวไปทํางานเปนแมครัวท่ีหองอาหารเดวา 

จนไดรับความรูความสามารถเพ่ิมมากมายหลายอยางและเชฟไก

ยังไดรับการทาบทามใหเขาประกวดแขงขันการทําผัดไทยกุงสด จน

ไดรับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองในงาน Culinary Classic 2004 

Battle of Chefs และยังไดเขาแขงขันจนไดรับรางวัลชนะเลิศ

อีกในการแขงขันทําสมตําไทย จากงาน IFHS 2005 ของสมาคม

เชฟแหงประเทศไทย แคน้ียังไมพอ เชฟไกยังไดไปศึกษาตอท่ี เลอ                  

กอรดอง เบลอ จนจบหลักสูตรทางดานเบเกอร่ีอีกดวย มีช� อเสียง

โดงดังจนไดรับการติดตอใหไปควบคุมดูแลรานอาหารในเครือมังกร

หลวง มัณฑนาปอน ฯลฯ ในปจจุบัน

เมือเชฟไกมีภาระ คุณแมฉลอง เข� อนเพชร ผูท่ีอยูเบ้ือง

หลัง ความสําเร็จของบุตรสาวไมยอมน่ังเฉยๆ มาเปดรานอาหาร

ใชช� อ ปาไกขาวแกงคาเฟ โดยไดรับความเมตตาปรานีจาก คุณตัน                                                                   

ภาสกรนที ประธานการรมการอิชิตันกรุป นักธุรกิจคนดังท่ีรูจักกัน

ดีท้ังประเทศ ใหใชท่ีวางในตึก T-One ของตัวเองขายอาหาร โดย

ตกแตงสถานท่ีใหอยางหรูหราสวยงาม คิดราคาคาเชาอยางถูกจน

แทบจะไมน�าเช� อเลย

ขาวแกงท่ีรานน้ี ปาฉลองจะพิถีพิถันเปนพิเศษ ใชวัตถุดิบ

อยางดีท่ีสดใหม วันหน่ึงๆ จะทํากับขาวออกมา 12 อยาง โดยไม

ซํ้ากันทุกๆ วัน ท่ีสําคัญคือ หมดแลวหมดเลย มาชาเปนไมไดกิน 

โดยคุณปาฉลองจะทราบดีวา อาหารชนิดใดควรทําออกมาเวลาใด 

เชน ผัดผัก ก็จะทําออกมาชวงใกลๆ  เท่ียง ลูกคาก็จะไดกินผักท่ีสดๆ 

รอนๆ ไมตองท้ิงไวนานจนเซ็ง โดยวันพฤหัสบดี-วันศุกร จะเปนแบบ

แกงใต โดยเฉพาะแกงไตปลา รสชาติเขมขน จัดจาน หรอยแรง 

ตามตํารับใตน้ัน จะส่ังไตปลาจากอําเภอสายบุรีมาโดยเฉพาะ

สําหรับอาหารน้ันเพียงแคเห็นต้ังเรียงรายอยูภายในตูก็น�ากินไป

เสียทุกอยาง ขาวแกงราดขาวมีต้ังแต 45-85 บาท แลวแตจะส่ัง โดย

เฉพาะ ไขดาว น้ัน ทอดไดน�ากินเหลือเกิน สอบถามปาฉลองก็ไดความ

วาท่ีน่ีจะใชไขเปดทําเทาน้ัน ท้ังไขลูกเขย ไขดาว ไขพะโล วันท่ีไปชิม

ไดเห็นปลาเกาตัวเข� องๆ ทอดราดพริก ส่ังมาชิม รสชาติจัดจานอรอย 

ราคาเพียงแคตัวละ 70 บาท เทาน้ัน โดยปาฉลองจะเอาใจลูกคาขาย

ขาวกลองถวยละ 15 บาท กินไมอ่ิมเติมขาวไดฟรีโดยไมจํากัด

เม� อแกง-ผัด ตางๆ หมดแลว เพราะอาหารท่ีปรุงสุกแลวเชฟ

ไกบอกวาไมควรอยูเกิน 4 ช่ัวโมง จะทานก็ตองเปนอาหารตามส่ังท่ี

แตละอยางทําไดรสชาติอรอยมาก มีราคาต้ังแต 60-140 บาท เชน 

ขาวคลุกกะป ผัดไทย ขาวหมูทอดนํ้าปลาตากบ สุก้ีแหงรสเด็ด 

ขาวผัดปลาสลิด หม่ีกระเฉด ฯลฯ ท่ีพิเศษปาฉลองยังมีกวยเต๋ียวไก 

กวยเต๋ียวหมูตุน ขายราคา 50-65 บาท ดวยครับ

ปาฉลองเลาใหฟงวา เพราะอาหารท่ี

น่ีรสชาติอรอย สด สะอาด ราคาไมแพง จึง

มีลูกคาบางทานนําปนโตมาใสอาหารท่ีสุก

ออกมาใหมๆ  แลว เอาไปถวายเพลพระท่ีวัด

ธาตุทองท่ีอยูไกลออกไป เพียงสถานีเดียวจาก

รถไฟฟา BTS

บรรยากาศของรานเปนหองแอร ท่ี

น่ังสะดวกสบายทันสมัย มี Wi-Fi ใหบริการ 

เดินทางก็สะดวกดวย

รถไฟฟา BTS รานผาน

เกณฑมาตรฐาน SHA 

ของการทองเท่ียวแหง

ประเทศไทย เหมาะ

สําหรับคนทํางานทุก

เพศทุกวัย พนักงาน

ทุกคนฉีดวัคซีนครบ 2 

เข็ม เพราะปาฉลอง

คํานึงถึงความปลอดภัย

ของลูกคาอยางสูงสุด 

ก็สําคัญ คือ รานปา

ไกขาวแกงคาเฟ รับ

คนละคร่ึงดวย และ

อยาลืมรานปดเสาร-

อาทิตยครับ

ขาวแกงอรอย บรรยากาศหรูที่

รานปาไก ขาวแกงคาเฟ 
อาคาร T-ONE สุขุมวิท40

ช� อราน ปาไกขาวแกงคาเฟ

เจาของ คุณฉลอง เข� อนเพชร

สถานที่ อาคาร T-One สุขุมวิท 40 จากสถานีรถไฟฟา BTS ทองหลอ เดินตรงตาม Sky Walk ประมาณ 

3 นาที จนสุดทางเลี้ยวขวาเขาอาคาร T-One รานอยูชั้น M เปดบริการตั้งแตเวลา 09.00-17.00 น. วันจันทร-ศุกร 

โทรศัพท 08-3759-4156

‘นันทิดา’คืนบัลลังก์ดีวาตัวแม่

ส่งความสุขทะลุจอไลฟ์สตรีม



12 ขาวประชาสัมพันธ

มอบรางวัลพระราชทาน     นพ.จุมภฎ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต , มล.ยุพดี ศิริวรรณ 

ที่ปรึกษาโครงการฯและเลขาธิการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE , นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รอง

ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา พรอมคณะผูบริหารภาคสวนตางๆในพื้นที่ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ รวมแสดงความช� นชมกับเยาวชนผูเขารวมกิจกรรมแขงขัน TO BE NUMBER 

ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2022รอบชิงชนะเลิศ  ระดับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และมอบรางวัลพระราชทานทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 

สิริวัฒนาพรรณวดี แกผูชนะการประกวด เม� อวันอาทิตยที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ณ 

ศูนยการคาเดอะมอลล โคราช จังหวัดนครราชสีมา

มอบโลประกาศเกียรติคุณ      ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธิยานันท ประธานเครือขาย

คนไทยไรพุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย มอบโลประกาศเกียรติคุณ ใหแกคณะ

แพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในการนําแนวคิดการพัฒนาองคกร

ไปสูการเปนองคกรสุภาพดี (Healthy Organization) ภายใต โครงการ “การสรางเสริมสุขภาพ

ประชาชนวัยทํางานในองคกร ดวยการวางระบบ Intervention & Tools เพ� อพัฒนาองคกรไป

สูการเปน Healthy Organization” สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

(สสส.) โดยมี ศ.คลินิก นพ.อาทิตย อังกานนท รักษาการแทนรองคณบดีและผูอํานวยการ

โรงเรียนแพทยรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปน

ผูรับมอบ เม� อเร็วๆ นี้

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

จะดีแคไหนถาเราสามารถยอนเวลา

กลับสูอดีต หาความสุขในวันวานไดอีกครั้ง 

กับบทเพลงสากลสุดฮิตในยุค 80 -90’s ที่ยัง

หวนคิดถึงตลอดกาล ทามกลางบรรยากาศ

จําลองสไตลอเมริกัน ซีคอนสแควร และ

ซีคอน บางแค จัดงาน “IF I CAN TURN 

BACK TIME” ระหวาง  วันที่ 26 พฤศจิกายน 

- 6 ธันวาคม ลานนํ้าพุ ช้ัน 1 ศูนยสรรพสินคา

ซีคอนสแควร ถนนศรีนครินทร และ วันที่ 

10-19 ธันวาคม ลานกลาง ช้ัน1 ศูนยสรรพสินคา

ซีคอน บางแค ถนนเพชรเกษมชมฟรี!! สอบถาม

ขอมูลเพิ่มโทร .0-2721-8888 และ โทร.

0-2454-7777 

ศูนยการคาสเปลลแอทฟวเจอรพารค 

จัดงานเซลลลดกระหน่ําสงทายป กับงาน  

“SNEAKER CLEARANCE SALE” เตรียม

พบกับสินคาแบรนดดัง อาทิ ASICS, Adidas, 

Champion, Onitsuka Tiger งานนี้เหลา

สาวกทั้งหลาย หามพลาด! ลดสูงสุดถึง 80% 

พลาดไมได โปรแรงลดกระหน่ําสงทายป 

ระหวางวันที่ 30 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 

ณ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G (โซนรานทอง) 

ศูนยการคาฟวเจอรพารค

จะมาเปนคู หรือมากับครอบครัว ก็

อิ่มคุมกับเซ็ตอาหารใตอรอยๆ จากราน 

"พริกคั่วกะปหอม" ศูนยรวมรสชาติและ

วัตุดิบอาหาารใตแทๆ จากทองถิ่น ภายใน  

ศูนยการคาเดอะไนน เซ็นเตอร ติวานนท 

พรอมนําเมนูเด็ดมาจัดเซ็ตอิ่มสบายกระเปา 

เริ่มจาก Couple Set สําหรับ 2 ทาน  

ประกอบดวย ค่ัวกล้ิงหมูสับ ไกตมขม้ิน ลูกช้ิน

ปลาอินทรียทอดกรอบ ในราคาเพียง 299 บาท 

และ Family Set สําหรับ 3-4 ทาน ประกอบดวย 

ปลาทับทิมราดพริก น้ําพริกกุงเสียบ ตมกระ

ดูหมูใบชะมวง ลูกชิ้นปลาอินทรียทอดกรอบ 

ในราคาเพียง 759 บาท เทานั้น โดยทุกเมนู

ปรุงสดใหมถึงพริกเคร� องเทศ ไรผงชูรส ให

ทุกคนอิ่มทองไดอยางสบายใจ พรอมเปด

ใหบริการ บริเวณลานเซ็นเตอร โซน ชั้น 1 

ศูนยการคาเดอะไนน เซ็นเตอร ติวานนท 

เวลา 11.00 น. - 21.00 น. สอบถามโปรโมช่ัน

เพิ่มเติม ไดที่ Line ID: @pkkp หรือโทร.

08-9391-6462

หางเซ็นทรัล นําโดย รวิศรา จิราธิวัฒน 

จัดงาน “Central Black Midnight Sale” 

Signature Campaign งานเซลที่ดีที่สุด

ของเมืองไทย กับคอนเซ็ปต ใหมสุดเก 

“Guilty Free Festival ชอปเลยเพราะไม เคยมี!” 

มอบโปรโมชัน สวนลดสูงสุด 70% ใหลูกคา

ชอปสินคาจากแบรนดชั้นนําทั้งไทยและ

ตางประเทศ พรอมกิจกรรมตางๆ มากมาย 

เพ� อมอบประสบการณที่ดีที่สุด และความ

สนุกเพลิดเพลินใหนักชอป ตั้งแตวันที่ 26 

พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม ที่หางเซ็นทรัล

ทุกสาขา และทุกชองทางออนไลน

ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจาหนาท่ี

บริหาร บริษัท ทิพย กรุป โฮลดิ้งส จํากัด 

(มหาชน) และ กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท 

ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) นํา TIP 

RAINBOW ผนึกกําลังจับมือกับ จิณณวัตร 

สิริวัฒน กรรมการผูจัดการ บริษัท ซีเนริโอ 

จํากัด (SCENARIO) พรอมดวย ซาราห นิบบส 

ผูรักษาการแทนผูอํานวยการ องคการเพ� อการ

สงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศ และเพิ่ม

พลังของผูหญิงแหงสหประชาชาติ (UN Women)

ประจําภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก หรือ UN WOMEN

UN WOMEN จับมือ SCENARIO  ทิพยประกันภัย  และองคกรภาคีประกาศความรวมมือ 

รณรงคตอตานและยุติความรุนแรงตอผูหญิง และ LGBTQIA+ ภายใตแคมเปญ “ORANGE THE WORLD” ในประเทศไทย

(ยูเอ็นวีเมน) รวมกับองคกรภาคี ขาวแสนดี และ ธนาคารไทยพาณิชย

รวมผนึกกําลังเพ� อสงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศ 

รณรงคตอตานและยุติความรุนแรงในทุกรูปแบบตอผูหญิง 

และกลุมผูมีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQIA+) รวมจัดงาน 

“ORANGE THE DAY” เพ� อประกาศจุดยืนรวมกันอยางเปนทางการ 

พรอมดวยซูเปอรสตารของไทย คริสติน�า อากีลาร, 

ลูกเกด เมทินี, ทาทา ยัง, แจสซี่ ชูวเทอร และ รัศมีแข (VTR) 

รวมพูดคุยถึงมุมมองของความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผูหญิง 

พรอมแชรประสบการณและสงสัญญาณเพ� อความเปนหนึ่ง

เดียวพรอมกันทั่วโลก ในวันยุติความรุนแรงตอผูหญิงสากล 

และ วันยุติความรุนแรงดวยเหตุแหงเพศ วันพฤหัสบดีที่ 25 

พฤศจิกายน บริเวณลานเอเทรียม 2 สยามเซ็นเตอร

สมาคมการตลาดแหงประเทศไทย 

รวมกับ บริษัท บิ๊กสตาร จํากัด ผูผลิตและจัด

จําหน�ายรองเทาแบรนดแกมโบล (GAMBOL) 

จัดพิธีประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล 

โครงการประกวดแผนการตลาด “J-MAT 

Award ครั้งที่ 30” ชิงโลพระราชทานสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พรอม

เกียรติบัตร และทุนการศึกษามูลคารวมกวา 

500,000 บาท ภายใตหัวขอ “เดิน…เฟยว 

ไอเดีย…ฟาว” เพ� อเปนเวทีสรางโอกาสและ

ประสบการณ ใหนิสิตนักศึกษาไดวางแผน

การตลาดแบบครบวงจรทั้งมุมมองดาน

กลยุทธและความคิดสรางสรรค

อนุวัตร เฉลิมไชย นายกสมาคมการ

ตลาดแหงประเทศไทย และ นิติ กิจกําจาย ผู

บริหาร บริษัท บิ๊กสตาร จํากัด ผูผลิตและจัด

จําหน�ายรองเทาแบรนดแกมโบล (GAMBOL) 

รวมจัดงานประกาศผลการตัดสิน และมอบ

รางวัลโครงการประกวดแผนการตลาด “J-MAT 

Award ครั้งที่ 30” ชิงโลพระราชทานสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอง

ออดิทอเรียม ศูนยประชุม ซี อาเซียน ชั้น 10 

อาคารซีดับเบิ้ลยูทาวเวอร ถนน รัชดาภิเษก 

โดยมีแขกผูมีเกียรติเขารวมงาน คือ ชาคริต 

ดิเรกวัฒนชัย อุปนายกฝายกิจกรรมและ

พิธีประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล โครงการประกวดแผนการตลาด “J-MAT Award ครั้งที่ 30” 

ชิงโลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประชาสัมพันธ สมาคมการตลาดแหงประเทศไทย 

ม.ร.ว. สุทธิภาณี ยุคล ผูอํานวยการบริหาร 

สมาคมการตลาดแหงประเทศไทย และ 

ศักดิ์ดา โตร� น ผูจัดการฝายการตลาด บริษัท 

บิ๊กสตาร จํากัด

คิง เพาเวอร ภูเก็ต สงมอบความสุข

สงทายปสุดย่ิงใหญใหกับชาวภูเก็ต นักทองเท่ียว

ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ พรอมมอบ

ประสบการณการชอปปงวิถี ใหมภายใต

แนวคิด “King Power Celebration 2022 : 

A New Journey Begins With A Smile” ใน

งาน KING POWER HOLIDAY CHECK - IN” 

เช็กอินความสุข ชอปสนั่น กินสนุก รับวัน

หยุดยาว  ระหวางวันที่ 2-12 ธันวาคม นี้ 

เพ� อรวมกับชาวภูเก็ตตอนรับนักทองเท่ียว

และสรางสีสันสงทายป สําหรับเทศกาลปใหม

ใหชาวภูเก็ต คิง เพาเวอร ภูเก็ต จัดกิจกรรม 

KING POWER HOLIDAY CHECK - IN” 

เช็กอินความสุข ชอปสนั่น กินสนุก รับวัน

หยุดยาว  ระหวางวันที่ 2-12 ธ.ค. 2564 

เช็กอินครั้งแรกที่ภูเก็ตกับนิทรรศการ

ดอกไมช� อดัง “รักดอก” กลุมนักสรางสรรค

ดอกไม จากกรุงเทพฯ สูภูเก็ต ภายใตแนวคิด 

“Living Beyond Happiness” กับการจัด

แสดงสีสันแหงดอกไมกวาลานดอกกลาง

คิง เพาเวอร สงความสุขใหชาวภูเก็ต จัดกิจกรรม KING POWER HOLIDAY CHECK - IN” 

เมืองภูเก็ต ในธีม “Million Flowers Billion Joys” 

ส งมอบความสุขความประทับใจเหนือ

จินตนาการพรอมความทรงจําพิเศษในชวง

เทศกาลสงทายปใหชาวภูเก็ต

“กินสนุก” กับ “THAI TASTE HUB @

PHUKET” ท่ีเอาใจเหลานักชิมดวยเมนูรสเลิศ

จากรานเด็ดที่คัดสรร กวา 10 สตรีตฟูดเจา

เด็ดของดีรานดังจากกรุงเทพฯ ไดแก ผัดไทย

ไฟทะลุ, ละมัยหอยทอดจากเยาวราช , 

ธีรชัยไกยาง , สวางบะหม่ีกามปู 

,กวยเตี๋ยวเรือแมมาลี,กะเพรา

หมอมแม , Mayrai by ChefTon , 

ปาณีลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมย, 

เอี๊ยงออเฮาชือ สัญจรไปพบกับ 

7 รานดังจากภูเก็ตและพังงา

อยางหมี่สะปาคุณยายเจียร,  

โกเบนซขาวตมแหง, ฮกกี่เหลา 

, บ ะห ม่ี ต ล า ดข ว า งพั ง ง า , 

ขนมจีนจ้ีล่ิว, คุณทิพยหมูสะเตะ

เมืองพังงา และโลบะบางเหนียว 

สูตรดั้งเดิม พรอมเสิรฟใหทุกคนไดอิ่มอรอย

รวมกันในท่ีเดียว ไมตองไปเขาคิวรอถึงกรุงเทพฯ 

ความอรอยก็ยกขบวนมาเสิรฟใหคนภูเก็ตถึง

ถิ่นกันแลว

นอกจากนี้ มีไฟลตบินหรือไมมีไฟลต

บินก็ชอปไดอยางสุดคุม โดยแจกฟรี ! คูปอง

สวนลด 2 ใบ ใบที่ 1 เลือกรับฟรี คูปองลด

คุม 50% ซึ่งสามารถเลือกมูลคาสวนลดที่

ตองการได อาทิ คูปองสวนลด 500 สําหรับ

ชอป 1,000 บาท, คูปองสวนลด 1,000 

สําหรับชอป 2,000 บาท และคูปองสวนลด 

1,500 บาท สําหรับชอป 3,000 บาท และ

ความคุมกับคูปองใบที่ 2  ‘คูปองชอปหนักจัด

ให’ คูปองสวนลด 2,000 บาท สําหรับชอป 

8,000 บาท โดยสามารถใชคูปอง

สวนลดท่ีไดรับท้ัง 2 ใบ รวมกันได

สัมผัสกิจกรรมความสุข

สงทายป  “KING POWER 

HOLIDAY CHECK - IN” เช็กอิน

ความสุข ชอปสนั่น กินสนุก 

รับวันหยุดยาว  ไดแลว ระหวาง

วันที่ 2-12 ธันวาคม ที่คิง 

เพาเวอร ภูเก็ต 



13ยานยน

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

นายมานพ ตรีฤทธิวิไล ประธานเจาหนาที่บริหาร

ของบริษัทกลาววา แมวาจะอยูในสถานการณท่ียากลําบาก

จากปญหาการระบาดของโควิด บริษัทยังมีแผนเดินหนา

ขยายการลงทุนในสปป.ลาว อยางตอเน� อง  แมประชากร

ท้ังประเทศจะอยูท่ีราว 6-7 ลานคน แตทวาความนิยมใช

รถจักรยานยนตกลับแพรหลาย เห็นไดจากยอดจําหน�าย

รถใหมมีตัวเลขแตะหลักแสนคันตอป ขณะที่พฤติกรรม

ลูกคาชาวลาว มักใชเงินดาวนจักรยานยนตสูงถึง 15-30% 

จึงแทบไมมีหนี้เสียเน� องจากนิสัยคนลาวไมอยากเปนหนี้ 

เมื่อมีหนี้ต้องรีบหามาใช้ทําให้ตัวเลขหนี้เสียต่ํามาก    

จากจํานวนประชากรทั้งหมด นครหลวงเวียงจันทนมี

ประชากรอยางเปนทางการไมถึง 8 แสนคน หากรวม

ประชากรแฝงดวยก็อาจจะมีถึง 1 ลานคน ซ่ึงถือวามีขนาด

ตลาดที่ใหญพอ และยังมีอีก 7-8 แขวงใหญๆ ที่เหมาะ

ตอการไปเปดสาขาเพ่ิม พ้ืนท่ีบริการท่ีต้ังเปาหมายจะเปด

มะหะทุน เชาสินเช� อ มหาชน  เตรียมเดินหนาขยายธุรกิจเชาสินเช� อรถจักรยานยนตในลาว  

        พรอมเพิ่มสินคาในพอรต หวังสรางการเติบโตตอเน� อง

ในอนาคต ไดแกแขวงคํามวน, แขวงบลิคําไช, แขวงจําปาสัก 

และแขวงหลวงพระบาง    นอกจากการเดินหนาขยาย

สํานักงานสาขาใหครอบคลุมความตองการของประชากร 

สปป.ลาวแลว มะหะทุนยังมีแผนขยายพอรตสินเช� อไป

ยังสินคาประเภทอ� นๆ  เคร� องมือเกษตร รถไถเดินตาม  

เคร� องใชไฟฟา รีไฟแนนซรถยนตมือสองเปนการทดลอง

ตลาดรถยนต และธุรกิจถัดไปคือ นาโนไฟแนนซ  

"บริษัท  มะหะทุน เชาสินเช� อ มหาชน”ตั้งขึ้นเม� อ

เดือนกันยายน พ.ศ. 2554 เพ� อประกอบการธุรกิจเชา

สินเช� อรถจักรยานยนตในสาธารณรัฐประชาธิปไตยถือ

หุนโดย "ชาคริต นักสอน" นักลงทุนชาวลาว และชวน

มานพ ตรีฤทธิวิไล" ที่มีประสบการณธุรกิจสินเช� อที่เมือง

ไทยรวมกันจัดตั้งบริษัทขึ้นมา โดยไดรับใบอนุญาตดําเนิน

ธุรกิจเชาสินเช� อ จากธนาคารแหง สปป.ลาว  จากทุนจด

ทะเบียนตั้งตน 10 ลานบาท หรือ 300,000 ดอลลารสหรัฐ 

ไดมีการทยอยเพิ่มทุนตอเน� องทุกปจนกลายเปน 40,000 

ลานกีบ หรือประมาณ 5 ลาน ดอลลารสหรัฐ ภายใน

ระยะเวลา 10 ป กาวสูฐานะบริษัทมหาชน จําหน�ายหุน

ใหแกประชาชนทั่วไปครั้งแรกในตลาดหลักทรัพยลาว

ตั้งแตวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ปจจุบันพื้นที่ใหบริการหลัก "บริษัท มะหะทุน 

เชาสินเช� อ มหาชน" มีนครหลวงเวียงจันทนเปนสถาน

ที่ตั้งสํานักงานใหญมีสํานักงานสาขาที่แขวงสะหวันนะ

เขต มีฐานลูกคาเทากับ 6-8 หม� นรายช� อเนนทําตลาดรถ

จักรยานยนตญี่ปุนมือหนึ่งเกือบทั้งหมด รวมมูลคาพอรต

สินเช� อประมาณ 350 ลานบาท    ธุรกิจของมะหะทุน 

เชาสินเช� อฯ ประกอบดวย 3 สวนหลักคือ สินเช� อรถใหม 

สบายใจทุกเง� อนไข สโลแกน สินเช� อรถใหม ยิ้ม ยิ้ม ทุก

เง� อนไข สินเช� อรถมือสอง คุม คุมทุกการออกรถ และสิน

เช� อรถเปลี่ยนเงิน งาย ไว ใสใจทุกบริการ  

สําหรับตลาดเชาสินเช� อรถจักรยานยนตในสปป.

ลาว ยอนหลังไปป 2014 มีมูลคา 148,943 คัน ป 2015  

ลดเหลือ 136,189 คัน ป 2016 ขยับเปน 147,730 คัน ป 

2017 ลดเหลือ 110,458 คัน ป 2018 ขยับเปน 109,075 

คัน ป 2019 ลดเหลือ 99,510 คัน และ 85,209 คันในป 

2020 ซึ่งดูเหมือนตลาดจะหดตัวลง แตแทที่จริง เปนการ

ปรับสวนแบงตลาดระหวางรถจากญี่ปุน กับรถจากจีน 

โดยรถจากญ่ีปุนมีสวยแบงตลาดเพ่ิมจาก 40 % ในป 2014 

เปนกวา 90 % ในป 2020 โดยมีแบรนดฮอนดาครอง

แชมปดวยสวนแบง 85% จากตลาดรวม  ทั้งนี้ มะหะทุน 

เชาสินเช� อฯ จะใหสินเช� อเฉพาะรถจากญี่ปุน จึงถือวา

ตลาดรถจักรนี้ ยังเติบโตตอเน� อง

ขณะที่สัดสวนธุรกิจเชาซื้อมีอัตราการเติบโตเพิ่ม

ขึ้นทุกป ปจจุบันแชรลิสซิ่งอยูที่ 50% กลาวคือ ในการ

จําหน�ายรถจักรยานยนตจํานวน 100 คัน แบงเปนจาย

เงินสด 50 คัน อีก 50 คันเปนไฟแนนซ ยอดที่มะหะทุน

จัดไดเฉลี่ยราว 25% รถที่จัดไฟแนนซทุก 4 คันของมะ

หะทุน 1 คัน

หากเปรียบเทียบธุรกิจสินเช� อลาวกับไทย นายมานพ 

กลาววา ในไทยมากกวา 85% เปนธุรกิจสินเช� อ ขณะที่ 

ลาว 45-50% เปนธุรกิจเชาซื้อ นอกจากนี้ สปป.ลาวยัง

กําหนดดาวนขั้นต่ํา 10% และตองมีคนค้ําประกัน ทําให

ตลาดเติบโต มีการปดบัญชีกอนกําหนดคอนขางมาก  

ขณะท่ีมีการล็อคดาวนประเทศหลายรอบ สงผลการปลอย

สินเช� อ จึงหันมาใชชองทางโซเชียลมีเดียใหเปนประโยชน  

ดวยการเปดแอฟพลิเคชั่นในช� อ เอ็มฮัก โดยใหรานคา

พันธมิตรนําเสนอรายการโปรโมช่ันตางๆ  ใหลูกคาเลือกซ้ือ 

โดยบริษัทพรอมใหบริการสินเช� อ

สวนแผนในการขยายงานไปยังประเทศอ� นๆ นั้น 

มานพกลาววา ขณะนี้ยังไมมีแผน เพราะตลาดลาวยังมี

โอกาสอีกเยอะมากในการขยายสาขา และเม� อสถานการณ

พรอมมากวาน้ีมีความเปนไปไดท่ีจะขยายไปยังประเทศอ� นๆ 

ในละแวกเดียวกัน “สปป.ลาวเปนประเทศที่มี โอกาส

เติบโตสูง กอนโควิดจีดีพีประเทศโตถึง 6% ขณะท่ีปริมาณ

ลูกคาของบริษัทที่มีราว 40,000 บัญชี หนี้เสียมีไมถึง 

300 บัญชี ซึ่งถือวาต่ํามาก ดังนั้นตลาดยังมีโอกาสใน

การขยายตัวไดอีกมาก โดยเฉพาะตลาดรวมสินเช� อรถ

จักรยานยนต ซึ่งเราครองสวนแบงการตลาดราว 25%  

และเปนเบอร 1 ในเมืองสะหวันนะเขต และ นครเวียง

จันทร,” นายมานพกลาว 

สําหรับผลประกอบการในป 2020 บริษัทมีรายได 

7,744 ลานกีบ หรือราว 22 ลานบาท กําไรสุทธิ 23% 

สวนครึ่งปแรก 2021 กําไรเติบโต 10% คาดวาปนี้ทั้งปจะ

เติบโตที่ 8- 9% และเพิ่มเปน 10-15% ในป 2565

บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด หนึ่งใน

ผูสนับสนุนหลักอยางเปนทางการของเวทีการประกวด Miss Universe 

Thailand 2021 เวทีแหงความฝนที่ยิ่งใหญของสาวไทย ชวนสาวงาม 30 

คนสุดทาย ถายทอดความเปนตัวตนและเผยพลังแหง Passion ไปกับ

รถยนต ฮอนดา ซีวิค ใหม เจเนอเรชันที่ 11 ยนตรกรรมสปอรตพรีเมียม

ซีดานที่ยกระดับในทุกมิติ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมชวงเก็บตัว กอนที่

สาวงามผูครองมงกุฏ Miss Universe Thailand 2021 จะไดรับเปนหนึ่ง

ในของรางวัลในการประกวดรอบตัดสินในวันอาทิตยท่ี 24 ตุลาคม 2564 น้ี 

โดยทางฮอนดาไดเตรียมรางวัลสําหรับสาวงามผูชนะการประกวดในปนี้ 

คือ ฮอนดา ซีวิค ใหม เจเนอเรชัน ที่ 11 รุน RS สีขาวแพลทินัม (มุก) 

มูลคา 1,209,900 บาท ไอคอนยนตรกรรมสปอรตพรีเมียมซีดาน ทุกรุน

มาพรอมขุมพลังเทอร โบ ใหสมรรถนะการขับขี่ที่ทรงพลังและประหยัด

นํ้ามัน พรอมดวยเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะ Honda SENSING 

ภายในหองโดยสารที่กวางขวางสะดวกสบายเกินคลาส และครบครัน

ดวยฟงกชันการใชงานและเทคโนโลยีเพ� อความสะดวกสบายอันล้ําสมัย 

สะทอนความเปนตัวตนของคนรุนใหมที่มีความมุงมั่นและเต็มเปยมไป

ดวยแรงบันดาลใจไดอยางชัดเจน สอดคลองกับแนวคิดการประกวด 

Miss Universe Thailand 2021 ในปนี้ ซึ่งก็คือ “Power of Passion” 

ที่ตองการเฟนหา “สตรีผูทรงพลัง สูเสนทางแหงชัยชนะ” เพ� อเปน

ตัวแทนสาวไทยเพียงหนึ่งเดียวไปแสดงศักยภาพและสรางช� อเสียงใหกับ

ประเทศบนเวทีระดับโลก ฮอนดาขอเปนอีกหนึ่งแรงใจใหกับสาวงามผู

เขารอบทั้ง 30 คน เพ� อกาวตอไปดวย “พลังแหงความฝน” หรือ “The 

Power of Dreams” บนเสนทางอันยิ่งใหญ เพ� อควาชัยและสงตอแรง

บันดาลใจใหกับผูหญิงไทยทุกคนตอไป

อนดา นับ นุนห ักการปร กวด    2021นิสสัน ประเทศไทย จัดโปรโมชั่นพิเศษสงทายปสําหรับ นิสสัน 

นาวารา ใหม รถกระบะกลาเพ� อคนแกรง เสนอแคมเปญพิเศษมูลคา 

116,000 บาท สําหรับรุน คาลิเบอร วี เกียรธรรมดา 6 สปด หรือเลือก

รับ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% (ดาวน 25% ผอน 60 เดือน) ฟรี ประกัน

ภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 1 ป และ ฟรี โปรแกรม

ขยายการรับประกันคุณภาพรถยนตนิสสัน พรีเมี่ยม วารันตี*** พิเศษ

ทั้งสองแคมเปญ ขับฟรี สูงสุด 90 วัน พรอมฟรี คาแรงเช็กระยะ 5 ป/

100,000 กิโลเมตร ตั้งแตวันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2564   

นิสสัน นาวารา คาลิเบอร วี เกียรธรรมดา 6 สปด รุนคิงแค็บ 

ราคา 809,000 บาท และดับเบิ้ลแค็บ ราคา 915,000 บาท โดยทั้งสอง

รุนนี้ใหฟงกชั่นครบทั้งไฟหนาแบบ Quad-Eye LED 4 ดวง พรอมเบาะ

น่ังหนังแทและฝงคนขับปรับไฟฟา 8 ทิศทาง มีระบบ NissanConnect เช� อม

ตอกับสมารทโฟนผาน Apple CarPlay หรือ Android Auto เพ� อใชงาน

แอพพลิเคชั่น อาทิ ระบบนําทาง หรือแอปพลิเคชันฟงเพลงตาง ๆ ผาน

จอเคร� องเสียงรถยนตหนาจอระบบสัมผัสขนาด 8 นิ้ว และเทคโนโลยี

ความปลอดภัย Nissan Safety Shield เทคโนโลยีกลองอัจฉริยะมองภาพ

รอบทิศทาง (IAVM) ที่จะทํางานรวมกับเทคโนโลยีเตือนวัตถุเคล� อนไหว

รอบคัน (MOD) เทคโนโลยีเตือนเม� อเสี่ยงตอการชนอัจฉริยะ (IFCW) 

และเทคโนโลยีชวยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (IEB) นาวารา รุนคาลิเบอร 

วี เกียรธรรมดา 6 สปด ใชเคร� องยนต YS23DDT ขนาด 2.3 ลิตร 4 สูบ

เรียง DOHC เทอร โบแปรผันแบบ VGS ที่ใหพลังแรงสูงสุด 163 แรงมา 

น ัน นาวารา โปร ร  ทายป เรม นเ ย  699,999 บาท

(Ps) และแรงบิด 403 นิวตัน-เมตร (Nm) โครงสรางตัวถังโมโนเฟรม

แชสซีจากเหล็กกลาชิ้นเดียวตลอดคัน ใหความแข็งแกรงทนทาน

สําหรับการบรรทุก ลูกคาที่สนใจรถยนตนิสสันรุนตาง ๆ สามารถ

สอบถามรายละเอียดไดที่ผูจําหน�ายนิสสัน ทั่วประเทศ 

เกรท วอลล มอเตอร เผยโฉม All New HAVAL 

JOLION Hybrid SUV คันแรกของโลกจากสายการผลิต

ภายในประเทศ ซ่ึงเปนรถยนตเอสยูวีจากแบรนด HAVAL 

รุนที่ 2 ที่จะนําเขามาทําตลาดในประเทศไทย กอนที่

จะมีการเปดตัวอยางเปนทางการในเร็วๆ นี้ พรอมพา

ส� อมวลชนและซัพพลายเออรเยี่ยมชมโรงงานอัจฉริยะ 

ในจังหวัดระยอง ซึ่งถือเปนโรงงานเต็มรูปแบบแหงที่สอง

นอกประเทศจีนที่เดินสายการผลิตตั้งแตเดือนมิถุนายน

เปนตนมา ตอกย้ําความเช� อมั่นและศักยภาพในการเปน

ฐานการผลิตรถยนตพลังงานไฟฟาพวงมาลัยขวาใน

ภูมิภาคอาเซียนที่ไดมาตรฐานระดับโลก และเต็มเปยม

ไปดวยเทคโนโลยีอัจฉริยะที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

อํานาจ แสงจันทร รองประธานฝายผลิตรถยนต 

เกรท วอลล มอเตอร ประเทศไทย เปดเผยวา ตลอด

ระยะเวลา 1 ป นับตั้งแตเริ่มเขามาดําเนินการที่โรงงาน

อัจฉริยะแหงนี้เม� อเดือนพฤศจิกายนปที่แลว มาจนถึง

การเปดโรงงานอยางเปนทางการในเดือนมิถุนายนที่ผาน

มาจนถึงวันนี้ เราไดนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้น

สูงภายใตแนวคิด ‘ฉลาด ปลอดภัย และเปนมิตรกับสิ่ง

แวดลอม’ มาใชในการปรับปรุงและอัปเกรดโรงงานเพ� อ

เสริมศักยภาพการผลิตรถยนตของเรา ตั้งแตการผลิต

รถยนต All New HAVAL H6 Hybrid SUV คันแรก

จนถึงในปจจุบัน เราสามารถสงมอบรถยนตที่อัดแน�นไป

ดวยคุณภาพและไดมาตรฐาน ตอบโจทยความตองการ

ของผูบริโภคไดอยางตอเน� อง ในวันนี้ นับเปนอีกกาวที่

สําคัญและยิ่งใหญของโรงงานระยองที่เราไดเริ่มตนผลิต 

All New HAVAL JOLION Hybrid SUV ซึ่งนับเปนรถ

ยนตเอสยูวีรุนที่ 2 จากแบรนด HAVAL ที่กําลังจะเปดตัว

ในประเทศไทยเปนครั้งแรกของโลกในเร็วๆ นี้ แน�นอน

วาความสําเร็จเหลานี้ จะเปดขึ้นไมไดเลย หากขาด

การสนับสนุนจากภาครัฐ ส� อมวลชน และคนไทยทุกคน 

รวมถึงซัพพลายเออร ที่ใหความรวมมือและเช� อมั่นใน

การทํางานของเราดวยดีเสมอมา และเราขอใหคํามั่น

สัญญาวาเราจะยังคงพัฒนาและรักษามาตรฐานการผลิต

รถยนตของเรา ควบคูไปกับการฝกอบรมดานเทคนิคและ

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ� อใหสามารถบรรลุพันธ

กิจของเรา เพ� อสงมอบรถยนตที่มีคุณภาพและบริการที่ดี

ที่สุดใหกับผูบริโภคชาวไทย และสงเสริมอุตสาหกรรม

ยานยนตไฟฟาของประเทศไทยตอไป ในปจจุบัน โรงงาน

ของเกรท วอลล มอเตอร ที่จังหวัดระยอง มีพนักงาน

ทั้งหมดประมาณ 800 คน และจะเพิ่มโอกาสและอัตรา

การจางงานในประเทศไทยขึ้นเปน 1,000 ตําแหน�ง

ภายในตนป 2565

นอกจากนี้ โรงงานระยองยังทํางานอยางใกลชิด

กับพารทเนอรซ่ึงเปนบริษัทผลิตและจัดสงชิ้นสวนหรือ

อะไหลรถยนต 4 แหง ไดแก HYCET NOBO AUTO 

EA และ MIND เพ� อสรางความสามารถในการแขงขันใน

อุตสาหกรรมรถยนต โดยชิ้นสวนหลักจากพารทเนอร

ที่นํามาใช ไดแก เคร� องยนตและระบบสงกําลัง ระบบ

อิเล็กทรอนิกสและระบบสายไฟรถยนต ระบบช้ินสวนชวง

ลางรถยนต รวมถึงชิ้นสวนตกแตงภายในรถยนต เพ� อให

ม่ันใจวาเรามีชิ้นสวนอะไหลที่เพียงพอกับความตองการ

และมีความสามารถในการแขงขันในอุตสาหกรรม

รถยนต ทั้งนี้ โรงงาน เกรท วอลล มอเตอร มอเตอร 

จังหวัดระยอง ประกอบไปดวย 4 สวนหลัก อันไดแก  1. 

Press Shop 2. Body Shop 3. Paint Shop 4. General 

Assembly (GA) Shop โดยส� อมวลชนและซัพพลายเออร 

ไดเขาเย่ียมชมภายในโรงงานเพ� อรับชมสายการผลิตอยาง

ใกลชิดในสวนของ Body Shop และ General Assembly 

(GA) Shop พรอมสัมผัสรถยนต All New HAVAL JOLION Hy-

brid SUV คันแรกที่ออกมาจากสายการผลิตจากโรงงาน

ระยอง อยางใกลชิด 

All New HAVAL JOLION Hybrid SUV จะเปนรถ

ยนตเอสยูวีรุนที่ 2 จากแบรนด HAVAL ที่ เกรท วอลล 

มอเตอร เตรียมนํามาสรางความคึกคักใหกับอุตสาหกรรม

ยานยนตไทยในชวงปลายปน้ี ซ่ึง All New HAVAL JOLION 

Hybrid SUV ที่จะแนะนําเขาสูตลาดประเทศไทย จะมา

พรอมเคร� องยนตไฮบริดซึ่งถือเปนครั้งแรกของโลกกับรถ

รุนนี้ โดย All New HAVAL JOLION Hybrid SUV ใช

แพลตฟอรม GWM LEMON แพลตฟอรมโมดูลาร

อัจฉริยะแบบเดียวกับรถยนต All New HAVAL H6 Hybrid 

SUV ที่ใหประสบการณการขับขี่เหนือระดับ พรอมการ

ขับเคล� อนเต็มสมรรถนะดวยเคร� องยนต 1.5 ลิตร ทํางาน

รวมกับมอเตอรไฟฟาที่ใหกําลังสูงสุด 190 แรงมา และ

แรงบิดสูงสุด 375 นิวตันเมตร พรอมระบบเกียรแบบ 

DHT ท่ีสรางข้ึนเพ� อรองรับระบบการขับเคล� อนท่ีหลากหลาย

ของรถยนตไฮบริด เม� อทํางานรวมกับเคร� องยนต สรางการ

ขับเคล� อนอยางทรงพลังและประหยัดน้ํามัน ภายนอกอัน

โฉบเฉ่ียวสะทอนถึงสุนทรียภาพแหงอนาคต มาพรอมการ

ผสมผสานระหวางการออกแบบที่หรูหรามีระดับกับ

โครงสรางอันล้ําสมัย ตอบรับไลฟสไตลที่แอ็คทีฟ สราง

ความสนุกสนานในการขับข่ี ดวยไฟหนา LED เต็มรูปแบบ 

พรอม Daytime Running Light ดีไซนล้ําสมัย ระบบ 

Welcome Light เม� อปลดล็อค ไฟ Follow Me Home ที่

สองสวางหลังดับเคร� องยนต และไฟทาย LED พรอมไฟ

เบรกดวงที่สามและไฟตัดหมอกหลังแบบ LED ดานหนา

ของรถเปนกระจังหนา Star Matrix สีดํา-เทา ท่ีโดดเดน

ดวยโลโก HAVAL ตรงกลาง พรอมดีไซนอันลํ้าสมัยดวย

หลังคาซันรูฟแบบพาโนรามิค สปอยเลอรทาย เสาอากาศ

แบบ shark fin เขาทรงกับดิฟฟวเซอรดีไซนสปอรต ตัวลอ

เปนอัลลอยดีไซนสปอรต ทูโทน ขนาด 18 นิ้ว พรอมมิติ

ตัวรถขนาด 1,841 x 4,472 x 1,619 มม. (กวาง x ยาว 

x สูง) และระยะฐานลอ 2,700 มม.

ภายในภายใตแนวคิด “Future Intelligent Cockpit” 

โดดเดนดวยการออกแบบภายในแบบ 360 องศา ภายใต

แนวคิด “Future Intelligent Cockpit” กับหองโดยสารที่

กวางขวาง สะดวกสบาย ที่มาพรอมการตกแตงแบบ 

Two Tone ตัดดวยลายเสนสีโรสโกลด (Rose Gold) สีเงิน 

(Silver) สีดํา (Piano Black) และสีโครม (Chrome) มา

พรอมกับลําโพง 6 ตัว และหนาจอกลางอัจฉริยะแบบ Touch 

Screen Audio Display ความละเอียดสูง ขนาด 12.3 นิ้ว 

รองรับ Apple CarPlay การเลน MP3 รวมไปถึง JOOX 

และระบบนําทาง ท่ีสามารถบอกตําแหน�ง Point of Interest 

ทั้งรานอาหาร ปม และ หางสรรพสินคา  นอกจากนี้ ยังมี

หนาจอ Multi Information Display ความละเอียดสูง 

ขนาด 7 น้ิว พรอมหนาจอ Head-up Display แสดงขอมูล

การขับข่ีบนกระจกบังลมหนา และระบบปรับอากาศอัตโนมัติ

แยกอิสระซาย-ขวา พรอมระบบกรองอากาศ PM2.5 

และยังมี Wireless Charger ที่สามารถวางสมารทโฟน

เพ� อชารจไดอยางสะดวกสบาย  All New HAVAL JOLION 

Hybrid SUV ยังสะทอนถึงความหรูหราและทันสมัย ดวย

ชุดเกียรไฟฟา (Electronic Shifter) ดีไซนหรู พรอมสี

พิเศษแบบ High-gloss ชวยเติมสีสันใหหองโดยสาร มา

พรอมกุญแจ Smart Key และระบบ Push Start เพ� อ

อํานวยความสะดวกในการเปดประตูและการสตารท

เคร� องยนต เบาะที่นั่งเปนหนังสังเคราะหดีไซนสปอรต 

ที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร โดยเบาะคูดานหนาเปน

เบาะไฟฟาท่ีสามารถปรับได 6 ทิศทางในเบาะผูขับข่ี และ

ปรับได 4 ทิศทางสําหรับเบาะผู โดยสารดานหนา พรอม

ระบบระบายอากาศ เพ� อชวยจัดทานั่งใหสบายและอยู

ในตําแหน�งที่มองเห็นวิสัยทัศน ไดดีที่สุด สวนเบาะที่นั่ง

โดยสารดานหลังจะมาพรอมท่ีเทาแขนกลาง และชองปรับ

อากาศดานทาย เพ� อชวยยกระดับความสะดวกสบายไปอีกข้ัน 

และยังสามารถพับลงได เพ� อเพิ่มพื้นที่ในการบรรทุก

สัมภาระไดสูงสุดถึง 1,069 ลิตร 

เกรท วอลล มอเตอร สง HAVAL JOLION Hybrid SUV รุกตลาด พรอมพาส� อมวลชนเยี่ยมชมโรงงาน

งาน “มหกรรมยานยนต ครั้งที่ 38” จัดแสดง

รถยนต จักรยานยนต รุนใหม และสินคาเก่ียวเน� อง คับค่ัง 

พรอมเตรียมมาตรการดานสาธารณสุขเต็มพิกัด หวัง

กระตุนเศรษฐกิจสงทายป 2564

ขวัญชัย ปภัสรพงษ ประธานจัดงาน “มหกรรม

ยานยนต คร้ังท่ี 38” เปดเผยวา ปน้ีจัดงานภายใตแนวคิด 

“มหกรรมสุขสันตคนรักยานยนต-TIME to ENJOY!” 

และไดนํามาตรการดานสาธารณสุขของจังหวัดนนทบุรี

มาใชปองกันการระบาดของ COVID-19 เพ� อสรางความ

มั่นใจใหผูชมงาน เชน ผูเกี่ยวของในการจัดงานทุกคน

ตองฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และตรวจ ATK กอนเขาพื้นที่

เปนประจํา สําหรับบุคคลทั่วไปที่จะเขาชมงานตองฉีด

วัคซีนครบ 2 เข็ม หรือตรวจ ATK (หนางาน) ฯลฯ

คายรถยนตที่เขารวมงานมีทั้งหมด 32 แบรนด 

จาก 9 ประเทศ รถจักรยานยนต 12 แบรนด จาก 7 ประเทศ 

โดยทุกคายพรอมเปดตัวรถรุนใหม และมอบโพรโมชัน

พิเศษเฉพาะผูซ้ือรถภายในงาน รถยนต 32 แบรนด ไดแก 

ASTON MARTIN, AUDI, BMW, FORD, HAVAL, HONDA, 

HYUNDAI, ISUZU, KIA, LEXUS, LOTUS, MASERATI, 

MAZDA, MERCEDES-BENZ, MG, MINI, MITSUBISHI, 

MOKE, NISSAN, ORA, PEUGEOT, POCCO, PORSCHE, 

ROLLS-ROYCE, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLVO 

รวมถึงชุดแตง และรถยนตจากผูนําเขาอิสระ ไดแก 

BMW M PERFORMANCE, CARLSSON, M'Z SPEED 

และ SWIFT รถจักรยานยนต 12 แบรนด ไดแก BAJAJ, 

BMW MOTORRAD, DUCATI, HARLEY-DAVIDSON, 

HONDA, HUSQVARNA, KAWASAKI, KTM, ROYAL 

ENFIELD, SUZUKI, TRIUMPH และ YAMAHA สวน

กิจกรรมคืนกําไรใหผูชมทั้ง ซื้อรถ...ชิงรถ / ซื้อบัตร...ชิง

รถ / ซื้อมอเตอรไซค...ชิงบิกไบค / ชม MOTOR EXPO 

ONLINE ชิงรางวัล มีรายละเอียดดังนี้ “ซื้อรถ...ชิงรถ” 

เม� อจองหรือซื้อรถยนตใหมภายในงาน มีสิทธิ์ชิงรถยนต 

HYUNDAI IONIQ ELECTRIC มูลคา 1,749,000 บาท 

จํานวน 1 รางวัล “ซื้อบัตร...ชิงรถ” ผูซื ้อบัตร

ชมงาน มีสิทธิ์ชิงรถยนต ALL NEW MG5 รุน 

C มูลคา 559,000 บาท จํานวน 1 รางวัล “ซื้อ

สินคา...ชิงรถ” เม� อซื้อสินคาภายในงานจากราน

คาที่รวมรายการรับโชค 2 ชั้น ชั้นที่ 1 รับสิทธิ์

จับสลาก เพ� อลุนรับของรางวัลพิเศษจากผูจัด

งานทั้งหมด 2,206 รางวัล (จํากัดสิทธิ์การจับ

สลาก 1 ทาน/ครั้ง/วัน) ชั้นที่ 2 ทุก 2,000 บาท 

รับ 1 สิทธิ์ ลุนชิงรถยนต MITSUBISHI MIRAGE 

1.2 GLX 5MT ราคา 474,000 บาท จํานวน 1 

รางวัล “ซื้อมอเตอร ไซค...ชิงบิกไบค” เม� อจอง

เตรียมความพรอม MOTOR EXPO 2021 มอบความสุขคนรักยานยนต

หรือซื้อรถจักรยานยนตใหมในงาน มีสิทธิ์ชิงรางวัล รถ

จักรยานยนต SUZUKI BIG BIKE รุน KATANA ราคา 

569,000 บาท จํานวน 1 รางวัล “ชม MOTOR EXPO 

ONLINE ชิงรางวัล” ผูชมงาน MOTOR EXPO ONLINE  

PLATFORM ผานลิงคจาก https://ve.motorexpo.co.th 

มีสิทธิ์ลงทะเบียนเพ� อชิงรางวัล Headphone Beats Solo 

Pro Wireless Noise Cancelling จํานวน 10 รางวัล 

มูลคารางวัลละ 10,500 บาท รวมมูลคา 105,000 บาท

นอกจากนี้ ยังมี “MOTOR EXPO ONLINE 

PLATFORM” งานคูขนานในส� อดิจิทอลแบบครบวงจร 

เพ� อเปดประสบการณการชมงานรูปแบบใหม เริ่มเขาชม

ไดตั้งแตวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เปนตนไป โดยมีท้ัง

รีวิวรถท่ีแสดงในงาน และหากสนใจสามารถจองแพคเกจ

ชมงานแบบวีไอพี ซ่ึงจะไดรับสิทธ์ิ ท่ีจอดรถ บัตรชมงาน 

และบริการพิเศษจากผูจัดงาน “มหกรรมยานยนต คร้ังท่ี 38” 

จัดขึ้น ณ อาคารชาลเลนเจอร IMPACT เมืองทองธานี 

ระหวางวันที่ 1-12 ธันวาคม 2564 และถายทอดสดงาน

ทาง ททบ. 5 Facebook: TV5HD1 และ Facebook: 

MotorExpo ในวันเสารที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00-

15.30 น. ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.moto-

rexpo.co.th



การใชเทศกาลฉลองปใหมถือเปนเร� องสําคัญ ท่ี

ประชุมจึงเห็นชอบวาขอใหดําเนินการตามแผน

งานท่ีกําหนดไวเดิม โดยตัดเร� องวันท่ี 16 ม.ค.65 

ออกไป เพราะถาผูประกอบการใหความรวมมือ

เต็มท่ีอาจเปดเร็วกวาวันดังกลาวได เพราะภาพ

ลักษณของไทยในชวงปใหมมีความสําคัญสูง” 

นพ.ทวีศิลปกลาว 

โฆษก ศบค.กลาววา นายอนุทิน ชาญวีร

กูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ได

ระบุถึงมาตรการสําหรับสถานประกอบการ ผับ 

บาร คาราโอเกะ ท่ีอยากเปดน้ีตองมีเร� องของโค

วิดฟรีเซตติง เนนเร� องของบุคคล ลูกคา และส่ิง

แวดลอม ฝากประชาชน โดยเฉพาะผูประกอบ 

ผับ บาร คาราโอเกะ ท่ีมีเวลาในการเตรียมตัว

ใหพรอม ถาตอบคําถามกับคณะท่ีปรึกษาหรือกับ

กระทรวงสาธารณสุขเก่ียวกับมาตรการปองกัน

โควิดในกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงสูง ก็ม่ันใจไดวา

กิจกรรมเหลาน้ีจะไดกลับมา 

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า เร่ืองการปรับ

มาตรการเดินทางเขาราชอาณาจักร หลังจาก 

ผอ.ศบค.มีนโยบายใหมีแซนดบ็อกซ ใหมีการเขา

มาในประเทศ เกิดชุดพฤติกรรมทําใหงาย นําไป

สูการปฏิบัติน้ัน ปรากฏผลออกมาวาผูท่ีเดินทาง

เขาโปรแกรมเทสตแอนด โกเขามาแลวไมตอง

กักตัวและเดินทางตอไปได มีการติดเช้ือนอยมาก 

คาเฉล่ีย 0.08% จากจํานวนคนเดินทางเขากวา

แสนคน ท่ีประชุมจึงเห็นชอบใหนักทองเท่ียวท่ี

เดินทางเขามาในประเทศตามโปรแกรมเทสต

แอนด โกตรวจหาเช้ือโควิดดวย ATK หากผลเปน

ลบสามารถออกเดินทางไดเลย เน� องจากบุคคล

เหลาน้ีไดตรวจหาเช้ือแบบ RT-PCR กอนเดิน

ทางมาแลว 72 ช่ัวโมง หากมาตรวจ RT-PCR 

ซํ้าอีกจะทําใหเสียเวลาอยางนอย 3 ช่ัวโมง หรือ

บางกรณีอาจจะตองพัก 1 คืนเพ� อรอผล 

หวงฉีดวัคซีนแลวการดตก

“สําหรับชองทางการเดินทางเขาประเทศ 

ไทยจากเดิมท่ีเดินทางเขามาทางอากาศเทาน้ัน 

ท่ีประชุม ศบค.ไดเพ่ิมชองทางบกและทางเรือ 

โดยชองทางบกนํารองท่ีดานหนองคาย เร่ิมใน

วันท่ี 24 ธ.ค.น้ี สวนทางเรือมีขอกําหนดเพ่ิมเติม

วาจะตองไดรับการฉีดวัคซีนผานการลงทะเบียน 

ผานการตรวจ RT-PCR 1 คร้ังบนเรือ ซ่ึงจะ

สามารถเพ่ิมนักทองเท่ียวได การพํานักในพ้ืนท่ี

แซนดบ็อกซ ลดเหลือ 5 วัน จากเดิม 7 วัน สวน

การควอรันทีน จากเดิม 10-14 วัน เหลือ 5-7 

วัน ในสวนเด็กอายุตํ่ากวา 6 ปท่ีจะเดินทางเขา

มา ไมตองมีผลการตรวจ RT-PCR แตจะตองมี

ผูปกครองท่ีมีผลการตรวจ RT-PCR ไมพบเช้ือ 

อนุญาตใหมาเปนครอบครัวได หากมีการตรวจ

ดวย RT-PCR โดยสถานพยาบาลท่ีกําหนดและ

ผลเปนลบสามารถเดินทางตอได ท้ังน้ี เพ� อเรียก

นักทองเท่ียวอีกกลุมหน่ึงท่ีมีความตองการเดิน

ทางมาและเท่ียวไดทันที” นพ.ทวีศิลปกลาว 

โฆษก ศบค.กลาวถึงสถานการณ โควิด-

19 รายวันวา พบผูติดเช้ือรายใหม 6,559 ราย 

ติดเช้ือในประเทศ 5,768 ราย จากระบบเฝา

ระวังและระบบบริการ 5,543 ราย คนหาเชิง

รุก 225 ราย เรือนจํา 752 ราย เดินทางมาจาก

ตางประเทศ 39 ราย ทําใหมียอดผูติดเช้ือสะสม 

2,094,886 ราย หายปวยเพ่ิมข้ึน 6,875 ราย 

ทําใหมียอดหายปวยสะสม 1,993,964 ราย อยู

ระหวางรักษา 80,277 ราย อาการหนัก 1,440 

ราย ใสทอชวยหายใจ 341 ราย เสียชีวิตเพ่ิมข้ึน 

64 ราย เปนชาย 29 ราย หญิง 35 ราย เปนผู

เสียชีวิตท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไป 42 ราย มีโรคเร้ือรัง 

21 ราย พบผูเสียชีวิตมากสุดอยูใน กทม.และ

เชียงใหม จังหวัดละ 8 ราย ทําใหมียอดผูเสีย

ชีวิตสะสม 20,645 ราย 

สําหรับ 10 จังหวัดท่ีมีผูติดเช้ือสูงสุดวัน

ท่ี 26 พ.ย. ไดแก กทม. 609 ราย สงขลา 457 

ราย นครศรีธรรมราช 457 ราย สุราษฎรธานี 

287 ราย สมุทรปราการ 214 ราย ปตตานี 

203 ราย ชลบุรี 202 ราย เชียงใหม 193 ราย 

ภูเก็ต 128 ราย พัทลุง 115 ราย สวนยอดผู

ไดรับวัคซีนของประเทศไทยเม� อวันท่ี 25 พ.ย. 

มีการฉีดวัคซีนเพ่ิมเติม 266,114 โดส รวม

ยอดฉีดวัคซีนสะสมต้ังแตวันท่ี 28 ก.พ.ท้ังส้ิน 

90,735,069 โดส ขณะท่ีสถานการณโลกมียอด

ผูติดเช้ือสะสม 260,279,922 ราย เสียชีวิตสะสม 

5,198,905ราย   

สวนนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กลาววา วันท่ี 27 

พ.ย.-5 ธ.ค.64 กรมควบคุมโรคกําหนดใหเปน

สัปดาหแหงการฉีดวัคซีน สูเปาหมาย 100 ลาน

โดส เพ� อความปลอดภัย ไดใชชีวิตปกติ ซ่ึงภาพ

รวมแผนการบริหารจัดการและการฉีดวัคซีน               

โควิด-19 ไทยเปนไปดวยความเรียบรอย 

“นายกฯ กําชับใหสํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดเดินหนาเคล� อนท่ีฉีดวัคซีนใหประชาชน

ในพ้ืนท่ีของตัวเองใหครบโดส ขอความรวมมือ

ประชาชนทุกคนรวมกันเดินหนาสูเปาหมายฉีด

วัคซีนครบ 100 ลานโดส เพ� อสรางภูมิคุมกันหมู

ในเกิดข้ึน พรอมขับเคล� อนเศรษฐกิจ ภาคธุรกิจ

การทองเท่ียว รับการเปดประเทศตอไป” โฆษก

ประจําสํานักนายกฯ กลาว

นพ.อุดม  คชินทร ท่ีปรึกษา  ศบค.  กลาว

วา ในชวงเดือน ธ.ค.มีหลายเทศกาล ซ่ึงเปนหวง

สถานการณโควิด เพราะถาดูสถานการณท้ังโลก

จะเห็นวาตัวเลขกําลังข้ึนมาก โดยเฉพาะในยุโรป 

และท่ีผานมาสถานการณของเราก็ตามยุโรป 2-3 

เดือนทุกที จึงคิดวาการผอนปรนตองทําแน�นอน 

เพียงแตเราตองเครงครัดเร� องมาตรการ ท้ังการ

ใสหนากากอนามัย การเวนระยะหาง ไมเชน

น้ันข้ึนแน�นอน 

“ขณะนี้เริ่มเขาสูฤดูหนาว อากาศเย็น 

ไวรัสจะเติบโตไดดี และเร� องวัคซีนเริ่มเห็น

ไดชัดที่ยุโรปใชวัคซีนที่ดี ครอบคลุม 70-80 

เปอรเซ็นต  ก็กลับมาบานใหม สิ่งที่อยาก

จะเตือนคือ พอเราไดฉีดวัคซีนแลวเริ่มจะ

สบายใจ ลั้นลากันแลว ซึ่งในยุโรปภาพตรงนี้

ชัดมาก พอฉีดวัคซีนแลวไมใสหนากากอนามัย

เลย ไมมีการเวนระยะหาง ทัศนคติตรงนี้ตอง

ชวยกันปรับ อยางเม� อเชาวันเดียวกัน ดูตัวเลข

ผูปวยรายใหมของไทยเริ่มกระดกขึ้นมาแลว 

และหลังจากเราเปดอะไรสักอยาง 2-4 สัปดาห 

เช� อวาตัวเลขมันตองขึ้นแน�นอน เพียงแตอาจ

จะไมเยอะ แตจะทําใหเปนปญหาเกี่ยวกับการ

เปดประเทศ” นพ.อุดมระบุ 

ปารตี้วันเกิด พปชร.แจงวุน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข กลาววา ขณะ

น้ีประเทศไทยฉีดวัคซีนโควิดแลว 47 ลานคน 

จากเปาหมาย 50 ลานคน ยังมีผูไมไดรับวัคซีน

อีก 3 ลานคน คาดวาจะฉีดครบ 100 ลานโดส 

ภายในส้ินเดือน พ.ย.น้ี โดยทุกแหงจะเรงรัดฉีด

วัคซีนใหกับผูท่ียังไมไดรับ โดยเฉพาะผูสูงอายุ ผู

ปวยติดเตียง หญิงต้ังครรภ เด็ก และขยายไปถึง

กลุมแรงงานตางดาว เน� องจากผูไมไดรับวัคซีนมี

ความเส่ียงติดเช้ือ อาการหนักและเสียชีวิต 

“ไดใหอธิบดีกรมการแพทย อธิบดีกรม

ควบคุมโรค และอธิบดีกรมสุขภาพจิต จัดสถาน

ท่ีฉีดวัคซีนทางเลือก mRNA 3 แหง คือ ศูนยฉีด

วัคซีนกลางบางซ� อ สถาบันบําราศนราดูร และ

โรงพยาบาลศรีธัญญา สําหรับผูท่ียังไมไดรับ

วัคซีนเข็มแรก หรือผูท่ีจองซ้ือวัคซีนทางเลือกไว 

สวนผูท่ีจองวัคซีนทางเลือกในตางจังหวัดจะให

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสํารวจและจะจัด

สงวัคซีน mRNA ไปให” นายอนุทินกลาว

วันเดียวกัน พล.อ.ประยุทธใหสัมภาษณ

กรณี ส.ส.แกนนําพรรครวมรัฐบาลจัดงานวันเกิด 

ซ่ึงมีผูรวมงานไมใสหนากากอนามัยวา ก็เตือนไป

แลว เปนเร� องของเขาท่ีตองระมัดระวัง หากมี

การแพรระบาดก็ตองรับผิดชอบ ใครจะจัดอะไร

ก็แลวแตตองมีความระมัดระวัง ส่ิงสําคัญวันน้ี

ไมวาจะฉีดวัคซีนแลวก็ตองใสหนากาก ถาจะจัด

งานก็ตองทําตามมาตรการ และมีการขออนุมัติ

เปนทางการ ซ่ึง ศบค.ก็ดูแลเร� องน้ีอยู 

อยางไรก็ดี นางกรณิศ งามสุคนธรัตนา 

ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ช้ีแจง

กรณีดรามาจัดงานวันเกิดวา ไมไดการดตก และ

คนท่ีมาในงานไดสวมแมสกกันทุกคน ซ่ึงสวน

ใหญเปน ส.ส.พปชร.ท่ีฉีดวัคซีนกันครบ และ

ผานการตรวจ ATK กันอยางเน� อง เพราะเรา

เขารวมประชุมกันในสภาอยูแลว โดยภายใน

งานเปนการจัดในวงแคบๆ ไมไดใหญมาก และ

ย่ิงสถานการณโควิด-19 เราไดตรวจสอบคนท่ีมา

รวมงานอยูแลว มีการเตรียมพรอมมาตรการ

ดูแลดานสาธารณสุขอยางเขมงวด ท้ังเคร� องวัด

อุณหภูมิ และสเปรยแอลกอฮอล

“ชวงท่ีถอดหนากากอนามัยเปนชวง

การถายรูปมอบของขวัญ และน่ังรับประทาน

อาหารเทาน้ัน เพราะเราคงใสหนากากอนามัย

รับประทานอาหารไมได ดังน้ันจึงไมเขาใจวาคน

ท่ีนําเพียงบางภาพไปเปนประเด็นดรามามีจุด

ประสงคอะไร เพราะตนระมัดระวังตัวเองอยู

แลว” นางกรณิศระบุ.
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ฝรั่งเศสเลิกเชิญอังกฤษหารือผูอพยพ

ปารีส • รายงานเอเอฟพีกลาววา เฌราร ดารมานอง 

รัฐมนตรีมหาดไทยฝรั่งเศสแถลงเม� อวันศุกรที่ 26 พฤศจิกายน 

วา ยกเลิกเชิญปรีติ ปาเทล รัฐมนตรีมหาดไทยอังกฤษเขารวม

หารือแกปญหาผูอพยพขามชองแคบอังกฤษ หลังเกิดเหตุเรือ

ยางผูอพยพลมในชองแคบอังกฤษเม� อวันพุธ เน� องจากรับไม

ไดกับจดหมายที่นายกรัฐมนตรีบอริส จอหนสัน ของอังกฤษ

ที่สงถึงประธานาธิบดีเอมมานูเอล มาครง เม� อวันพฤหัสบดี 

ซึ่งจอหนสันเผยแพรจดหมายฉบับเต็มทางทวิตเตอรของเขา

ดวย เน้ือความในจดหมายตอนหนึ่งเรียกรองใหกองกําลัง

ความมั่นคงอังกฤษและฝรั่งเศสลาดตระเวนรวมกันบริเวณ

ชองแคบอังกฤษ และขอใหฝรั่งเศสเริ่มรับผูอพยพทั้งหมด

ที่มาขึ้นฝงอังกฤษกลับไป มาครงกลาวระหวางการแถลงขาว

ที่กรุงโรมวา ผูนําประเทศหนึ่งจะไมส� อสารกับผูนําอีกประเทศ

ในเร� องเชนนี้ทางทวิตเตอรและไมเปดเผยจดหมายที่สงถึงกัน

ตอสาธารณะ และการประชุมปญหาผูอพยพที่เมืองกาเลส

ในวันอาทิตยนี้กับรัฐมนตรีมหาดไทยของเยอรมนี, ดัตชและ

เบลเยียม และคณะกรรมการยุโรป จะมีขึ้นโดยไมมีรัฐมนตรี

มหาดไทยของอังกฤษ

ทั่วโลกรองยุติความรุนแรงตอสตรี

เม็กซิโกซิตี • เอเอฟพีรายงานวามีการเดินขบวนบนทอง

ถนนในหลายประเทศทั่วโลกในวันที่ 25 พฤศจิกายน ที่

เปนวันยุติความรุนแรงตอสตรีสากล ผูชุมนุมสวนใหญที่

เปนผูหญิงออกมาเดินเรียกรองในกรุงเม็กซิโกซิตี, กรุง

มาดริด, นครบารเซโลนา, กรุงปารีสและกรุงลอนดอน และ

มีการเดินขบวนในชิลี, เวเนซุเอลา, โบลิเวีย, อุรุกวัยและ

กัวเตมาลา ผูชุมนุมกลุมเล็กๆ ในกรุงเม็กซิโกซิตีที่ถือคอน

พยายามยึดโลของตํารวจปราบจลาจล ทําใหตํารวจตอบโต

ดวยระเบิดควัน สวนในนครอิสตันบูลของตุรกี ตํารวจ

ปราบจลาจลยิงแกสน้ําตาสลายการชุมนุมของประชาชน

หลายรอยคนที่เรียกรองใหรัฐบาลรวมลงนามในสนธิสัญญา

ระหวางประเทศเพ� อปกปองผูหญิง

สิงคโปรเวนกักตัวเพิ่ม 6 ชาติรวมไทย

สิงคโปร • แชนแนลนิวสเอเชียรายงานการแถลงของ

สํานักงานการบินพลเรือนของสิงคโปร (ซีเอเอเอส) เม� อวัน

ศุกรที่ 26 พฤศจิกายนวา เพิ่ม 6 ชาติเขาสูโครงการ “วัคซิเนต

เต็ต ทราเวล เลนส” (วีทีแอล) ไดแก กัมพูชา, ฟจิ, มัลดีฟส, 

ศรีลังกา, ตุรกีและไทย เริ่มวันที่ 16 ธันวาคม ทําใหประเทศ

ที่อยูในโครงการวีทีแอลขณะนี้รวมเปน 27 ชาติ ซีเอเอเอส 

กลาววา กอนการระบาดของโควิด-19 ทั้ง 27 ประเทศนี้คือ

ผู โดยสารราว 60% ที่เดินทางมายังทาอากาศยานนานาชาติ

ชางงีในแตละวัน ผู โดยสารที่เดินทางจากประเทศที่อยูใน

โครงการวีทีแอลที่ฉีดวัคซีนครบโดสแลวและเดินทางในเที่ยว

บินที่อยูในโครงการวีทีแอล สามารถเขาสิงคโปร โดยไมตอง

กักตัว โดยแสดงแคผลตรวจโควิด-19.

หลายชาตติ� นสกดัโควดิพนัธุ ใหม

ปนสเปดปท.รับนทท.ฉีดวัคซีนแลว1ธ.ค.

เลิกเคอรฟว

มาตรฐานทางสาธารณสุขน้ันสําคัญ เราตองการ

ใหเทศกาลปใหมของเราเปนปใหมท่ีมีความสุข 

ไมอยากเห็นการแพรระบาดในชวงน้ีกอนปใหม 

ขอใหเขาใจจึงเปนมติจากการหารือในท่ีประชุม 

พล.อ.ประยุทธกลาววา ไดรับรายงาน

เร� องเช้ือโควิดสายพันธุใหมในยุโรป ทางกรม

ควบคุมโรคกําลังดูอยู ซ่ึงตนเนนไปในเร� องของ

การกลายพันธุในเช้ือสายพันธุแอฟริกาและเช้ือ

อ� นๆ วาจะตองมีมาตรการอยางไร การเดินทาง

ไปในประเทศเหลาน้ีก็ตองหามโดยเด็ดขาดเพ� อ

จะไมนําเช้ือมาติด โดยเฉพาะสายพันธุแอฟริกา

มีการกลายพันธุไปเยอะพอสมควร ดังน้ันตอง

ระวังในกลุมประเทศเหลาน้ี 

“เร� องวัคซีนเปนส่ิงสําคัญ ตองรณรงคให

คนมาฉีดวัคซีนกันมากย่ิงข้ึน ซ่ึงไดทําระบบหมอ

พรอมท่ีทุกคนจะสามารถบันทึกขอมูลของตัวเอง 

เพ� อใชแสดงในเขาใชบริการกิจการ กิจกรรม

ตางๆ วาฉีดวัคซีนครบหรือยัง แลวจึงไปพบกับ

มาตรการในพ้ืนท่ี ท้ังการตรวจ ATK หรือ RT-

PCR หรือตามท่ีคณะกรรมการโรคติดตอประจํา

จังหวัดจะกําหนด” พล.อ.ประยุทธกลาว 

ถามวามีการเปดสถานบันเทิงใกลกับ

สํานักงานตํารวจแหงชาติ (ตร.) นายกฯ กลาว

วา ตนไดกวดขัน ส่ังการ ตร.ไปแลว จะตอง

ตรวจและปดใหหมด สถานบันเทิงเหลาน้ีก็ข้ึน

บัญชีเอาไว เม� อไหรท่ีเปดได พรุงน้ีก็ไมใหเปด 

และผูรับผิดชอบพ้ืนท่ีตองรับผิดชอบไปดวย มี

โทษทางวินัย ตนส่ังปดทุกวัน  

ซักวา พรรคกาวไกลไดพากลุมคนทํางาน

กลางคืนไปฟองศาลแพงเพ� อเรียกคาเสียหาย

จากรัฐบาล กรณีทําใหขาดรายไดจากผลกระ

ทบโควิด-19 นายกฯ กลาววา เปนเร� องของ

ศาล ใหกระบวนการยุติธรรมพิจารณา ทุกอยาง

ตนตองดําเนินการตามกฎหมาย กระบวนการ

ยุติธรรมทุกเร� องใหเปนเร� องของอัยการ ศาล ให

เขาพิจารณา หลายอยางตนก็ช้ีแจงตางประเทศ

หมดแลว การดําเนินคดีตางๆ เราก็ใหดูแล

อํานวยความยุติธรรม ใครผิดก็วาไปตามผิด 

“ของเราตองเลิกกันเสียทีไอแบบน้ี ใช

มวลชน ใชอะไรตางๆ มาพูดจา มาทําผิด

กฎหมายแลวก็บอกวาเรารังแก ไมใช ทุกอยาง

ตองอยูดวยกฎหมาย ไมอยางน้ันก็บานปาเมือง

เถ� อน” นายกฯ กลาว

พล.อ.ประยุทธกลาววา ในสวนผู

ประกอบการและสถานบันเทิงที่ยังเปดไมได 

ตนไดสั่งใหมีการพิจารณา เม� อพิจารณาดูแลว

ทางการแพทยมองวายังมีปญหาอยู และเกรง

วาปใหมจะเกิดปญหาอีก คนก็จะไมมีความสุข

อีก ถายังทํามาตรการ มาตรฐานไดไมครบใน

สถานประกอบการก็ยังตองขยับไปกอน แตจะ

พยายามทําใหไดเร็วที่สุด ดังนั้นสถานประกอบ

การก็ตองฟงและทํามาตรฐานตัวเองใหครบ 

ปรับสีพื้นที่ผับบารยังไมเปด

“วันนี้มีมาตรการออกไปแลวทั้งโรงแรม 

สถานบันเทิง ตองยอมรับตรงนี้ ไมอยางนั้น

มันอันตรายกับประเทศ เราเดินหนามาถึงวัน

นี้แลวจะกลับไปถอยหลังอีกหรือ แตรัฐบาล

จะหามาตรการเยียวยาทดแทนให วันนี้ ไดมี

การเตรียมการงบประมาณเพ� อดูแลในกรณี

ที่เปดไมไดจะทําอยางไร ตองชวยเหลือทั้ง

ผูประกอบการ นักแสดง นักดนตรี สําหรับ

สถานที่เปดไดเราก็ไดเปดไปแลว แตสถานที่

ปดใชแอรตัวเดียวกัน ด� มสุรา ถอดหนากาก

ก็จะแพรอีก ซึ่งตองดูสถานการณ เห็นใจ

ความเดือดรอน วันนี้ใหกระทรวงแรงงาน

รวมกับสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ (สศช.) หามาตรการดูแลคนเหลานี้” 

พล.อ.ประยุทธกลาว 

ขณะที่ นพ.ทวีศิลป วิษณุโยธิน โฆษก

ศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ 

ศบค. แถลงวา ที่ประชุม ศบค.เห็นชอบการ

ขยายระยะเวลาการประกาศใช พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 

ครั้งที่ 15 ออกไปอีก ระหวางวันที่ 1 ธ.ค.64-

31 ม.ค.65 พรอมทั้งเห็นชอบปรับระดับพื้นที่

สถานการณ จากเดิมที่มีพื้นที่ควบคุมสูงสุด

และเขมงวด (สีแดงเขม) 6 จังหวัด เหลือ

เปน 0 จังหวัด ทําใหขณะนี้ ไมมีพื้นที่ใดมีการ

ประกาศใชขอกําหนดที่หามออกนอกเคหสถาน

แลว สวนพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) จาก 39 

จังหวัด ปรับเปน 23 จังหวัด พื้นที่ควบคุม (สี

สม) มี 23 จังหวัดเหมือนเดิม พื้นที่เฝาระวังสูง 

(สีเหลือง) จาก 5 จังหวัด ปรับเปน 24 จังหวัด 

พื้นที่นํารองทองเที่ยว (สีฟา) จาก 4 จังหวัด 

ปรับเปน 7 จังหวัด ไดแก กทม. กระบี่ ภูเก็ต 

พังงา โดยเพิ่มขึ้นมา 3 จังหวัดคือ กาญจนบุรี 

นนทบุรี ปทุมธานี   

นอกจากน้ี ศบค.หารือถึงมาตรการ

สําหรับสถานบันเทิง ผับ บาร คาราโอเกะ ซ่ึงใช

เวลาหารือตรงน้ีนาน เน� องจากการประชุมวันท่ี 

12 พ.ย. มีมติใหเปดบริการไดในวันท่ี 16 ม.ค.

65 แตผูประกอบการย� นหนังสือขอใหเปดดําเนิน

การเร็วข้ึน ต้ังแตเดือน ธ.ค.64 น้ัน ท่ีประชุมเห็น

วาหากเปดจะมีความเส่ียงหลายประการ ท้ังเร� อง

การถายเทอากาศ เร� องพฤติกรรมของผูบริโภค

ท่ีตองถอดหนากากอนามัยเวลาด� มแอลกอฮอล 

การครองสติอาจมีปญหา อีกท้ังจะอยูในสถาน

ประกอบการเปนเวลานาน 

“ท่ีผานมาก็มีคลัสเตอรใหญๆ เก่ียวกับ

สถานบันเทิงไมตํ่ากวา 2 คลัสเตอร ปท่ีแลว

ประเทศไทยพลาดการฉลองปใหม เพราะมีการ

ติดเช้ือใหญกอนเทศกาลปใหมไมนาน ทําใหภาพ

ลักษณการสงเสริมทองเท่ียวขาดชวงไป ดังน้ันจึง

ตองทําใหเห็นถึงมาตรการควบคุมโรคท่ีเปนการ

ประกาศศักดา ประกาศศักยภาพของประเทศ 

มะนิลา • ฟลิปปนสจะเปด

ประเทศรับนักทองเที่ยวตาง

ชาติที่ฉีดวัคซีนครบโดสแลวจาก 

157 ประเทศ เริ่ม 1 ธันวาคมนี้ 

หลังปดพรมแดน 20 เดือนเพ� อ

ควบคุมไวรัสโคโรนา

เอเอฟพีและรอยเตอร

รายงานการแถลงของคาร โล 

โนกราเลส รักษาการโฆษก

ประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตรเต 

เม� อวันศุกรที่ 26 พฤศจิกายน

วา ฟลิปปนสจะเปดประเทศรับ

นักทองเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบโดส

แลวจาก 157 ประเทศ ที่มีอัตรา

การติดเชื้อโควิด-19 ต่ํา เริ่ม

ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม เน� องจาก

การติดเชื้อโควิด-19 ที่ลดลงใน

ประเทศและการฉีดวัคซีนใหกับ

ประชาชนอยางครอบคลุมเพิ่ม

ขึ้น ทําใหฟลิปปนสสามารถเปด

ประเทศเพ� อฟนฟูภาคการทอง

เที่ยวที่ ไดรับผลกระทบอยาง

หนักจากการระบาดของโควิด-

19 โดยฟลิปปนสปดพรมแดน

ตั้งแตตนปที่แลว  

นักทองเที่ยวตางชาติที่

ฉีดวัคซีนครบโดสแลวจาก 157 

ประเทศ ไมตองกักตัวถามีผล

ตรวจโควิด-19 เปนลบกอนขึ้น

เท่ียวบินมาฟลิปปนส และไม

ไดเดินทางไปประเทศที่มีอัตรา

การติดเชื้อสูงในชวง 2 สัปดาห

กอนเดินทาง 

รายชื่อของประเทศที่

ฟลิปปนสอนุญาตใหนักทอง

เที่ยวเดินทางเขาประเทศได

รวมถึง 10 ชาติที่เปนรายได

หลักในภาคการทองเที่ยวของ

ฟลิปปนส เชน สหรัฐอเมริกา, 

เกาหลีใต, ญี่ปุน, ออสเตรเลีย, 

แคนาดา, สหราชอาณาจักร

และเยอรมนี แตยังไมรวมจีนที่

เปนตลาดทองเที่ยวเติบโตที่สุด

ของฟลิปปนส รวมถึงไตหวัน

และอินเดีย

นักทองเที่ยวจาก 157 

ประเทศเหลานี้ เดินทางเขา

ฟลิปปนส ได โดยไมตองขอวีซา

ในกรณีที่พํานักในฟลิปปนส

ระยะสั้นไมเกิน 30 วัน ที่มีการ

อนุญาตเชนนี้อยูแลวกอนการ

ระบาดของโควิด-19 โนกราเลส

เผยวาในชวงแรกอนุญาตใหนัก

ทองเที่ยวอยูในฟลิปปนสไมเกิน 

15 วัน และคาดวาตอไปจะขยาย

ใหนักทองเที่ยวอยูเพิ่มไดอีก 15 

วัน เรากําลังเปดประเทศไปทีละ

ขั้นตอน การเปดรับนักทองเที่ยง

ตางชาติอีกครั้งเปนโอกาสที่เรา

จะไดฟนฟูเศรษฐกิจ 

การทองเที่ยวมีความ

สําคัญอยางมากกับเศรษฐกิจ

ของฟลิปปนส จากขอมูลของ

ทางการฟลิปปนส รายไดจาก

การทองเที่ยวคิดเปนเกือบ 13% 

ของจีดีพีในป 2562 ที่มีนักทอง

เที่ยงตางชาติเดินทางมาเยือน

ฟลิปปนสมากกวา 8 ลานคน แต

ปที่แลวลดลงเหลือ 5.4% ของ

จีดีพี โดยนักทองเที่ยวตางชาติ

ลดลงไป 82% เหลือเพียง 1.48 

ลานคน.

รายงานเอเอฟพีเม่ือวัน

ศุกรท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 กลาว

วา ขาวการประกาศการตรวจพบ

ไวรัสโควิด-19 กลายพันธุสาย

พันธุใหมท่ีมีช� อวา B.1.1.529 ท่ี

สาธารณรัฐแอฟริกาใต้เม่ือวัน

พฤหัสบดี ท่ีพบวามีผูติดเช้ือ

แลวหลายราย ไดสรางความต� น

ตระหนกแกท่ัวโลก เน� องจากนัก

วิทยาศาสตรตรวจพบวา ไวรัส

สายพันธุน้ีมีการกลายพันธุหลาย

ตําแหน�งมาก โดยเฉพาะสวนท่ี

เปนโปรตีนหนาม

ลาสุด กระทรวงสาธารณ 

สุขอิสราเอลแถลงเม� อวันศุกรวา 

พบผูติดเชื้อไวรัสสายพันธุนี้ใน

ประเทศดวย โดยรายหน่ึงเปน

ผูที่เดินทางกลับมาจากประเทศ

มาลาวี และยังมีอีก 2 คนที่เพิ่ง

เดินทางกลับจากตางประเทศซึ่ง

กําลังถูกกักกันโรค

กระทรวงสาธารณสุข

สิงคโปรมีคําประกาศเม� อวันศุกร

วา สิงคโปรจะจํากัดการเดินทาง

จาก 7 ประเทศแอฟริกา ไดแก 

สาธารณรัฐแอฟริกาใต, บอตสวา

นา, เอสวาตินี หรือสวาซิแลนด

เดิม, โมซัมบิก, นามิเบีย และ

ซิมบับเว เร่ิมมีผลต้ังแตวันอาทิตย

ท่ี 28 พ.ย.น้ี ผูท่ีไมใชพลเมือง

สิงคโปรและผูท่ีไมมีถ่ินพํานัก

ถาวรในสิงคโปร ท่ีมีประวัติเดิน

ทางไป 7 ประเทศน้ีจะไมไดรับ

อนุญาตใหเดินทางเขาหรือผาน

สิงคโปร สวนพลเมืองสิงคโปร

และชาวตางชาติท่ีมีถ่ินพํานัก

ถาวรจะสามารถเดินทางกลับเขา

สิงคโปรได แตตองกักกันโรคนาน 

10 วัน 

กอนหนาน้ัน รัฐบาล

อังกฤษก็ประกาศหามนักเดินทาง

จากสาธารณรัฐแอฟริกาใตและ

ประเทศเพ� อนบานอีก 5 ประเทศ 

ไดแก นามิเบีย, เลโซโท, เอสวาติ

นี, ซิมบับเว และบอตสวานา เขา

สหราชอาณาจักร โดยจะระงับ

เท่ียวบินท้ังหมดจาก 6 ประเทศ

น้ีเร่ิมต้ังแตเวลา 19.00 น.ของวัน

ศุกรตามเวลาไทย 

ซาจิด จาวิด รัฐมนตรี

สาธารณสุขอังกฤษ กลาววา 

จากส่ิงบงช้ีเบ้ืองตน ไวรัสสาย

พันธุน้ีอาจแพรเช้ืองายข้ึนกวา

สายพันธุเดลตา และวัคซีนท่ีมี

อยูในปจจุบันอาจมีประสิทธิภาพ

ในการตานไวรัสลดนอยลง สาย

พันธุน้ีนอกจากพบท่ีแอฟริกาใต

แลว ยังพบในนักเดินทางจาก

แอฟริกาใตท่ีเดินทางเขาบอตสวา

นาและฮองกงดวย แตยังไมพบใน

อังกฤษ กระน้ัน นักวิทยาศาสตร

อังกฤษมีความ “หวงกังวลอยาง

ย่ิง” และรัฐบาลจําตองตัดสินใจ

ระงับเท่ียวบินจากประเทศเหลา

น้ีเพ� อปองกันไวกอน 

รัฐบาลเยอรมนีก็ประกาศ

หามการเดินทางเกือบท้ังหมดจาก

แอฟริกาใตดวยเชนกัน โดยเยนส                                                      

สปาหน รักษาการรัฐมนตรี

สาธารณสุขเยอรมนี กลาว

วา กฎระเบียบใหมซ่ึงจะเร่ิม

บังคับใชต้ังแตคืนวันศุกร จะมี

ผลกับแอฟริกาใตและอาจรวม

ถึงเพ่ือนบ้านอีกหลายประเทศ 

โดยจะอนุญาตใหเฉพาะพลเมือง

เยอรมนีกลับเขาประเทศได

เทาน้ัน และตองกักตัว 14 วันเม� อ

มาถึงแมจะฉีดวัคซีนแลวก็ตาม 

สวนอิตาลีประกาศหามผู

เดินทางท่ีเคยอยูในแอฟริกาใต, 

เลโซโท, บอตสวานา, ซิมบับเว, 

โมซัมบิก และนามิเบีย ชวง 14 

วันท่ีผานมา เขาประเทศ รัฐมนตรี

สาธารณสุขโรแบร โต สเปรัน                              

ซา กลาววา นักวิทยาศาสตร

กําลังศึกษาไวรัสสายพันธุ ใหม 

B.1.1.529 ระหวางน้ีอิตาลีจะ

ปฏิบัติตามแนวทางปองกันสูงสุด.

สิงคโปร/ลอนดอน • หลายประเทศต� นตัวไวรัสโควิดกลายพันธุ

สายพันธุ ใหมที่พบในแอฟริกาใต สิงคโปร, อังกฤษ, เยอรมนี และ

อิตาลี รีบประกาศจํากัดการเดินทางจากสาธารณรัฐแอฟริกาใต

และประเทศเพ� อนบาน อิสราเอลเผยพบผูติดเชื้อสายพันธุนี้ ใน

ประเทศแลว

หยุดรุนแรง • ช� อของผูหญิงในอิตาลีที่เสียชีวิตจากความรุนแรงในครอบครัว นํามาฉายไวบนโคลอสเซียมในกรุงโรมดวยพื้นหลังสีแดง เม� อ

วันที่ 25 พฤศจิกายน ซึ่งเปนวันยุติความรุนแรงตอสตรีสากล.

กรุงเทพฯ • นับต้ังแตการเกิดโรคโควิด-19 

ระบาดหนักเม� อตนป พ.ศ.2564 ศาสตราจารย 

ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณ

วลัยลักษณ  อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางค

วัฒน  วรขัตติยราชนารี องคประธานสถาบัน

วิจัยจุฬาภรณ ทรงมีความหวงใยในสถานการณ

ของประเทศและประชาชนอยางมาก ไดทรง

เพียรพยายามแสวงหาแนวทางท่ีจะชวยแกไข

ภาวะวิกฤตน้ีใหแกประเทศ จึงทรงริเร่ิมการ

วิจัยเพ� อสังเคราะหยารักษาโควิด-19 อยางเรง

ดวน ดวยทรงเห็นวาการบริหารจัดการการ

ระบาดของโรคน้ีตองใชท้ังการปองกันโดยการ

ฉีดวัคซีนและการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพควบคู

กัน ในฐานะท่ีทรงเปนนักเคมีอินทรีย จึงทรงจัด

ทีมนักวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ เพ� อวิจัย

และพัฒนายาตานไวรัสโควิด-19 และทรงเลือก

ยาตัวใหมท่ียังไมไดออกสูตลาดช� อ โมลนูพิรา

เวียร (Molnupiravir) เพ� อเรงวิจัยและสังเคราะห

สารน้ีโดยเร็วท่ีสุด

ขณะน้ีองคประธานสถาบันวิจัยจุฬา                   

ภรณทรงประสบความสําเร็จในการสังเคราะห

โมลนูพิราเวียร 2 วิธี ซ่ึงคํานึงถึงกระบวนการ

สังเคราะหท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ข้ันตอน

สังเคราะหมีประสิทธิภาพและตนทุนไมแพง 

และไดปรับปรุงกระบวนการเพ� อผลิตไดตัวยา

ในปริมาณสูงในระดับหองปฏิบัติการแลว จึง

พรอมท่ีจะถายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิต

ใหกระทรวงสาธารณสุขเพ� อพิจารณานําไปใช

ในการเตรียมพรอมรับสถานการณฉุกเฉิน ใน

กรณีประเทศไทยไมสามารถจัดหายาน้ีมาใชได 

เน� องจากประเทศไทยไมอยูในกลุมประเทศท่ีจะ

ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตยาน้ีจาก

บริษัทผูผลิตจําเปนตองส่ังซ้ือจากตางประเทศ

ในราคาสูง ดังน้ันองคความรูในการผลิตโมลนู                                                                 

พิราเวียร ไดเอง จึงเปนส่ิงท่ีองคประธาน

สถาบันวิจัยจุฬาภรณไดทรงเตรียมความพรอม

ไวสําหรับการสรางความม่ันคงดานยาใหแก

ประเทศในการรับมือกับโรคระบาด และเพ่ิมขีด

ความสามารถใหประเทศท่ีจะพ่ึงพาตนเองใน

ยามคับขันอีกดวย.

กรมพระศรีสวางควัฒนฯทรงสังเคราะห

โมลนูพิราเวียรสําเร็จพรอมถายทอดสธ.
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15กีฬา

‘ตปณีย์’ ควงแขน ‘วิจิตราภรณ์’ แชมป์ ‘ITFจูเนียร์’

เมืองทอง • เทนนิสเยาวชนนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 

จูเนียร์ เกรด 5 รายการ “แอลทีเอที เอเชียน ไอทีเอฟ จูเนียร์ เจ

ไฟว์ 2021” ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี เมื่อ

วันที่ 26 พ.ย.2564 เป็นรอบชิงชนะเลิศในประเภทคู่ โดยประเภท

หญิงคู่ “ไนซ์” ตปณีย์ บุญวัฒน์ และ “ปาล์มม่ี” วิจิตราภรณ์ วิมุกตา

นนท์ คู่มือวางอันดับ 1 ของรายการ ชนะไทรา ลิธิบี ลูกครึ่งไทย-

อังกฤษ และเมลิสสา เซ ลูกครึ่งไทย-เยอรมัน คู่มือวางอันดับ 2 

ของรายการ 2-0 เซต 7-6(2), 6-2 ได้แชมป์พร้อมรับคะแนนสะสม

อันดับเยาวชนโลกคนละ 6.25 คะแนน ส่วนคู่รองแชมป์ ได้คนละ 

3.25 คะแนน โดยนับเป็นแชมป์หญิงคู่ร่วมกันเป็นรายการที่ 6 ของ

ตปณีย์และวิจิตราภรณ์ในการเล่นระดับไอทีเอฟ จูเนียร์, ประเภท

ชายคู่ รชตะ ธรรมเจริญสถิต และมิตสึกิ เหว่ย คัง เหลียง จาก

มาเลเซีย คู่มือวางอันดับ 2 ของรายการ ชนะผ่านปีเตอร์ บรุนชลิก 

และมาเร็ก ปาซเดรา คู่นักหวดจากสาธารณรัฐเช็ก คู่มือวาง 4 

ของรายการ เนื่องจากมาเร็ก ปาซเดรา มีอาการเจ็บหลัง แข่งไม่ได้ 

ทำาให้รชตะและ มิตสึกิ เหว่ย คัง เหลียง ได้แชมป์รับคะแนนสะสม

อันดับเยาวชนโลกคนละ 6.25 คะแนน ส่วนรองแชมป์ได้คนละ 

3.25 คะแนน โดยเป็นการคว้าแชมป์ชายคู่รายการที่ 3 ติดต่อกัน

ของรชตะด้วย

‘มาดามแป้ง’ ขอบคุณผู้ ใจดีอัดฉีดยู-23 รวม 2 ล้าน

กรุงเทพฯ • “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำาซำา CEO บมจ.เมือง

ไทยประกันภัย ในฐานะผู้จัดการทีมชาติไทยชุดใหญ่ และรุ่นอายุ

ไม่เกิน 23 ปี พร้อมบรรดาผู้สนับสนุน 3 ราย ได้แก่ พล.ต.อ.ดร.

สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ, 

คุณปวิณ ภิรมย์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทบาง

กอกกล๊าส ในฐานะประธานสโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด และคุณ

สาระ ลำ่าซำา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกัน

ชีวิต จำากัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนให้ทัพ “ช้างศึก ยู-23” 

รวม 2 ล้านบาท จากผลงานผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย ศึกชิงแชมป์

เอเชีย 2022 ที่ประเทศอุซเบกิสถาน โดย “มาดามแป้ง” เผยว่า 

“ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ส่งกำาลังใจให้นักกีฬาและสตาฟฟ์โค้ช

ตั้งแต่ช่วงการแข่งขัน ทั้งพี่อ๊อด (พล.ต.อ.ดร.สมยศ), คุณปี๊บ (คุณป

วิณ), น้องป้อง (คุณสาระ) รวมถึงแป้ง ในฐานะผู้จัดการทีม ที่ร่วม

อัดฉีดเงินรางวัลให้น้องๆ มันคือกำาลังใจเล็กๆ ที่โค้ช นักเตะ และ

ทีมงานทุกคนสมควรได้รับ เพราะทุกคนตั้งใจมากๆ กับงานนี้ เพื่อ

สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย แค่ครึ่งปีแรกของปี 2565 ทีมชุดนี้มี

การแข่งขันถึง 3 รายการที่รออยู่ เราจะต้องเดินหน้าต่อทันที เพื่อ

ทำาผลงานให้ดีขึ้นกว่าเดิม และส่งต่อน้องๆ ชุดนี้ขึ้นร่วมชุดใหญ่ให้

ได้มากขึ้น ฝากเป็นกำาลังใจให้พวกเราต่อไปค่ะ”

ไทยเบฟมอบ10ล้าน

สมทบกองทุนพัฒนา

เยาวชนช้างศึกปีที่6

‘มาริโอ’เตือนลูกทีมห้ามประมาท‘โคราช’

ไทยประกันฯ ทุ่ม 100 ล้านคัดเด็กเรียนบอลที่สหรัฐ

กรุงเทพฯ • บริษัท ไทยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) ร่วมกับ

บริษัท แอทเลติโก้ จำากัด เปิดคัดตัวนักกีฬาฟุตบอลระดับเยาวชน

รุ่นอายุ 14-18 ปี ที่สนามฟุตบอล ปาร์ค อารีน่า ตลิ่งชัน ภายใต้

โครงการ “สปอร์ต โชว์เคส ครั้งที่ 8  AES ซอคเกอร์ แคมป์ โชว์

เคส ไทยแลนด์ X ไทยไลฟ์ อินชัวแรนซ์” เพื่อมอบโอกาสด้านทุน

การศึกษาและกีฬาสำาหรับเยาวชนไทย เพื่อศึกษาต่อที่ประเทศสห 

รัฐอเมริกา ทุ่มงบกว่า 100 ล้านบาท โดยมีบรรดานักกีฬาฟุตบอล

เยาวชนจากทั่วประเทศเข้ามาทดสอบความสามารถถึง 56 คน 

นายอัตนันท์ อัศวธเรศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอทเลติ

โก้ฯ กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณทางคุณอังกูร ศรีกัลยาณบุตร รอง

กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ไทยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) ที่

สนับสนุนโครงการ นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดี เนื่องจากทุกปีได้มีการ

ส่งนักฟุตบอลเยาวชนไปศึกษาต่อไม่น้อยกว่า 10 คนแล้ว ส่วนปีนี้

มีนักฟุตบอลเยาวชนให้ความสนใจไม่น้อยกว่า 60 คน ซึ่ง “น้อง

ดิว” นายธนชิต ยิ่งเชิดสุข นักกีฬาฟุตบอลทุน 100 เปอร์เซ็นต์ ที่

ได้รับการคัดเลือกไปศึกษาที่สหรัฐเมื่อปี 2019 (พ.ศ.2562) ได้กลับ

ร่วมทำาการซ้อมกับเพื่อนด้วย ส่วนปีนี้เชื่อว่าน่าจะมีผู้ที่ ได้สิทธิ์ไป

ศึกษาต่อต่างประเทศไม่น้อยกว่า 15-20 คน อย่างไรก็ตาม ต้นปี

หน้าโครงการนี้จะมีทั้งเทนนิส, ฟันดาบ, บาสเกตบอล, ว่ายน้ำา 

ทรูถ่ายสดบิ๊กแมตช์ ‘สิงห์ดวลผี’ อาทิตย์ 28 พ.ย.นี้

กรุงเทพฯ • ทรูตอกย้ำาความเป็น “คิงออฟสปอร์ตส์” ระเบิดความ

มันศึกทรูพรีเมียร์ลีก โปรแกรมนัดที่ 13 ในสุดสัปดาห์นี้ พลาดไม่

ได้ด้วยประการทั้งปวงกับเกมสุดยอดบิ๊กแมตช์ระหว่างสิงโตน้ำาเงิน

คราม “เชลซี” ทีมจ่าฝูงที่กุนซือโธมัส ทูเคิล กำาลังพาทีมโชว์ผลงาน

ได้แบบอลังการ เปิดบ้านรับการมาเยือนของ “ผีแดง” แมนเชส

เตอร์ ยูไนเต็ด ที่เพิ่งแยกทางกับกุนซือโอเล กุนนาร์ โซลชาร์ โดยจะ

เป็นไมเคิล คาร์ริก รับงานช่ัวคราวคุมทีมบุกถ่ินสแตมฟอร์ดบริดจ์ใน

เกมนี้ รับชมการถ่ายทอดสดคืนวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 

เวลา 23.30 น. ช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล เอชดี 1/2 (600/602) และ 

True4K (400) นอกจากนี้ ทรูพรีเมียร์ลีกโปรแกรมนัดที่ 13 ในสุด

สัปดาห์นี้ยังมีอีกหลายคู่ที่น่าสนใจ คืนวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 

2564 “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล ท่ีร้ังอันดับ 3 ของตารางเปิดแอนฟิลด์

รับการมาเยือนของ “นักบุญ” เซาแธมป์ตัน เวลา 22.00 น. ช่องทรู

พรีเมียร์ฟุตบอล เอชดี 1 และ 2 (600 และ 602) ส่วนคืนวันอาทิตย์

ท่ี 28 พฤศจิกายน 2564 “เรือใบสีฟ้า” แมนเชสเตอร์ ซิตี รองจ่าฝูง

รับมือทีมฟอร์มแรง “ขุนค้อน” เวสต์แฮม ยูไนเต็ด ทีมอันดับ 4 เวลา 

21.00 น. ช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล เอชดี 1 และ 2 (600 และ 602)

‘คอนเต’ขอใช้เวลาปรับทัพท็อตแนมฯ

คัดเยาวชน • นายอัตนันท์ อัศวธเรศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท แอทเลติโก้ จำากัด กับ “น้องดิว” นายธนชิต ยิ่งเชิดสุข นัก

ฟุตบอลที่ ได้รับการคัดเลือกไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 

เมื่อปี 2019 (2562) ท่ีกลับมาร่วมซ้อมกับเพื่อนๆ ท่ีมาคัดเลือกตัวใน

โครงการสปอร์ต โชว์เคส ครั้งที่ 8 AES ซอคเกอร์ แคมป์ โชว์เคส 

ไทยแลนด์ X ไทยไลฟ์ อินชัวแรนซ์ ที่สนามฟุตบอล ปาร์ค อารีน่า 

ตลิ่งชัน เมื่อเร็วๆ นี้

4โปรขึ้นนำ�ร่วมไทยพีจีเอ

หัวหมาก • เมื่อวันท่ี 26 พ.ย.

2564 ณ สมาคมกีฬาฟุตบอล

แห่งประเทศไทยฯ พล.ต.อ.ดร.

สมยศ พุ่มพันธ์ุม่วง นายกสมา                 

คมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศ

ไทยฯ พร้อมด้วยคุณสุรพล อุ

ทินทุ ผู้บริหารสำานักประสาน

งานภายนอก บริษัท ไทย เบฟ                                                 

เวอเรจ จำากัด (มหาชน) โดย

เครื่องดื่มตราช้าง, คุณโรจน                                            

สิทธิ์ มีนิจสิน รองผู้อำานวย

การโครงการกีฬาไทยเบฟ ไทย                                                 

ทาเล้นท์ บริษัท ไทยเบฟ เวอ                                                 

เรจ จำากัด (มหาชน) และคุณ                                                    

จิรัชยากร กองทอง ผู้จัดการ

โครงการกีฬาฟุตบอลไทยเบฟ

ไทยทา เล้นท์ บริษัท ไทยเบฟ 

เวอเรจ จำากัด (มหาชน) ร่วม

พิธีมอบเงินสนับสนุน “กองทุน

พัฒนาเยาวชนช้างศึกไทย” จำา 

นวน 10 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็น

ปีท่ี 6

พล.ต.อ.ดร.สมยศ พุ่ม

พันธุ์ม่วง นายกสมาคม กล่าว

ว่า ต้องขอบคุณ “ช้าง” แทน                             

แฟนบอลชาวไทยทุกคน ที่

มอบเงินสนับสนุนให้สมาคม

กีฬาฟุตบอลฯ สมทบ “กอง 

ทุนพัฒนาเยาวชนช้างศึกไทย”                                        

ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อสร้าง                                    

รากฐานและพัฒนานักฟุตบอล

ไทยตั้งแต่ระดับเยาวชนให้มี

ประสิทธิภาพและก้าวขึ้นเป็น

กำาลังหลักให้กับทีมชาติไทย

ชุดใหญ่ต่อไปในอนาคต

ด้านคุณสุรพล อุทิน

ทุ ผู้บริหารสำานักประสานงาน                                            

ภายนอก บริษัท ไทยเบฟเวอ 

เรจ จำากัด (มหาชน) กล่าวว่า 

เครื่องดื่มตราช้างได้ ให้การ

สนับสนุนวงการฟุตบอลไทย

มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน

กว่า 20 ปี โดยปัจจุบัน “ช้าง” 

สนับสนุนสมาคมกีฬาฟุตบอล

แห่งประเทศไทยฯ โดยแบ่ง

งบประมาณออกเป็น 2 ส่วน 

ส่วนแรกใช้ในการสนับสนุน

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประ 

เทศไทย จำานวน 100 ล้าน

บาท เป็นระยะเวลา 10 ปี 

รวม 1,000 ล้านบาท เพื่อใช้

ในการพัฒนากีฬาฟุตบอลไทย

แบบทั้งระบบ

ส่วนท่ีสอง “ช้าง” ได้

จัดต้ัง “กองทุนพัฒนาเยาวชน 

ช้างศึกไทย” มอบเงินสนับสนุน                                                         

เพ่ิมเติมอีกปีละ 10 ล้านบาท 

เป็นระยะเวลา 10 ปี รวม 

100 ล้านบาท ซ่ึงการมอบเงิน

คร้ังน้ี นับเป็นปีท่ี 6 เพื่อให้

ทางสมาคมได้นำาไปใช้ในการ

วางแผนสร้างรากฐาน และ

พัฒนานักฟุตบอลไทยในระดับ

เยาวชนโดยเฉพาะ เพื่อท่ีจะ

เติบโตไปอย่างม่ันคงและมีคุณ  

ภาพ และเป็นกำาลังสำาคัญของ                      

ทีมชาติไทยในอนาคต สำาหรับ

เงินสนับสนุนท่ี “เครื่องดื่มตรา

ช้าง” มอบให้สมาคม รวมเป็น

เงินสนับสนุนปีละ 110 ล้าน

บาท โดยมีพันธสัญญา 10 ปี 

รวมทั้งสิ้น 1,100 ล้านบาท. 

ลอนดอน • อันโตนิโอ คอนเต กุน                                                     

ซือไก่เดือยทอง ท็อตแนม ฮอตสเปอร์                                                                    

กล่าวว่า เขาตระหนักแล้วว่ามาตร 

ฐานของลูกทีมไม่ได้สูงอย่างที่คาด

หลังพ่ายแพ้เอ็นเอส มูรา ทีมจาก

สโลวีเนีย 2-1 ในศึกยูโรปา คอนเฟอ 

เรนซ์ลีก เมื่อวันท่ี 26 พ.ย.ท่ีผ่านมา 

สถานการณ์หลังบุกไปแพ้

ที่สโลวีเนียทำาให้ท็อตแนมต้องเอา

ชนะแรนส์ให้ได้ ในการเล่นนัดสุด

ท้ายที่ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ สเต

เดียม เพื่อหลีกเลี่ยงการตกรอบ

ฟุตบอลถ้วยลำาดับที่สามของยุโรป

นอกจากน้ันโอกาสท่ีสเปอร์ส

จะแซงแรนส์ข้ึนไปเป็นอันดับหน่ึง

ของกลุ่มน้ันเป็นไปไม่ได้แล้ว น่ัน

หมายความว่าหากผ่านเข้ารอบพวก                                                     

เขาต้องลงเล่นในรอบ 32 ทีมสุด 

ท้าย ขณะท่ีแชมป์กลุ่มจะได้ผ่านเข้า                                                           

รอบ 16 ทีมสุดท้ายทันที

แฮร์รี เคน เป็นเพียงหน่ึง

ในสองผู้เล่นตัวจริงในชุดท่ีเอาชนะ 

ลีดส์ ยูไนเต็ด 2-1 ในเกมพรีเมียร์

ลีกในช่วงสุดสัปดาห์ท่ีผ่านมาท่ีได้

ลงเล่นตัวจริงในแมตช์นี้ อย่างไร

ก็ตาม ผู้จัดการชาวอิตาเลียนต้อง

พบกับความอับอายที่ต้องแพ้ทีมที่

เพิ่งก่อตั้งเมื่อ 9 ปีที่ผ่านมา

“หลังจากสามสัปดาห์ผ่านมา                                                 

ผมเร่ิมเข้าใจสถานการณ์แล้ว มันไม่ 

ใช่เรื่องง่ายเลย” อันโตนิโอ คอน

เต กล่าว “ในขณะน้ีระดับของท็อต

แนม ฮอตสเปอร์ ไม่ได้สูงอย่างท่ีคิด”

“ผมต้องซื่อสัตย์ และอยาก                                                           

จะบอกพวกคุณว่าหลังจากสามสัป                                   

ดาห์คร่ึงท่ีผ่านมา ผมเร่ิมเข้าใจสถาน 

การณ์ และผมสามารถบอกคุณได้

เลยว่าสถานการณ์แบบน้ีไม่ใช่เรื่อง

ง่ายๆ เลย”

ผลงานของคอนเตในการคุม

สามทีมก่อนหน้าน้ี เขาสามารถพา

ทั้ง ยูเวนตุส, เชลซี และอินเตอร์ 

มิลาน คว้าแชมป์ลีกสูงสุดของแต่ 

ละประเทศได้ทุกทีม

การรับงานคุมทีมท็อตแนม

จุดประกายให้แฟนๆ ลุ้นที่ทีมจะ

ได้กลับไปเล่นในยูฟ่า แชมเปียนส์

ลีก ในฤดูกาลหน้า ด้วยการจบการ

แข่งขันซีซั่นนี้ด้วยการติดหนึ่งในสี่ 

แต่คอนเตเตือนว่าเขาต้องใช้เวลา

เพื่อที่จะยกระดับของทีมขึ้นมา

“บางคนอาจจะคิดว่าการมา

ของผู้จัดการทีมคนใหม่ และคอน

เตเคยพาทีมคว้าแชมป์มาแล้ว รวม

ท้ังคิดว่าผมเป็นนักมายากล ซ่ึงมีแต่

เพียงเวทมนตร์เท่าน้ันท่ีสามารถจะ

ทำางานนี้สำาเร็จ”  คอนเตกล่าว

กุนซือชาวอิตาเลียนกล่าว

ต่ออีกว่า “แน่นอนว่าผมพร้อมท่ีจะ

ทำางานอย่างเต็มท่ี พร้อมท่ีจะทำางาน

เพื่อปรับปรุงทีมให้ดีข้ึน พร้อมท่ีจะ

นำาวิธีการและไอเดียต่างๆ มาใส่ให้

กับทีมฟุตบอลทีมนี้ แต่คุณต้องเข้า 

ใจว่าพวกเราต้องใช้เวลา”

ลำาปาง  • วรสรณ์ สุวรรณพนัง                                                          

นักกอล์ฟวัย 27 ปีจากสุราษฎร์ 

ธานีท่ีมีปัญหากับพัตเตอร์ลาก

เบอร์ดี้ยาวลงไป 4 หลุมก่อน

จบรอบแรก 3 อันเดอร์พาร์ 

67 นำาร่วมกับ ชาญจิติ กนก

ศักดิ์สกุล, พิชชากร ติระกุล 

และเทพบดินทร์ อะมรนันทน์ 

ในการแข่งขันกอล์ฟอาชีพไทย

แลนด์พีจีเอทัวร์รายการสิงห์-

เอสเอที ลำาปาง แชมเปียนชิพ                                              

ชิงเงินรางวัลรวม 2 ล้านบาท 

ณ สนามแม่เมาะ กอล์ฟ คอร์ส 

ระยะ 6,781 หลา พาร์ 70 จ.ลำา                                               

ปาง เมื่อวันท่ี 26 พ.ย.ท่ีผ่านมา

วรสรณ์ สุวรรณพนัง                                               

นักกอล์ฟวัย 27 ปีจากสุราษฎร์ 

ธานี หวดเข้ามา 3 อันเดอร์

พาร์ 67 ขึ้นนำาการแข่งขัน

ร่วมกับ ชาญจิติ กนกศักด์ิสกุล, 

พิชชากร ติระกุล และเทพ

บดินทร์ อะมรนันทน์ โดยมี

นักกอล์ฟอีก 7 คนตามหลัง

อยู่เพียงสโตรกเดียวท่ีสกอร์ 2 

อันเดอร์พาร์ 68

นักกอล์ฟวัย 27 ปีจาก                                 

สุราษฎร์ธานี ท่ีกำาลังลุ้นแชมป์

ไทยแลนด์พีจีเอทัวร์รายการ

แรกหลังเคยเฉียดได้รองแชมป์

มาสองคร้ังเมื่อปี 2015 เปิด

เผยว่า “วันน้ีตีไม่ค่อยหลุดแฟร์                                                  

เวย์ครับ แอปโพรชก็ไม่ค่อย

ใกล้ธงมาก แต่มีดวงกับพัตต์

ไกลลากยาวลงไปหลายเบอร์

ดี้ ส่วนมากไม่ต่ำากว่าคันธงทั้ง 

4 เบอร์ดี้ เกมส่วนใหญ่ของ

ผมไม่ค่อยมีปัญหา แต่จะไปมี

ปัญหาบนกรีน แล้วไม่ใช่เรื่อง

พัตต์ไกล แต่เป็นระยะ 7 ฟุต

ลงมาที่หวังผลไม่ค่อยได้ แต่

วันน้ีไม่ค่อยมีปัญหาเพราะพัตต์

ไกลลงไปหมด”

ทางด้าน ชาญจิติ กนก

ศักดิ์สกุล อดีตทีมชาติวัย 18 

ปีที่เพิ่งลงเล่นเต็มซีซั่นเป็นฤดู                                             

กาลแรก ประเดิมวันแรกเก็บ

เข้ามาถึง 8 เบอร์ดี้รวมถึง 4 

เบอร์ดี้ในการเล่นเก้าหลุมสุด                                                   

ท้ายก่อนจบรอบแรก 3 อัน    

เดอร์พาร์ 67 กล่าวว่า “เป็น

สกอร์ที่พอใจมาก ตั้งแต่แข่ง

อาชีพมายังไม่เคยได้ลบเยอะ

ขนาดนี้เลยครับ จริงๆ วันนี้

ลูกเดินทางไม่ดีเลย ทั้งวันมี

อยู่ 5 แฟร์เวย์ แต่มาได้พัตต์

ช่วยเยอะเลยครับ”

สำาหรับนักกอล์ฟ 7 คน

ที่ตามหลังกลุ่มผู้นำา 1 สโตรก

ด้วยสกอร์ 2 อันเดอร์พาร์ 68 

ประกอบด้วย อมรินทร์ กรัย

วิเชียร, ชโยดม จันทร์จารุพงศ์, 

ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์, วิสุทธิ์ 

อรรจนาวัฒน์, วรัญญู รัตน

ไพ บูลย์กิจ, ภาณุวิชญ์ อ่อน

จู และรณชัย จำานงค์ ขณะ

ที่ ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์, 

กรวิชญ์ อินมี, พิจิตร เพ็ชร

เกษม, ยูอิชิโร นิชิ (ญี่ปุ่น), 

พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ และ กันต์ 

ล้ิมมณีวิจิตร ไล่หลังผู้นำาเพียง

สองแต้มที่ 1 อันเดอร์พาร์ 

69.

หลังจ�กท่ี “ม�โน โพลกิง” เปิดตัว 30 นักเตะทีม

ชาติไทยชุดเตรียมลุยศึกชิงแชมป์อาเซียน 2021 หรือ 

“เอเอฟเอฟ ซูซูกิคัพ” ที่เราเรียกกันจนคุ้น มีกำาหนด

แข่งวันที่ 5 ธันวาคม 2564-วันที่ 1 มกราคม 2565 ที่

ประเทศสิงคโปร์

ใน 30 คนที่มีชื่อ ส่วนใหญ่ก็เป็นไปตามคาด

หมายของแฟนบอล จะมีเพียงเล็กน้อยที่พลิกโผ แต่ก็

ไม่ถึงขนาดจะขัดใจแฟนบอล ทั้งหมดก็เป็นอำานาจและ

ดุลพินิจของกุนซือใหญ่ 

“มาโน โพลกิง” ที่เราจะ

ไม่ไปก้าวก่าย

แต่สำาหรับนัก

เตะนำาเข้า ต้องยอมรับ

ว่าชื่อของ “โจนาธาน 

เข็มดี” นักเตะลูกครึ่ง

ไทย-เดนมาร์ก ปราการ

หลังร่างใหญ่วัย 20 ปี จากสโมสรโอบี โอเดนเซ ทีมในซู

เปอร์ลีก ลีกสูงสุดของเดนมาร์กนั้นเป็นตัวเต็ง ฉายแวว

ขึ้นชุดใหญ่มาตั้งแต่เมื่อครั้งร่วมทีมชาติไทยรุ่น U23 โชว์

ฟอร์มโดดเด่นในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือก 

จนมีส่วนช่วยทีมชาติไทยเข้ารอบสุดท้าย ที่สำาคัญการ

ขยับขึ้นมาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ไปซูซูกิคัพเป็นงานแรก

นั้น ถือเป็นการต่อยอดที่รวดเร็ว ที่เจ้าตัวก็แอบใฝ่ฝัน

มาเสมอ 

โดย “โจนาธาน เข็มดี” กองหลังทีมชาติไทย 

ยืนยันว่าเขาจะทำาเต็มที่เสมอ ไม่ว่าจะลงสนามให้ทีมชุด

ใหญ่ หรือทีมอายุไม่เกิน 23 ปี พร้อมขอบคุณโอกาสจาก

โค้ชในศึก AFF Suzuki Cup 2020 ครั้งนี้

“ผมมีความสุขมาก มันคือความฝันของผมตั้งแต่

ยังเด็ก ผมต้องขอบคุณโค้ชโย่ง และมาโน โพลกิง ที่ให้

โอกาสผมมาติดทีมชุดใหญ่ มันมีความหมายกับตัวผม

และครอบครัวผมเป็นอย่างมาก” โจนาธานกล่าว

“ผมเชื่อนะว่าทีมชาติไทยจะสามารถคว้าแชมป์อา

เซียนคัพมาครองได้ เพราะผมเชื่อมั่นในทีมของเรา และ

ผมคิดว่าผมพร้อมที่จะทำาหน้าที่ของตัวเองเพื่อทีมชาติ

ไทยและแฟนบอลชาวไทย ผมยังคงทำางานหนัก และ

อยากจะพยายามเต็มที่

เพื่อโอกาสลงสนามให้ได้

ทุกเกม”

“เป้าหมายของผม

มันสูงเสมอ เพราะผม

ต้องการลงสนาม ผมเชื่อ

ว่าผมฟิตและพร้อมที่จะ

แย่งชิงตำาแหน่งตัวจริง 

ผมตื่นเต้นมากกับการมีชื่อในซูซูกิคัพครั้งนี้มาก”

“ผมคิดว่ามันคือความฝัน และผมจะทำาทุกอย่าง

ที่ทำาได้เพื่อช่วยทีม และทำาให้แฟนบอลชาวไทยภูมิใจ 

เรื่องอายุผมมองว่าไม่ใช่ปัญหา เพราะผมเชื่อในทีมของ

เราที่พร้อมจะสู้อย่างเต็มที่”

“การเล่นให้ทีมชาติไทย ไม่ว่าจะชุดใหญ่หรือ 

U23 ผมก็จะทำาเต็มที่ ทำาให้แฟนบอลทุกคนภูมิใจ 

แน่นอนว่าผมมีความสุขที่ ได้โอกาสกับทีมชุดใหญ่ และ

ผมจะทำาทุกอย่างเพื่อพาทีมประสบความสำาเร็จให้ได้”.

นายเหรียญ

Coins13@hotmail.com

กรุงเทพฯ • “มาริโอ ยูรอฟสกี” กุนซือเมืองทอง ยูไนเต็ด สะกิดลูกทีม

การเจอกับโคราชประมาทไม่ได้เลย ชมลูกทีมการเล่นฟุตบอลสวยงาม 

แต่ขาดคุณภาพในการจบสกอร์ ด้าน “โค้ชโจ” หัวหน้าผู้ฝึกสอน “สวาท

แคท” เผยการเจอกับเมืองทองถือเป็นเกมหนึ่งที่ยาก เพราะพวกเขาเล่น

ในบ้านได้ดี เราก็ต้องพยายามเก็บแต้มให้ได้

ความพร้อมก่อนการแข่งขัน                                                     

ฟุตบอลรีโว่ไทยลีก นัดท่ี 15 คู่ “กิเลน                                                      

ผยอง” เมืองทอง ยูไนเต็ด ทีมอันดับ 

7 จะเปิดสนามธันเดอร์โดม พบกับ 

“สวาทแคท” นครราชสีมา มาสด้า 

เอฟซี ทีมอันดับ 8 ในวันเสาร์ท่ี 27 

พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 น.                                                 

ถ่ายทอดสดทาง GMM25 และ 

AIS Play โดยกิเลนผยองสะดุดมา                                           

ในเกมลีกนัดล่าสุด หลังบุกไปแพ้

ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ส่วนโคราช

ฟอร์มแผ่ว ไม่ชนะมาสามเกมติด 

ต่อกัน

โดย มาริโอ ยูรอฟสกี หัว 

หน้าผู้ฝึกสอนเมืองทอง กล่าวก่อน

เกมว่า “การเจอกับโคราช ผมคิด

ว่าเราไม่สามารถประมาทเขาได้

เลย พวกเขาทำาได้ดีมากในช่วงออก

สตาร์ท หลายคนปรามาสพวกเขา

ว่าพวกเขาจะต้องหนีตกช้ัน แต่ตอน

น้ีพวกเขาแสดงให้เห็นว่าพวกเขา

อันตรายแค่ไหน เพราะฉะนั้นเกม

นี้เราต้องเล่นให้ฉลาด ทำาผลงาน

ให้ดี เพื่อที่เราจะได้คว้าสามแต้ม

จากโคราชให้ได้”

“ภาพรวมเลกแรกของเมือง 

ทอง ผมรู้สึกภูมิใจมากเลยนะ โดย

เฉพาะการท่ีผมได้เห็นลูกทีมของผม

อย่าง พิชา อุทรา และวีระเทพ 

ป้อมพันธุ์ ได้ติดทีมชาติ มันแสดง

ให้เห็นว่าพวกเราทำาได้ดี ผมเองก็

ดีใจกับพวกเขา ต้องให้เครดิตพวก

เขา และการติดทีมชาติจะเป็นเรื่อง

ดีต่อตัวเขาและทีม”

“ในส่วนของทีมอย่างท่ีเห็น 

ข้อดีของเราที่ชัดเจนคือการเล่น

ฟุตบอลสวยงามและน่าสนใจ แต่

น่าเสียดายท่ีเราขาดคุณภาพในการ

จบสกอร์ มิฉะน้ันหลายเกมผลลัพธ์

มันอาจจะออกมาดีกว่าน้ี ส่วนเกม

รับ ผมมองว่าเราแข็งแกร่งกว่าปี                                                 

ก่อน เราลดข้อผิดพลาดส่วนตัว พัฒ                                                             

นาหลายๆ อย่างได้ดีขึ้น”

“เป้าหมายระยะยาว ตอน

นี้ผมมีสัญญากับทีมสามปี แต่ผม

ยังต้องการอะไรจากนักเตะอีกเยอะ

มาก แต่ก็ไม่เคยไปกดดันพวกเขา 

ผมเชื่อในตัวสโมสรเสมอว่าเราจะ

กลับมาเป็นทีมที่ลุ้นแชมป์อย่าง

เต็มตัว เราไม่ยอมแพ้ใครง่ายๆ ปี

น้ีอาจจะดูเร็วเกินไป แต่ผมก็จะพยา 

ยาม”

“ผมการันตีได้เลยว่าเราจะ

กลับมาเป็นเมืองทองที่ทุกคนรู้จัก

อีกครั้ง เรากำาลังสร้างทีมเพื่อก้าว

ขึ้นไปสู้กับทีมใหญ่ ไปลุ้นแชมป์ นี่

คือสิ่งที่เมืองทองคู่ควร หลายคน

เร่ิมเติบโต ตอนน้ีเรามารอดูกัน แต่

ผมเชื่อเสมอว่าเราทำาได้”

ทางด้าน “โค้ชโจ” ธีระศักด์ิ                                                       

โพธิ์อ้น หัวหน้าผู้ฝึกสอนนครราช 

สีมา มาสด้า เอฟซี กล่าวก่อนเกม

ว่า “การเจอกับเมืองทองถือเป็นเกม

หนึ่งที่ยาก เพราะพวกเขาเล่นใน

บ้านได้ดี เราก็ต้องพยายามเก็บ

แต้มให้ได้ แต่ผมเชื่อว่าเราจะทำา

ผลงานได้ดี แต่ต้องเช็กสภาพจาก

เกมเอฟเอคัพ”

“แม้เราจะได้พักแค่สองวัน 

แต่เราก็มีโรเตชั่นในบอลถ้วย บาง

คนก็อาจจะล้า เพราะเราต้องต่อ

เวลา มันทำาให้มีผลบ้างสำาหรับบาง

คน หลายคนเราก็เก็บไว้สำาหรับ

เกมกับเมืองทอง เพราะเราต้อง

รักษาสมดุลของเกม ผมพยายาม

สร้างสมดุลในการผ่านเข้ารอบเอฟ

เอคัพ และเอาแต้มจากเมืองทอง 

เราได้วางแผนไว้แล้วตลอดสัปดาห์ 

เพราะเราเห็นตาราง”

“ยามที่ผมทำางาน ผมมัก

จะเทียบตัวเองกับที่ผ่านมา ผมคิด

ว่าเลกแรกปีนี้ เราทำาได้ดีขึ้นกว่า

ปีก่อน สิ่งที่ปรับปรุงก็ยังมีอีกเยอะ

ในการเข้าทำา เพราะเรามีโอกาส

เยอะ แต่เปลี่ยนเป็นสกอร์ได้น้อย 

เราก็ต้องพัฒนาการเข้าทำา และ

วิธีการเล่นเกมรับที่ต้องแข็งแกร่ง

ขึ้น ผมหวังว่าเลกสองเราจะต้อง

ทำาได้ดีขึ้น เราไม่ควรพอใจกับเลก

แรก เพราะเราต้องการจบอันดับ

ให้ดีที่สุด”.

‘โจน�ธ�น’เล่นทีมช�ติไทยชุดไหนก็ภูมิใจ-เต็มที่เสมอ

นำาร่วม • วรสรณ์ สุวรรณพนัง นักกอล์ฟวัย 27 ปีจากสุราษฎร์ธานี ตีช็อตแอปโพรชที่หลุม 17 ก่อนจบสกอร์รอบแรก 3 อันเดอร์พาร์ 67 

ขึ้นนำาร่วมกับ ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล, พิชชากร ติระกุล และเทพบดินทร์ อะมรนันทน์ ในศึกกอล์ฟอาชีพไทยแลนด์พีจีเอทัวร์ รายการสิงห์-

เอสเอที ลำาปาง แชมเปียนชิพ ณ สนามแม่เมาะ กอล์ฟ คอร์ส จ.ลำาปาง.
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แอมเนสต้ีหนาว!

ไม่ว่าจะเป็นการหาเสียงในโอกาสต่อไปก็แล้ว

แต่ คำานึงถึงภาระงบประมาณด้วยประชาชน

เองก็ต้องเข้าใจตรงน้ีด้วย”

 พล.อ.ประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี

ท่ีมีกลุ่มคนรวมตัวกันเพ่ือเรียกร้องให้ขับ

ไล่องค์การนิรโทษกรรมสากล (แอมเนสต้ี  

อินเตอร์เนช่ันแนล ประเทศไทย) ว่ากำาลังให้มี

การดำาเนินการและให้ตรวจสอบทางกฎหมาย 

ดูอยู่ว่ามีความผิดอะไรหรือไม่ ซ่ึงเป็นเรื่องท่ี

เก่ียวข้องกับสำานักงานตำารวจแห่งชาติ รวม

ท้ังกระทรวงมหาดไทย ท่ีมีการจดทะเบียนไว้

หรือไม่อย่างไร ซ่ึงถ้าผิดก็ต้องยกเลิก ยอมรับ

ว่าเป็นแรงกดดันพอสมควร ซ่ึงตนไม่ต้องการ

ให้เกิดข้ึนอยู่แล้ว ในการท่ีจะมาให้ร้ายกับ

ประเทศของเรา 

นอกจากน้ี ในเร่ืองของเอ็นจี โอก็

กำาลังดำาเนินการทางกฎหมาย ในการท่ีจะ

ทำาให้เหมือนกับต่างประเทศ โดยจะต้องมี

การข้ึนทะเบียนควบคุม แจ้งท่ีมาของแหล่ง

เงินต่างๆ ขณะน้ีกฎหมายอยู่ระหว่างเข้า

สู่ การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ซ่ึง

ทุกอย่างต้องใช้เวลาพอสมควร โดยเฉพาะ

กฎหมายต่างๆ บางคร้ังก็ต้องปรับปรุงใหม่

ท้ังหมด ท่ีผ่านมาก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์เช่น

น้ี ทำาให้กฎหมายไม่ได้มีการปรับปรุง แต่วัน

น้ีเมื่อมีการเปล่ียนแปลงก็ต้องมีการปรับปรุง 

กฎหมายหลายพันฉบับอยู่ในคิวลำาดับท่ีต้อง

แก้ไขท้ังหมดให้สอดคล้องกับปัจจุบัน ว่าเรา

จะอยู่อย่างไรกับ new normal และ next 

normal และ มาตรการครอบจักรวาล ส่ิง

เหล่าน้ีถือเป็นส่ิงสำาคัญท่ีสุดท่ีคนไทยต้องรู้จัก

และเข้าใจ

ด้านนายดอนกล่าวว่า อยากบอก

ว่าหลายประเทศท่ีเป็นประชาธิปไตย ยก

ตัวอย่างบางประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนเรา 

เวลาท่ีมีการพิจารณาบทบาทของเอ็นจีโอจะ

พบว่ามีเอ็นจีโอท่ีดีสำาหรับบ้านเมือง กับท่ีไม่

เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง เขาก็จะจัดการ

ชำาระล้าง ฉะน้ันเราจึงหวังว่าเอ็นจีโอท่ีอยู่

กับเราเป็นเอ็นจีโอท่ีเข้าใจเรา เข้าใจประเทศ

และคนไทย และอีกหลายเรื่องราวในบ้าน

เมืองของแต่ละท่ีมีความหลากหลาย หากจะ

เอาไม้บรรทัดอันเดียวกันมาวัดมันไม่มีทาง 

“แต่ละบ้านเมืองปกครองด้วยรูป

แบบท่ีแตกต่างกัน มาจากเงื่อนไขของสังคม 

วัฒนธรรม การเมือง และอื่นๆ แตกต่างกัน 

ต้องเข้าใจตรงน้ี ไม่ใช่เอาบรรทัดฐานเดียวกัน

แล้วมาวัดในทุกเร่ือง เอาทฤษฎีรัฐศาสตร์ 

สังคมศาสตร์ และมาบอกว่าต้องเป็นไปตาม

ทฤษฎีน้ันๆ คงไม่ได้ เน่ืองจากหลายอย่าง

เปล่ียนไปตามกาลเวลา เงื่อนไขสังคม ความ

เป็นคนของแต่ละชาติท่ีแตกต่างกัน จึงต้อง

เข้าใจในเรื่องความหลากหลาย เป็นส่ิงท่ีมีอยู่

ในประเทศ ดังน้ันเราจึงจะจัดการกับความ

หลากหลายท่ีมีอย่างไร”

ผู้สื่อข่าวถามว่า รัฐบาลไทยควรมีท่าที

อย่างไรกับเรื่องน้ี นายดอนปฏิเสธท่ีจะตอบ

คำาถาม โดยกล่าวเพียงว่า เราตีความเอาเอง

แล้วกัน เพราะเอ็นจีโอมีท้ังดีและไม่ดี 

เม่ือถามว่า ท่ีผ่านมาได้มีการเชิญ

แอมเนสต้ีมาช้ีแจงทำาความเข้าใจบ้างหรือไม่ 

รมว.การต่างประเทศตอบว่า ตนทำางานกับ

เอ็นจีโอมา 34 ปี ทำาไมจะไม่รู้เรื่องรู้ธรรม 

ชาติและวิธีคิดของเอ็นจีโอ และรู้ว่าทำาไมจึง

คิดเช่นน้ัน  

ขณะท่ีนายธานี แสงรัตน์ อธิบดี

กรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่าง

ประเทศ ช้ีกรณีสหรัฐไม่เชิญไทยร่วมการ

ประชุม Summit for Democracy ว่า

1.ไทยรับทราบเก่ียวกับการประชุม 

Summit for Democracy ซ่ึงเป็นข้อริเร่ิม

ของประธานาธิบดีสหรัฐ ต้ังแต่การรณรงค์

หาเสียง และไทยไม่ได้มีข้อห่วงกังวลว่าจะได้

รับเชิญหรือไม่ โดยข้ึนกับดุลพินิจของสหรัฐ 

ในฐานะผู้จัด ท่ีอาจจะมีเหตุผลหรือปัจจัยใน

การพิจารณาของตนเอง 

2.ไทยยังคงยึดม่ันในหลักประชาธิป 

ไตยและหลักสิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกับ

ประเทศประชาธิปไตยอื่นๆ ท้ังท่ีได้รับเชิญ

และมิได้รับเชิญ 

และ 3.ท่ีผ่านมาไทยได้เข้าร่วมการ 

ประชุมระหว่างประเทศเก่ียวกับการส่งเสริม

ประชาธิปไตยท่ีมีความเป็นสากลและได้รับ

การยอมรับจากประชาคมระหว่างประเทศ

อย่างต่อเนื่อง เช่น Bali Democracy Forum 

ซ่ึงไทยได้เข้าร่วมเป็นประจำาทุกปี และมี

บทบาทท่ีแข็งขันและสร้างสรรค์มาโดยตลอด

ภายหลังจากท่ีกลุ่มประชาชนปกป้อง

สถาบันร่วมเข้าชื่อเพื่อขับไล่องค์การนิรโทษ

กรรมสากล หรือแอมเนสต้ี อินเตอร์

เนช่ันแนลออกไปจากประเทศไทยโดยย่ืน

หนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ ส่ังให้กระทรวง

มหาดไทยและเจ้าหน้าท่ีตำารวจไปตรวจสอบ

แล้ว นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการ

ปกครอง กระทรวงมหาดไทย เผยว่า หาก

พบแอมเนสต้ีได้กระทำาความผิด หรือเข้าข่าย

ดำาเนินกิจการผิดวัตถุประสงค์ในการขอจัด

ต้ังสมาคม ทางกรมการปกครองก็จะดำาเนิน

การตามวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หรือ

วิ.ปกครอง โดยมีข้ันตอนคือต้องแจ้งไปทาง

แอมเนสต้ีเพื่อสามารถท่ีจะให้ทางสมาคมแก้

ต่างและอุทธรณ์ได้ โดยกรมการปกครองจะ

มีคำาส่ังถอนชื่อสมาคมออกจากทะเบียน และ

ยกเลิกการดำาเนินกิจการของสมาคมแอม 

เนสต้ีทันที หากทางแอมเนสต้ี ไม่พอใจ

สามารถยื่นฟ้องศาลปกครองได้ 

สำาหรับประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ มาตรา 102 ให้นายทะเบียนมีอำานาจ

ส่ังถอนชื่อสมาคมออกจากทะเบียนได้ในกรณี

ดังต่อไปน้ี 

(1) เม่ือปรากฏในภายหลังการจด

ทะเบียนว่าวัตถุประสงค์ของสมาคมขัดต่อ

กฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

หรืออาจเป็นภยันตรายต่อความสงบสุขของ

ประชาชนหรือความม่ันคงของรัฐ และนาย

ทะเบียนได้ส่ังให้แก้ไขแล้วแต่สมาคมไม่

ปฏิบัติตามภายในระยะเวลาท่ีนายทะเบียน

กำาหนด 

(2) เมื่อปรากฏว่าการดำาเนินกิจการ

ของสมาคมขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอัน

ดีของประชาชน หรืออาจเป็นภยันตรายต่อ

ความสงบสุขของประชาชนหรือความม่ันคง

ของรัฐ 

(3) เม่ือสมาคมหยุดดำาเนินกิจการ

ติดต่อกันต้ังแต่สองปีข้ึนไป 

(4) เมื่อปรากฏว่าสมาคมให้หรือปล่อย

ให้บุคคลอื่นซ่ึงมิใช่กรรมการของสมาคม

เป็นผู้ดำาเนินกิจการของสมาคม 

และ (5) เม่ือสมาคมมีสมาชิกเหลือ

น้อยกว่าสิบคนมาเป็นเวลาติดต่อกันกว่า 

สองปี.

‘ซานต้าตู่’

ให้สัมภาษณ์ถึงของขวัญปีใหม่ท่ีรัฐบาลเตรียม

ให้ประชาชนว่า ทุกกระทรวงต้องเตรียมอยู่

แล้ว คงเป็นเรื่องการดูแลประชาชนในช่วง

ปีใหม่อะไรทำานองน้ี และเรื่องใหม่ๆ ท่ีจะทำา

ออกมา ซ่ึงจะเป็นผลดีต่อประชาชนทุกภาค

ส่วน ส่วนข่าวคราวท่ีบอกว่าจะให้โน่นให้น่ีก็

อย่าเพ่ิงไปฟัง เอาเป็นว่าถ้าจะประกาศอะไร

ก็ตาม ถ้างบประมาณไม่มีก็ทำาไม่ได้อยู่แล้ว 

อย่าให้ต้องเป็นภาระกันต่อไป ซ่ึงเป็นห่วงต่อ

ไปน้ี

“ถ้ามันจำาเป็นต้องทำาก็ต้องทำา วันหน้า

ถ้ามีรัฐบาลใหม่ข้ึนมาเขาต้องรับผิดชอบไป

เรื่อยๆ ผมก็ระมัดระวังอย่างท่ีสุด ทุกอย่าง

ต้องไม่เป็นภาระซ่ึงกันและกัน ด้วยเหตุและ

ผล และความจำาเป็นท่ีต้องทำาในเรื่องน้ีร่วม

กัน เรื่องการบริหารงบประมาณเข้าใจหรือ

ไม่ ไม่อย่างน้ันจะแตกไปหมด ทุกคนถ้าพูด

เรื่องของตัวเองโดยไม่คำานึงเรื่องของคนอื่น

ก็ไปด้วยกันไม่ได้ ผมจำาเป็นต้องพิจารณาทุก

ภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องเชื่อมโยงกัน” 

ด้านนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรอง 

นายกฯ กล่าวหลังเป็นประธานเปิดงานมหกรรม

การเงินโคราช คร้ังท่ี 15 ถึงนโยบายการกระ

ตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐท่ีดำาเนินการอยู่ ท้ังเรา

เท่ียวด้วยกัน, ไทยเท่ียวไทย, คนละคร่ึง และย่ิง

ใช้ย่ิงได้ เป็นมาตรการท่ีสำาคัญ และต้องทำาต่อ

เนื่องไป จนกว่าร่างกายเราจะเข้มแข็ง จนกว่า

เศรษฐกิจเราจะกลับมา ซ่ึงในปี 2565 ถ้าไม่

พลิกล็อก ไวรัสไม่กลายพันธ์ุ เศรษฐกิจโลก

จะกลับมาโตประมาณ 5% และไทยน่าจะโต 

3% แต่ก็มีความเส่ียงเรื่องน้ำามันท่ีกลับมาสูง

ข้ึน และท่ีน่ากลัวเรื่องภาวะเงินเฟ้อของโลก 

“วันนี้เราต้องสร้างแพลตฟอร์มใหม่

ในเรื่องของเศรษฐกิจ เพราะโลกมันเปลี่ยน

ไปหมดแล้ว พฤติกรรมผู้บริโภค เศรษฐกิจ

โลก มหาอำานาจ การเมืองโลก เทคโนโลยี

ต่างๆ Block Chain, Digital Economy ต่างๆ 

มาเปลี่ยนรูปแบบการทำาธุรกิจ ฉะนั้น เราต้อง

มาจัดทำาแพลตฟอร์มใหม่ ว่าประเทศไทยจะ

เติบโตกันอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้อง

ดูแลกลุ่ม SME จะทำาอย่างไรให้เข้มแข็ง ต้อง

มีการปรับปรุงการใช้ Digital Transforma-

tion และการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป” นายสุวัจน์กล่าว

วันเดียวกัน นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 

รมว.การคลัง กล่าวในงานสัมมนาการขับ

เคลื่อนมาตรการลดการบริโภคเกลือโซเดียม

ในประชากรไทยว่า กระทรวงการคลังอยู่

ระหว่างศึกษาแนวทางการจัดเก็บภาษีสรรพ

สามิตความเค็มตามปริมาณโซเดียม และจะ

ดำาเนินมาตรการในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมต่อ

ไป โดยมีเป้าหมายให้การบริโภคโซเดียมของ

คนไทยในแต่ละวันให้น้อยกว่า 20% ต่อคน

ต่อวัน หรือเหลือ 2,800 มิลลิกรัมต่อคนต่อวัน 

จากอัตราการบริโภคของคนไทยในปัจจุบันท่ี 

3,600 มก.ต่อคนต่อวัน และมีเป้าหมายให้

ลดต่ำากว่า 2,000 มก.ต่อคนต่อวัน ซ่ึงเป็นไป

ตามมาตรฐานการศึกษาข้อมูลขององค์การ

อนามัยโลก 

“ปัจจุบันคนไทยเป็นโรคเบาหวาน 

ความดัน และไตวายเร้ือรังเพ่ิมมากข้ึน โดย

มาจากการบริโภคหวาน มัน เค็ม ท่ีผ่านมา

คลังได้จัดเก็บภาษีจากความหวานไปแล้ว 

ก็ได้ผลดี ต่อไปก็เป็นภาษีจากความเค็ม ซ่ึง

เป็นเรื่องจำาเป็น เนื่องจากโรคเร้ือรังส่งผล

ให้ภาครัฐสูญเสียค่าใช้จ่ายและโอกาสในการ

พัฒนาเศรษฐกิจ ส่วนจะเร่ิมจัดเก็บภาษีจาก

ความเค็มได้เมื่อไหร่ ข้ึนอยู่กับความพร้อม

ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง” นายอาคมกล่าว

นายณัฐกร อุเทนสุต ท่ีปรึกษาด้านการ

พัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต กรม

สรรพสามิต กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของภาษี

โซเดียม ไม่ได้มุ่งเป้าหมายเพ่ิมรายได้ของ

รัฐบาล แต่เพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชน

และการสูญเสียชีวิตจากการบริโภคโซเดียม

เกินพอดี เพ่ิมทางเลือกของสินค้าท่ีมีโซเดียม

ต่ำาในท้องตลาดมากข้ึน และสร้างแรงจูงใจให้

ผู้ประกอบอุตสาหกรรมลดปริมาณโซเดียมใน

ผลิตภัณฑ์ โดยขณะน้ียังอยู่ระหว่างการศึกษา 

ส่วนการจัดเก็บยังต้องดูความพร้อมของภาค

อุตสาหกรรมรวมถึงภาพรวมของเศรษฐกิจ

ด้วย ซ่ึงเวลาน้ียังไม่เหมาะจะดำาเนินการ 

เนื่องจากเศรษฐกิจยังอยู่ระหว่างการฟ้ืนตัว 

โดยมองว่าหากมูลค่าจีดีพีอยู่ท่ี 16 ล้านล้าน

บาท อาจจัดเก็บภาษีจากความเค็มได้ และ

ยังต้องให้ผู้ประกอบการปรับตัว ซ่ึงอาจต้อง

ให้เวลาอย่างน้อย 6 เดือนถึง 1 ปีก่อนจัด

เก็บภาษีจริง.

กกต.

เรื่องหาเสียงหลอกลวง 50 เรื่อง ท่ีเหลือก็เป็น

เรื่องร้องเรียนท่ัวๆ ไป ส่วนปัญหาอุปสรรค

เรามีการจัดเลือกต้ังท้องถ่ินมาแล้ว 2 คร้ัง ซ่ึง

ได้ถอดบทเรียนพยายามดูว่าจุดไหนท่ีจะไม่ให้

เกิดข้อบกพร่องอีก ส่วนมาตรการป้องกันโค

วิด-19 น้ัน มีการใช้ต้ังแต่การเลือกต้ังซ่อม

ปลายปี 2562 และดำาเนินการมาโดยตลอด 

“หน้าที่ปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรม 

นูญต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เลือกตั้งโดยไม่

ให้มีใครแทรกแซง และไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

หรือสนับสนุนการทุจริตทุกรูปแบบ ถ้าปฏิบัติ

ตามนี้ การเลือกตั้งก็จะดีขึ้น แต่ถ้าไม่ปฏิบัติ

ตามนี้ ก็มีความเสี่ยงที่อาจถูกจำากัดสิทธิ

ทางการเมือง รวมท้ังถูกพิพากษาลงโทษคดี

แพ่ง คดีอาญา และคดีเลือกตั้งได้ ทั้งนี้ ใน

ส่วนของ กกต.ในการป้องปราม เราทำางาน

ร่วมกับสำานักงานตำารวจแห่งชาติมาโดย

ตลอด มีผู้ตรวจการเลือกตั้ง มีชุดเคลื่อนที่เร็ว

ของตำารวจ ซึ่งหวังว่าจะกระตุ้นเตือนคนท่ี

ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายได้ละเว้นเสีย” 

นายอิทธิพรกล่าว

ขณะเดียวกัน สำานักงาน กกต.ได้เปิด

ให้บริการสายด่วน 1444 เพื่ออำานวยความ

สะดวกให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง รวม

ถึงผู้สมัครรับเลือกต้ังติดต่อสอบถามข้อมูล

การเลือกต้ังและข่าวสารต่างๆ รองรับการ

เลือกต้ัง อบต.โดยสายด่วนช่วงสุดท้ายน้ีจะ

ให้บริการข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องหรือตอบ

ข้อสงสัยเก่ียวกับข้ันตอนและแนวทางปฏิบัติ

งานการเลือกต้ัง อบต.ให้แก่คณะกรรมการ

ประจำาหน่วยเลือกต้ัง ผู้ดำาเนินการเลือกต้ัง 

รวมถึงหน่วยงานสนับสนุนท่ีเก่ียวข้อง เพื่อ

ให้การเลือกต้ังเป็นไปโดยสุจริต โปร่งใส เท่ียง

ธรรมและชอบด้วยกฎหมาย

ขณะเดียวกัน ในหลายพ้ืนท่ีก็มีความ

คึกคักในการเลือกต้ัง อบต. โดยนายธัชกร 

หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ระบุ

ว่า บุรีรัมย์มีความพร้อมอย่างเต็มท่ีในการ

สนับสนุนการจัดการเลือกต้ัง อบต.จำานวน 

145 แห่ง ใน 23 อำาเภอ ส่วนท่ี จ.ขอนแก่น 

ได้เตรียมแจกจ่ายหีบบัตร และอุปกรณ์จัดการ

เลือกต้ังในวันท่ี 27 พ.ย. ท้ัง 140 อบต. โดยนาย

กิตติคุณ ศิริโยธา ผอ.กกต.ขอนแก่น เผยว่า มี

พ้ืนท่ีเลือกต้ังท่ี อบต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท ท่ี

ยังคงประสบปัญหาน้ำาท่วมอยู่รวม 6 หมู่บ้าน 

แต่ก็ได้แก้ไขโดยจะใช้เรือจำานวน 6 ลำาในการ

ดำาเนินการแล้ว

ส่วนความคืบหน้ากรณีนายชัยยุทธ แก้ว

บุญทอง อายุ 49 ปี อดีตนายก อบต.ควนชุม 

และเป็นผู้สมัครนายก อบต.ควนชุม หมายเลข 

1 หัวหน้าทีมพลังควนชุมประชารัฐ ซ่ึงถูก

คนร้ายข่ีรถจักรยานยนต์ไล่ประกบยิงขณะข่ี

รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านไปหาเสียงจน

เสียชีวิตเมื่อวันท่ี 25 พ.ย. ล่าสุด นายชัยชนะ 

เดชเดโช ส.ส.เขต 6 นครศรีธรรมราช พรรค

ประชาธิปัตย์ (ปชป.) พร้อมนายพิทักษ์เดช เดช

เดโช ว่าท่ีผู้สมัคร ส.ส.เขต 2 นครศรีธรรมราช 

พรรค ปชป. เดินทางเข้าพบ พล.ต.ต.สมชาย 

ซ่ือต่อตระกูล ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช 

พร้อมมอบเงินสด 50,000 บาท เพื่อต้ังรางวัล

นำาจับและผู้แจ้งเบาะแสคนร้ายท่ีก่อเหตุยิงนาย 

ชัยยุทธ

นายชัยชนะกล่าวว่า ตำารวจต้อง

เร่งติดตามจับกุมคนร้ายท่ีก่อเหตุโดยเร็ว 

เพ่ือให้รู้สาเหตุจริงๆ ว่าเกิดจากเร่ืองส่วน

ตัวหรือการเมือง ไม่เช่นน้ันภาพลักษณ์ 

จ.นครศรีธรรมราชจะเสียหายมาก ทำาให้นัก

ท่องเท่ียวลดลง ซ่ึงจากการพูดคุย ผบก.ภ.จว.

นครศรีธรรมราช ให้คำายืนยันว่าจะเร่งรัด

จับกุมคนร้ายในคดีให้ได้ภายใน 2-3 วัน 

“ในฐานะคนในพ้ืนท่ีก็จะได้หาข่าว

ข้อเท็จจริงให้ตำารวจอีกทางหน่ึงด้วย แต่ได้

พยายามสอบถามคนในพ้ืนท่ี ผมเช่ือว่าไม่

เก่ียวข้องกับการแข่งขัน อบต.ในตำาบลควน

ชุมหรือการเมืองแน่นอน เพราะผู้สมัครนายก 

อบต.ท้ัง 2 คนก็เป็นญาติพ่ีน้องกัน รักใคร่กัน

ดี” นายชัยชนะกล่าว.

พรรคเล็กด้ิน

ของพรรค พปชร. ในการสัมมนาสมาชิก

พรรค กทม. ท่ีโรงแรมรอยัลริเวอร์ เชิง

สะพานกรุงธน เขตบางพลัด กทม. ในวันท่ี 

27 พ.ย.น้ี โดยปฏิเสธว่ายัง  สื่อไปเอามาจาก

ไหน ตนยังไม่รู้เลย ส่วนกำาหนดการท่ีออก

น้ัน ไม่ใช่เรื่องผู้สมัคร ส.ส. แต่เป็นผู้สมัคร

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) อย่างไร

ก็ตาม ตอนน้ีตนยังไม่วางตัวผู้สมัคร ส.ส.ใคร

เลย วางตัวแต่คนเก่า ซ่ึงคนเก่าต้องลง 

เมื่อถามถึงความคืบหน้าในการวางตัว

ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของ

พรรค พปชร. พล.อ.ประวิตรย้อนถามว่า สื่อ

จะเอาใคร ผู้สื่อข่าวจึงตอบกลับไปว่า ขณะ

น้ีมีหลายชื่อ พล.อ.ประวิตรจึงกล่าวว่า ไม่รู้ 

ตนไม่รู้สักชื่อหน่ึง สื่อจะเอาใครก็เลือกไปเลย 

ซักว่านางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิก

พรรค เหมาะสมจะลงผู้ว่าฯ กทม.หรือไม่ 

พล.อ.ประวิตรตอบด้วยเสียงดังว่า “เฮ้ย มัน

จะเป็นได้อย่างไรเล่า เขาไม่ได้ทำาเลย สื่อไป

ว่ากันเอง”

ยังมีความเคลื่อนไหวเก่ียวกับการจัด

ทำาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

(พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกต้ัง ส.ส. และร่าง 

พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ซ่ึงพรรคขนาด

เล็กได้ออกมาเรียกร้องเรื่องการนับคะแนน

เลือกต้ังว่าให้ยึดหลักคะแนนเสียงไม่ตกน้ำา 

โดย นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

พรรคพลังธรรมใหม่, นายโกวิทย์ พวงงาม 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังท้องถ่ินไทย, นาย

คฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

พรรคพลังเพื่อชาติไทย ได้ร่วมกันแถลงข่าว

นพ.ระวีกล่าวว่า ผลการหารือของ

กลุ่มพรรคเล็กและพรรคขนาดกลาง เห็น

ชอบร่วมกันว่า ใน พ.ร.ป.ท้ัง 2 ฉบับ ต้องยึด

หลักคะแนนเสียงไม่ตกน้ำา และการคำานวณ

คะแนนบัญชีรายชื่อต้องไม่มีข้ันต่ำา เช่น หาก

มีเกณฑ์ข้ันต่ำาท่ี 350,000-370,000 ต่อ 1 

ส.ส. แต่ถ้าหากได้ 340,000 คะแนน เสียง

ของประชาชนจะตกน้ำาท้ังหมด พรรคเล็กเห็น

พ้องกันว่า ในการเลือกต้ังทุกพรรคสามารถ

ส่ง ส.ส.เขตเพียงเขตเดียวก็สามารถ ส.ส.บัญชี

รายชื่อได้ 

นพ.ระวีกล่าวอีกว่า โดยหลักการ 

ส.ส.พึงมีเสนอให้เอาคะแนนรวมของบัตร

เลือกต้ังท่ี 2 หารด้วย 500 หรือเอาคะแนน

รวมบัญชีรายชื่อ บวกคะแนนรวม ส.ส.เขต

ท่ัวประเทศ หารด้วย 500 ตัวเลขจะอยู่ท่ี

ประมาณ 70,000 คะแนน หรือ 140,000 

คะแนนต่อ 1 ส.ส.  

หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ระบุว่า 

ในข้ันตอนของการสมัคร ส.ส.น้ัน พรรคเล็ก

เสนอว่า ส.ส.บัญชีรายช่ือสามารถใช้เบอร์

เดียวกันได้ท่ัวประเทศ แต่ ส.ส.เขตควรเป็นไป

ตามหมายเลขของแต่ละพ้ืนท่ี มีการจับฉลาก

ตามข้ันตอนปกติ และค่าสมัคร ส.ส.เราขอลด

ลงเหลือเพียง 3,000-5,000 บาท นอกจาก

น้ี เห็นควรให้ยกเลิกตัวแทนพรรคการเมือง

ประจำาเขต และยกเลิกไพรมารีโหวต ส่วน

หลักการการมีส่วนร่วมของประชาชน

สามารถทำาได้ด้วยวิธีอื่น หัวหน้าพรรคพลัง

ธรรมใหม่ ยังเรียกร้องให้มีการยกเลิกการ

เก็บเงินค่าสมาชิกพรรคคนละ 100 บาท 

เนื่องจากถือเป็นภาระพรรคการเมืองท่ีต้อง

จ่ายค่าสมาชิกให้ประชาชน ซ่ึงทุกพรรคทำา

เหมือนกันหมด หากพรรคใดไม่ได้ทำาให้ออก

มาเถียงได้เลย รวมท้ังควรยกเลิกทุกมาตรา

ท่ีเก่ียวกับการปรับพรรคการเมือง เพราะข้อ

กฎหมายเหล่าน้ีทำาให้หัวหน้าพรรคการเมือง

เท้าข้างหน่ึงก้าวเข้าไปอยู่ในคุก จากกฎกติกา

เล็กๆ น้อยๆ เท่าน้ัน 

“นายโกวิทย์ ในฐานะกรรมการประ 

สานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) จะยื่น

เสนอต่อพรรคร่วมรัฐบาล ถ้ามีประเด็นใดท่ี

เหมือนกันกับร่างของรัฐบาลจะร่วมด้วย แต่

ประเด็นใดท่ีเห็นต่างจะไปว่ากันในสภา ว่าจะ

โหวตไปในทิศทางใด” นพ.ระวีกล่าว 

นายอุเทน ชาติภิญโญ อดีตหัวหน้า

พรรคคนไทย กล่าวถึงกระแสข่าวการ

ยกเลิกการทำาไพรมารี โหวตว่า วันนั้นที่ 

กฎหมายประกาศให้ต้องมีการทำาไพรมารี

โหวต คัดคน ส่งคนลงสมัคร ส.ส.ตามความ

ต้องการของสมาชิกพรรคในพื้นที่เลือกตั้ง

นั้นๆ พรรคคนไทยได้ประชุมหารือและ

พิจารณาแล้วว่า ทำาไม่ได้ ยากที่จะทำาให้ถูก

ต้องตามกฎหมาย เราจึงยุติบทบาทพรรค 

แจ้งเลิกพรรคกับ กกต. ดังนั้น กรณีนี้จะมี

ใครมารับผิดชอบที่กฎหมายออกมา แล้วชัก

เข้าชักออกแบบนี้

เมื่อวันศุกร์ ท่ีลานโพธ์ิ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ นายสมชัย ศรี

สุทธิยากร อดีตคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

(กกต.) และสมาชิกพรรคเสรีรวมไทย ได้

เดินหน้ารวบรวมรายช่ือเพ่ือจะเสนอร่าง

แก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 272 ยกเลิกอำานาจ 

ส.ว.เลือกนายกรัฐมนตรี โดยพบว่า นายแสน

ยากรณ์ สิงห์วีรธรรม โฆษกพรรคกล้า ได้ร่วม

ลงชื่อในคร้ังน้ีด้วย 

นายสมชัยกล่าวว่า จุดเร่ิมต้นวันน้ี

ต้องการเพียง 20 รายชื่อ เพื่อยื่นต่อประธาน

รัฐสภาเป็นผู้ริเร่ิมเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 

และจะรวบรวมรายชื่อประชาชนให้ได้ไม่น้อย

กว่า 50,000 รายชื่อ โดยสำานักงานเลขาธิการ

รัฐสภาจะมีช่องทางให้ประชาชนลงรายชื่อผ่าน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยภายใน 2 สัปดาห์น่าจะ

ได้เปิดระบบลงรายชื่อ อาจจะใช้เวลา 1-2 เดือน 

คาดหวังว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะสำาเร็จได้ทัน

ก่อนการเลือกต้ังคร้ังต่อไป

วันเดียวกัน ยังมีการตอบโต้กันเร่ือง

การนับองค์ประชุมระหว่างนายไพบูลย์ นิติ

ตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรค 

พปชร. กับ ส.ส.พรรคเพื่อไทย โดยนายไพบูลย์

เปิดเผยว่า ต้ังแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป จะมีการ

เก็บข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมประมวลผล จะไม่

เก็บข้อมูลย้อนหลัง เพื่อดูจำานวน ส.ส.ท่ีเข้าร่วม

ประชุมสภา ท้ังการลงมติโหวตและการนับองค์

ประชุมทุกคร้ัง ให้เห็นชัดเจนเลยว่า ส.ส.แต่ละ

ฝ่ายเข้าร่วมประชุมก่ีคน ขาดก่ีคน นอกจากน้ี จะ

มีการแยกข้อมูลเป็นรายพรรคการเมืองและราย

บุคคลด้วย จากน้ันจะนำาเสนอผ่านทางเว็บไซต์

เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ 

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ 

พรรคเพื่อไทย กล่าวโต้ตอบนายไพบูลย์ ว่า

เป็นสิทธ์ิของนายไพบูลย์ท่ีจะดำาเนินการ

ดังกล่าว. 

ตร.ร่ายยิบ

ถึงกรณีท่ีคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การ

ตำารวจ สภาผู้แทนราษฎร ได้ติดตามความ

คืบหน้าการดำาเนินการของสำานักงานตำารวจ

แห่งชาติ คดีนายวรยุทธ อยู่วิทยา ขับรถชน

ตำารวจขณะปฏิบัติหน้าที่จนเสียชีวิต โดยมีผู้

แทน ตร.ชี้แจงว่า ตำารวจได้ไปชี้แจง กมธ.ไป

แล้ว และจเรตำารวจแห่งชาติจะมีการแถลง

ในส่วนที่ยังมีข้อสงสัยอยู่ แต่ก็คุยกันไว้ว่า

แถลงเท่าที่ไม่ทำาให้เกิดความเสียหาย และก็

ไม่มีผลกระทบต่อการสอบสวน จะตอบในทุก

ประเด็นที่สงสัย ซึ่งจะให้รวบรวมและตอบ

เสียทีเดียวเลย

ถามถึงกระแสนายวรยุทธอยู่ที่ประเทศ

ออสเตรีย พล.ต.อ.สุวัฒน์กล่าวว่า เดี๋ยวจะ

ให้ตอบเสียทีเดียวไปเลยว่าอะไรกันแน่ ซึ่ง

การจับกุมคนเป็นหน้าที่ตำารวจ แต่ถ้าไปอยู่

ในต่างประเทศก็ต้องประสานหลายหน่วย

งาน และมีขั้นตอนของมัน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่

ได้ชี้แจงกับ กมธ.ไปแล้ว

ขณะท่ีนายณัฏฐ์ชนน ศรี ก่อเ ก้ือ 

ส.ส.สงขลา พรรคภูมิใจไทย ในฐานะโฆษก 

กมธ.การตำารวจ แถลงถึงความคืบหน้าคดี

นายวรยุทธ ว่าเมื่อวันที่ 25 พ.ย.ที่ ได้เชิญ

ตัวแทนจเรตำารวจฯ ผู้แทนกองการต่าง

ประเทศ และผู้แทน สน.ทองหล่อ เข้าร่วม

ชี้แจง ซึ่งกองการต่างประเทศระบุว่าได้ส่ง

หนังสือไปประเทศต่างๆ เกือบ 100 ประเทศ 

มี 70 ประเทศ ส่งหนังสือตอบกลับมาแล้ว

ว่าไม่มีตัวผู้ต้องหาในประเทศน้ัน แต่พบว่า

มีวีซ่า 1 เล่มในประเทศออสเตรีย ซึ่งเป็น

แหล่งพื้นที่ธุรกิจของกระทิงแดง จึงเกี่ยวโยง

ได้ว่านายบอสได้รับวีซ่าจากออสเตรีย แต่

วีซ่าเล่มน้ีไม่เคยใช้และหมดอายุแล้ว กมธ.

จึงแจ้งกับผู้แทนกองการต่างประเทศ ว่าถ้า

วันน้ี ตร.ยังทำางานแบบน้ีไม่มีทางที่ ได้ตัวผู้

ต้องการ แต่ต้องทำางานเชิงรุก ส่วนที่บอกว่า

ไม่มีงบประมาณในการส่งเจ้าหน้าที่กองการ

ต่างประเทศไปติดตามตัวผู้ต้องหานั้น กมธ.

ตำารวจขอเรียกร้องให้ ผบ.ตร.จัดสรรงบให้

กองการต่างประเทศ เพื่อไปติดตามตัวผู้

ต้องหามายังประเทศไทย

“คดีบอสมีความน่าสนใจและละเอียด

อ่อน วันนี้ กมธ.ให้คะแนนตำารวจว่ายังสอบ

ตก และการที่จเรตำารวจบอกว่าจะดำาเนิน

การเรื่องวินัยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 18 ราย 

และบุคคลที่ให้ความเห็นเรื่องความเร็ว 4 

คน ภายในเดือน ธ.ค.นี้ หากการดำาเนินการ

ยังเป็นลักษณะน้ีคงไม่แล้วเสร็จ นอกจากน้ี 

กมธ.ได้สอบถามด้วยว่าอดีต ผบ.ตร. 2 คน

ท่ีถูกกล่าวอ้างในสำานวน จเรตำารวจฯ จะ

มีการดำาเนินการอย่างไรหรือไม่ด้วย” นาย

ณัฏฐ์ชนนกล่าว  

ในช่วงเย็น พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำานงค์ 

โฆษก ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.เชษฐา โกมล

วรรธนะ จตร. (หน.จต.), พล.ต.ต.โสภณ สาร

พัฒน์ ผบก.น.5 และ พ.ต.อ.ทรงเอก พัชร

วิชญ์ ผกก.ฝ่ายสิทธิสัญญาและกฎหมาย ตท. 

ร่วมแถลงความคืบหน้ากรณีนายวรยุทธ  

โดย พล.ต.ต.โสภณกล่าวถึงการ

ดำาเนินคดีอาญาว่า ได้ออกหมายจับนายวร

ยุทธในความผิดฐานขับรถโดยประมาท เป็น

เหตุให้เฉี่ยวชนผู้อื่นถึงแก่ความตาย หมด

อายุความ 3 ก.ย.2570 และเสพยาเสพติดให้

โทษ ประเภทที่ 2 (โคเคนหรือโคคาอีน) โดย

ผิดกฎหมาย หมดอายุความ 3 ก.ย.2565 โดย

พนักงานสอบสวนได้ส่งหมายจับให้พนักงาน

อัยการ หลังจากนี้เป็นขั้นติดตามตัวมาส่งให้

อัยการเพื่อยื่นฟ้องต่อศาล

ขณะที่ พ.ต.อ.ทรงเอกกล่าวว่า ขณะ

น้ีอยู่ในขั้นตอนการประสานไปยังกระทรวง

การต่างประเทศ ให้ประสานกับสถานทูต

ไทยในประเทศต่างๆ และสถานทูตต่างๆ 

ประจำาประเทศไทย และเผยแพร่หมายแดง

ของนายวรยุทธ ที่ออกไว้เมื่อ 30 ก.ย.2563 

ไปตามช่องทางเครือข่ายตำารวจสากล หรือ

อินเตอร์ โพล จำานวน 195 ประเทศ เพื่อเฝ้า

ระวังความเคลื่อนไหว ทั้งนี้ ตร.ยังทำาคำาร้อง

เพื่อขอส่งตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดนไว้แล้ว เมื่อ

ได้รับแจ้งข้อมูลถิ่นท่ีอยู่จะนำามาประกอบ

คำาร้องเสนอให้อัยการสูงสุดดำาเนินการตาม

ขั้นตอนได้ทันที แต่ยอมรับว่ากองการต่าง

ประเทศไม่มีข้อมูลว่านายวรยุทธไปหลบอยู่

ในสถานที่ใด ข้อมูลสุดท้ายที่ทราบคือการ

เดินทางออกจากไทยในปี 2560

สำาหรับการเอาผิดทางวินัยกับตำารวจ

ที่เกี่ยวข้องกับคดีของนายวรยุทธ พล.ต.ท. 

เชษฐากล่าวว่า ภาพรวมมีการดำาเนินการ

มา 3 ช่วงเวลา 3 ชุด โดยชุดแรกได้ดำาเนิน

การทางวินัย ตั้งแต่ปี 2559-2563 โดยมี

คำาสั่งตั้ง กก.สืบสวนข้อเท็จจริงกับตำารวจที่

เกี่ยวข้อง 11 นาย สังกัดนครบาลในขณะ

นั้น กระทั่งปี 2563 ถูกลงทัณฑ์ ภาคทัณฑ์ 

และยุติเรื่องบางส่วน ชุดที่สอง ก.ย.2563 ถึง  

ก.พ.2564 มีการสืบสวนทางวินัยเพื่อดำาเนิน

การกับตำารวจเพิ่มเติมอีก 7 ราย ปรากฏ

ว่ามีรายชื่อซ้ำากับ 11 รายแรก เพิ่มเติมมา  

3 ราย ทั้ง 7 รายอยู่ในสังกัดนครบาลในขณะ

น้ัน และมีนักวิทยาศาสตร์ของ พฐ. คณะ

กรรมการชุดนี้ ได้สืบสวนเสร็จสิ้นแล้วเมื่อ 

ก.พ.2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาลงโทษ 

ส่วนชุดที่ 3 มีการตั้งคณะกรรมการสืบสวน

ข้อเท็จจริงตามรายงานของนายวิชา มหาคุณ 

พิจารณามาตั้งแต่ มิ.ย.2564 ดำาเนินการทาง

วินัยกับตำารวจ 4 นาย ขั้นตอนอยู่ระหว่าง

รวบรวมพยานหลักฐานสืบสวนข้อเท็จจริง 

มีความคืบหน้าไป 80% คาดว่าจะเสร็จสิ้น

ภายใน ธ.ค.ปีนี้ ซึ่งตำารวจที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง

นี้ทั้งหมดมีทั้งสิ้น 17 นาย

ด้าน พล.ต.ต.ยิ่งยศ ชี้แจงประเด็น

ท่ี กมธ.การตำารวจระบุว่าตำารวจไม่มีงบ

ประมาณเพียงพอในการบินไปจับตัวนายวร

ยุทธที่ต่างประเทศน้ัน ข้อเท็จจริงคือ การ

ติดตามตัวนายวรยุทธ ตร.ใช้ช่องทางการ

ส่งหมายแดงประสานกับตำารวจสากล ไม่

สามารถนำากำาลังเข้าไปจับตัวนายวรยุทธ

ได้ เพราะเป็นการละเมิดอำานาจอธิปไตย

ของประเทศนั้นๆ ดังนั้น หน้าที่ของกองการ

ต่างประเทศทำาได้เพียงการขอความร่วมมือ

ยังตำารวจสากล เพื่อสืบสวนถิ่นที่อยู่ของผู้

ต้องหา ช่องทางการส่งตัวเป็นผู้ร้ายข้าม

แดนผ่านอัยการสูงสุด ส่วนประเทศท่ีอยู่

นอกเครือข่ายตำารวจสากล ก็ใช้ความร่วมมือ

ทางการทูต ซึ่งการที่จะมีงบประมาณหรือไม่ 

ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นการจับนายวรยุทธ 

เพราะถึงมีงบประมาณมหาศาลก็ไม่สามารถ

ไปจับตัวนายวรยุทธในประเทศอื่นได้

ส่วนท่ีมีกระแสข่าวว่านายวรยุทธ

อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรีย พล.ต.ต.ยิ่ง

ยศช้ีแจงว่า ประเทศท่ีอ้างถึงเป็นเครือ

ข่ายอินเตอร์ โพลเช่นกัน แต่เขายังไม่แจ้ง 

แสดงว่ายังไม่พบตัว ยืนยันว่าตำารวจตั้งใจ

จับกุมตัวนายวรยุทธ ถ้าไม่ตั้งใจจับคงไม่

ออกหมายแดง แต่เมื่อเผยแพร่ ไปแล้วยัง

ไม่พบ ก็ยังไม่เจอตัว ทั้งน้ี ตำารวจทำางาน

ภายใต้กรอบกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมาย

ระหว่างประเทศ ต้องใช้ความระมัดระวัง

สูงสุด สำาหรับหนังสือเดินทางของนายวร

ยุทธ กต.ได้ยกเลิกไปแล้ว แต่หากนายวร

ยุทธจะใช้หนังสือเดินทางประเทศอื่น คงไม่

สามารถก้าวล่วงได้

พล.ต.ต.ยิ่งยศยังกล่าวอีกว่า ล่าสุด 

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ 

พล.ต.ต.เขมรินทร์ หัสศิริ ผบก.ตท. ผู้ช่วย

ประจวบฯ ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุม

สมัชชาใหญ่องค์การตำารวจสากล ครั้งที่ 89 

ที่เมืองอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี เพื่อแลก

เปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร โดยได้ส่งข้อมูลระบบ

ไบโอเมตริกซ์ของนายวรยุทธ จากที่ ไม่เคย

มีอยู่ ให้ตำารวจสากลเพื่ออัปเดตข้อมูลหมาย

แดงแล้ว ขณะน้ีหัวหน้าตำารวจสากลได้

มอบหมายให้ผู้ช่วยทูตตำารวจฝ่ายออสเตรีย

ประจำาประเทศไทย ประสานงานกับกอง

การต่างประเทศอย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกัน

พล.ต.ต.เขมรินทร์ยังได้หารือกับหัวหน้า

ตำารวจสากลประเทศต่างๆ ในแถบยุโรป 

เพื่อขอความร่วมมือในการสืบสวนติดตาม

จับกุมนายวรยุทธ ทั้งนี้ ระหว่างการประชุม 

เรื่องของนายวรยุทธเป็นบิ๊กโฟกัสของตำารวจ

สากล มั่นใจหากอินเตอร์ โพลได้เบาะแสจะ

ต้องแจ้งกลับทางตำารวจไทยแน่นอน

เมื่อถามว่า ตร.มั่นใจหรือไม่ว่าก่อน

คดีสุดท้ายจะหมดอายุความจะได้ตัวนาย

วรยุทธกลับมาดำาเนินคดี โฆษก ตร.กล่าว

ว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์สั่งการทุกมิติว่าจะทำา

อย่างไรเพื่อให้ได้ตัวผู้ต้องหามาดำาเนินคดี

ได้ และระหว่างที่ พล.ต.ท.ประจวบไปพูด

คุยกับเครือข่ายตำารวจสากล น่าจะเป็นการ

แสวงหาความร่วมมือและสร้างความมั่นใจ

ได้ระดับหนึ่ง แต่จะ 100% หรือไม่คงตอบ 

ไม่ได้ เพราะเป็นปัจจัยนอกเหนือการ

ควบคุม.
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